
ราคา 30 บาทปีที่ 19 ฉบับที่ 445 ปักษ์แรกเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2568

2

กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม หรอื ดีพร้อม (DIPROM) แถลงนโยบาย

ประจ�าปี 2568 ชนูโยบาย “ดพีร้อมคอมมนูติี ้ทีน่ี่มีแต่ให้” พร้อมปฏริปูการ

ท�างาน ยกระดับบรกิารด้วยเทคโนโลยดิีจิทลั และเพิม่ศักยภาพบคุลากร 

รองรบัอตุสาหกรรมแห่งอนาคต คาดร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการผลกัดัน GDP 

ของประเทศได้เพ่ิมขึน้อกี 1%

นางสาวณฏัฐญิา เนตยสภุา อธบิดกีรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรอื ดพีร้อม เปิดเผย
ทศิทางการขบัเคลือ่นนโยบายของกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม หรอื ดพีร้อม ในปี 2568 ว่า  
ดีพร้อมได้มีการปฏิรูปการด�าเนินงานโฉมใหม่ โดยมองภาพการพัฒนาให้กว้างขึ้น  
ตอบสนองประเดน็ปัญหาเชงิมหภาคของภาคอุตสาหกรรม ท้ังในเรือ่งแนวโน้มและทิศทาง 
ของเศรษฐกิจโลกกบัการปรบัโครงสร้างของอตุสาหกรรมเดมิเพือ่รองรบัอตุสาหกรรม
ใหม่ การดงึดดูการลงทุนกลุม่อตุสาหกรรมแห่งอนาคตทีม่ศีกัยภาพ รวมไปถึงภารกจิ
การช่วยเหลอืให้วสิาหกิจไทยปรบัตวัสูโ่ลกยุคใหม่ให้อยู่รอด เดินต่อ และเตบิโตสูส่ากล 
พร้อมยกระดับเศรษฐกจิไทยไปสูก่ารเป็นเศรษฐกิจสเีขยีวในการพัฒนาเศรษฐกจิควบคู่ 
ไปกับการพฒันาสงัคมและรกัษาสิง่แวดล้อม เน้นการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรอย่างคุม้ค่า  
เพิ่มผลิตภาพ และสรา้งมูลค่าเพิม่ สอดรับกับแนวคิดของ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์  
รมว.กระทรวงอตุสาหกรรม

‘ณัฏฐิญา’ ชูเป้าปฏิรูปส่งเสริมอุตสาหกรรม
 ปี 2568 “ดีพร้อม คอมมูนิตี้ ที่นี่มีแต่ให้”

กสก.ปั้น Smart Farmer Model 
เสริมศักยภาพเกษตรกรต้นแบบ

กรมกิจการผู้สูงอายุ “ยุคสูงวัย 13 ล้านคน”
มุ่งต่อยอดนโยบาย 5x5 ฝ่าวิกฤตประชากร

สภาทนาย MOU มธ.
ปั้นแพลตฟอร์ม D-Lawyer

ยกระดับบริการ online
พัฒนาฐานข้อมูลทนาย

ธรรมาภบิาล
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เลือกตั้งนายก อบจ. คราวนี้
ประชาชนได้อะไร?

กับปรากฏการณ์ “วอลเปเปอร์” 
หลายพื้นที่

ท้องถ่ินไทย

ศ.ดร. โกวิทย์ พวงงาม

พณ.หนุนความร่วมมือการค้า/การลงทุน ไทย-จีน 
สอดรับการจัดงาน CISCE ครั้งที่ 3 ณ กรุงปักกิ่ง

สภาส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศแห่งชาตจินี  
(CCPIT) และหอการค้าไทย–จนี จดังาน The 2025  
Thailand-China Economic and Trade Cooperation  
Forum & The 3rd China International  
Supply Chain Expo Thailand Roadshow 
(CISCE)  ณ อาคารหอการค้าไทย-จีน กรงุเทพฯ โดย
ได้รบัเกยีรตจิาก นายสชุาต ิ ชมกลิน่ รฐัมนตรช่ีวย
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเปิดสมัมนา 

นอกจากนี ้ยงัมกีารกล่าวสนุทรพจน์จากผูน้�าระดบัสงู  
เช่น นายเจียง เว่ย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่าย 

เศรษฐกจิและพาณชิย์) สถานเอกอคัรราชทูตจนีประจ�าประเทศไทย นายธนนิท์ เจียรวนนท์ ประธาน
อาวโุส เครอืเจรญิโภคภัณฑ์ นายสนัน่ องัอบุลกลุ ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง 
ประเทศ โดยม ีนายณรงค์ศักดิ ์พทุธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จนี นายนฤชา ฤชพุนัธ์  
รองเลขาธกิารบโีอไอ นายวกิรม กรมดิษฐ์ ประธานสภาธรุกิจไทย-จีน และ นายอรุณ เอีย่มสรุย์ี 
ประธานสถาบนัเศรษฐกิจและการลงทุน ไทย-จนี สภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เข้าร่วม 12

การเคหะแห่งชาติ MOU ร่วมกับ 3 องค์กร 
ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในชุมชน

ส่องคมนาคม ปี 68 ก�างบกว่า 1.1 แสนล้าน
พร้อมลุย 63 โครงการฯ กระตุ้นเศรษฐกิจ

การเคหะแห่งชาติร ่วมกับภาคีเครือข่าย  
3 หน่วยงาน ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการ 
การอาชวีศกึษา กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน และกรมการ 
จัดหางาน ลงนามบนัทึกความเข้าใจความร่วมมอื  
(MOU) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพของ 
ผูอ้ยูอ่าศยัในชมุชนของการเคหะแห่งชาต ิให้มงีานท�า 
และมีรายได้ที่มั่นคง ตามวิสัยทัศน์ “สร้างบ้าน 
สร้างสขุเพือ่คณุภาพชวีติท่ีด”ี

ผศ.ดร.อ�านาจ จ�ารสัจรงุผล กรรมการการเคหะ
แห่งชาต ิเป็นประธานในพธิลีงนามบนัทกึความเข้าใจ

โดยเม่ือเรว็ๆ นี ้นายสรุยิะ จงึรุง่เรอืงกจิ รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ นางมนพร  
เจรญิศร ีและ นายสรุพงษ์ ปิยะโชต ิได้จัดสัมมนาเชงิปฏบิติัการ  
“ขบัเคล่ือนนโยบายคมนาคม เพ่ือโอกาสประเทศไทย” ตวิเข้ม… 
ทกุหน่วยงาน เพือ่วางแผน การขับเคลือ่นการด�าเนนิโครงการ 
ในปีงบประมาณ 2568 และการด�าเนินงานโครงการใหม ่
ที่ส�าคัญในปี 2569 ให้เป็นรูปธรรม มุ่งพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานด้านคมนาคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย  
ลดต้นทนุโลจสิติกส์ กระจายความเจรญิสูภ่มูภิาค และยกระดับ 
ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะและเป็นการสร้างโอกาส 
ให้กับประเทศไทย

ทัง้น้ี กระทรวงคมนาคมได้วางแผนการด�าเนนิโครงการ
ด้านคมนาคม ในปี 2568 จ�านวนท้ังส้ิน 223 โครงการ  
วงเงินลงทุน 136,492.43 ล้านบาท เป็นโครงการต่อเนื่อง  
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ผศ.ดร.อ�านาจ จ�ารัสจรุงผล 

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สุชาติ ชมกลิ่น

ความร่วมมอื (MOU) เพ่ือพฒันาศักยภาพด้านอาชพีของผูอ้ยูอ่าศัยในชมุชนของการเคหะแห่งชาต ิโดยมี 
นายทวพีงษ์ วชัิยดษิฐ ผูว่้าการการเคหะแห่งชาต ินายวทิวตั ปัญจมะวตั รองเลขาธกิารคณะกรรมการ 
การอาชีวศกึษา นายมงคล สงคราม รองอธบิดกีรมการจดัหางาน จ่าเอก 
ประยงค์ บญุช่วย ผูต้รวจราชการกรมพฒันาฝีมือแรงงาน ร่วมลงนาม 

107 โครงการ วงเงินลงทนุ 53,622.78 ล้านบาท และโครงการใหม่ 116 โครงการ วงเงนิลงทนุ 82,869.65 ล้านบาท อย่างไรกต็าม  
จากจ�านวน 223 โครงการ หากดูเฉพาะโครงการที่มีงบลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม  
คอื กลุม่โครงการใหม่และกลุม่โครงการต่อเนือ่ง 
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สุริยะ ค�าปวง

กรมส่งเสริมการเกษตร ขับเคลื่อนงาน ปี 68 ยกระดับ Smart 
Farmer สู ่Smart Farmer Model เสริมศกัยภาพเกษตรกรต้นแบบ 
สร้างแนวคดิให้เกษตรกรประยุกต์ใช้และปฏบิตัติาม

กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) ด�าเนนิงานพฒันาเกษตรกรตามแนว
นโยบายของรัฐบาล ทีมุ่่งเน้นการเพ่ิมรายได้ภาคการเกษตรเป็น 3 เท่า 
ภายในระยะเวลา 4 ปี ด้วยหลกัการ “ตลาดน�า นวตักรรมเสรมิ เพิม่รายได้”  
โดยมแีนวทางส�าคญัในการผลกัดนัให้เกษตรกรมคีวามเข้มแขง็ในโครงการ
พัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ง (Smart Farmer) มุง่หวงัให้เกษตรกรมทัีกษะ 

ความรอบรูใ้นการประกอบอาชีพด้านการเกษตร สามารถบริหารจดัการการผลติ การตลาด พร้อมปรบัตวัให้เข้ากบั
สถานการณ์ปัจจุบนั และยกระดบัเกษตรกรสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการเกษตรในอนาคต

นายสุริยะ ค�าปวง รองอธบิดกีรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การด�าเนนิงานพฒันาเกษตรกรปราดเปรือ่ง หรอื  
Smart Farmer กรมส่งเสรมิการเกษตรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 นอกจากมุง่เน้นการพฒันาให้เกษตรกรทัว่ไปปรบัแนวคดิ
ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรให้มีการจัดการที่ดีและสามารถประเมินคุณสมบัต ิ
ผ่านเกณฑ์ของ Smart Farmer 

ธนสุนทร สว่างสาลี

สทนช.พัฒนาหลักสูตรจัดการน�้าทั้งระบบ
เสริมศักยภาพ อปท.และองค์กรผู้ใช้น�้า 

สุรสีห์ กิตติมณฑล
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สทนช. และ บพท. ร่วมลงนามบนัทกึความเข้าใจ “โครงการวจิยัเพือ่พฒันาหลกัสตูรกลางด้านการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรน�า้ ในการพฒันาศกัยภาพผูน้�าการเปลีย่นแปลงด้านน�า้และนกับรหิารจัดการทรัพยากรน�า้” หวงัสร้างผูน้�า
ด้านน�า้ในระดบัชมุชนและท้องถิน่ เพิม่ประสิทธภิาพการบรหิารจัดการทรพัยากรน�า้ตามบรบิทของพืน้ที ่สอดคล้องการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ เพือ่ป้องกนัภยัด้านน�า้ในทกุมิต ิและสร้างความมัน่คงด้านน�า้อย่างยัง่ยนื

ดร.สรุสห์ี กติตมิณฑล เลขาธกิารส�านกังานทรัพยากรน�า้แห่งชาต ิ (สทนช.) กล่าวว่า ประเทศไทยประสบปัญหาน�า้ 
หลากหลาย ทัง้น�า้ท่วม น�า้แล้ง และคณุภาพน�า้ อกีทัง้หน่วยงานบรหิารจัดการน�า้มมีากกว่า 40 หน่วยงาน และอยูต่่างกระทรวง  
กรม กอง ท�าให้การบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ของประเทศไม่เป็นเอกภาพ โดยเฉพาะในช่วงภาวะวกิฤต แต่ละหน่วยงาน
ต่างแก้ไขปัญหาตามภาระหน้าทีข่องตนเอง จนเกดิความซ�า้ซ้อนในการให้ความช่วยเหลอืและการขอรับจดัสรรงบประมาณ 
ทัง้น้ี รฐับาลเหน็ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีฎหมายเพ่ือให้ทกุหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องสามารถบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ร่วมกนั
ในทกุมติอิย่างสมดลุและยัง่ยืน จงึได้ตราพระราชบญัญติัทรพัยากรน�า้ พ.ศ. 2561 โดยม ีสทนช. เป็นหน่วยงานกลางในการ
ขบัเคลือ่นการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ของประเทศอย่างบรูณาการ

ประเทศไทยมีผู้สูงอายุกว่า 13 ล้านคน  
ถือเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้ว รัฐบาล 
จึงให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนา
คณุภาพชวีติผูส้งูวยัอย่างจรงิจัง โดยมกีรมกจิการ 
ผูส้งูอาย ุกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คง 
ของมนุษย์ เป็นกลไกหลัก ที่จะต้องบูรณาการ 
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อย่างจริงจัง  
ต่อเนือ่ง เพือ่ให้ผู้สูงอายุ มสีทิธ ิสวัสดิการทีเ่หมาะสม 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข 2

ณัฏฐิญา เนตยสุภา



ท้องถ่ินไทย ปีที่ 19 ฉบับที่ 445 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2568
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2 

กรมกจิการผูส้งูอาย ุ“ยคุสงูวยั 13 ล้านคน”
มุง่ต่อยอดนโยบาย 5x5 ฝ่าวกิฤตประชากร

>> ต่อจากหน้า 1 <<
 แผนงานปี 2568 ต่อยอด นโยบาย 5x5 

 ฝ่าวกิฤตประชากร
นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการ 

ผูสู้งอาย ุเปิดเผยกับ “อปท.นิวส์” ว่า ประเทศไทยมี
ประชากรทีม่อีายมุากกว่า 60 ปี จ�านวน 13.60 ล้าน
คน คดิเป็นร้อยละ 20.94 ของประชากรทัง้หมด ถอื
เป็นสังคมสงูวยัอย่างสมบรูณ์ (Complete - aged 
Society) แล้ว โดยในปี 2567 มีเดก็เกิดใหม่เพียง 
462,240 คน และเป็นคร้ังแรกในรอบ 75 ปี นบั
จากปี พ.ศ. 2492 ที่ประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ 
ต�า่กว่า 5 แสนคน (ท่ีมา: ส�านกับริหารการทะเบยีน 
กรมการปกครอง) ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
ประชากร ในอนาคตจะมีปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน และมสีดัส่วนการพึง่พงิในวยัสงูอายเุพิม่
ขึน้ ท�าให้คนวัยท�างานต้องแบกรบัภาระการใช้จ่าย
เพื่อการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีเงินออม
น้อยลง และรฐับาลเองกจ็�าเป็นต้องเพิม่ค่าใช้จ่าย
ทางด้านสวสัดกิาร เพือ่บรกิารสงัคมและสขุภาพ
แก่ผูส้งูอายมุากขึน้ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนษุย์ ภายใต้การน�าของ นายวราวธุ ศลิปอาชา  
รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ได้พัฒนานโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหา
วิกฤตประชากร ด้วยนโยบาย “5x5 ฝ่าวิกฤต
ประชากร” ด้วยการขบัเคลือ่นงาน 5 ยทุธศาสตร์ 
ครอบคลุมประชากรทุกช่วงวัย ได้แก่ เสริมพลัง 
วยัท�างาน, เพิม่คณุภาพและผลติภาพของเดก็และ
เยาวชน,  สร้างพลงัผูส้งูอาย,ุ เพิม่โอกาสและสร้าง
เสริมคุณค่าของคนพิการ และสร้างระบบนิเวศ 
ทีเ่หมาะสม เพ่ือพฒันาความมัน่คงของครอบครัว 

ส�าหรับกรมกจิการผูส้งูอาย ุมยีทุธศาสตร์ด้าน
การสร้างพลังผู้สูงอายุผ่อนหนักให้เป็นเบา พลิก 
วกิฤตทางประชากรให้เป็นโอกาส เป็นแนวทางหลกั 
ในการท�างาน มี 5 มาตรการที่ส�าคัญ ได้แก่  
1. มุง่การป้องกนัโรคมากกว่ารกัษาโรค เสรมิการมี
พฤติกรรมทีพึ่งประสงค์ของผูส้งูอาย ุ2. การขยาย

โอกาสทางเศรษฐกจิให้ผู้สงูอาย ุขยายอายเุกษียณ 
ส่งเสริมการจ้างงานผูส้งูอาย ุพฒันาทกัษะทีจ่�าเป็น 
ส่งเสรมิความรอบรูด้้านดจิทัิลเทคโนโลย ี 3. การ 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการดูแลผู ้สูงอายุ 
ในชุมชน 4. การส่งเสรมิให้มสีภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อ 
การท�ากิจวัตรประจ�าวัน และการมีส่วนร่วมทาง
สงัคมของผูส้งูอาย ุพร้อมรบัการเปลีย่นแปลงของ
สภาพภมูอิากาศ 5. การส่งเสริมให้มกีารเชือ่มโยง 
และแลกเปลีย่นฐานข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัผู้สงูอายุ
ในทกุมติิ 

ในปี 2568 กรมกิจการผู้สูงอายุด�าเนินงาน 
ต่อยอด นโยบาย 5x5 ฝ่าวกิฤตประชากร โดยมุง่เน้น 
การปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐานในการดแูลผูส้งูอายุ
ในชุมชน เช่น ผลักดันให้เกิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 
ในชมุชน โครงการบรบิาลและคุม้ครองสทิธผู้ิสงูอายุ  
ผลักดันการจ้างงานผู ้สูงอายุ รวมถึงปรับปรุง 
ทีอ่ยูอ่าศยัเพือ่ผูส้งูอาย ุเพือ่ให้ผูส้งูอายมุคีวามมัน่คง
ในชวิีตและสวสัดิการทีเ่หมาะสม เป็นต้น อกีทัง้ยงั 
ส่งเสรมิสร้างการสร้างขดีความสามารถในการปรบัตวั  
(Adaptive Capacity) ต่อผลกระทบจากโลกร้อน 
ส�าหรบักลุม่ผูส้งูอาย ุเพือ่ให้ผูส้งูอายสุามารถปรบัตวั 
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม รับรู้ 
และเข้าใจผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ สามารถปรับตวั
ได้อย่างรวดเร็ว

  กรอบการบรูณาการท�างานเชงิรกุรองรบั
 สงัคมผูส้งูอายุ 

นายธนสุนทร กล่าวว่า กรมกิจการผู้สูงอายุ
มุง่แก้ปัญหาและพฒันาคณุภาพชวีติของผูส้งูอายุ
ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ  
สงัคม สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
การด�าเนนิงานจะครอบคลมุโครงสร้างพืน้ฐานและ
สวัสดิการที่จ�าเป็นส�าหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ 
ผูส้งูอายกุลุม่เปราะบาง ภายใต้แผนงานหลกั คอื 
พ.ร.บ.ผูส้งูอาย ุพ.ศ. 2546, ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี  
(พ.ศ.2561-2580), แผนปฏิบัติการด้านสูงอายุ  

ระยะที ่3 (พ.ศ. 2566–2580) ซึง่แผนดงักล่าวถอืเป็น 
แผนงานที่หน่วยงานต่างๆ ยึดถือเป็นกรอบการ
ท�างาน และเป็นเครือ่งมอืส�าคญั โดยกรมกิจการ 
ผูส้งูอาย ุใช้เป็นกรอบการบรูณาการการท�างานเชงิรกุ 
รองรบัสงัคมผูส้งูวยั เพือ่การพฒันาคณุภาพชวิีต 
ผูส้งูอายอุย่างเป็นรปูธรรม ในมติต่ิางๆ ดงัน้ี 

มิติสุขภาพ : เน้นการสร้างระบบการดูแล 
ผูสู้งอายโุดยชมุชน อาท ิการขยายผลอาสาสมคัรพฒันา 
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพมส.) การ
อบรมหลกัสตูรมาตรฐานการดแูลผูส้งูอายุ เบ้ืองต้น  
18 ชั่วโมงในรูปแบบออนไลน์ ส�าหรับบุคคล 
ในครอบครัวของผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป และ
ได้ด�าเนนิการประยกุต์ใช้พืน้ที ่ เช่น กิจกรรมของ
ศนูย์พัฒนาคณุภาพชีวติและส่งเสรมิอาชพีผูส้งูอายุ 
(ศพอส.) ให้เป็นศนูย์ดแูลผูสู้งอายใุนชมุชน (Day 
care) เพือ่ให้เหมาะส�าหรบัครอบครัวท่ีลกูหลาน
ออกไปท�างาน และต้องให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านเพียง
ล�าพงัช่วงกลางวนั ศนูย์ดงักล่าวจะท�าหน้าท่ีดูแล
ผูส้งูอายแุทนลกูหลาน ช่วยให้ผูส้งูอายุมีกิจกรรม
ท�าระหว่างวนั ลดความเครยีด สขุภาพจติแจ่มใส 

มติเิศรษฐกจิ : เน้นการส่งเสรมิการท�างานของ
ผู้สูงอายุ การสนับสนุนเพิ่มพูนทักษะและอาชีพ
ในวัยผู้สูงอายุ และส่งเสริมเครือข่ายภาคเอกชน
ด�าเนนิการจ้างงานผูส้งูอาย ุตามประสบการณ์และ
ความถนัดของผูส้งูอาย ุ การส่งเสรมิการประกอบ
อาชีพอิสระในรูปแบบของบุคคล เช่น อาชีพ 
เจ้าหน้าทีซ่กั อบ พบั และส่งผ้าทีร้่านสะดวกซัก 
ทีร้่านลอนดรีบ้าร์ อาชพีบารสิต้าในร้านกาแฟคาเฟ่ 
อเมซอน อาชีพผู้ให้บริการขับรถสามล้อไฟฟ้า
ผ่านระบบแอปพลเิคชนัมฟูม ี เป็นต้น รวมท้ังการ
พฒันาเพิม่ช่องทางการตลาด และพฒันาผลติภณัฑ์ 
Packaging ในกลุม่วสิาหกจิชมุชนผูส้งูอายุ ร่วมกบั 
Lazada Dtac โลตสั นอกจากนี ้กองทุนผูส้งูอายุ 
ยงัให้บรกิารกูย้มืเงนิทุนเพือ่การประกอบอาชพี กู้
รายบุคคล รายละไม่เกนิ 30,000 บาท โดยไม่มี
ดอกเบี้ย และการกู้เงินประเภทรายกลุ่ม วงเงิน

ไม่เกิน 100,000 บาท ส�าหรับสนับสนุนการท�า
กจิกรรมขององค์กรด้านผูส้งูอายุ

มิติสังคม : มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุท�ากิจกรรม 
เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีพลังอยู่เสมอ (Active  
Ageing) หรอืใช้ประสบการณ์มาแลกเปลีย่นเรยีนรู้กบั 
คนต่างวัย เพือ่ให้ผูส้งูอายุรูส้กึภาคภมิูใจในตนเอง 
ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น 1. ขับเคลื่อนโรงเรียน 
ผู้สูงอายุ 3,357 แห่ง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการ 
ส่งเสรมิการพฒันาตนเองและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น 
2. ขับเคลือ่นศูนย์พฒันาคุณภาพชวิีตและส่งเสริม 
อาชีพผู ้สูงอายุ 2,205 แห่ง เพื่อให้ผู ้สูงอายุ 
มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมในทุกมิติ  
3. ขบัเคลือ่นธนาคารเวลา ส�าหรบัการดแูลผูส้งูอายุ
ในประเทศไทย 150 พ้ืนที ่ 4. ศนูย์พัฒนาการจัด
สวสัดกิารสงัคมผูส้งูอาย ุ(ศพส.) จ�านวน 12 แห่ง 
ทัว่ประเทศ มุง่ให้การช่วยเหลอื คุม้ครอง พทิกัษ์สทิธิ  
และพฒันาผูส้งูอายท้ัุงภายในและภายนอกสถาบัน 
เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมศีกัดิศ์ร ี5. การสงเคราะห์ผูสู้งอายใุนภาวะ
ยากล�าบาก เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับความ 
เดอืดร้อน ซ่ึงมีการสงเคราะห์แล้ว 136,488 คน 
(ยอดสะสม ปี 2558–2567 ณ 17 มกราคม 2568) 
6. สนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 
แก่ผูส้งูอายุท่ีเสยีชวิีตมีฐานะยากจน 776,775 ราย 
(ยอดสะสม ปี 2558–2567 ณ 17 มกราคม 2568) 

ในมิติสังคมนี้ มีโครงการส�าคัญที่ยกระดับ
คณุภาพชวิีตผูส้งูอายุได้จรงิ คอื โครงการบรบิาล
และคุม้ครองสทิธิผูส้งูอายุในชมุชน โครงการน้ีจะมี 
“ผูบ้ริบาลคุม้ครองสิทธผู้ิสงูอาย”ุ ทีเ่ป็นผูแ้ทนของ 
กรมกิจการผูส้งูอายุอยู่ในพืน้ท่ี เพือ่ดแูลผูส้งูอายุในชมุชน  

ช่วยแบ่งเบาภาระของคนวัยท�างาน นอกจากนี ้
ยงัช่วยกระตุน้เศรษฐกจิในชมุชน สร้างอาชพีและ
รายได้ให้แก่ชมุชน โดยผูบ้รบิาลและคุ้มครองสทิธิ
จะได้รบัค่าตอบแทน 10,000 บาทต่อเดือน ช่วย
ให้คนวัยท�างานสามารถท�างานในชุมชน ช่วยให ้
ผูส้งูอายสุามารถอาศยัอยูใ่นถ่ินเดมิ และสร้างชมุชน 
ทีเ่อ้ืออาทรดแูลกนั ทัง้น้ีในปี 2568 ได้ขบัเคลือ่น 
ผูบ้รบิาลและคุม้ครองสทิธิผูส้งูอายุ จ�านวน 307 คน  
ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งเป้าว่า 
จะสามารถดแูลผูสู้งอายไุด้กว่า 342,000 คน

มิติสภาพแวดล้อม : มุ ้งเน ้นการสร้าง 
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการด�าเนนิชีวติของผูส้งูอายุ  
1. มีการสนับสนุน “ช่างชมุชน” ให้สามารถปรบั
ที่อยู ่อาศัยให้เหมาะสม และปลอดภัยส�าหรับ 
ผูส้งูอายใุนชมุชน 2. การปรบัสภาพแวดล้อมและ 
สิ่งอ�านวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม
และปลอดภยั เพือ่ให้ผูส้งูอายทุีม่ฐีานะยากจนและม ี
ทีอ่ยูอ่าศยั ซึง่ด�าเนนิการมาตัง้แต่ ปี 2558-2567 
ด�าเนินการแล้ว จ�านวน 45,510 หลัง 3. การ
เสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ เพื่อให ้
ทีส่าธารณะหรอืสถานทีท่ีผู่ส้งูอายทุ�ากิจกรรมร่วมกนั  
ใช้ประโยชน์ร่วมกนั ได้รบัการปรบัสภาพแวดล้อม
และสิ่งอ�านวยความสะดวกให้มีความเหมาะสม 
ปลอดภัยต่อการด�ารงชวิีตของผูส้งูอายุ

  ให้สทิธแิละสวสัดกิารผูส้งูวยัทกุกลุม่ 
 “ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลงั”

นายธนสุนทร กล่าวอีกว่า ปัจจุบันรัฐบาล
ให้การดแูลด้านสทิธ ิสวสัดกิาร แก่ผู้สงูอายทุุกคน
อย่างทั่วถึงตามสภาพปัญหา สวัสดิการหลัก คือ 
“เบีย้ยงัชพีผูสู้งอาย”ุ โดยผูสู้งอาย ุ13.60 ล้านคน 
ได้รบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ จ�านวน 12.19 ล้านคน  
หรอื ร้อยละ 90 ของผูส้งูอายุทัง้หมด และรฐัยงัจดั
สวัสดกิารส�าหรบักลุม่ผูส้งูอายุทีมี่ความยากจนและ
เปราะบางทางสงัคม ทีอ่าจตกหล่นจากสวสัดกิาร
อื่นๆ ด้วยการสนับสนุนเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยงัชพีแก่ผูส้งูอายทุีม่รีายได้น้อย 5,268,624 คน 
ให้ได้รบัสทิธ์ิในโครงการลงทะเบียนเพือ่สวัสดกิาร
แห่งรัฐ ปี 2565 กรมกจิการผูส้งูอายยัุงจดับรกิาร
สงเคราะห์ผู ้สูงอายุในภาวะยากล�าบาก เช่น 
สนบัสนนุค่าจัดการศพผูส้งูอายทุีเ่สียชวีติทีม่ฐีานะ 
ยากจน สนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์ส�าหรับ 
ผูส้งูอาย ุการปรบัสภาพแวดล้อมและสิง่อ�านวยความ 

สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย 
เป็นต้น 

กรมกิจการผูส้งูอายุ ยังได้ปรับปรุงโครงสร้าง
พืน้ฐานในการดแูลผูส้งูอายุในชมุชน เพ่ือให้ผูส้งูอาย ุ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่า มีศักด์ศรี ภายใต้
โครงการส�าคญัต่างๆ ดงันี้ 

1. การปรบัปรงุโครงสร้างพ้ืนฐานในการดูแล
ผูส้งูอายใุนชมุชน เช่น 1) มาตรฐานหลักสตูรการ
ดแูลผูส้งูอายขุัน้เบือ้งต้น 18 ชัว่โมง (Generation 
Gap) ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจ 
“ความต่าง” ระหว่างวัย 2) ครอบครัวอุปถัมภ ์
ผูส้งูอาย ุจ�านวน 1,107 ราย 3) โรงเรียนผูส้งูอายุ 
จ�านวน 3,357 แห่ง 4) Universal Design เมืองที่
เป็นมิตรกบัคนทุกวยั 

2. การปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู ่อาศัยเพ่ือ 
ผู ้สูงอายุ (UNIVERSAL DESIGN) ตามหลัก 
อารยสถาปัตย์ จ�านวน 13,000 หลงั ด�าเนินการใน 
76 จงัหวดัทัว่ประเทศ 

3. การผลักดันให้เกิดศูนย์ดูแลผู ้ สูงอายุ 
ในชมุชน (Day Care) ในศูนย์พฒันาคณุภาพชวีติและ 
ส่งเสรมิอาชพีผูส้งูอาย ุ(ศพอส.) จ�านวน 2,205 แห่ง 
ทั่วประเทศ เพื่อเป็นสถานที่ในการดูแลผู้สูงอายุ 
ในชมุชน ช่วยให้ผูส้งูอายุมีกจิกรรมท�าระหว่างวัน 
ลดความเครยีด สขุภาพจิตแจ่มใส 

4. โครงการบรบิาลและคุม้ครองสทิธผิูส้งูอายุ
ในชมุชน โดยสร้างผูบ้รบิาลคุ้มครองสทิธผิูส้งูอายุ  
จ�านวน 307 คน ใน 156 พ้ืนที่ 76 จังหวัด 
ทัว่ประเทศ สามารถดแูลผูส้งูอายุได้ 342,000 คน  
มีการอบรมหลักสูตรผู ้บริบาลคุ ้มครองสิทธ ิ
ผูส้งูอายุ จ�านวน 240 ชัว่โมง โดยส�านกังานส่งเสริม 
และสนับสนุนวิชาการ (สสว.) และสถาบันการ
ศกึษาในพืน้ท่ี ก่อนการปฏบัิติหน้าทีจ่ริงในเดือน
เมษายน 2568 

“เรามุง่หวงัว่า ผูบ้รบิาลคุ้มครองสทิธิผูส้งูอายุ 
จะช่วยแบ่งเบาภาระของคนรุ ่นใหม่ที่มีความ 
กงัวลว่าผูส้งูอายใุนครอบครวัจะไม่มคีนดแูล และ
ยงัเป็นการสร้างอาชพีใหม่ให้กับคนในชมุชน โดย
มีค่าตอบแทนให้กับผู้บริบาลฯ 10,000 บาท 
ต่อเดือน ซึง่กระทรวง พม. ต้ังเป้าจะเพ่ิมปริมาณ 
ผูบ้รบิาลคุม้ครองสทิธผิูส้งูอาย ุเพ่ือให้สามารถดูแล
ผูส้งูอายุได้อย่างครอบคลมุและท่ัวถึงมากยิง่ข้ึน” 
นายธนสนุทร กล่าว

ธนสุนทร สว่างสาลี

‘ณฏัฐิญา’ ชเูป้าปฏริปูส่งเสรมิอุตสาหกรรม
 ปี 2568 “ดพีร้อม คอมมนูติี ้ท่ีนีม่แีต่ให้” 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม 
(DIPROM) แถลงนโยบายประจ�าปี 2568 
ชูนโยบาย “ดีพร้อมคอมมูนิตี้ ที่นี่มีแต่ให้” 
พร้อมปฏริปู การท�างาน ยกระดบับรกิาร ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มศักยภาพบุคลากร 
รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต คาดร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการผลักดัน GDP ของประเทศได้
เพิม่ขึน้อกี 1%

นางสาวณฏัฐญิา เนตยสภุา อธบิดกีรมส่งเสริม 
อุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม เปิดเผยทิศทางการ 
ขบัเคลือ่นนโยบายของกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม หรอื  
ดีพร้อม ในปี 2568 ว่า ดีพร้อมได้มีการปฏิรูป
การด�าเนินงานโฉมใหม่ โดยมองภาพการพัฒนา
ให้กว้างข้ึน ตอบสนองประเด็นปัญหาเชิงมหภาค
ของภาคอุตสาหกรรม ท้ังในเรื่องแนวโน้มและ
ทิศทางของเศรษฐกิจโลกกับการปรับโครงสร้าง
ของอตุสาหกรรมเดิมเพ่ือรองรับอตุสาหกรรมใหม่ 
การดงึดดูการลงทนุกลุม่อตุสาหกรรมแห่งอนาคต
ที่มีศักยภาพ รวมไปถึงภารกิจการช่วยเหลือให้ 
วสิาหกิจไทยปรบัตัวสูโ่ลกยคุใหม่ให้อยูร่อด เดินต่อ 
และเติบโตสู่สากล พร้อมยกระดับเศรษฐกิจไทย 
ไปสู ่การเป ็นเศรษฐกิจสีเขียวในการพัฒนา 
เศรษฐกจิควบคู่ไปกับการพัฒนาสงัคม และรกัษา 
ส่ิงแวดล้อม เน้นการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรอย่าง 
คุม้ค่า เพิม่ผลิตภาพ และสร้างมูลค่าเพิม่ สอดรบักบั
แนวคดิของ นายเอกนฏั พร้อมพันธุ ์รมว.กระทรวง
อตุสาหกรรม ทีไ่ด้มอบนโยบายส�าคัญในการพฒันา
อตุสาหกรรมเศรษฐกจิให้เตบิโตอย่างยัง่ยนืควบคู่
กบัการปรบัตวัให้เข้ากบัวิถใีหม่ของโลก 

พร้อมช่วยเหลือส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมของไทย (SMEs) ในการพัฒนา
เศรษฐกจิอตุสาหกรรมไทย ตามนโยบาย “ปฏริปู
อตุสาหกรรม สูเ่ศรษฐกจิยคุใหม่ ทนัสมยั สะอาด 
สะดวก โปร่งใส” และตามนโยบาย “อตุสาหกรรม
เศรษฐกิจ” ที่ “เติบโตอย่างยั่งยืนคู่ชุมชน” ของ 
นายณฐัพล รงัสติพล ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม เพ่ือ 
ให้ผูป้ระกอบการและวิสาหกจิไทยเดนิหน้าเตบิโต
อย่างยัง่ยนื ควบคู่กบัการปรับตวัให้เข้ากบัวิถใีหม่
ของโลกใหม่ใบเดมิอย่างมัน่คง 

ดีพร้อมจึงมีแนวคิดในการสร้าง “ดีพร้อม 
คอมมูนิตี”้ (DIPROM Community) ซึง่เป็นการน�า 
วิสาหกิจไทย เข้ามาสู่ระบบบริหารจัดการของ 
ดพีร้อม โดยดพีร้อมจะส่งเสรมิและสนบัสนนุด้วย 
6 กลไกทีส่�าคญั คือ วเิคราะห์ข้อมลูเชงิลึก (Data 
Analytic) เทคโนโลย ีดจิทัิล นวตักรรม และความ
คดิสร้างสรรค์ (Technology /Digital/Innovation 
/Creative) การเข้าถึงแหล่งเงนิทุน (Funding) การ 
เชือ่มสทิธปิระโยชน์ (Privilege) การเชือ่มโยงเครอืข่าย 
พันธมิตร (Networking) และการผลักดันธุรกิจ 
สูส่ากล (Connect to the world) เพือ่ให้วสิาหกจิไทย 
ในระบบการพัฒนาสามารถ “สร้างงาน สร้าง 
รายได้ สร้างเครือข่าย” เพิม่ศักยภาพวิสาหกจิไทย
ให้สามารถยกระดับธุรกิจให้เติบโต และแข่งขัน

ได้อย่างม่ันคงในอนาคต รวมไปถงึเกิดเป็นห่วงโซ่
อปุทาน (Supply Chain) ภายในดพีร้อมคอมมนูติี้
และสามารถช่วยเหลอืเกือ้กลูกันในรปูแบบวสิาหกจิ
ขนาดใหญ่สามารถดแูลวสิาหกจิขนาดเลก็ได้ (Big 
Brother) เป็นฮโีร่ทีด่พีร้อมสร้างเพือ่ให้วสิาหกิจไทย 
เดนิหน้าไปด้วยกัน และเตรยีมความพร้อมในการ
เข้าร่วมนคิมฯ SME ในอนาคต

ส�าหรับ “ดีพร้อมคอมมูนิตี้ ที่นี่มีแต่ให้” 
เป็นการปฏริปูดีพร้อมสู่องค์กรทนัสมยั เฟ้นหาฮโีร่
ผู้น�าธุรกิจไทย พัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ในพ้ืนที่  
ส่งเสรมิให้อุตสาหกรรมดอียูคู่ช่มุชน ภายใต้ กลยทุธ์ 
4 ให้ 1 ปฏรูิป ดงันี้

ให้ที ่ 1 : ให้ทกัษะใหม่ : เพ่ิมทกัษะ ความรู้ 
ความสามารถบคุคลทัว่ไปและผูป้ระกอบการ เพือ่
ยกระดับทักษะที่มีอยู่เดิม (Upskill) สร้างทักษะ
ขึ้นมาใหม่ที่จ�าเป็นต่อการท�างาน (Reskill) และ
สร้างทักษะใหม่ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างอตุสาหกรรมเศรษฐกจิใหม่ (New skill) 
โดยการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย มีมาตรฐาน
รับรองทักษะ ผ่านการเพิ่มทักษะเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการมืออาชีพ ทั้งในด้านการเริ่มต้น
ประกอบธุรกิจใหม่ การยกระดับองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัล และการบริหาร
จัดการธุรกิจ รวมไปถึงการสร้างทักษะอาชีพ 
ในอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ หรอื ซอฟต์พาวเวอร์ไทย  
(SOFT POWER) ซึง่เป็น 1 ในนโยบายหลักทีส่�าคญั 
ของรัฐบาล ซึ่งดีพร้อมเป็นหน่วยร่วมในการ 
ขบัเคลือ่นในเรือ่งดงักล่าวร่วมกบัภาครัฐและเอกชน  
โดยมุง่ไปสูเ่ป้าหมายเพือ่ให้ผูผ่้านการพฒันาทกัษะใหม่ 
มีรายได้สูงขึ้น และสามารถก้าวข้ามหลุดจาก 
กบัดกัรายได้ปานกลางได้

ให้ท่ี 2 : ให้เคร่ืองมอืทีท่นัสมยั : เปลีย่นผ่าน
อตุสาหกรรมเดมิไปสูอ่ตุสาหกรรมเศรษฐกจิยคุใหม่ 
เพือ่เพิม่ศกัยภาพสามารถปรบัเปลีย่นธรุกิจรองรับ
การเปลีย่นแปลงด้วยการตดิอาวุธทีส่�าคญั ประกอบ
ด้วย 1) Standard การได้รบัมาตรฐาน และการ

รับรอง 2) Productivity การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต 3) Research การศึกษาค้นคว้าวิจัย  
4) Innovation การสร้างนวตักรรม และ 5) Network  
การสร้างและขยายเครือข่ายการสนับสนุนให้
วิสาหกิจไทยได้ก้าวเดินได้อย่างแข็งแรง พร้อม 
เข้าสู่อุตสาหกรรม 5.0 โดยการใช้เทคโนโลยี AI 
และการผลิตสมัยใหม่ ซึ่งมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง 
และมีความยืดหยุ่น นอกจากนี้ ดีพร้อมยังมีการ
ให้บริการเพ่ือรองรับการปรับเปล่ียนธุรกิจให้ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงจากศูนย์บริการของดีพร้อม
ทัว่ประเทศ ทัง้ในส่วนศูนย์ให้บริการวชิาการ ศนูย์
ให้บรกิารเครือ่งมอืต่างๆ และศนูย์จดัแสดงสนิค้า 
อาท ิศนูย์บรกิารธรุกจิอุตสาหกรรมดพีร้อม (BSC) 
ศนูย์ปฎริปูอุตสาหกรรม (ITC) ศนูย์ออกแบบและ
พัฒนาผลิตภณัฑ์ (Thai-IDC) ศนูย์ประชมุและแสดง
สินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือ (DIPROM MICE 
CENTER) เป็นต้น

ให้ที ่ 3 : ให้โอกาสโตไกล ช่วยเหลือวสิาหกิจ 
ให้มขีดีความสามารถในการด�าเนนิธรุกิจและสามารถ 
แข่งขนัได้ทัง้ในประเทศและระดับสากล ด้วยการ
เสริมสร้างศักยภาพของ SMEs ให้เข้าถึงโอกาส
ต่างๆ รวมทัง้การบรูณาการทกุภาคส่วน ช่วยเหลอื
วิสาหกิจได้อย่างตรงกับปัญหาหรือตรงตามความ
ต้องการของวิสาหกจิ ดีพร้อมจงึให้ความส�าคญั ใน
เรือ่งการสนบัสนนุปัจจยัทีเ่อือ้ต่อการประกอบการ 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจให้มีความ 
เข้มแขง็มากขึน้ ทัง้ในเรือ่งการเข้าถงึแหล่งเงนิทนุ  
เพือ่ช่วยให้วสิาหกจิไทยสามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทนุ 
ตามศกัยภาพของผูป้ระกอบการและธรุกจิ และพฒันา 
ผลิตภณัฑ์สนิเชือ่ เพือ่การส่งเสริมรายอตุสาหกรรม 
การเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจ หรือเช่ือมโยงกับ
วสิาหกจิขนาดใหญ่เป็น Supply Chain ทีเ่ข้มแขง็ 
การสร้างโอกาสในการเข้าถึงช่องทางการจ�าหน่าย
และการตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

รวมไปถงึการเสรมิสร้างและเชือ่มโยงเครอืข่ายความ 
ร่วมมือทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

ให้ท่ี 4 : ให้ธรุกิจไทยทีดี่คูช่มุชน ดพีร้อมได้มี
การน�าแนวคดิ BCG มาปรับใช้ในธรุกิจ พร้อมทัง้ 
ส่งเสริมด ้านการปรับปรุงกระบวนการผลิต
และบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม ตามแนวทาง
อตุสาหกรรมสเีขยีวให้กบัวสิาหกจิเพือ่เปลีย่นผ่าน
อตุสาหกรรมไทยสูอ่ตุสาหกรรมยคุใหม่ (Industry  
5.0) และการประกอบกิจการที่ เป ็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดล้อม พร้อมยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อ
สงัคม รวมทัง้สร้างความยัง่ยนืและอยูร่่วมกนัอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรอบ ซึ่งจะ
เป็นการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเชงิพ้ืนที ่อันน�าไปสู่ 
การกระจายรายได้สู่ชุมชนที่ตั้ง  อันจะน�าไปสู่ 
การกระจายรายได้สู่ชุมชนที่ตั้งต่อไป สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส�าคัญในเรื่อง
การสร้างความยัง่ยนืของทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ควบคู่ไปกับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ และสอดรับกับแนวทาง 
“สร้างอุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่ ที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม” ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่
ได้ก�าหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม 
ผู้ประกอบการธุรกิจให้สามารถ “เติบโตอย่าง
สมดุลและยัง่ยนื (Balanced and Sustainable 
Growth)” 

ในส่วน การปฏิรูปดพีร้อม จะมุง่พฒันาองค์กร
ให้ดพีร้อม เพือ่เตรยีมรบัมอืกบับรบิทและกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ภายใต้ความ
ท้าทายและโอกาสใหม่ๆ ที่มีความหลากหลาย
และซบัซ้อนมากข้ึน สอดรับกบัเร่ือง “การปรบัตวั 
ของภาครัฐ” โดยปี 2568 ดีพร้อม มีแนวคิด 
ในการปฏิรูปองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เปล่ียนแปลงควบคูไ่ปพร้อมกับการพัฒนาบุคลากร
ของดีพร้อม โดยการน�าเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกับ

ยคุสมยัเข้ามาปรบัใช้ ได้แก่ 1. การพัฒนาองค์กร 
อาท ิการพฒันาศนูย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค เป็น
แหล่งสนบัสนนุข้อมลูทางวชิาการให้กบัหน่วยงาน
ในภูมิภาค การยกระดับระบบการให้บริการของ 
ดีพร้อมให้ก้าวทนัยคุของการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี 
ดจิทิลั เพือ่รองรับนโยบาย “การปรบัเปลีย่นภาครฐั 
เป็นรฐับาลดจิทัิล” ด้วยระบบ DIPROM ECOSYSTEM  
2. การพัฒนาบุคลากร มุ ่งส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และ
สมรรถนะที่ส�าคัญให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้
การปฏบิตังิานระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวง
อุตสาหกรรม ตลอดจนการไปฝึกปฏิบตังิานร่วมกบั 
องค์กรพันธมิตรในต่างประเทศ เพื่อให้บุคลากร 
มคีวามรูค้วามสามารถในมิตทิีห่ลากหลาย ทัง้ด้าน
วชิาการและการให้บรกิารวสิาหกจิทีม่ปีระสทิธภิาพ 

“ดพีร้อม เชือ่มัน่ว่า ภายใต้กลยทุธ์ 4 ให้ และ  
1 ปฏริปู ทีจ่ะเร่งขบัเคลือ่นในปี 2568 นี ้จะเป็นการ
ด�าเนนิงาน เชงิรกุทีอ่อกไปส่งเสรมิผูป้ระกอบการ 
ในทกุด้านได้อย่างตรงจดุตามนโยบายของนายเอกนฏั  
พร้อมพนัธุ ์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม 
ซึง่ต้ังเป้าผลักดัน GDP ประเทศให้เติบโตอกี 1% 
หรอืเพิม่ขึน้กว่า 180,000 ล้านบาท ผ่านการลงทนุ
ภาคอตุสาหกรรมโดยไม่ใช้งบประมาณของรฐั โดย
ดพีร้อมมซีพัพลายเชนทีพ่ร้อมสนบัสนนุให้เกดิการ
ผลิตในประเทศ ผ่านการใช้จ่ายในโครงการลงทนุ
เครื่องจักรภาครัฐ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้าง 
ขดีความสามารถ Productivity และ Standard 
ภายใต้ Industry 5.0 พร้อมเชือ่มโยงกลไกการตลาด  
อกีทัง้ยงัเน้นแพลตฟอร์ม ‘Made by Thais’ เพือ่ลด 
การพึง่พาสนิค้าน�าเข้า ซึง่จะท�าให้เกดิการหมนุเวยีน
ทางเศรษฐกจิจากการบรโิภค 

ทัง้นี ้ในปีงบประมาณ 2569 ดพีร้อมได้ตัง้ค�าขอ
งบประมาณไว้ในวงเงนิ 5,000 ล้านบาท ซ่ึงคาดว่า 
จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 
50,000 ล้านบาท นโยบายทัง้หมดนีจ้งึเป็นรากฐาน
ส�าคญัท่ีจะขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทยให้เตบิโตอย่าง
ยัง่ยนื และม่ันใจได้ว่าการกระตุ้น GDP เพิม่ขึน้อีก 
1% นัน้สามารถท�าได้แน่นอน” นางสาวณัฏฐญิา 
กล่าวทิง้ท้าย

ณัฏฐิญา เนตยสุภา



ปีที่ 19 ฉบับที่ 445 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2568 ท้องถ่ินไทย  3ท้องถ่ินไทยท้องถ่ินไทย

กทม.รับมอบงานวิจัย ม.ฮาร์วาร์ด ซึ่ง  
บ.เมืองไทยประกนัภยั ร่วมให้การสนบัสนนุ เพือ่การ 
พัฒนาภูมิสถาปัตยกรรมชุมชนคลองเตย และ
จะน�าไปใช้เป็นต้นแบบ ต่อยอด ขยายผลในการ
พฒันาชุมชนต่างๆ ท่ัวกรงุเทพมหานคร

นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ ์  ผู ้ ว ่ าราชการ
กรงุเทพมหานคร ร่วมงาน “คลองเตยดีด”ี (Better 
Khlongtoei) และรบัมอบงานวจิยัด้านการพฒันา 
ภูมิสถาปัตยกรรมส�าหรับชุมชนคลองเตย ณ  
แพทอารน่ีา คลองเตย

ผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว ่า 
ชุมชนคลองเตยเป็นชุมชนที่มีความส�าคัญของ
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากพื้นที่คลองเตยมี  
26 ชมุชนย่อย มจี�านวนประชากร 80,000-100,000 คน  
ที่ประกอบอาชีพต ่างๆ ในการขับเค ล่ือน
กรุงเทพมหานคร ดังนั้น การดูแลคุณภาพชีวิต
ของคนเหล่านี้จึงมีความส�าคัญ ที่ผ่านมา กทม. 
อาจจะยังไม่มีการศึกษาวิจัยในเชิงลึกเท่านี้ วันนี้ 
จงึเป็นเรือ่งทีน่่ายนิดทีีเ่มอืงไทยประกนัภยั ร่วมกบั  
Harvard University Graduate School  
of Design (Harvard GSD) จดักจิกรรมเผยแพร่
งานวจิยัด้านการพฒันาภมิูสถาปัตยกรรมส�าหรบั
ชุมชนคลองเตย ซึ่ง กทม. จะรับช่วงต่อโดยการ 
น�าไปใช้เป็นต้นแบบ ขยายผล เพือ่ปรบัใช้กบัชมุชน 
ในกรุงเทพฯ และน�ามาปฏิบัติให้เกิดผลเป็น 
รปูธรรมต่อไป

บรษิทั เมอืงไทยประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน) 
ภายใต้การน�าของ นางนวลพรรณ ล�า่ซ�า ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย 
จ�ากัด จดักจิกรรมเผยแพร่งานวจัิยด้านการพัฒนา
ภมิูสถาปัตยกรรมชมุชนคลองเตย ภายใต้แนวคดิ 
“New Landscapes of Equity and Prosperity”  

หรีอ “ภูมิทัศน์ใหม่แห่งความเท่าเทียมและ 
ความเจรญิรุง่เรอืง” โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งต่อ
แนวคดิและงานวจัิยแก่หน่วยงานภาครฐั ภาคการ
ศึกษา และภาคประชาสังคม เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการพฒันาชมุชนคลองเตยอย่างยัง่ยืน 

โดยม ีMrs. Sarah M. Whiting คณบด ีDean 
and Josep Lluis Sert Professor of Architecture 
พร้อมด้วยคณาจารย์จาก Harvard GSD ผูร่้วมงาน
จากภาครฐัและภาคประชาสงัคม อาท ินายวราวธุ  
ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ พญ.วันทนีย์ 
วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายเกรียงไกร  
ไชยศริวิงศ์สขุ ผูอ้�านวยการการท่าเรอืแห่งประเทศไทย  
นางเกศจรนิ สามภิกัดิ ์ผูอ้�านวยการเขตคลองเตย 
รวมถงึผูแ้ทนจาก 6 มหาวทิยาลยัชัน้น�าของไทย 
ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบงั มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย  
มหาวิทยาลยักรงุเทพ และมหาวทิยาลยัอสัสมัชัญ 
(เอแบค) ร่วมงาน พร้อมท้ังผูแ้ทนจากหน่วยงาน
มลูนธิใินพืน้ท่ีคลองเตย และผูน้�าชมุชนทัง้ 49 แห่ง 

ทัง้นี ้เมอืงไทยประกนัภยัได้ร่วมมอืกับ Havard 
GSD ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2563 ในการส�ารวจและวจิยัเชงิลกึ 
ด้านภูมิสถาปัตยกรรมในพื้นที่ชุมชนคลองเตย 
ภายใต้แนวคดิ “New Landscapes of Equity 
and Prosperity” ความร่วมมอืนีน้บัเป็นโอกาส
ส�าคัญ เพ่ือน�าไปต่อยอดในการพัฒนางานด้าน
สงัคมอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือยกระดับคณุภาพชีวติ
ของคนในชมุชน สร้างความร่วมมอืทีค่รอบคลมุใน
การพัฒนาชุมชน และสังคมไทยให้ก้าวหน้าและ
ยัง่ยนืร่วมกัน พร้อมทัง้ให้ความส�าคญักบัแนวคดิ
ด้านความเท่าเทียมและความยั่งยืนอย่างแท้จริง 

ซึ่งพื้นที่คลองเตยได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่ส�าหรับ
การท�างานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จาก Harvard GSD จากการลงพื้นที่วิจัยเชิงลึก 
ในพืน้ทีห่ลายประเทศ อาท ิ ฟิลปิปินส์ มาเลเซีย 
และอนิโดนเีซยี รวมถงึพืน้ทีอ่ืน่ๆ ท่ัวโลก

จากการด�าเนินโครงการในพ้ืนที่ชุนชน
คลองเตย ได้เกดิงานวจิยัรวมทัง้สิน้ 2 ฉบบั กว่า 
26 โครงการ ซึ่งสะท้อนแนวคิดและมุมมอง 
ในการพฒันาพืน้ทีช่มุชนคลองเตยอย่างรอบด้าน  
ครอบคลุมหลากหลายมิติ ได้แก่ “Bangkok 
Porous City (เมืองพรุน): New Landscape 

of Equity and Prosperity” และ “Bangkok 
Remade: บางกอก กอปรใหม่” โดยเน้นการ
แก้ไขปัญหาในหลากหลายประเด็น อาทิ การ 
กระจายทรพัยากร การพฒันาท่ีอยู่อาศยั การบรหิาร 
จดัการและแยกขยะ การเพิม่พืน้ท่ีสเีขยีว และการ
สร้างพืน้ท่ีสาธารณะ เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวิีตของ
ชมุชนอย่างเป็นรูปธรรมส�าหรบัทกุคน

ในการนี้ เพื่อให้แนวคิดจากงานวิจัยเกิดผล
เป็นรปูธรรม เมืองไทยประกนัภยั และ Harvard 
GSD ยังได้น�าบางส่วนของแนวคิดจากงานวิจัย 
ไปปรับใช้ในพื้นที่จริง โดยมีตัวอย่างโครงการที่
ด�าเนินการส�าเร็จแล้ว ได้แก่  การปรบัปรงุและสร้าง 
ลานเก็บขยะในชุมชนวัดคลองเตยใน 2 และ 3  
เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยเน้นการคดัแยกขยะอย่างเป็นระบบ เพือ่ลดปัญหา 
น�า้ท่วมและลดแหล่งสะสมของเชือ้โรค การพฒันา
ลานกฬีาอเนกประสงค์ในชมุชนวดัคลองเตยใน 3 
เพือ่ส่งเสรมิสขุภาพด้านกฬีาให้เดก็ เยาวชน และ
คนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า ห่างไกล
จากปัญหายาเสพติด  และการปรับปรุงพัฒนา 
ศูนย ์การเรียนรู ้และร ้านค ้าชุมชนในชุมชน 
วัดคลองเตยใน 2 เพือ่สนับสนุนการสร้างพืน้ท่ีส�าหรบั 
การประกอบอาชพี และเป็นศนูย์รวมกจิกรรมต่างๆ 
ของคนในชมุชน

สปสช.หนนุ อบจ. ใช้กองทนุฟ้ืนฟฯู 
ยกระดบัสขุภาพกายและใจให้ ปชช. 

องค์การอนามัยโลก คาดประมาณว่า
สัดส่วนของประชากรที่อายุมากกว่า 60 ปี 
รวมท่ัวโลกจะเพ่ิมเป็นสองเท่าในปี คศ. 2050 
และประชากรดงักล่าวส่วนใหญ่มโีรคเรือ้รงั ที่
ท�าให้เกิดความบกพร่องทางกายด้วย ท�าให ้
มีความต้องการบริการฟื ้นฟูสมรรถภาพ 
มากขึน้ตามไปด้วย ขณะทีป่ระเทศไทยเข้าสูส่งัคม 
ผูส้งูอายุมากขึน้ ท�าให้การเตรยีมความพร้อม
งานฟื้นฟูจึงมีความจ�าเป็น สปสช.จึงต้องท�า
ร่วมกับองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั อย่างใกล้ชดิ 
และต่อเนือ่ง

นพ.จเดจ็ ธรรมธชัอาร ีเลขาธกิารส�านกังาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า 
บทบาทของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ สปสช.
ท�าร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมี
วตัถปุระสงค์ในการจดับริการร่วมกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในการดแูลผู้ป่วย ไม่ว่าจะเรือ่งอปุกรณ์
ต่างๆ หรอืการไปให้บรกิารฟ้ืนฟ ู หรอืการปรบั 
ภมูทัิศน์ของบ้านต่างๆ ถอืเป็นบทบาททีส่�าคญัมาก 

“งานฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีประสิทธิภาพ 
ครบวงจร เป็นการฟื้นฟูฯ ที่เน้นให้ผู้ที่มีความ
จ�าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูฯ กลับมามศีกัยภาพ
สูงสุดตามเงือ่นไขของแต่ละบคุคล ซึง่คาดหวังว่า 
ในทีส่ดุผูท้ีไ่ด้รบัการฟ้ืนฟฯู จะใช้ชีวิตได้ภายใต้ 
ข้อจ�ากัดและมคีณุภาพชวีติทีดี่ หลังจากด�าเนนิงาน 
โครงการฯ ในจงัหวัดน�าร่อง ร่วมกบัภาคภีาคส่วนต่างๆ

ที่ส�าคัญคือองค์การบริการส่วนจังหวัด 
(อบจ.) ซึ่งเป็นแกนหลักของกองทุนฟื ้นฟู
สมรรถภาพระดับจังหวัด พบว่า ภาพรวมการ
ท�างานฟื้นฟูฯ 4 ประเด็นส�าคัญ คือ การเพิ่ม
ความครอบคลุมการเข้าถึงกายอุปกรณ์ การ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและท่ีอยู่อาศัย การ
พฒันาบรกิารการฟ้ืนฟทูางการแพทย์ และการ
ส่งเสริมความครอบคลุมการเข้าถึงสิทธ์ิและ
สวสัดิการของรฐั ยงัมปีระเด็นทีต้่องพฒันาเพือ่
ให้เกดิประสิทธภิาพสงูสดุ”

ในประเด็นท่ี 1 คือ การจัดอุปกรณ์ ซ่ึงก็
มีหลายหน่วยงานที่ดูแลเร่ืองนี้ มีทั้ง องค์การ
บรกิารส่วนท้องถิน่ และ สปสช. แต่ยงัต้องพฒันา
ในเรื่องของคุณภาพที่ตรงกับความต้องการผู้ใช้ 
และมคีวามซ�า้ซ้อนในการให้บริการการแนะน�า
การใช้งาน

เรื่องที่ 2 คือ การปรับสภาพที่อยู่อาศัย 
และสภาพแวดล้อม เนื่องจากมีต้นทุนในการ
ด�าเนนิการ ท�าให้มผู้ีทีต้่องได้รับการฟ้ืนฟเูข้าไม่ถงึ 
บรกิารในเรือ่งนี้

เรือ่งท่ี 3 การบรกิารการฟ้ืนฟ ูซ่ึงยงัมปัีญหา
เรือ่งของบคุลากรด้านการฟ้ืนฟไูม่เพยีงพอ แม้จะ
พยายามอบรมนกับริบาลเข้ามาช่วยเสรมิแต่กยั็ง

ผวจ.ปทมุฯ เปิดการแข่งขันฟตุบอล
“CSR BANGKADI CUP” ครัง้ที ่3

นายสมคดิ จนัทมฤก ผูว่้าราชการจังหวัด
ปทมุธาน ี  เป็นประธานในการเปิดการแข่งขนั
ฟุตบอล “CSR BANGKADI CUP” ครั้งที่ 3 
ประจ�าปี พ.ศ. 2568 ณ สนามกฬีาเทศบาลเมือง
บางกะด ี ต�าบลบางกะด ี อ�าเภอเมอืงปทุมธานี 
จงัหวดัปทมุธาน ีโดยม ีนายธวชัชยั อึง้อมัพรวไิล  
นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี กล่าวรายงาน 
พร้อมหวัหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครฐัและ
บรษัิทในพืน้ทีน่คิมอสุาหกรรมบางกะด ีเข้าร่วม

หลังจากนั้น นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่า
ราชการจังหวัดปทุมธานี ก็ได้กล่าวให้โอวาท
กบัคณะผูจ้ดังาน เจ้าหน้าที ่ และนกักฬีา ก่อน
จะเปิดงานด้วยการกดปุ่ม l-BaLL โดยมีพลุ
ไพโล ดายไอซ์ ไฟโฟโล่ และพขุ้างสนาม  พร้อม
มีการประกวดมอบรางวัลให้กับขบวนพาเหรด  
ทีม่กีารรณรงค์การแต่งกายลดโลกร้อน ด้วยการ 
ใช้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ในขบวนพาเหรดครั้งนี้  
ส�าหรับคูเ่ปิดสนามของทมี VIP กบัทีมรวมดารา  
นายสมคิด จันทมฤก ผู ้ว่าราชการจังหวัด
ปทมุธาน ีและ นายธวชัชยั อึง้อมัพรวิไล นายก
เทศมนตรเีมอืงบางกะด ีได้ลงเล่นในช่วงคร่ึงแรก 
อกีด้วย

พธิเีปิดในครัง้นี ้ ทีจ่ดัอย่างยิง่ใหญ่ อลงัการ ด้วย
พลุไพโล รวมทั้งวงดุริยางค์จากนักเรียนโรงเรียน
ปทมุวิไล ทีน่�าขบวนพาเหรดของแต่ละบรษิทัทีส่่ง
ทมีฟตุบอลเข้าร่วมแข่งขัน ท่ีมุง่เน้นขบวนพาเหรด
เก่ียวกับลดภาวะโลกร้อน และยังมีการแสดงของ
ชาวชุมชนในพื้นที่ต�าบลบางกะดี การแสดงของ
นักเรยีนจากโรงเรยีนเทศบาลเมืองบางกะด ี และ
การแสดงตีขิมคู่ของนักเรียนจากโรงเรียนคณะ
ราษฎร์บ�ารงุปทมุธานี

นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรี
เมอืงบางกะด ีกล่าวรายงานว่า ทัง้นี ้เทศบาลเมือง
บางกะด ี ได้ท�าการจัดการแข่งขนัฟตุบอล “CSR 
BANGKADI CUP” ครัง้ท่ี 3 ประจ�าปี 2568 โดย
มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีการ
ตื่นตัวในการเล่นกีฬา เป็นการออกก�าลังกาย 

ส่งเสรมิสขุภาพพลานามยัของบุคลากรในหน่วยงาน  
พนกังานสถานประกอบการ และประชาชนทัว่ไป 
ให้มสีขุภาพแขง็แรง ทัง้ทางด้านร่างกายและจติใจ 
รูจ้กัใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ อกีทัง้ยงัเป็นการ
สานความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชนและประชาชน ซึง่การจัดงานแข่งขนัฟตุบอล
ในครัง้นีมี้หน่วยงานและสถานประกอบการ ส่งทมี
นักกีฬาฟตุบอล เข้าร่วมการแข่งขนัร่วม 20 ทีม 
รวมทั้งยังมีฟุตบอลคู่เปิดสนามระหว่าง ทีม VIP 
(หวัหน้าส่วน พ่อค้า ประชาชน) พบกบั ทมีศลิปิน-
ดารา-นกัฟตุบอล (จอร์น บราโว่ ดัสกร ทองเหลา)

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี 

เลือกตัง้นายก อบจ. ประชาชนได้อะไร?
กับปรากฏการณ์ “วอลเปเปอร์” หลายพืน้ท่ี

ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม นักวิชาการอิสระ
ด้านท้องถิน่ เปิดเผยกบั “อปท.นวิส์” ว่า วนั
เสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 จะมีการเลือกตั้ง 
นายกองค ์การบริหารส ่วนจังหวัด หรือ 
นายก อบจ.ทัว่ประเทศ ภาพทีเ่หน็จากสือ่โชเชยีล 
ส่วนใหญ่จะเหน็หวัหน้าพรรคหรอืผูช่้วยหาเสยีง 
ขึ้นเวทีไปหาเสียง สนับสนุนช่วยเหลือผู้สมัคร 
นายก อบจ. ซึง่คนเหล่านีม้าจากตวัแทนพรรคการเมอืง 
ทีเ่ป็นการเมอืงใหญ่ระดบัชาต ิ แต่มาท�าหน้าที่ 
หาเสียงให้ผู้สมคัรในระดับท้องถ่ิน ในส่วนจงัหวดั 
ทีป่ระชาชนต้องตดัสนิใจเลอืกตัวเองว่า นายก อบจ. 
ของตวัเองจะต้องมาท�าอะไรให้จงัหวดั หรือมกีาร 
จะพัฒนาและยกระดบัความเป็นอยู่ของประชาชน 
ให้ดขีึน้อย่างไรมากกว่า 

“เท่าที่กระท�ากันอยู่เห็นว่ายังกลายเป็น
ว่าพรรคการเมือง หรือผู ้น�าพรรคมาบดบัง 
ผู้สมัครนายก อบจ. ไปเสียหมด และที่ส�าคัญ
พรรครฐับาลเหล่านี ้กไ็ม่ได้ให้ความหวงักบัเร่ือง
นโยบายการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น ที่จะให้  
อบจ.ในจังหวัดท�ากิจการอะไรให้ประชาชน 
ในจงัหวดัในระยะเวลา 4 ปีกบังบประมาณทีไ่ด้มา 
ต้องท�าอะไรให้ชดัเจนหรอืไม่”

ฉะนัน้การแข่งขนัในการเลอืกตัง้นายก อบจ.
เพือ่หวงัการยดึพืน้ทีคื่นให้กลับมาเป็นของตวัเอง 
หรือจะคืนพื้นที่ของตัวเองท่ีเคยสูญเสียไป 
กลบัมา กลบัไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทีไ่ป 
เลือกต้ังนายก อบจ. เพราะสิ่งที่ปฏิบัติกันอยู่ 
เป็นเร่ืองของการเมอืงระดบัชาติ แต่นีค่อืการเลอืกตัง้ 
ท้องถิ่น ความจริงนายก อบจ.ต้องเป็นของ
ประชาชนและเลอืกตัง้เข้ามาเพือ่ท�าความเจรญิ
ให้จงัหวดัต่างหาก ถ้าการเลอืกตัง้นายก อบจ.  
ผู้สมัครนายก อบจ. เป็นแค่วอลเปเปอร์หรือ 
แบคกราวน์ให้นกัการเมอืงระดบัชาต ิแล้วประชาชน 
จะได้อะไร และเลอืกเขาไปท�าอะไร ไม่สามารถ
ตอบโจทย์ได้

ส่ิงท่ีประชาชนไปเลือกตั้งนายก อบจ. 
เขาอยากจะเห็นจังหวัดของเขามีอัตลักษณ ์
และความโดดเด่นของการพฒันา อาทิ เป็นจงัหวัด 
ทีจ่ดัการท่องเทีย่วสวยงาม มป่ีา น�า้ตก ทางเดนิ  
ความปลอดภัย ถนนท่ีสวยงามดึงคนมา 

ทีร่ฐับาลส่งมาจากส่วนกลาง ผูว่้าราชการจงัหวดั 
ไม่ได้เป็นเจ้าของจังหวัด อยู่ไม่นานกย้็ายไปย้ายมา  
แต่นายก อบจ. ต้องพัฒนาจังหวัดในระยะ  
4 ปีหรอื 8 ปี หากประชาชนเหน็ผลงาน เพราะ
ประชาชนเป็นเจ้าของจงัหวดั ดงันัน้ ผูว่้าฯ กบั
นายก อบจ.ต้องจบัมอืกนัให้ได้  และอีกประการ
นายก อบจ. ท�างานประสานกับเทศบาลและ 
อบต. ในเรือ่งของการบ�ารุงรกัษาทางบกทางน�า้ 
ซึ่งมีอ�านาจตามกฏหมายอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมา
ต่างคนต่างท�า ไม่ท�าการเช่ือมรอยต่อ ตรงนี้
ส�าคญัมาก

กล่าวได้ว่า นายก อบจ. มีอ�านาจตาม 
กฏหมายข้างต้นแล้ว สิง่ทีส่นับสนุนท้องถิน่คือ 
งบประมาณ จากข้อมลูมีจงัหวดัอย่างน้อยมากกว่า  
10 จงัหวดั ทีไ่ด้งบประมาณมากกว่า 1,000 ล้าน
บาท และจังหวัดท่ีมีงบลดลงตามล�าดบัและทุก
จงัหวัดสามารถก�าหนดแผนพฒันา อบจ.ตวัเอง 
ได้ตามกฎหมายท้ังสิ้น สามารถตอบโจทย์ 
ปัญหาได้ทันที หากจะประกาศว่าผู ้สมัคร 
นายก อบจ.จังหวดันีต้ั้งงบ 100 ล้านบาท สร้าง
โรงพยาบาลให้ประชาชนมีสขุภาพท่ีด ี จังหวัดน้ี 
สร้างโรงบ�าบัดน�้าเสีย50 ล้านบาท จังหวัดนี้
สร้างโรงเรยีนคุณภาพ 80 ล้านบาท เป็นต้น ใน
ทางการเมืองก็จะได้ประโยชน์เช่นกัน ตวัอย่าง  
ผูส้มัครนายก อบจ. เสนองบสร้างโรงพยาบาล 
100 ล้านบาท แต่ผูส้มคัรอีกคน เสนองบ 500 ล้าน 
บาท ทัง้นี ้ ผูส้มคัรนายกฯ ต้องประกาศชดัเจน
กับประชาชน นี่คือหัวใจของการที่ไปเลือกตั้ง
แล้วประชาชนได้อะไร

“ส�าหรับการเลือกตั้งนายก อบจ.ในครั้งนี้ 
ถือเป็นโอกาสแห่งการพัฒนาของจังหวัดต่างๆ 
ซึ่งประชาชนได้คาดหวังไว้มากทีเดียว เพราะ
เป็นการเลอืกตัง้ในระดบัท้องถิน่ แต่สิง่ทีไ่ม่อยาก
เหน็ บทบาทของนายก อบจ.ทีเ่ป็นวอลเปเปอร์ 
คนของบ้านใหญ่ คนของพรรคการเมือง แต่
ไม่บอกว่ากระจายอ�านาจให้เขาอย่างไร และท่ี
เสยีดายมากกว่านัน้ผูส้มัครนายก อบจ. เองเข้าใจ
และรูห้น้าทีต่ามกฎหมายของ อบจ. ดพีอหรอืไม่ 
อย่าลืมว่าจังหวัดคือจุดแตกหักของโครงสร้าง
ฐานเศรษฐกจิ  สงัคม วฒันธรรม สิง่แวดล้อม 
ฯลฯ หากนายก อบจ. ท�าให้ประชาชนมรีายได้ 
มีอาชพี  ส่งผลให้เศรษฐกจิของจังหวัดด ีสะท้อน
ถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะเติบโต 
ไปด้วยเช่นกนั” ศ.ดร.โกวทิย์ กล่าว

ท่องเทีย่วมากข้ึน  เป็นจงัหวดัทีม่คีลอง น�า้ใส  เป็น
จงัหวดัทีม่กีารจดัการขยะทีด่เียีย่ม  เป็นจงัหวดัไร้ฝุน่ 
จงัหวดัเศรษฐกจิพอเพยีง จงัหวดัแห่งอตุสาหกรรม 
ฯลฯ อยากเหน็ถนนเชือ่มระหว่างเทศบาล อบต. 
ในการเดนิทางและขนส่งสนิค้าของชาวบ้านสะดวก 
เป็นต้น ทั้งหมดน้ีต่างหากที่ประชาชนไปเลือก
นายก อบจ.

ศ.ดร.โกวทิย์ กล่าวว่า หากไปดใูนกฏหมาย จะม ี
ที่เก่ียวข้องอยู่ 2 ฉบับใหญ่คือ พ.ร.บ.องค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดั และกฎหมายก�าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ�านาจ ซึ่งชัดเจนว่าภารกิจ 
ของนายก อบจ. คือก�าหนดนโยบายซึ่งมีอ�านาจ
อยูแ่ล้วตามกฏหมายทีจ่ะก�าหนดให้จงัหวดัมคีวาม
โดดเด่นไปทางไหน เข้าใจได้ว่านายก อบจ. จะต้อง
ไปก�าหนดแผนพัฒนา อบจ. แต่ทีผ่่านมาไม่ชดัเจน
เพราะผูส้มคัรเป็นนายก อบจ. ไม่เป็นตวัของตวัเอง 
เพราะพรรคการเมืองเป็นผู้เสนอหรือถูกก�าหนด
มาให้เป็นผูส้มคัรนายก อบจ. ดงัน้ันผูถ้กูเสนอเป็น
นายก อบจ. เขาจะเข้าใจอ�านาจและบทบาทของ
นายกฯ และ อบจ. มากน้อยเพยีงใดกไ็ม่ทราบได้

และเม่ือไปดูกฏหมายก�าหนดแผนกระจาย 
อ�านาจฯ ก็ก�าหนดให้อ�านาจ อบจ. ท�าได้ และจะเหน็ 
เป็นรปูธรรมให้ประชาชนได้มากขึน้  ตวัอย่างเช่น

ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม

ให้ อบจ. สร้างโรงพยาบาลได้ จะเป็นจงัหวดัแห่ง
สุขภาพที่ดี จะส่งผลระบบการสาธารณสุขของ
จงัหวดันีด้มีาก อบจ. สามารถดแูลตลาดกลางได้ จะ
เป็นศนูย์กลางให้ประชาชนได้น�าสนิค้า ผลติภณัฑ์ 
และอืน่ๆ ขายและแลกเปลีย่น เศรษฐกิจในจังหวัด
จะดีขึ้น อบจ.สามารถจัดการบ�ารุงรักษาทางบก 
ทางน�า้ ทีเ่ช่ือมต่อกบั อปท.อืน่ๆ อย่างเทศบาล และ 
อบต. เพือ่ให้เส้นทางการเดนิทางได้เชือ่มต่อกนั 

“ยังมีเรื่องสนับสนุนเกี่ยวกับเร่ืองการศึกษา 
การจราจร บ�ารงุศลิปวฒันธรรม  อาท ิ จะสร้าง
หอประชมุเมอืง หอประวัตศิาสตร์จงัหวดั  เป็นต้น 
ล่าสดุทางกระทรวงคมนาคมได้โอนถ่ายเรือ่งสถานี
ขนส่งมาให้ อบจ. ดแูลอกี  นอกจากนี ้ยงัมเีรือ่งของ 
กิจการที่ด�าเนินร่วมกับภาคเอกชน การรวมกลุ่ม
เป็นลกัษณะสหการณ์ทีโ่ดดเด่น เป็นต้น นายก อบจ. 
สามารถท�าได้ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย  สิ่งเหล่านี ้
คอืค�าตอบของผูส้มคัรนายก อบจ. ต้องประกาศ
ชดัเจนว่า ประชาชนไปเลือกตัง้แล้วจะได้อะไร”

ศ.ดร.โกวทิย์ กล่าวอกีว่า อย่างไรกดี็ การให้
นายก อบจ. ท�าตามแผนพฒันา อบจ.ของจงัหวดั 
การประสานท�างานทีจ่ะมปีระสทิธภิาพคอืการไป 
จับมือกับทางจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัด 
ซึง่เขากม็แีผนพฒันาจงัหวดั แต่เป็นเรือ่งของภมูภิาค 

ผูว่้าฯ กทม.รับมอบงานวจิยั ม.ฮาร์วาร์ด
น�าไปต่อยอดหลงัปรบัโฉมชมุชนคลองเตย

ท�าให้ประชาชนในต่างจังหวัดที่ประสบปัญหา
ได้รับการฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ ได้
รบัการดแูล 

“บทบาทกองทนุฟ้ืนฟรูะดบัจงัหวดัเป็นกลไก
ส�าคัญในการดูแลฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งในปี 2567-
2568 เราเพิม่กลไกให้มบีทบาทมากขึน้ นอกจาก
ลงไปแค่เรือ่งของกายอุปกรณ์ การซ่อมอปุกรณ์ 
หรือการปรับภูมิทัศน์ เราให้บริการเร่ืองของ 
ผูส้งูอาย ุผ้าอ้อม ในกองทนุระดบัต�าบล” 

นพ.จเดจ็ กล่าวว่า ขณะนีไ้ด้ดแูลเรือ่งสขุภาพจติ 
แบบครบวงจร เพราะเชื่อว ่ากลไกจังหวัด  
ซึ่งอยู่ในหมวดหนึ่งกองทุนสุขภาพฟื้นฟูระดับ
จังหวัด ต้องลงไปค้นหาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต 
ในชมุชน ซึง่รวมถงึการฟ้ืนฟดู้วย โดยตัง้เป้าหมาย 
4.8 หมืน่คน ทีจ่ะเริม่ด�าเนนิการโดยกองทนุฟ้ืนฟู
จังหวดั ขณะทีข้่อมลูผู้จัดการโครงการขบัเคล่ือน
ขยายผลกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด 
ให้มีประสิทธิภาพครบวงจร ระบุว่า องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มีความส�าคัญกับ
งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพอย่างมาก ทีผ่่านมานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ความสนใจที่จะ
น�าเสนอนโยบายเก่ียวกับงานกองทนุฟ้ืนฟ ู เพือ่
ให้ประชาชนได้เข้ารบับรกิารทีค่รอบคลมุและมี
ประสิทธภิาพมากขึน้ แต่ก็พบว่าผู้ทีจ่�าเป็นต้องได้
รบัการฟ้ืนฟสูมรรถภาพกย็งัเข้าไม่ถงึการบรกิาร
ฟื้นฟูจ�านวนมากเช่นกัน สอดคล้องกับข้อมูล
ขององค์การอนามัยโลกที่ระบุว่ามีผู้ที่ต้องการ 
ฟ้ืนฟรู่างกายกว่า 2.4 ล้านคน ทีต้่องการการฟ้ืนฟู 
สมรรถภาพ

ขาดแคลน ในพ้ืนทีโ่ครงการฯ มีการปรบับทบาท
การท�างานให้ทีมสหวชิาชีพ เช่น แพทย์แผนไทย 
พยาบาล แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเข้ามาสรมิ
งานฟ้ืนฟมูากขึน้

เรื่องที่ 4 เป็นเรื่องการเข้าถึงสิทธิและ
สวัสดิการ ที่ผ่านมาต้องให้ผู ้ต้องการรับการ
บรกิารฟ้ืนฟมูาลงทะเบยีน มผีูรั้บรอง ท�าให้ผู้ที่
ต้องการฟื้นฟูเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการได้จ�ากัด 
จึงอาจจะต้องพัฒนาระบบในเชิงรุกเพื่อค้นหา 
ผูท้ีค่วรจะได้รบัการฟ้ืนฟเูพิม่มากขึน้

ผูจ้ดัการโครงการฯ เหน็ว่า งานฟ้ืนฟยูงัต้อง 
พฒันามากขึน้โดยเฉพาะในเร่ืองของการบรูณาการ 
การท�างานร่วมกนัของหน่วยงาน ท้ังในเรือ่งของ 
ภาระงาน บุคลากร งบประมาณและเครือ่งมอื 
และไม่อยากให้มองงานฟื้นฟูเป็นเฉพาะเรื่อง
ทางการแพทย์ แต่อยากให้งานฟ้ืนฟเูป็นเรือ่งของ
ชมุชนและสังคมเป็นพลังการสานพลงัทีจ่ะช่วย
ดแูลกัน ไม่ว่าจะเป็นภาครฐั เอกชน หรอืชมุชน 
มาร่วมกันฟ้ืนฟคูนในสังคมให้มคีณุภาพชวีติทีดี่ขึน้

อน่ึง กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จัดตั้งขึ้น
ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญติัหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เพื่อให้องค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดั (อบจ.) มส่ีวนร่วมในการสร้าง
หลักประกันสุขภาพด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ให้กับบคุคลในพืน้ทีไ่ด้อย่างครบวงจร ได้ด�าเนนิการ 
จัดต้ังกองทุนฟื ้นฟูสมรรถภาพ ไปแล้วกว่า   
70 จงัหวดัท่ัวประเทศ  เป็นการขยายการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ให้ผู้ที่จ�าเป็นต้องได้รับการดูแล 
มคีณุภาพชวีติท่ีดขีึน้

“นายก อบจ.สนใจน�าเสนอนโยบายเกีย่วกบังานกองทนุฟ้ืนฟู  
เพือ่ให้ประชาชนได้รบับรกิารท่ีครอบคลุมและมีประสทิธภิาพมากขึน้  
แต่ยังมีคนจ�านวนมาก ยงัเข้าไม่ถึงการบรกิารนี”้



ปีที่ 19 ฉบับที่ 445 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2568สงัคม/ซบุซบิ4 4 4 

 เข้าเยีย่มคารวะ
ก�าพล มหานกุลู ประธานกรรมการบรหิารบรษิทั อปท.นิวส์ เข้าเยีย่มคารวะพร้อมแลกเปลีย่น

ความคดิเหน็กับ เดชา พฤกษ์พฒันรกัษ์ อธบิดกีรมพฒันาฝีมอืแรงงาน

 “ดร.เฉลมิชยั” ตรวจเย่ียมโครงการจดัหาแหล่งน�า้บาดาลระยะไกล
ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (รมว.ทส.)  

ลงพืน้ที ่จ.อดุรธานี  เพือ่ตรวจเยีย่มโครงการจัดหาแหล่งน�า้บาดาลระยะไกล แก้ปัญหาในพืน้ท่ีขาดแคลนน�า้ 
หรอืน�า้เคม็ พร้อมมอบแกลลอนน�า้ให้กบัผูแ้ทนชมุชนและประชาชนในพ้ืนท่ี โดยมี จตพุร บรุุษพฒัน์  
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบด ี
กรมทรพัยากรน�า้บาดาล พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารในสงักดักระทรวงฯ ร่วมลงพืน้ท่ี จ.อดุรธานี

 บรษัิท อปท.นวิส์ จ�ากดั เข้าเย่ียมคารวะพร้อมอวยพรปีใหม่
ดร.ก�าพล มหานกูุล นายกสมาคมผูส้ือ่ข่าวไทย–จนี พร้อมด้วย คณัธรส หาญไชยพิบลูย์กลุ  

ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และอบรม เข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ   
อญัชลี อนิโต เลขานกุารกรม นนัท์ฐติา ศริคิปุต์ ท่ีปรึกษาด้านพฒันาระบบควบคุมทางศลุกากร  
และธรัีชย์ อตันวานิช อธบิดีกรมศลุกากร

 BAM – บบส.อารีย์ จบัมอื ส.พ.ส. หนนุเจรจาประนอมหนี ้ให้ได้ข้อยุติ
ทองอไุร ล้ิมปิต ิประธานกรรมการ บริษทั บริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน) กบั 

มูลนธิ ิส.พ.ส. โดย ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ ประธานมลูนธิิสถาบันศกึษา และพฒันาการจดัการความ
ขัดแย้งด้วยสนัติวธิ ี (ส.พ.ส) เป็นผูล้งนาม พร้อมกันนี ้ บบส.อารีย์ โดย สนัธิษณ์ วฒันกลุ ประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร ได้ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือกับ มลูนิธ ิส.พ.ส. โดย ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์  
ประธานมูลนธิสิถาบนัศกึษาและพฒันาการจดัการ ความขดัแย้งด้วยสนัตวิธิ ี(ส.พ.ส) เป็นผูล้งนาม

 ธอส. MOU บญุถาวร รเีทล จดัท�าแพ็กเกจสนบัสนนุคนไทยได้มทีีอ่ยู่อาศยั
กมลภพ วรีะพละ กรรมการผูจั้ดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับบริษทั บุญถาวร 

รเีทล คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน) โดย ไพท ีสกลุเอีย่มไพบลูย์ รองกรรมการผู้จดัการสายงาน จดัท�า 
บนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสวัสดกิารเงนิกูเ้พือ่ท่ีอยูอ่าศยั ประเภทไม่มเีงนิฝาก  
จดัท�าผลติภณัฑ์สนิเชือ่ท่ีอยูอ่าศัยและเงนิฝากอตัราดอกเบ้ียพเิศษกบั “สนิเชือ่บ้านสวสัดกิาร ปี 2568”

 บรษัิท อปท.นวิส์ จ�ากัด เข้าเย่ียมคารวะพร้อมอวยพรปีใหม่
ดร.ก�าพล มหานุกลู ประธานกรรมการบริหารบริษัท อปท.นวิส์ พร้อมด้วย ชาญวทิยา ชยักลุ  

บรรณาธิการบริหาร นสพ.อปท.นวิส์ เข้าเยีย่มคารวะ พร้อมอวยพรปีใหม่กบั  ประชัย เล่ียวไพรตัน์   
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษทั ทีพไีอ โพลนี จ�ากัด (มหาชน) เนือ่งในโอกาสวันขึน้ปีใหม่ 2568

 MEA โชว์ศกัยภาพโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉรยิะ ต้อนรบั กมธ.อดุมศกึษาฯ 
เกษม สระทองฮกั ผูช่้วยผูว่้าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง คณะผูบ้รหิาร และพนักงาน 

MEA ให้การต้อนรับ วาโย อศัวรุ่งเรอืง ประธานคณะกรรมาธิการการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม สภาผูแ้ทนราษฎร พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการ (กมธ.) คณะอนกุรรมาธกิาร และคณะ
ท�างานฯ ในโอกาสเข้าศกึษาดงูานเกีย่วกบัแนวทางการพฒันาโครงข่ายไฟฟ้าอฉัริยะ (Smart Grid)  
ณ สถานต้ีนทางบางซ่ือ การไฟฟ้านครหลวง   

 กคช. MOU เครอืข่ายด้านแรงงาน สร้างอาชพี 800 ชุมชนทัว่ประเทศ
ผศ.ดร.อ�านาจ จ�ารสัจรงุผล กรรมการ การเคหะแห่งชาต ิ (กคช.) เป็นประธานในพธีิลงนาม

บนัทกึความเข้าใจความร่วมมอื (MOU) เพือ่พฒันาศกัยภาพด้านอาชพีของผูอ้ยูอ่าศัยในชุมชนของ 
การเคหะฯ โดยม ีทวพีงษ์ วชัิยดษิฐ ผูว่้าการการเคหะแห่งชาต ิวทิวตั ปัญจมะวตั รองเลขาธกิาร 
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา มงคล สงคราม รองอธิบดีกรมการจดัหางาน จ่าเอก ประยงค์ บุญช่วย  
ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมลงนาม หวังสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้  
ลดความเหลือ่มล�า้เพือ่คุณภาพชวีติทีด่ี

 คณะผู้บรหิารสถาบันพระปกเกล้า เข้าพบขอพร “ชวน หลีกภยั” 
ดร.ถวลิวด ีบรุกีลุ รองเลขาธกิารสถาบนัพระปกเกล้า พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร เข้าพบขอพรปีใหม่  

จาก ชวน หลีกภัย อดตีประธานสภาสถาบนัพระปกเกล้า เนือ่งในโอกาสต้อนรบัปีใหม่ ปี 2568  
พร้อมรบัค�าอวยพร และค�าแนะน�าในการปฏบัิตงิานโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล ซือ่สตัย์ สจุริต อนัเป็น
ประโยชน์เพือ่มาปรบัใช้ในการด�าเนินงานของสถาบนัต่อไป

สนามเลอืกตัง้นายก อบจ.ทัว่ประเทศ ทกุจงัหวดั เดือดปดุๆ ในเวลานี ้ด้าน กกต.เปิดตัวมาสคอต 
‘หมูเด้ง’ เชญิชวนประชาชนไปเลอืกตัง้ ‘นายก อบจ.’ ภายใต้แคมเปญสร้างสรรค์ประเทศไทย พร้อมใจไป 
เลอืกตัง้ท่ีส�าคัญ ประธาน กกต. อทิธิพร บญุประคอง รบัปากมัน่ใจ เดนิหน้าจัดเลอืกตัง้ 1 ก.พ.นี ้อย่าง
สจุรติ เท่ียงธรรม พร้อมกันนีไ้ด้แจ้งให้สถานประกอบการ-โรงงาน-เอกชน อนญุาตแรงงาน-ลกูจ้าง ออกไป
ใช้สทิธไิด้ โดยไม่ถอืว่าหยดุ-ลา ลัน่ถ้าขดัขวางถอืว่าผดิตามกฎหมาย นะจ้ะ !!  ตามไปดสูนามเลือกตัง้ 
จังหวดัใหญ่ๆ กันดูว่า “ดุเดือดแค่ไหน” วัดบารมีกันว่า ใครดใีครอยู ่ใครโกงแล้วกรรมตามสนอง พสิจูน์กนั
หลงัเลอืกตัง้  พืน้ทีภ่าคเหนือ จบัตาท่ีจงัหวดัเชยีงราย “ตระกลูตยิะไพรชั” ส่ง นางสลกัจฤฎดิ ์ตยิะไพรชั  
อดีตนายก อบจ.เชียงราย ภรรยา นายยงยุทธ ติยะไพรัช อดีตประธานรัฐสภา เพื่อลงชิงชัยกับ 
นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ อดีตนายก อบจ.เชียงราย งานนีอ้ยูท่ี่ประชาชนว่า “ชอบใครมากกว่า” 
เพราะท้ังคูไ่ม่ยอมแพ้กันแน่นอน  ส่วนเชยีงใหม่พืน้ทีบ้่านเกดิของบิก๊พรรคเพือ่ไทยโดยแท้ แทบจะบอก
ว่า “แพ้ไม่ได้เลย” สนามเชยีงใหม่เป็นการสูก้นัระหว่าง นายพชัิย เลศิพงศ์อดศิร จากพรรคเพ่ือไทย และ
นายพนัธุอ์าจ ชยัรัตน์ จากพรรคประชาชน “นายใหญ่เพือ่ไทย” บอกว่าแพ้ไม่ได้ “เสยีหน้า” เพราะครัง้
เม่ือเลอืกต้ัง สส.ทัง้ 10 เขตในเชียงใหม่ พรรคเพือ่ไทยหลดุมาได้แค่ 3 เขต ทีเ่หลือ 7 เขต พรรคประชาชน
กวาดไปหมดอย่างราบคาบ สนามนีฝุ้น่ตลบแน่นอน  หนัไปทางภาคอีสาน จังหวดัท่ีน่าจบัตามองและ 
เร้าใจยิง่คอื จ.นครพนม ต�าแหน่งนายก อบจ.นครพนม เป็นการแข่งกนัระหว่างค่ายเพ่ือไทย กบัผูม้ากบารมี 
รมิโขงในเวลานี ้ คือ “สหายแสง” นายศุภชยั โพธสิ ุ เพราะใครๆ กรู้็ดว่ีา แบค็ใหญ่อย่างค่ายภมูใิจไทย 

ยากทีจ่ะยกธงยอมแพ้ โดยพรรคเพ่ือไทยส่ง “นายอนชิุต หงษาดี” ท้าชนแชมป์เก่า “นายกฯ ขวญั” 
นางสาวศภุพาน ีโพธิส์ ุลกูสาว “สหายแสง” สนามรมิโขงคร้ังนีย้ิง่ใหญ่นกั เพราะนายใหญ่อย่างทกัษณิ  
ประกาศจะปักธงอกีสนามด้วย ถงึขนาดขนแม่ทพันายกองลงพืน้ทีถ่ล่มหนกั  อกีจงัหวดัทีน่่าสนใจไม่แพ้กนั  
คอืนครราชสมีา นายก อบจ. “มาดามหน่อย” นางยลดา หวงัศภุกิจโกศล หวานใจของเสีย่แป้งมัน  
วรีศกัดิ ์หวงัศภุกจิโกศล จะลงป้องกนัแชมป์อีกคร้ัง ในนามพรรคเพ่ือไทย ดูคูแ่ข่งแล้วไม่น่ากลัว แต่ประมาท
ไม่ได้ และล่าสดุทาง กกต.โคราชแจ้งว่า ได้รับเรือ่งร้องเรยีนกล่าวหาว่ามีการการซ้ือเสยีงของมาดามหน่อย 
เรือ่งนีจ้ะมมีลูหรอืจะเป็นแผลทีท่�าให้ต้องถูกเชอืดในภายหลงัหรอืไม่ หากได้รบัการเลอืกต้ัง ต้องตามไปดู  

 ลงไปภาคใต้ “นายกชาย” นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สาธารณสุข และ นายสมยศ พลายด้วง  
สส.สงขลา เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ หนนุ นายสพุศิ พทิกัษ์ธรรม อดีตอธบิดีกรมฝนหลวง  
หัวหน้าทีมสงขลาพลังใหม่ ลงสมัครเป็นนายก อบจ.สงขลา กระแสข่าวว่าคนนี ้
มาแรง แต่จะได้ชัยชนะจริงหรือไม่ต้องไปวัดกันในวันลงคะแนน กองเชียร์ใจเย็นๆ   

ส่วนพืน้ทีภ่าคกลาง ทีจ่งัหวัดนนทบรุ ีสนามนี ้
ภาพรวมเป็นของพรรคประชาชน ซึ่งยึด
พื้นที่ไว้แล้วทั้งหมด เมื่อครั้งเลือกตั้ง สส. 
คราวก่อน แต่สนามการเมืองท้องถิ่น อดีต
นายก อบจ.นนทบุร ีหลายสมัย พ.ต.อ.ธงชยั 
เย็นประเสริฐ ยังคงโดดเด่น แต่จะรักษา
เก้าอ้ีไว้ได้อีกคร้ังหรือไม่ ก็ต้องลุ้นกัน   
ส่วนภาคตะวนัออก “ตระกลูคณุปลืม้” ส่ง  
นายวทิยา คณุปลืม้ สูศึ้กนายก อบจ.ชลบรุี  
เหลียวมองคูแ่ข่ง หันไปหันมา “ไม่น่ากลวั” 

น่าจะผ่านฉลุย  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลง
ฐานะเทศบาลต�าบลบางใหญ่ อ�าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลเมืองบางใหญ่ ทั้งนี้
เข้าเงื่อนไขหมด มีราษฎรต้ังแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่  
อันต้องท�าตามท่ีก�าหนดไว้ตามกฏหมายทีเ่ก่ียวข้อง นายอนทุนิ ชาญวรีกูล รัฐมนตรว่ีาการกระทรวง
มหาดไทย จึงประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลต�าบลบางใหญ่ เป็นเทศบาลเมืองบางใหญ่  

 นายปรเมศวร์ งามพเิชษฐ์ นายกเมอืงพทัยา จดัใหญ่เข้าร่วมการแข่งขนักีฬานกัเรยีนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่แห่งประเทศ คร้ังที ่ 39 รอบเชงิชนะเลิศ ระหว่าง 14-25 ม.ค. นี ้ ทีจ่งัหวดัสรุาษฎร์ธานี  
ส่งนกักีฬาทีเ่ข้าร่วมการแข่งขนัจ�านวน 167 คน ผู้สอน 40 คน ผู้ควบคุมทมีกีฬา 40 และเจ้าหน้าที ่

ประสานงานทัว่ไป 10 คน พร้อมลงแข่งขนัทัง้หมด 7 ชนดิกฬีา ประกอบด้วย 1. วอลเลย์บอล
ชายหาด 2. เปตอง 3. แบดมนิตนั 4. หมากฮอสไทย 5. เซปักตะกร้อ 6. กรฑีา และ 7. ฟตุซอล  
ยนิดล่ีวงหน้าด้วย.

ศุภพานี โพธ์ิสุ สุพิศ พิทักษ์ธรรม ปรเมศวร์ งามพิเชษฐู์สลกัจฤฏด์ิ ติยะไพรชัอทิธิพร บญุประคอง

เลาะรั้วท้องถิ่นไทยเลาะรั้วท้องถิ่นไทย
โดย เจริญราษฎร์

 ทน.หาดใหญ่จัดกิจกรรมอบรมภาษาเกาหลี
พล.ต.ท.สาคร ทองมณีุ นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ 

มอบหมายให้ รศ.ดร.วชิยั กาญจนสวุรรณ รองนายกเทศมนตรี 
นครหาดใหญ่ เป็นประธาน จดักจิกรรมอบรมภาษาเกาหล ี
เพือ่การสือ่สาร เพ่ือให้เดก็ เยาวชน และประชาชนได้รบัความรู้ 
ความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ทางอุทยานการเรียนรู้
นครหาดใหญ่

 อบต.คลองสาม อบรมผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4
นางทรุยีน ปุน่พทิกัษ์ รองนายก อบต.คลองสาม ได้เป็น

ตวัเเทน รศ.วริะศกัดิ ์ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม พบปะ 
พดูคุยกับผูส้งูอายทุีเ่ข้าร่วมอบรมตามโครงการโรงเรียนผูส้งูอายุ  
อบต.คลองสาม จ.ปทมุธาน ี ซึง่เป็นการเรยีนการสอน เรือ่ง
สถานการณ์ผูส้งูอายุและการเปลีย่นเเปลงทางสงัคม กฎหมาย
และสทิธปิระโยชน์ท่ีเกีย่วข้องกบัผูสู้งอายุ

 แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับร่างกฏหมาย
นายพพิฒัน์ วรสทิธดิ�ารง นายกสมาคมข้าราชการส่วน 

ท้องถิน่แห่งประเทศไทย มอบหมาย นายมาโนช ตรยัรตันยนต์  
ปลดั ทม.สมทุรสงคราม นายวริตัน์ พึง่โพธิท์อง ปลดั ทม.จอมพล  
จ.ราชบรุ ีเข้าร่วมประชมุ คณะกรรมาธกิารการกระจายอ�านาจฯ  
สภาผูแ้ทนราษฎร โดยไม่เห็นด้วยกบัร่างกฏหมายให้มกี�านนั
ผูใ้หญ่บ้านอยูใ่นเขตเทศบาล
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สภาทนาย MOU มธ. ป้ันแพลตฟอร์ม  D-Lawyer
ยกระดบับรกิาร online/พัฒนาฐานข้อมลูทนาย

เมื่อเร็วๆ นี้  ท่ีสภาทนายความ ถนน
พหลโยธิน มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ ระหว่าง สภาทนายความในพระบรม
ราชูปถัมภ์ กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โดยม ีดร.วเิชยีร ชบุไธสง นายก
สภาทนายความ  รศ.ดร.ปกป้อง ศรสีนทิ คณบดี 
คณะนติิศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ร่วม
ลงนาม ศ.ดร.ประสิทธ์ิ ปิวาวัฒนพานิช รอง
คณบด ีฝ่ายวชิาการ คณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ และ นายอรรถพร อัมพวา 
กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 7 ร่วม 
ลงนามเป็นพยาน พร้อมด้วยผู้แทนทั้งสองฝ่าย
ร่วมเป็นสกัขพียาน

ดร.วเิชยีร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ 
กล่าวว ่า สภาทนายความมีความต้องการ 
ที่จะน�าเทคโนโลยีดิจิทัลและบล็อกเซนเข้ามา 
ยกระดับบริการ และระบบฐานข้อมูลสมาชิก 
สภาทนายความ รวมถงึเพิม่การให้บรกิารออนไลน์ 
อีกหนึ่งช่องทางในการอ�านวยความสะดวก
แก ่สมาชิกสภาทนายความ จึงได ้ร ่วมท�า 
ข้อตกลงร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ์  ในการพัฒนาแพลตฟอร ์ม
ดิจิทัล เพื่อยกระดับบริการแก่สมาชิกสภา

ทนายความให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ  
ว่าด้วยธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการท�าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และประกาศคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองการรับรอง 
ส่ิงพิมพ์ออก

สภาทนายความจงึมุง่หวงัทีจ่ะให้แพลตฟอร์ม
ดจิทิลั เข้ามาช่วยอ�านวยความสะดวกในการเข้าถงึ
เอกสารต่างๆ ทีต้่องใช้ในกระบวนการยตุธิรรม และ 
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยบีลอ็กเซนในการยนืยนั
ความเป็นเอกสารต้นฉบับที่ถูกต้อง สอดคล้องกับ
บทบญัญตัทิางกฎหมาย และวิธพีจิารณาความ

“ผมเห็นว่าทนายความมีความยุ่งยาก และ
เสียเวลามากในการเข้าถึงเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ใน
กระบวนการยติุธรรม เดีย๋วนีม้อีอนไลน์ดจิทิลัแล้ว 
มกีฎหมายทีร่องรบัแล้ว เรยีกว่าพร้อมแล้ว แต่เรา
กลับยังไม่น�าเครื่องมือเหล่านี้เข้ามาใช้ประโยชน์ 
สร้างประโยชน์ และอ�านวยความสะดวกแก่สมาชกิ 
พัฒนาการท�างานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผม
ตระหนักว่า การน�าแพลตฟอร์มเข้ามาใช้จะมี
ประโยชน์อย่างสงู ซึง่กต้็องมกีารเปลีย่นแปลงต่างๆ 
ปรบัความเข้าใจในการใช้กฎหมายดจิทัิล ซึง่ก็ไม่ใช่
เรือ่งทีง่่าย การทีเ่ราได้ท�างานร่วมกบัคณะนติศิาสตร์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ทีเ่ป็นสถาบันชัน้น�าของ
ประเทศท่ีมคีวามเชีย่วชาญและสอนกฎหมาย เรา
กม็ัน่ใจว่าเราจะสามารถด�าเนนิการต่างๆ ได้ส�าเรจ็
ลุล่วง” ดร.วิเชยีร กล่าว

ทัง้น้ี การพฒันาระบบแพลตฟอร์มดจิทิลัของ
สภาทนายความ เพื่อให้สมาชิกสภาทนายความ
สามารถเข้าถึงเอกสารต่างๆ ของสภาทนายความ 

แล้วยงัเตรยีมจะเปิดโอกาสให้หน่วยงานทางกฎหมาย 
ทีเ่กีย่วข้องเข้าถงึข้อมลูผ่านทางออนไลน์ เช่น ตรวจเช็ก 
สถานะทนายความ และยกระดับการบริการผ่าน
ทางออนไลน์ ตั้งแต่การรับสมัคร การตรวจสอบ 
ผลการสอบ ตลอดจนออกเอกสารรบัรอง เป็นต้น 
ซึง่ขณะน้ีทางสภาทนายความอยูร่ะหว่างการพฒันา
บรกิารออนไลน์ ซึง่ในเฟสแรกเรือ่งระบบลงทะเบยีน 
ส�าหรบันกัศกึษาคณะนติศิาสตร์ทีส่�าเรจ็การศกึษา 
และประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมวิชาว่าความ
ทนายความ จะแล้วเสร็จในไตรมาสแรกปีนี้ และ 
เฟสทีส่องระบบแพลตฟอร์มดจิทิลั คาดว่าจะแล้วเสรจ็ 
ในไตรมาสสามของปี

ดร.วเิชยีร กล่าวอกีว่า ตนเห็นว่า หลายหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัล  
เพือ่ยกระดบัการให้บรกิารและเรือ่งความปลอดภัย 
ทางไซเบอร์ ไม่ว่าจะเป็น Thai ID, เอกสารหนงัสอืรบัรอง 
นติบุิคคล ฯลฯ เราในฐานะท่ีเป็นองค์กรส�าคัญ จงึ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ีจะต้องพัฒนาแพลตฟอร์ม ซ่ึงใน
อนาคตอันใกล้ เมื่อเป็นดิจิทัลกันแล้ว ก็สามารถ
เชื่อมต่อกันได้ ประชาชนจะได้ประโยชน์ และ
สมาชกิสภาทนายความจะได้ประโยชน์ ประเทศชาต ิ
จะได้ประโยชน์ เราในฐานะองค์กรผู้ใช้กฎหมาย
ต้องเป็นผูน้�าในการน�าเครือ่งมือทางกฎหมายมาใช้
ให้เป็นรปูธรรม

ส�าหรบัแพลตฟอร์ม ระบบ D-lawyer มีจดุมุง่หมาย 
เพื่ออ�านวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการทีท่นายความทัว่ประเทศ สามารถขอเอกสาร
จากหน่วยงานภาครฐัเพือ่ใช้ประกอบการด�าเนนิคด ี
ในศาล เช่น ขอทะเบียนราษฎร์จากกรมการ
ปกครอง ขอเอกสารสทิธจิากกรมทีด่นิ เป็นต้น โดย 

แพลตฟอร์มดังกล่าวจะเป็นทางเลือกในการ 
ด�าเนินการ เพ่ือลดภาระที่ทนายความต้อง 
เดินทางไปขอเอกสารจากหน่วยงานของรฐั โดย 
สภาทนายความประสงค์ทีจ่ะพฒันาระบบยนืยัน 
ตวัตนทนายความและตรวจสอบสถานะใบอนญุาต 
ทนายความ ซึง่เป็นเงือ่นไขส�าคญัทีท่นายความ 
จะสามารถเข้าใช้งานแพลตฟอร์มได้ โดยแพลตฟอร์ม 
จะท�าหน้าที่เป็นตัวกลางส่งข้อมูลค�าขอจาก 
ทนายความไปยงัหน่วยงานของรฐั และเมือ่หน่วยงาน 
ของรัฐได้ส ่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กลับมา  
เมื่อทนายความพิมพ์เอกสารดังกล่าวออกมา
แล้ว จะสามารถใช้เอกสารทีพิ่มพ์ออกมาได้อย่าง
เอกสารต้นฉบบั

ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวก�าลังอยู ่ขั้นพัฒนา 
คาดว่าในเดอืนนีจ้ะสามารถเปิดโอกาสรบัสมคัร 
ผูต้้องการสอบใบอนญุาตทนาย และการประกาศ
ผลการสอบ และช่วงกลางปีจะพัฒนาระบบ 
ด้านการรบัรองสถานะทนายความ เพ่ือเชือ่มโยง 
กับศาลยุติธรรม โดยทางคณะนิติศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมพัฒนาระบบ 
โดยตลอด ทั้งนี้ เมื่อระบบได้พัฒนาจนส�าเร็จ 
จะมกีารแถลงข่าวเปิดอย่างเป็นทางการอกีครัง้

ด้าน รศ.ดร.ปกป้อง ศรสีนทิ คณบดี คณะ
นติิศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์  กล่าวว่า 
ปัจจบัุนคณะนติิศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
มีการเรียนการสอนเก่ียวกับกฎหมายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี รวมทั้งกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ในวันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะได้ร ่วมมือกับ 
สภาทนายความในการพัฒนาแพลตฟอร์ม 
D-Lawyer ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะให้ความ 
ร่วมมอืในด้านข้อมลูทางวชิาการเพือ่การพฒันา
ระบบให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
กฎหมายในปัจจุบนัให้มากทีส่ดุ

อดีตนายก ทม.ราชบุรรี�า่รวยผดิปกติ
ป.ป.ช.พบทรพัย์ไม่สัมพนัธ์กบัรายได้

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ (ป.ป.ช.) ได้
เผยแพร่เอกสารข่าวกรณีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช.ได้มีมติชี้มูลความผิด นางศมานันท์ 
เหล่าวณิชวิศิษฐ เมื่อครั้งด�ารงต�าแหน่ง
นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
เนื่องจากมีพฤติการณ์ร�่ารวยผิดปกติ มีเงิน
จ�านวน 231,742,807.50 บาท

ข้อเท็จจริงจากการไตส่วนปรากฏว่า นาง 
ศมานนัท์ เหล่าวณชิวิศษิฐ ด�ารงต�าแหน่งนายก
เทศมนตรเีมอืงราชบรุ ีจังหวดัราชบรุ ีวาระท่ี 1 
ระหว่างวนัที ่ 27 ตลุาคม 2553–26 กนัยายน 
2557 และวาระที ่2 ระหว่างวนัที ่23 กมุภาพันธ์ 
2558-28 เมษายน 2559 มีรายได้ตามแบบ 
แสดงรายการภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดา ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2554-2559 รวมกบัคูส่มรส เป็นเงิน 
6,984,464.87 บาท

แต่มีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนภายหลังเข ้ารับ
ต�าแหน่งไม่สัมพันธ์กับรายได้ รวมเป็นเงิน 
จ�านวน 231,742,807.50 บาท ดงันี้

1. มเีงนิฝากในบัญชเีงนิฝาก ชือ่บญัช ีนาง
ศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฐ และคู่สมรส และ
เงินฝาก ในบญัชีเงินฝากช่ือบญัชีคูส่มรส รวม
จ�านวน 8 บัญชี ที่มีรายการฝากเงินเกินกว่า 
200,000 บาท จ�านวน 384 รายการ รวมเป็น
เงนิจ�านวน 180,453,667.33 บาท

2. เงินกู ้จากธนาคารในช่ือของคู ่สมรส 
จ�านวน 1 แห่ง ลดลง เป็นเงนิ 48,289,140.17 บาท

3. รถยนต์ยีห้่อ MERCEDES BENZ ของ 
คู่สมรส ซึ่งเช่าซ้ือกับธนาคาร จ�านวน 2 คัน  
รวมมลูค่า 3,000,000 บาท

ป.ป.ช.จงึมมีตช้ีิมลูนางศมานนัท์ ว่าร�า่รวย
ผิดปกติ โดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติ หรือมี
ทรพัย์สนิเพิม่ขึน้มากผดิปกต ิ หรอืได้ทรัพย์สนิ
มาโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย สืบ
เนือ่งมาจากการปฏบิตัติามหน้าทีห่รอืใช้อ�านาจ
ในต�าแหน่งหน้าที่ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ผิดปกติ สืบเนื่องจากการเปรียบเทียบบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ที่อยู ่ใน
ช่ือของตนเองและคู่สมรส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
231,742,807.50 บาท

ให้ส่งรายงาน ส�านวนการไต่สวน เอกสาร 
พยานหลักฐาน และความเห็นไปยังอัยการ
สูงสุด เพื่อด�าเนินการย่ืนค�าร้องต่อศาล ซึ่งมี 

เขตอ�านาจพจิารณาพพิากษาคดี เพ่ือขอให้ศาล 
สั่งให้ทรัพย์สินท่ีร�่ารวยผิดปกติตกเป็นของ 
แผ่นดนิ และให้ส่งค�าวนิิจฉยัพร้อมด้วยข้อเทจ็จรงิ 
โดยสรุป ไปยงัผูม้อี�านาจสัง่ให้พ้นจากต�าแหน่ง 
เพือ่สัง่ให้พ้นจากต�าแหน่งภายในหกสบิวนั โดย
ให้ถือว่ากระท�าการทุจริตต่อหน้าที ่ตามพระราช
บญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนั
และปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2561 มาตรา 122  
วรรคหนึง่ และวรรคห้า

อย่างไรก็ดี การช้ีมูลความผิดของคณะ
กรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถอืเป็นทีส่ดุ ผูถู้กกล่าวหา 
ยังเป็นผู้บริสทุธิจ์นกว่าจะมคี�าพพิากษาของศาล
อนัถงึทีส่ดุ

อนึง่ ก่อนหน้านี ้ ศาลฎกีาแผนกคดอีาญา
ของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง พิพากษา
คดี นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายก
เทศมนตรีเมืองราชบุรี จงใจยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสาร
ประกอบต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทจุรติแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นเทจ็ โดย
มคีวามผดิและต้องรบัโทษ

1. ห้ามด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงหรอืใน
ต�าแหน่งใดใดในพรรคการเมอืงเป็นเวลา 5 ปี 
นบัแต่ วนัที ่26 ก.ย. 2557

2. พ้นจากต�าแหน่งนายกเทศมนตรีเมือง
ราชบรีุทีด่�ารงอยู่ปัจจบุนั ในวนัท่ี 28 เม.ย. 2559

3. จ�าคุก 2 เดอืน และปรบั 10,000 บาท ลด
โทษกึง่หนึง่ คงจ�าคกุ 1 เดอืน ปรับ 5,000 บาท 
โทษจ�าคกุ ให้รอการลงโทษมกี�าหนด 1 ปี (คดี
หมายเลขแดงที ่อม 27/2559-28 เม.ย. 2559)

ส�านกังานศาลฎกีาฯ ได้เผยแพร่ค�าพพิากษา
คดีนี้ เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2559 และประกาศ 
ในราชกจิจานเุบกษาวนัท่ี 1 พ.ย. 2559 

ข้อมลูทีป่รากฎในค�าพพิากษาระบวุ่า นาง 
ศมานนัท์ ผูค้ดัค้าน และนายวชัิย เหล่าวณชิวศิษิฏ  
คูส่มรส ยืน่บญัชแีสดงรายการทรพัย์สินและหน้ีสนิ 
ต่อ ป.ป.ช. มทีรพัย์สนิรวม 340,614,768.07 บาท  
มีหน้ีสินรวม 50,926,662.20 บาท ม ี
ทรพัย์สนิมากกว่าหนีส้นิ 289,688,195.87 บาท

นอกจากนี้  ยังมีทรัพย ์สินที่ ไม ่แสดง 
ต่อ ป.ป.ช. ได้แก่ เงินฝาก รวม 2 คน 60 บญัชี 
เงนิลงทนุทีเ่ป็นหุ้นในธนาคารกสกิรไทย จ�ากดั 
(มหาชน) จ�านวน 1,370 หุ้น และ ทีด่นิ 2 คน
รวม 56 แปลง

ป.ป.ช.เอาผิดนักการศาสนารวยผิดปกติ
8 ปี รายได้ 3 ล้าน แต่ทรัพย์เพิ่ม 30 ล้าน

นายสาโรจน์ พงึร�าพรรณ เลขาธิการคณะ
กรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกส�านักงาน 
ป.ป.ช. แถลงว่า ป.ป.ช. มมีตช้ีิมลูความผดิ นาย 
ณรงค์เดช ชัยเนตร เม่ือครั้งด�ารงต�าแหน่ง 
นกัวิชาการศาสนาช�านาญการ นกัวิชาการศาสนา 
ช�านาญการพิเศษ ผู ้อ�านวยการส�านักงาน 
พระพทุธศาสนาจงัหวดัอ�านาจเจริญ ผู้อ�านวยการ 
กองส ่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
และผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดส�านักงานพระพุทธ
ศาสนาแห่งชาติ ร�่ารวยผิดปกติ รวมมูลค่า 
30,089,846.43 บาท

โดยข้อเท็จจริงจากการไต่สวนปรากฏว่า 
นายณรงค์เดช  ขณะด�ารงต�าแหน่งนกัวิชาการ
ศาสนาช�านาญการ นกัวชิาการศาสนาช�านาญ
การพิเศษ ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธ
ศาสนาจังหวัดอ�านาจเจริญ ผู้อ�านวยการกอง 
ส่งเสรมิงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และผูอ้�านวยการ 
ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี  
สงักดัส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ และ

คูส่มรส มรีายได้ตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ 
บุคคลธรรมดา ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2560  
รวมเป็นเงนิ 3,779,010.65 บาท

และมารดาของคู่สมรส ไม่ปรากฏว่ามีรายได้
จากการประกอบอาชพีอืน่ใด แต่ถอืครองทรพัย์สนิ 
เป็นจ�านวนมากไม่สัมพันธ์กับรายได้ รวมมูลค่า 
30,089,846.43 บาท ดงันี้ 

1. ทรพัย์สนิในชือ่ของนายณรงค์เดช ชัยเนตร  
รวมมูลค่า 8,983,198.07 บาท ประกอบด้วย  
เงินฝาก จ� านวน 4 บัญชี  รวมเป ็นเงิน  
7,499,587.07 บาท ยานพาหนะ 3 คัน รวมมูลค่า 

1,333,611 บาท เงินท่ีใช้ในการช�าระหนี้เงินกู้
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ�านวน 150,000 บาท

2. ทรัพย์สินในชื่อของคู่สมรส (จดทะเบียน
หย่า เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2560) รวมมูลค่า 
19,606,648.36 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 
จ�านวน 14 บญัช ีรวมเป็นเงนิ 11,616,105.81 บาท   
สลากออมสนิพเิศษ จ�านวน 2 ฉบบั รวมเป็นเงนิ 
1,000,000 บาท

เงนิลงทนุในหลกัทรัพย์ทีท่�าการซือ้ผ่านบริษทั
หลกัทรพัย์ รวมเป็นเงนิ 640,542.55 บาท ทีด่นิ
พร้อมส่ิงปลูกสร้าง ต�าบลบ้านทุ่ม อ�าเภอเมือง
ขอนแก่น จงัหวัดขอนแก่น มูลค่า 6,350,000 บาท

3. ทรัพย์สินในชือ่ของมารดาคู่สมรส เป็นสลาก
ออมสนิพเิศษ จ�านวน 1 ฉบบั เป็นเงนิ 1,500,000 บาท 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณาแล้วเหน็ว่า  
นายณรงค์เดช ร�่ารวยผิดปกติ โดยมีทรัพย์สิน 
มากผดิปกต ิ หรอืมทีรพัย์สนิเพิม่ขึน้มากผดิปกติ 
รวมมลูค่า 30,089,846.43 บาท

อีกทั้ง จากการไต่สวนปรากฏข้อเท็จจริงว่า  
ในการเปิดบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์กบับรษิทัหลกัทรพัย์  

เพื่อท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของคู ่สมรส  
มกี�าไรจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้  
21,340.44 บาท ซึ่งเงินก�าไรจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นทรัพย์สินที่ได้มาจาก
การจ�าหน่ายหลักทรัพย์ที่ได้มาโดยร�่ารวย 
ผดิปกต ิทีจ่ะต้องขอให้ศาลรบิทรพัย์สนิดงักล่าว 
ให้ตกเป็นของแผ่นดนิด้วย จึงให้ส่งรายงาน ส�านวน 
การไต่สวน เอกสาร พยานหลกัฐาน และความเห็น 
ไปยังอัยการสูงสุด เพื่อด�าเนินการย่ืนค�าร้อง 
ต่อศาล ซึ่งมีเขตอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดี 
เพ่ือขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่ร�่ารวยผิดปกติ  
ตกเป็นของแผ่นดนิ และให้ส่งค�าวนิจิฉยัพร้อมด้วย 
ข้อเท็จจริงโดยสรุปไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อ
สัง่ลงโทษไล่ออก ภายใน 60 วัน โดยให้ถอืว่า
กระท�าการทจุรติต่อหน้าที ่ ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วย
การป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2561 มาตรา 122 วรรคหนึง่ และวรรคสาม

หากไม่สามารถบังคับเอาแก่ทรัพย์สิน 
ทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีติว่าร�า่รวยผดิปกติ 
ตกเป็นของแผ่นดินได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
แล้ว ให้ขอให้ศาลบงัคบัคดเีอาแก่ทรัพย์สนิอืน่
ของผู้ถูกกล่าวหาได้ ภายในระยะเวลา 10 ปี 
ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติ พ.ศ. 2561 มาตรา 125

โดย : ศูนย์สื่อสารองค์กร / ผู้เขียน : นางณัชชาภัทร อมรกุล ผู้อ�านวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

“ประชาธิปไตยภาคพลเมือง : พลิกโฉมชุมชนต�าบลจรเข้สามพนั สู่การพฒันาย่ังยืน”
โดย นักศกึษาหลักสูตร ปปร. รุน่ท่ี 27 กลุ่มบ้านบ�ารงุเมอืง สถาบันพระปกเกล้า

ประชาธิปไตยในระดับชุมชนไม่ได้จ�ากัดอยู่
เพียงการเลือกตั้งหรือระบบพรรคการเมือง แต่
เป็นการสร้างรากฐานความเข้มแข็งของภาค
พลเมืองที่พร้อมร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ของ
ตนเองอย่างยัง่ยนื ด้วยความเชือ่เช่นนี ้ นกัศกึษา
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยส�าหรบันกับรหิารระดบัสูง (ปปร.) 
รุ่นที่ 27 กลุ่มบ้านบ�ารุงเมือง ได้ร่วมกันริเร่ิม
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยระดับชุมชน 
ในต�าบลจรเข้สามพนั อ�าเภออูท่อง จงัหวดัสพุรรณบรุี

 เป้าหมายของโครงการ
โครงการนีมุ้ง่สร้างกระบวนการทีเ่ปิดโอกาสให้

ประชาชนในพืน้ทีเ่ป็นแกนกลางในการออกแบบ
และวางแผนพัฒนาชุมชน โดยใช้ทรัพยากรทาง
วฒันธรรม ประวตัศิาสตร์ และธรรมชาตทิีโ่ดดเด่น 

“การมีส่วนร่วม” (Participatory Approach)  
เป็นหวัใจหลัก ตัวอย่างแนวทางส�าคัญประกอบด้วย:

จดัท�าแผนท่ีทรพัยากรชมุชน: รวบรวมข้อมูล
เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และ
ประวัตศิาสตร์ท่ีส�าคญั

ต้ังประชาคมชุมชน: เพื่อหารือและก�าหนด
กฎบตัรหรอืธรรมนญูท่ีสอดคล้องกบัความต้องการ
ของชมุชน

ของต�าบลจรเข้สามพนัเป็นจดุเริม่ต้น แนวทางดงักล่าว 
มเีป้าหมายเพ่ือ:

1. สร้างความเข้มแข็งของประชาธิปไตย 
ในระดับชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทกุภาคส่วน

2. ส่งเสรมิให้ชุมชนพฒันาเป็นแหล่งท่องเทีย่ว
เชงินิเวศและวัฒนธรรมทีย่ัง่ยนื โดยอาศยัทนุทาง
วฒันธรรมและประวัตศิาสตร์ในพืน้ที่

3. พัฒนาศักยภาพของผู ้น�าชุมชนและ
ประชาชนในพืน้ทีใ่ห้มบีทบาทส�าคญัในการก�าหนด
อนาคตของชมุชนตนเอง

 แนวทางการด�าเนนิงาน
กลุม่บ้านบ�ารุงเมอืงเริม่ต้นจากการศกึษาและ

ท�าความเข้าใจกับบริบทของต�าบลจรเข้สามพัน  
โดยได ้ออกแบบกระบวนการพัฒนาโดยใช ้  

สร้างตลาดวัฒนธรรมริมน�้า: พื้นที่ส�าหรับ
แสดงและจ�าหน่ายสินค้าและบริการที่สะท้อน
เอกลกัษณ์ชมุชน เช่น ผ้าทอพืน้เมอืง อาหารท้องถ่ิน  
และกจิกรรมเชิงวฒันธรรม

 ผลลัพธ์ทีค่าดหวงั
- การพฒันาต�าบลจรเข้สามพนัให้เป็นชุมชน

ต้นแบบในการพฒันาประชาธิปไตยภาคพลเมอืง

- การกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนผ่านการ 
ท่องเทีย่วเชงินเิวศและวัฒนธรรม

- การรกัษาและฟ้ืนฟวูฒันธรรมและประเพณี
ท้องถ่ิน

- การเสริมสร้างความสามัคคีและส�านึก 
รกัถิน่ฐานในหมู่ประชาชน

 ภาพอนาคตของจรเข้สามพนั
ภาพฝันของกลุ่มบ้านบ�ารุงเมืองไม่ได้จบลง

พวกเขาย่อมพร้อมที่จะเป็นเจ้าของอนาคต 
ของชุมชนเช่นกัน”

ด้วยแนวทางการด�าเนนิโครงการนี ้จรเข้สามพนั 
ก�าลังจะก้าวขึ้นเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนา 
ทีไ่ม่เพยีงส่งเสรมิประชาธปิไตยในระดบัชมุชน แต่ยงั 
ช่วยกระตุน้เศรษฐกจิ สร้างความเข้มแขง็ทางสงัคม 
และรกัษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้อย่างยัง่ยืน 

“ประชาธิปไตยภาคพลเมอืงไม่ใช่แค่แนวคดิ แต่คอืการกระท�า
ที่เริ่มจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพราะเมื่อประชาชน
เป็นเจ้าของแผนงาน พวกเขาย่อมพร้อมทีจ่ะเป็นเจ้าของอนาคต
ของชุมชนเช่นกัน”

เพียงการพฒันาพืน้ที ่แต่ยงัรวมถงึการสร้างชมุชน
ทีเ่ข้มแขง็และพึง่พาตนเองได้ ชมุชนทีค่นรุน่ใหม่
และรุ่นเก่าร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ พร้อม
อนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
ไปพร้อมกนั

“ประชาธิปไตยภาคพลเมืองไม่ใช่แค่แนวคิด 
แต่คอืการกระท�าทีเ่ริม่จากการมส่ีวนร่วมของคน 
ในชมุชน เพราะเมือ่ประชาชนเป็นเจ้าของแผนงาน  



ปีที่ 19 ฉบับที่ 445 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2568คณุภาพชวีติ6 

ในท่ีสุดทีป่ระชมุคณะรฐัมนตรี (ครม.) อนมุติั
หลักการร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
สถานบนัเทิงครบวงจร พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการ
คลงัเสนอ และให้ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยมีสาระเป็นการก�าหนดให้มี 
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสถานบันเทิง
ครบวงจร เช่น  ก�าหนดให้มคีณะกรรมการนโยบาย 
สถานบนัเทงิครบวงจร จะต้องม ีคณะกรรมการบริหาร  
จัดต้ังส�านักงานก�ากับการประกอบสถานบันเทิง 
ครบวงจร  และการก�าหนดหลกัเกณฑ์ทีช่ดัเจนในเรือ่ง 
ของการอนุญาตให้ประกอบสถานบนัเทิงครบวงจร 

 พชิยัดนัสดุลิม่ชง ครม./อ้างกาสโินแค่ 10%
นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและ

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั ได้เสนอให้ ครม. 
พิจารณาเห็นชอบตามมติคณะกรรมการและ 
ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่าง
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิง
ครบวงจร พ.ศ.... ของกระทรวงการคลัง  แจ้งมี
วตัถปุระสงค์ไว้กว้างๆ คอื 1. เพ่ือส่งเสรมิและก�ากับ
ดูแลเพื่อให้เกิดธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรที่ได้ 
มาตรฐาน และ 2. เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและ 
ส่งเสรมิการลงทนุในประเทศ อันจะก่อให้เกดิผลดี
ต่อสังคมในภาพรวมและเป็นการสนับสนุนให้เกิด
การท่องเท่ียวทีย่ัง่ยนื 

และบอกว่า เรื่องนี้ได้ผ่านคณะกรรมการ 
กลั่นกรองของรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีหน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมประชมุ และให้ความเห็นมาเป็น
จ�านวนมาก ซึง่ขอให้น�าไปพจิารณาในการออก พ.ร.บ.  
และให้พิจารณาต้นแบบในประเทศต่างๆ ท่ัวโลก
ที่ท�าศูนย์กลางท่องเที่ยวและเอ็นเตอร์เทนเมนต์
คอมเพลก็ซ์ในรปูแบบนีจ้นประสบผลส�าเรจ็ ทัง้ใน
มิติสังคมและทกุๆ ด้านทีเ่กีย่วข้องมาเป็นข้อศกึษา
เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยที่ต้อง
อธิบายให้ประชาชนทราบถึงผลดีที่คณะกรรมการ
ศกึษามาว่ามผีลดมีากกว่า สดุท้ายทีป่ระชมุได้แสดง
ความคดิเห็นโดยระบวุ่า สดัส่วนของกาสโินมเีพยีง
แค่ 10% เท่าน้ัน 

ทีเ่หลือกจ็ะเป็นเอน็เตอร์เทนเมนต์และศนูย์ท่องเทีย่ว 
และบนัเทงิครบวงจรทีจ่ะสามารถดงึดดูนกัท่องเทีย่ว
ได้เป็นจ�านวนมาก เช่น การจดัการประชุม การจัด
นทิรรศการระดับโลก การจดัคอนเสร์ิตหรอืสถานที่
ท่องเทีย่วรปูแบบใหม่ทีม่นุษย์สร้างข้ึน เช่น สวนน�า้
สวนสนกุในรปูแบบสมยัใหม่ และถอืว่าประเทศไทย
ถึงเวลาที่จะต้องยอมรับความจริงหรือยังว่า วันนี้
มแีหล่งการพนนัทัง้บนดนิและใต้ดนิทัง้ในประเทศ
และรอบๆ ประเทศ 

 กฤษฎกีาติงต้องเป็นนโยบายท่ีแถลงต่อรฐัสภา
นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะ

กรรมการกฤษฎีกา ได้ชีแ้จงถงึร่าง พ.ร.บ.เอน็เตอร์ 
เทนเมนต์คอมเพลก็ซ์ว่า กฤษฎกีาไม่ได้เหน็แย้งหรอื 
ไม่เห็นด้วย เป็นเพยีงข้อสงัเกตทีต้่องน�าเรยีน ครม. และ 
จะสามารถน�าไปปรบัแก้เพิม่เตมิในกฤษฎีกาเพือ่ให้

จับตา ร่าง พ.ร.บ.เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์
ระวังอีแอบใต้เงาด�าทมิฬสู่การพนันออนไลน์ ?!

สอดคล้องกบันโยบายของรฐับาลทีมุ่ง่เน้นการสร้าง
แมนเมดเดสติเนชั่น (Man-made Destination) 
หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ตาม
นโยบายทีร่ฐับาลแถลงไว้ต่อรฐัสภา    พร้อมขอให้น�า
ความเห็นและข้อสงัเกตของทีป่ระชุมทีเ่น้นให้ความ
ส�าคญักับการก�าหนดโครงสร้างของกฎหมายให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายรฐับาล การสร้าง 
ความชัดเจนในการก�ากับดูแลและการป้องกัน 
ผลกระทบเชิงลบด้านสงัคม เช่น การก�าหนดพืน้ทีส่ถานทีต้ั่ง 
ให้มีความเหมาะสม การก�าหนดผู้รักษาการร่วม 
ตามร่างพระราชบัญญตัฯิ เพือ่ให้เกดิการท�างานร่วมกนั 
อย่างมปีระสทิธิภาพ

 วาดฝันแค่เม็ดเงนิเข้าประเทศหลกัแสนล้าน
โครงการนี้มองเพียงด้านเดียวคือ จะเน้นไป

ที่การสร้างเม็ดเงินจากธุรกิจการท่องเที่ยวให้กับ
ประเทศ รฐับาลชีใ้ห้เหน็ว่าผลด ี“Entertainment  
Complex” จะสามารถสร้างรายได้-สร้างการจ้างงาน 
-ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางกระทรวงการคลังเอง
ก�าหนดตวัเลขกว้างๆ ไว้ในการน�าเสนอข้อมูลเข้าสู่
การพิจารณาของ ครม. ถึงผลประโยชน์ทีจ่ะกลบัสู ่
ประเทศ กระตุน้เศรษฐกิจ สิง่แรกคอื เกดิการลงทนุจรงิ 
เบื้องต้นไม่ต�่ากว่า 100,000 ล้านบาท ประการ 
ทีส่อง จะมรีายได้จากการท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ 119,000 
ถึง 238,000 ล้านบาท และสุดท้ายผลที่ตามมา 
จะสามารถดงึดดูนกัท่องเทีย่วเข้าประเทศเพ่ิม ส่งผลต่อ 
เศรษฐกจิวงกว้าง

 ในส่วนการส่งเสริมการท่องเทีย่ว จะได้ใน 3 ส่วน 
หลกัๆ ได้แก่ 1. เพิม่จ�านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาติ 5% 
ถงึ 10% ต่อปี 2. กระตุน้การใช้จ่ายช่วง low season 
เพิม่ 13% ท�าให้เกิดการท่องเทีย่วอย่างสม�า่เสมอ 
ต่อเน่ืองทัง้ปี และ 3. เพิม่การใช้จ่าย 66,043 บาท/
คน/ทรปิ จาก 44,000 บาท/คน/ทริป

ส�าหรบัการสร้างงานจะมีการจ้างงานหลักๆ ดงันี้ 
1. สร้างการจ้างงานได้อย่างน้อย 9,000-15,300 
ต�าแหน่ง (เทียบเท่ากับการเพิ่มข้ึนของอัตราการ
จ้างงานคนไทย 0.03-0.05%)  2.  พฒันาศักยภาพ
แรงงานในประเทศ และการจ้างงานจากธุรกิจ 
ต่อเน่ือง 3. เพิม่การจ้างงานโดยอ้อม (เช่น งานด้าน
การออกแบบ)  4. การจ้างงานโดยชกัน�า (เช่น การ

ขนส่งส่ิงของ การโดยสาร) 5. การจ้างงานเพ่ิมเตมิ 
ในสถานบนัเทิงครบวงจร และธรุกจิโดยรอบ รวมไป
ถงึต�าแหน่งระดับบรหิารจัดการ

เมื่อประเมินการเพ่ิมรายได้ให้กับรัฐ จะมีดังนี้ 
1. สร้างรายได้ให้รัฐประมาณ 12,037-39,427 ล้าน
บาทต่อปี 2.รายได้ภาษีจากกจิการอืน่ๆ เช่น โรงแรม  
5 ดาว สวนสนกุ (8,773-35,093 ล้านบาทต่อปี) 
3. รายได้จากกิจการกาสิโน เช่น ค่าธรรมเนียม 
ใบอนญุาต ภาษกีารเล่นพนนั ขัน้ต�า่ 3,264 ล้านบาท
ต่อปี และ 4. ยงัมรีายได้จากค่าธรรมเนยีมการเข้า 
กาสโินอีก ขัน้ต�า่ 3,700 ล้านบาทต่อปี  ซึง่ท้ังหมดนี้
รฐับาลจะสามารถน�ารายได้ไปใช้พัฒนาประเทศ การ
ปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐานประเทศ ระบบดแูลสงัคม 
ระบบการศึกษา และการสร้างสาธารณประโยชน์
ต่างๆ 

 เปิดรายได้กาสโินรอบไกลบ้าน เมนิ 
 (มาเลเซยี ลาว กมัพชูา พม่า) 

นอกจากนี ้ ยังมีการโชว์ตัวเลขของความส�าเรจ็
ของสถานบันเทิงครบวงจรในประเทศเพ่ือนบ้าน 
พสูิจน์ให้เห็นถงึประโยชน์ทางเศรษฐกจิอย่างชดัเจน 
รายได้ต่อปีจากสถานบันเทิงครบวงจร ประเทศ
มาเก๊า 1.2 ล้านล้านบาท/ปี ประเทศสงิคโปร์ 4.3 แสน 
ล้านบาท/ปี ประเทศเกาหลีใต้ 3.2 แสนล้าน 
บาท/ปี ประเทศฟิลิปปินส์ 2.2 แสนล้านบาท/ปี 
ประเทศ เวยีดนาม 1.8 แสนล้านบาท/ปี ประเทศ 
อินโดนีเซีย 1.4 แสนล้านบาท/ปี ประเทศ ญี่ปุ่น 
ก�าลงัจะเปิดปี 2030 และยงัมีกลุม่ประเทศ UAE 
เตรยีมโครงการอกีด้วย

ทัง้น้ี กระทรวงการคลงั คาดว่าจะมต้ีนทนุหรอื
การใช้จ่ายในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็น
ไปตามร่างพระราชบญัญตัดัิงกล่าวในระยะ 3 ปีแรก 
เป็นจ�านวน 300 ล้านบาท และอตัราก�าลังทีต้่องใช้ใน
ส�านกังานก�ากบัการประกอบสถานบนัเทงิครบวงจร 
จ�านวน 50 อตัรา

 วาระซ่อนเร้น/อ�านาจการอนมุตัติัง้กาสโิน
 และการพนนัทางออนไลน์

ขณะที่ รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ อดีต
วฒุสิมาชิก อดีตอาจารย์เศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์ฯ  

สงัศิต พริยิะรงัสรรค์พชิยั ชุณหวชริ

ในฐานะผู ้ที่ อยู ่ ในแวดวงนักวิ เคราะห ์ด ้ าน 
เศรษฐกิ จและการ เมื องมาอย ่ า งยาวนาน  
อีกทั้งยังเคยท�าวิจัยและเสนอแนวคิดให้มีการ 
ตั้งบ่อนการพนันอย่างถูกกฎหมาย ได้ออกมาให ้
ความเห็นกรณีท่ี ครม. มีมติอนุมัติโครงการ 
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์คอมเพล็กซ์ ซึ่งอยู่ภายใต้ ร่าง  
พ.ร.บ.การประกอบธรุกจิสถานบนัเทงิครบวงจร พ.ศ........  
ไว้อย่างน่าสนใจว่า

ประการแรก : หากรัฐบาลต้องการท�ากาสิโน
หรือการพนันที่ถูกกฎหมาย รัฐบาลควรออกเป็น 
‘พระราชบัญญัติกาสิโน’ ไม่ใช่ ‘พระราชบัญญัติ
สถานบนัเทงิครบวงจร’ เพราะ การกระท�าดงักล่าว
ของรัฐบาล เป็นการบิดเบือนและซ่อนเร้น ความ
ต้องการที่แท้จริงของรัฐบาลเอาไว้ ถึงแม้รัฐบาล 
จะกล่าวอ้างว่าพ้ืนทีข่องสถานกาสโินมไีม่เกิน 10% 
ของพืน้ทีท่ัง้หมด แต่ความเป็นจรงิแล้วกาสโินเป็น
ที่มาของรายได้ราว 70% ของรายได้ทั้งหมดของ
สถานบนัเทงิครบวงจร กจิกรรมบนัเทงิอืน่ๆ ทีเ่หลอื
ทั้งหมด ที่ใช้พ้ืนท่ีราว 95% สามารถสร้างรายได ้
ราว 30% เท่าน้ัน

.ประการที่สอง : การก�าหนดให ้มีคณะ
กรรมการนโยบายสถานบันเทิงครบวงจร ที่มี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีนักการเมือง
เป็นกรรมการอีกจ�านวนหนึ่ง มี “อ�านาจ” การ
ออกใบอนุญาต ใบละหนึ่งหม่ืนล้านบาท จ�านวน
อย่างน้อย 10 แห่ง และกฎหมายยังเปิดช่อง
ให้ ออกใบอนุญาตได้มากกว่านั้นอีกในอนาคต 
การให้อ�านาจในการใช้ดุลยพินิจอย่างเลยเถิด 
โดยขาดหลักธรรมาภิบาลแก่คณะกรรมการฯ 
ในกรณีนี ้ จะสร้างปัญหาความวุน่วายทางการเมอืง 
ให ้กับประเทศไทยเป ็นอย ่างมากในอนาคต  
หากเราใช้ประสบการณ์ของประเทศสงิคโปร์ จะพบ
ว่า จ�านวนกาสโินถกูก�าหนดไว้ในกฎหมาย ซึง่ท�าให้
ไม่มีบุคคลใดสามารถใช้ดุลยพินิจอนุมัติการสร้าง
กาสโินเพ่ิมเตมิได้อกี

การก�าหนดให้เงนิรายได้จากการขายใบอนุญาต
กาสโิน ซึง่คาดว่าจะมอีย่างน้อยทีสุ่ด 100,000 ล้าน
บาท เข้าไปทีก่องทนุของสถานบนัเทงิครบวงจร อาจ
ท�าให้การใช้จ่ายเงนิของกองทนุน้ีเป็นไปโดยไม่สจุรติ 
และถกูน�าไปใช้ในโครงการทีเ่กีย่วข้องกบัการเมอืง 
กลายเป็นแหล่งเงินทุนของพรรคการเมืองฝ่าย
รฐับาล ท�าให้ระบบการเมอืง และราชการเสือ่มทราม
เลวร้ายลงมากกว่าเดมิ

สิงคโปร์แก้ปัญหาภาพรวมของการพนันโดย
การต้ังคณะกรรมการการพนันระดับชาติ ซึ่งท�า
หน้าทีดู่แลปัญหาในภาพรวมของประเทศ แต่คณะ
กรรมการชดุนีไ้ม่มผีลประโยชน์ใดๆ เกีย่วข้องเลย 
ซึง่แตกต่างจากคณะกรรมการนโยบายสถานบนัเทงิ
ครบวงจรของไทย

ประการทีส่าม : การก�าหนดให้มสีถานบนัเทงิ
ครบวงจรถงึ 10 แห่งทัว่ทุกภาคของประเทศ น่าจะ
มีจ�านวนมากจนเกินไป จนเกินกว่าศักยภาพของ 
หน่วยงานภาครัฐจะบังคับใช้กฎหมายในการ 
ตรวจสอบการฟอกเงนิจากยาเสพตดิ การค้ามนษุย์ 
และการคอร์รปัชันในสถานกาสโินได้

หากภาครัฐไม่สามารถตรวจสอบและควบคุม
เงินผิดกฎหมายในกาสิโนทั้ง 10 แห่ง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กาสิโนจะเป็นตัว 
ท�าลายความน่าเชื่อถือของประเทศอย่างร้ายแรง
ทีส่ดุ ซึง่จะส่งผลต่อต่ออตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว 
และเศรษฐกจิในภาพรวมของประเทศจนยากทีจ่ะ
แก้ไขได้

ประการทีส่ี ่: การท่ีรฐับาลก�าลงัจะอนุญาตเปิด
ให้มีการเล่นการพนันทางออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง 
ตามกฏหมาย รฐับาลควรตระหนกัถงึเยาวชนของชาต ิ
ในอนาคต ที่จะถูกดึงเข้าสู่ตลาดการพนันได้ง่าย  
การทีภ่าครฐัยงัไม่มกีารปฏริปูระบบการท�างาน ของ
หน่วยงานการบงัคับใช้กฎหมายในเรือ่งนีใ้ห้มคีวาม
โปร่งใสและสุจรติ รฐับาลจะสามารถให้ความมัน่ใจ
แก่สังคมได้อย่างไรว่า จะไม่ให้มเีงนิสเีทาหรอืเงนิสดี�า 
เข้ามาเกีย่วข้องกบัตลาดการพนนัออนไลน์

ประกาศแพทยสภาฉบับใหม่ “เพิม่โทษ”
“โฆษณาเกนิจรงิ” ถงึขัน้พกัใบอนญุาต

แพทยสภาเผย ในแต่ละปี มเีร่ืองร้องเรียน 
เข้าสูก่ารพจิารณาของคณะกรรมการแพทยสภา 
ปีละประมาณ 200 กว่าเร่ือง โดย 50% เป็นเรือ่ง
โฆษณาชวนเชือ่ทีผ่ดิจรยิธรรมของแพทย์ ในการ
สอบสวนเบือ้งต้นถ้าไม่มมีลู กจ็ะแล้วเสรจ็ภายใน 
6 เดอืน หรือไม่เกนิ 1 ปี แต่ถ้ามีมลู ต้องมกีาร
สอบสวนเชิงลึก ก�าหนดกรอบการพิจารณาไว้
ไม่เกิน 2 ปี แต่ถ้าเป็นคดีท่ีขึน้สูศ่าล แพทยสภา
ก็จ�าเป็นจะต้องรอผลการพิจารณาตัดสินก่อน 
พร้อมย�า้ประกาศแพทยสภาซึง่จะมผีลบงัคบัใช้ 
ตัง้แต่ 9 ก.พ. 2568 จะเพิม่โทษใน 4 ฐานความผิด  
หน่ึงในน้ันคอืเรือ่งการโฆษณาเกนิจรงิ

รศ.(พเิศษ) นพ.เมธ ี วงศ์ศริสิวุรรณ ผู้ช่วย
เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า เรื่องจริยธรรม
เป็นเรือ่งทีม่ปัีญหาค่อนข้างมาก  ซึง่ตามนโยบาย
ของกรรมการแพทยสภาต้องการลดปัญหาคดี
จริยธรรม และด�าเนินการให้เสร็จส้ินเร็วที่สุด 
เพราะว่าเมือ่มกีารร้องเรยีนจะเป็นทกุข์ทัง้สองฝ่าย 
ทัง้ประชาชนและแพทย์ หากแพทย์ไม่ผดิกอ็ยาก
เคลยีร์ให้จบ เพือ่จะได้ไม่ต้องกงัวลใจ ท�างานต่อ
ได้ เพยีงแต่ปัจจบุนัการตดัสนิของแพทยสภาต้อง 
เป็นตามกรอบของกฎหมายโดยเฉพาะของ 
ศาลปกครอง ถ้าท�าเรว็แต่ผดิพลาดกม็ปัีญหา ถ้าท�าช้า 
นานกไ็ม่ด ีจงึพยายามสร้างสมดลุให้ได้

“โดยในวาระกรรมการแพทยสภาที่ผ่านมา 
มคีดเีข้ามาเฉลีย่เดอืนละประมาณไม่ต�า่กว่า 10 เรือ่ง  
หรอืปีละประมาณ 200 กว่าเรือ่ง โดย 50% คอื 
เรื่องโฆษณาชวนเชื่อที่ผิดจริยธรรมของแพทย์” 
รศ.(พเิศษ) นพ.เมธี กล่าว

ส�าหรับกระบวนการพิจารณาในปัจจุบันของ
แพทยสภา ถอืว่าดีกว่าเมือ่ราวๆ 4-5 ปีทีผ่่านมา 
เน่ืองจากมีการก�าหนดกรอบเวลาชดัเจน ว่าจะต้อง
พจิารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเท่าไหร่ และ
สามารถขยายการพจิารณาได้ก่ีครัง้ หากผู้เกีย่วข้อง
ไม่มาให้ข้อมูลจะขยายได้เท่าไหร่ เป็นต้น เบือ้งต้น 
ถ้าไม่มมีลู กภ็ายใน 6 เดือนไม่ให้เกนิ 1 ปีต้องจบ  
แต่ถ้ามีมูล ต้องมีการสอบสวนเชิงลึก ก�าหนด 
กรอบการพจิารณาเอาไว้ไม่เกนิ 2 ปี ยกเว้นบางคดี
ทีจ่�าเป็นต้องนานจรงิๆ

เช่น คดีที่ขึ้นสู่ศาล ทางแพทยสภาก็จ�าเป็น
จะต้องรอผลการพิจารณาตัดสินก่อน เพราะถ้า
แพทยสภาตัดสินออกมาแล้วไม่ตรงกันก็จะเป็น
ปัญหา ซึ่งเคยมีกรณีแบบนี้ขึ้นมาแล้ว และเป็น 
เร่ืองใหญ่ กรณีที่แพทย์ถูกแพทยสภาตัดสิน 
เพกิถอนใบประกอบวชิาชีพ แต่ศาลตัดสนิภายหลงัว่า 
ไม่ผดิ ดงันัน้ คดีทีเ่ข้าสู่การพจิารณาของศาลนัน้ 
แพทยสภาจ�าเป็นต้องรอ ซึง่กไ็ม่สามารถทราบได้
ว่ากระบวนการพิจารณาของศาลจะใช้เวลานาน
เท่าไหร่ 

“เมือ่ 4-5 ปีทีแ่ล้ว มคีดค้ีางอยู ่500-600 คดี 
ตอนนีเ้ฉลีย่แล้วกม็อียูป่ระมาณ 200 คด ีคอืหายไป 
ครึง่หนึง่ ซ่ึง 200 คดีนีก็้ตรงกับเคสใหม่ทีเ่ข้ามา
แต่ละปีอยูแ่ล้ว กแ็ปลว่าคดค้ีางลดลงไปมาก มกีาร
เพิ่มกระบวนการอะไรให้มันคล่องตัว ใช้เอกสาร
ดจิทิลั มกีารประสานงาน ปัญหาหลกัๆ ของเรา
ส่วนใหญ่ไม่ได้เกดิจากแพทยสภาแล้ว ตอนนีเ้กดิ
จากผู้ร้อง หรือผูถ้กูร้องทัง้หมด เช่น ติดตามแล้ว
ขอให้ข้อมลูแล้วต้องรอเขา เพราะไม่สะดวกติดต่อ
ไม่ได้ หรือเปลีย่นใจ บางทเีปล่ียนใจจะไม่ร้องก็เลย 
ไม่ค่อยร่วมมอื หรอืหมอกไ็ม่ค่อยมา บางทอีาจตดิงาน 
หรอืด้วยเหตผุลอืน่ บางทีกส่็งเป็นหนงัสอืมา”

รศ.(พเิศษ) นพ.เมธ ีกล่าวอกีว่า  แพทยสภา
พยายามสร้างสมดุล ไม่ให้เป็นการลงโทษทีเ่บาไป 
แล้วท�าให้มีการกลับมาท�าผิดซ�้าด้วย  โดยการ
ออกประกาศแพทยสภา ซึง่จะมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่  
9 ก.พ. 2568 จะมกีารเพ่ิมโทษใน 4 ฐานความผดิ 
เร่ืองหน่ึงคอืการโฆษณาเกนิจรงิ เพราะฉะนัน้ เรือ่ง
ร้องเรยีนทีเ่ข้าสูแ่พทยสภาหลงัวนัท่ี 9 ก.พ. 2568 
กจ็ะโดนโทษตามประกาศใหม่ แม้จะเป็นความผดิ

คร้ังแรก คือ อาจจะไม่มีการตักเตือนหรอืภาคทณัฑ์ 
แต่จะพักใช้ใบอนญุาตเลย

“ทีผ่่านมา ใช้ความเมตตาปราณกีค็อืว่ากล่าว
ตกัเตือน แต่ลงโทษแล้วปรากฏว่ามคีดซี�า้ๆ เข้ามา
แบบนีเ้รือ่ยๆ หลายคดีเป็นแพทย์คนเดมิ กค็ดิว่า 
กระบวนการลงโทษน่าจะมีปัญหาก็เลยต้อง
ปรับปรุง เพราะแพทยสภามีหน้าที่ส�าคัญเป็น 
ผู ้ก�ากับดูแลและปกป้องประชาชนให้มั่นใจว่า 
ได้รบัการรกัษาทีถ่กูต้อง แต่ในขณะเดยีวกนักต้็อง
ดแูลแพทย์ด้วย” 

รศ.(พเิศษ) นพ.เมธี กล่าวอกีว่า เมือ่ราว พ.ย.
2567 ศาลมคี�าพพิากษาทีเ่พือ่นแพทย์กอ็าจจะยงั
ไม่ทราบ คอื การโฆษณาเกนิจรงิทีม่คีดไีปถงึศาล 
ซึง่เป็นการโฆษณาเกนิจรงิในเนือ้หาสาระ ศาลบอก
ว่าเป็นการหลอกลวงและฉ้อโกง มีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาฐานฉ้อโกง โทษจ�าคุก 3 ปี  
และการโฆษณาเกินจริงของแพทย์ที่กระท�าผ่าน 
โซเชยีลมีเดีย ก็มีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ 
มีโทษจ�าคุกอีก 3 ปี  แปลว่าศาลมีการสร้าง
บรรทัดฐานใหม่ให้แล้วว่า การที่แพทย์ให้ข้อมูล
ไม่ตรงตามความจริงนั้น ศาลเคยมีการตัดสิน
เรยีบร้อยแล้วว่าเป็นการฉ้อโกงและน�าเข้าสูร่ะบบ 
คอมพวิเตอร์ด้วยข้อมลูอนัเป็นเทจ็ เฉพาะคดอีาญานี ้
กผ็ดิ 2 กฎหมายแล้ว

นอกจากนี้ ศาลยังใช้มาตรฐานใหม่ในคดีนี้ 
กรณคีนทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องทัง้เจ้าของ เอเจนซีท่ีห่า
คนไข้มาให้ ถอืว่าร่วมกนัท�า แปลว่าร่วมกนัฉ้อโกง
และหลอกลวง เพราะฉะนั้น หากแพทยสภา 
ไม่มาคมุกรณกีารกระท�าแบบนีข้องแพทย์ แล้วให้ 
คดีขึ้นสู่ศาลมากขึ้นเร่ือยๆ สุดท้ายแพทย์ก็จะ 
เสยีหายทัว่ประเทศ

“แม้ว่าแพทยสภาจะใช้โทษแบบเดมิตกัเตอืน
หรอืภาคทณัฑ์ แต่ถ้าเป็นคดีไปถงึศาล แล้วศาล
มีค�าพิพากษาจ�าคุกนั้น แพทยสภาก็ต้องน�ามา
พจิารณา หากต้องโทษจ�าคุกถงึทีส่ดุของศาล กอ็าจ
จะโดนเพกิถอนใบอนญุาตประกอบวชิาชีพ ถงึแม้
เป็นความผดิคร้ังแรก ซึง่การทีแ่พทยสภาเพ่ิมโทษ
เป็นพกัใช้ใบอนญุาตระยะสัน้ ระยะกลาง ความ
รนุแรงของโทษ ยงัเทยีบไม่ได้กบัการถกูเพกิถอน 
ใบอนุญาตโดยค�าพิพากษาจ�าคุกของศาล”  
รศ. (พเิศษ) นพ.เมธ ีกล่าว

“สมรสเท่าเทยีม” Kick Off 23 ม.ค. 68 
อ�าเภอ/เขต/สถานทตู/กงสลุ “พร้อม”

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียน
ครอบครัวฉบับใหม่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2568  
เพือ่ให้สอดรบักบัการจดทะเบียน “สมรสเท่าเทยีม”  
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. 2568 นี้
เป็นต้นไป 

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจ�า
ส�านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดย
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีความ
พร้อมส�าหรับการอ�านวยความสะดวก ในการ
จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายสมรสเท่าเทียม 
พร้อมกันทั่วประเทศแล้วในวันพฤหัสบดีท่ี  
23 มกราคม 2568 บนหลกัการความเสมอภาคและ 
เท่าเทยีม ภายใต้แนวคิด “สมรสเท่าเทยีม ยนิดี
กบัทุกความรกั 878 อ�าเภอ ทัว่ไทย (Embracing 
Equality : Love Wins in 878 Districts)” รวมถงึ 
สนับสนุนการด�าเนินงานตามกฎหมายฉบับนี้ 
ทีป่ระกาศใช้

นายคารม กล่าวว่า กรมการปกครองในฐานะ
นายทะเบยีนกลาง ได้เตรยีมความพร้อมซกัซ้อม
การปฏบิตักิบัส�านักทะเบยีน และอ�าเภอ 878 แห่ง  
พร้อมทั้งส�านักงานเขต ใน กทม. 50 เขต  
รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลไทย 
ในต่างประเทศ 94 แห่ง ซึง่จะมผีลใช้บงัคบัใน 
วนัพฤหสับดทีี ่23 มกราคม 2568 ใน 4 ด้าน คือ 

1. ด้านระเบียบ โดยได้ร่างระเบยีบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบยีนครอบครวั (ฉบบั
ที ่ 4) พ.ศ. 2568 เพ่ือรองรับการอยูร่่วมกนัเป็น
ครอบครวัระหว่างบคุคลเพศหลากหลาย ท�าให้

คู่รกัสามารถหมัน้และสมรสกนัได้ ซึง่จะท�าให้ทราบ
สทิธ ิหน้าที ่และสถานะทางครอบครวัทีเ่ท่าเทยีมกัน  
และเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของครอบครวัทีก่่อตัง้ขึน้ 
ระหว่างบคุคลท้ังสองฝ่าย

2. ด้านระบบ โดยได้มกีารแก้ไขระบบทะเบยีน
สมรสและทะเบียนหย่า และมีการทดสอบระบบ 
เรยีบร้อยแล้ว รวมทัง้จดัเตรยีมผลติแบบพมิพ์ ใบส�าคัญ 
การสมรส (คร.3) และใบส�าคัญการหย่า (คร.7)  
เพ่ือรองรบัการให้บรกิารทีเ่พ่ิมสงูขึน้

3. ด้านบุคลากร โดยได้จัดท�าชุดความรู้และ
อบรมเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏิบตังิานทะเบยีนใน 3 ประเดน็
หลกั ได้แก่ ความรู้ด้านกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องทัง้หมด 
การปรับกรอบความคดิในการให้บรกิารประชาชน 
และการบรกิารทีเ่ป็นสากลบนหลักความเสมอภาค 
และเท่าเทียม ค�านึงถึงมารยาทสากลและหลัก 
สทิธมินุษยชน 

4. ด้านการจดักจิกรรม ได้แก่ กจิกรรม Kick 
Off ในวนันี ้ และกจิกรรมเชงิสร้างสรรค์ทีจ่ะจดัขึน้

สะดวกให้คู ่รักที่มีความหลากหลายทางเพศ 
เข้าจดทะเบยีนสมรส เพ่ือส่งเสรมิความเท่าเทียม 
ความเสมอภาค และการไม่เลือกปฏบิตั ิ รวมทัง้ 
ยงัเป็นการเสรมิสร้างภาพลกัษณ์ของประเทศไทย
ในระดับนานาชาติในฐานะประเทศที่ยอมรับ
และเคารพสทิธิมนษุยชน รวมถงึสนบัสนนุความ
หลากหลายทางเพศ เชิญชวนคู่รักทุกคู่เข้ารับ
บริการจดทะเบียนสมรสได้ ณ ที่ว่าการอ�าเภอ 
และส�านักงานเขตทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมที่สายด่วนส�านักบริหาร
การทะเบยีน กรมการปกครอง ” นายคารม กล่าว

วนัเดียวกนั (20 ม.ค. 68) ราชกจิจานุเบกษา 
เล่ม 142 ตอนพิเศษ 13 ง ได้เผยแพร่ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียน
ครอบครวั (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2568 เพือ่ให้สอดรบั
กับการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียม ลงนามโดย
นายอนุทนิ ชาญวรีกลู รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
มหาดไทย

ระเบียบฉบับดั งกล ่าวระบุว ่ า  โดยที่ 
พระราชบญัญตัแิก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ (ฉบบัที ่ 24) พ.ศ. 2567 ได้แก้ไข
เพ่ิมเติมก�าหนดให้บุคคลสองคนไม่ว่าเพศใด

นพ.เมธ ีวงศ์ศิรสิวุรรณ

คารม พลพรกลาง

พร้อมกนัทัว่ประเทศ ณ ทีว่่าการอ�าเภอ ทัง้ 878 แห่ง  
ในวันที่ 23 ม.ค. 68 ซึ่งเป็นวันแรกที่กฎหมาย 
สมรสเท่าเทยีมมผีลบงัคบัใช้ เพือ่เฉลมิฉลองให้กบั
ทกุความรกัตามแนวคดิ “กรมการปกครองยนิดเีป็น
นายทะเบยีนให้กับทกุความรกั”

“วนัท่ี 23 มกราคม 2568 นี ้เป็นวนัทีก่ฎหมาย
สมรสเท่าเทียมมีผลบังคับ รัฐบาลโดยกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย พร้อมอ�านวยความ

สามารถท�าการหมั้นหรือสมรสได้ และได้แก้ไข
ค�าว่า ชาย หญงิ สาม ีภรยิา และสามภีรยิา เป็น 
บคุคล ผูห้มัน้ ผูร้บัหม้ัน และคูส่มรส ซึง่กระทบ
กบัการปฏบิตังิานในการจดทะเบยีนและบนัทกึ 
ทะเบยีนครอบครวั ประกอบกบัเพือ่ให้การปฏบิตังิาน 
ในการจดทะเบียนครอบครัวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ และสอดคล้องกับนโยบายรฐับาล
ทีมุ่ง่อ�านวยความสะดวกให้กบัประชาชน

จงึอาศยัอ�านาจตามความในมาตรา 25 วรรค
หนึง่ แห่งพระราชบญัญติั จดทะเบยีนครอบครัว 
พุทธศักราช 2478 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย ออกระเบียบไว้ ระเบียบนี้เรียกว่า 
“ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจด
ทะเบยีนครอบครวั (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2568 และให้
ใช้บงัคับตัง้แต่วนัที ่23 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

“กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พร้อมอ�านวยความสะดวก
ให้คู่รักที่มีความหลากหลายทางเพศเข้าจดทะเบียนสมรส เพื่อส่งเสริม 
ความเท่าเทียม ความเสมอภาค และการไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้ง 
ยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในระดับนานาชาต ิ
ในฐานะประเทศที่ยอมรับและเคารพสิทธิมนุษยชน”
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การเคหะแห่งชาต ิMOU ร่วมกบั 3 องค์กร 
ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตผูอ้ยู่ในชุมชน
การเคหะแห่งชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย  

3 หน่วยงาน ได้แก่ ส�านกังานคณะกรรมการการ
อาชวีศกึษา กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน และกรม 
การจดัหางาน ลงนามบนัทึกความเข้าใจความ
ร่วมมอื (MOU) เพือ่พฒันาศกัยภาพด้านอาชีพ
ของผูอ้ยูอ่าศยัในชมุชนของการเคหะแห่งชาติ 
ให้มงีานท�าและมีรายได้ท่ีมัน่คง ตามวสัิยทศัน์ 
“สร้างบ้าน สร้างสขุเพือ่คุณภาพชวีติท่ีด”ี

ผศ.ดร.อ�านาจ จ�ารัสจรุงผล กรรมการ 
การเคหะแห่งชาต ิเป็นประธานในพธิลีงนามบนัทึก 
ความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนา
ศกัยภาพด้านอาชพีของผูอ้ยูอ่าศยัในชมุชนของ
การเคหะแห่งชาติ โดยม ีนายทวพีงษ์ วชิยัดิษฐ  
ผูว่้าการการเคหะแห่งชาติ นายวทิวตั ปัญจมะวตั  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นายมงคล สงคราม รองอธิบดีกรมการจดัหางาน  
จ่าเอก ประยงค์ บุญช่วย ผู ้ตรวจราชการ 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมลงนามดังกล่าว 
พร้อมด้วยคณะกรรมการด้านการจดัการความรู้ 
และนวัตกรรม การเคหะแห่งชาติ และคณะ 
ผูบ้รหิารท้ัง 4 หน่วยงาน เข้าร่วมในพธิ ีเม่ือเรว็ๆ น้ี  
ณ ส�านักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาต ิกรงุเทพฯ 

ช่องทางการจ�าหน่ายมิได้จ�ากัดแต่เพียงช่องทาง 
ออฟไลน์ แต่ยงัมกีารจ�าหน่ายในรปูแบบออนไลน์ผ่าน 
โซเชียลมีเดีย สิ่งเหล่านี้ท�าให้ผู้ประกอบการกลุ่ม 
Startup ทีม่ศีกัยภาพสงูสามารถเตบิโตและประสบ
ความส�าเรจ็อย่างรวดเรว็ ซึง่การเคหะแห่งชาติมองว่า 
เป็นเรื่องท่ีดี หากมีการร่วมมือกับหน่วยงานที่มี
ความช�านาญมาช่วยกนัพัฒนาเพ่ิมทักษะด้านอาชพี
ให้ผูอ้ยูอ่าศยัในชมุชนของการเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติจึงร่วมกับภาคีเครือข่าย  
3 หน่วยงาน ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมการ 
จัดหางาน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพของ 
ผูอ้ยูอ่าศยัในชมุชนให้มคีวามรู ้ ความสามารถ ทัง้
ในด้าน Reskill และ Upskill ให้สูงขึ้นและได้
มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
แรงงาน และส่งเสริมให้มีงานท�าหรือสามารถน�า
ความรูไ้ปประกอบอาชพีอสิระ มรีายได้เลีย้งตนเอง
และครอบครวั สามารถพึง่พาตนเองได้และยกระดบั
คณุภาพชวีติให้ดีขึน้ โดยจะเปิดโอกาสให้นกัเรยีน

นายทวีพงษ์ วชิยัดิษฐ ผูว่้าการการเคหะแห่ง
ชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาตใิห้ความส�าคญัในการ 
ยกระดบัคุณภาพชวิีตของผู้อยูอ่าศัยในชมุชน โดย
เฉพาะเรือ่งการส่งเสรมิอาชีพให้ผูอ้ยูอ่าศยั มงีานท�า 
มีรายได ้ ม่ันคง สามารถหาเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทย 
มีหลากหลายอาชพีทีเ่กิดขึน้ใหม่ในยุคดจิิทลั รวมถงึ
การน�าเทคโนโลยีผนวกกับความคดิสร้างสรรค์ มา
เปลีย่นแปลงรปูแบบสนิค้าให้มคีวามทนัสมยั เช่น 
การใช้ Packaging ทีด่งึดดูความสนใจให้ผูบ้รโิภค 
เกิดความต้องการในตัวสินค้ามากขึ้น อีกทั้ง 

และนกัศกึษามีงานท�าในช่วงปิดภาคเรยีน หรอื
ช่วงว่างจากการเรียน และได้รับประสบการณ์ 
ในการท�างานจรงิ ได้เรยีนรูอ้าชพี รวมทัง้มรีายได้ 
ทีเ่หมาะสมระหว่างท�างานอกีด้วย

ส� า ห รั บ ส� า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
การอาชีวศึกษาจะส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนา 
ทกัษะด้านอาชพีทีท่นัสมัย สอดคล้องกบัความ
ต้องการของผู้อยู ่อาศัยในชุมชนและตลาด
แรงงาน รวมทั้งจะออกใบประกาศรับรอง
มาตรฐานฝีมอืแรงงานให้กบัผูท้ีผ่่านการทดสอบ 
ส่วนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะส่งเสริมและ
สนับสนุนการต่อยอดการสร้างอาชีพ และจัด
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานของผู้อยู่อาศัยในชุมชน 
เพื่อให้มีทักษะฝีมือที่สูงขึ้นตามมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมหรือผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตาม 
หลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด จะได้รบัวฒุบิตัรรบัรอง ด้าน
กรมการจัดหางานจะให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ตลาดแรงงาน และประชาสมัพนัธ์ต�าแหน่งว่างงาน 
ให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้รับทราบ รวมถึง
แนะแนวอาชีพและให้ค�าปรึกษาด้านอาชีพ  
เพือ่เป็นแนวทางในการเลือกศกึษาต่อหรอืเลอืก
ประกอบอาชพีได้อย่างเหมาะสมกบัความรู ้ความ
สามารถ และความถนัด สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

“ความร่วมมอืในครัง้นี ้เราหวงัว่าชาวชมุชน
ที่อาศัยอยู่ในโครงการของการเคหะแห่งชาติ
ทกุคนทกุช่วงวยัจะได้มงีานท�า มรีายได้ทีม่ัน่คง 
ลดความเหล่ือมล�้า โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้ดีขึ้นทั้งทางด้าน
สงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อม ตามวสัิยทศัน์ 
“สร้างบ้าน สร้างสุขเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี” ซึ่ง 
จะเพิม่ความแขง็แกร่งทางเศรษฐกจิของประเทศ
อกีด้วย” นายทวีพงษ์ กล่าวทิง้ท้าย

พอช.มุ่งพฒันาระบบสขุภาพท้องถิน่ 
ดึง 7 องค์กรน�าร่องชุมชน 5 จงัหวัด

เมื่อเร็วๆ นี้ หน่วยงานของรัฐ 7 องค์กร
ด้านสขุภาพ ประกอบด้วย 1) ส�านกังานคณะ
กรรมการสขุภาพแห่งชาติ น�าโดย นายแพทย์
สุเทพ เพชรมาก เลขาธิการคณะกรรมการ
สขุภาพแห่งชาติ, นายแพทย์ปรดีา แต้อารักษ์ 
ทีป่รึกษาส�านกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่ง
ชาติ 2) ส�านกังานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาต ิ 
(สปสช.) น�าโดย นายแพทย์ศกัดิช์ยั กาญจนวฒันา  
ผู้ทรงคุณวุฒิ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ, นายแพทย์เติมชัย เต็มยิ่งยง  
ผูช่้วยเลขาธกิารส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพ
แห่งชาติ 3) ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) น�าโดย ดร.นสิา 
รตันดลิก ณ ภเูกต็ รกัษาการผูอ้�านวยการส�านกั
สนบัสนนุสขุภาวะชุมชน (ส�านกั 3) 4) สถาบนั
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) น�าโดย 
ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนต ิพร้อม 
ด้วย ผูแ้ทนขบวนองค์กรชมุชนจงัหวดัขอนแก่น 
พทัลงุ นครสวรรค์ ตราด ร่วมประชมุออกแบบ
การบรูณาการร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน 

มวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างความเข้มแขง็กลไก
การบูรณาการทุกภาคส่วนในระดับจังหวัด  
โดยใช ้พื้นที่ เป ็นฐานเสริมศักยภาพของ 
หน่วยงานต่างๆ และสร้างระบบการท�างานร่วมกนั 
อย่างยัง่ยนื เพือ่ขบัเคลือ่นกระบวนการนโยบาย 
สาธารณะแบบมส่ีวนร่วมในระดบัจงัหวัด ส่งเสรมิ 
การพัฒนาแผนงานและนโยบายสาธารณะ 
ที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเพ่ือให้เกดิการจดัการปัจจยัทีก่�าหนด
สุขภาพที่ส�าคัญของจังหวัด ใช้ข้อมูลและ
ทรัพยากรในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
แก้ไขปัญหาทีเ่กีย่วข้องกบัสขุภาพและคณุภาพ
ชวีติ 

ภายใต้แนวคิดหลัก การใช้พื้นที่เป็นฐาน 
ใช้ข้อมูลเชิงพ้ืนที่และบริบทเฉพาะของแต่ละ
จงัหวดัในการออกแบบแผนงาน การบรูณาการ 
ทกุภาคส่วน: เชือ่มโยงการท�างานระหว่างหน่วยงาน 
ต่างๆ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่สอดคล้อง  
การสร้างการมีส่วนร่วม: ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม
ของประชาชนและทกุภาคส่วนในการตดัสนิใจ
และด�าเนนิการ การวดัผลลพัธ์ทีชั่ดเจน ใช้ตวัช้ีวดั 
ที่วัดผลได้ เช่น การลดอัตราความเหล่ือมล�้า 
ด้านสุขภาพและการเพิ่มคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็น 
“แผนงาน การสร้างจงัหวดัเข้มแข็งโดยใช้พ้ืนท่ี
เป็นฐานและการบูรณาการทุกภาคส่วน”

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการสนับสนุนจังหวัด 
เข้มแข็ง ประจ�าปีงบประมาณ 2568 จ�านวน  
5 จงัหวดั ได้แก่ เชยีงราย ขอนแก่น นครสวรรค์ 
ตราด พทัลงุ ภายใต้การสร้างจงัหวดัเข้มแขง็โดย
ใช้พ้ืนทีเ่ป็นฐานและการบูรณาการทุกภาคส่วน

โดย ทีมผู ้ท�างานจากหน่วยงานภาคี
ยทุธศาสตร์ ประกอบด้วย

1. จงัหวดัพทัลงุ    สถาบนัพฒันาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) 2. จังหวัดตราด 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  
3. จังหวดัเชยีงราย ส�านกังานหลกัประกันสขุภาพ 
แห่งชาต ิ(สปสช.) 4. จงัหวดัขอนแก่น ส�านักงาน
กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) 
5. จงัหวดันครสวรรค์ ส�านกังานคณะกรรมการ
สขุภาพแห่งชาติ (สช.)

นายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อ�านวยการ
สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน กล่าวว่า พอช. มี
แนวทางในการส่งเสรมิความเข้มแขง็ของชมุชน 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกมิติ 
พร้อมทั้งสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพ่ือ 
สร้างความเข้มแข็งของฐานรากชุมชนท้องถ่ิน
เข้มแขง็ เป็นทางเลอืก ทางรอดของประเทศไทย 
เพื่อน�าไปสู่จังหวัดจัดการตนเอง ให้เกิดการ 
กระจายอ�านาจสูป่ระชาชน สามารถก�าหนดทิศทาง 
การพัฒนาของชุมชนได้ด้วยตนเอง เกิดการ
เช่ือมโยงกับหน่วยงานภาคีภาครัฐต่างๆ เพื่อ 
ส่งเสรมิความเข้มแขง็ชมุชนท้องถิน่ โดยสถาบัน
พร้อมขบัเคลือ่นกระบวนการท�างานร่วมกันกบั
หน่วยงาน โดยยดึพ้ืนทีเ่ป็นตัวตัง้ 

ส�าหรบัแนวทางการด�าเนนิงานร่วมกัน จดั
ให้มีกระบวนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการ
ท�างาน และผลลัพธ์การเปลีย่นแปลงของข้อมลู 
โดยผ่านกระบวนการประเมินผล ซึ่งก�าหนด
ให้พื้นที่เป็นตัวตั้ง รวมทั้งกลไกที่จะช่วยหนุน
เสริมการท�างานในระดบัพืน้ท่ี อาศยักลไกกลาง
สนับสนุนการท�างานในพื้นที่ และหนุนเสริม 
ในระดบันโยบาย เพือ่สนบัสนนุการขบัเคลือ่นงาน  
สนับสนุนให้มีทีมท�างาน เพื่อหนุนเสริมการ
ท�างานในพืน้ที ่เช่น มเีวทหีารอืร่วมกัน ทัง้กลไก
ในระดบัส่วนกลาง และกลไก เพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็น
ภาคีอาสา หรอื คณะผูท้�างานเครอืข่ายจงัหวัด 

 ทั้งนี้ จะก�าหนดประเด็นสุขภาพของ
ประชาชนเป็นประเด็นส�าคัญ เพื่อน�าไปสู่การ
ขับเคลื่อนประเด็นอื่นๆ ในจังหวัด โดยเน้น 
เครอืข่ายของภาคส่วนต่างๆ ท�าหน้าท่ีช่วยสร้าง 
ความเข้มแขง็ของประชาชน ส่งเสรมิการวิจยั และ 
ประเมินผลลัพธ์ของพื้นที่ พร้อมทั้งวิเคราะห์
ศกัยภาพ กลไกในระดบัจงัหวดั ในการประสาน
เครือข่ายพื้นที่ ประสานเครือข่ายภาคประชา
สงัคม ประชาชน ให้เกดิความเข้มแขง็ พร้อม
สร้างการมส่ีวนร่วมให้กบัประชาชน หรอื เปิดให้ 
มพ้ืีนทีก่ลางของภาคประชาสงัคม ประชาชน ด้วย 
พฒันาข้อเสนอ ทีเ่ป็นข้อเสนอร่วมจากทกุภาคส่วน  
โดยเกิดการผลักดนัข้อเสนอของประชาชน

ข้อสรุปการสานพลังบูรณาการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ระดบัพืน้ที ่โดยแผนการท�างานหรอื 
แผนปฏบิติัการ ซึง่จะต้องมีกระบวนการท�าแผนงาน 
ร่วมกันจากในระดับพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงาน 
ภาคพีฒันาในพืน้ที ่และเกดิการวางแผน เช่ือมโยง 
การท�างานได้มากขึน้ โดยแนวทางการขบัเคลือ่น 
ร่วมกัน ในปี 2568 มีเป้าหมายที่จะสร้าง 
กลไกจงัหวดัให้เกิดความเข้มแขง็ และจงัหวดัมกีาร 
ขับเคลื่อนแผนบูรณาการร่วมของหน่วยงาน 
ก�าหนดเป้าหมายการท�างานของพืน้ทีท่ีช่ดัเจน 
ซึ่งหน่วยงานจะมีบทบาทในการสนับสนุนการ 
ท�างาน และก�าหนดทศิทางร่วมของการขบัเคลือ่น  
ผลกัดนัเป็นประเดน็ร่วมกนัในระดบัจังหวดั การ
ท�างานไม่เกดิการแยกส่วน สานพลงัเครอืข่าย 
ในพืน้ที ่เพือ่ส่งเสรมิกลไก และระบบการท�างาน
ร่วมในพืน้ที ่ใช้พืน้ทีเ่ป้าหมาย 5 จงัหวดับูรณาการ  
เป็นพื้นที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเด็นต่างๆ 
โดยขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผล 
การท�างานในพืน้ทีต่�าบลอย่างเป็นรปูธรรม

อภ.ประสานมือสถาบันเค อะโกร-อินโนเวท
เตรยีมผลติภัณฑ์ใหม่ “นันท์ จพีโีอ–โกลบเิน็กซ์”
องค์การเภสัชกรรม (อภ.) และ สถาบัน เค อะโกร 

-อนิโนเวท ภายใต้มลูนธิกิสกิรไทย เตรยีมออก
ผลติภณัฑ์ใหม่ ชือ่ “นนัท์ จพีโีอ–โกลบเินก็ซ์” 
ซ่ึงผลิตจากสารสกัดขมิ้นชันที่ปลูกในจังหวัด
น่าน มสีรรพคณุลดความรนุแรงของภาวะเครยีด
ออกซเิดชัน และใช้เสรมิการรกัษาเพือ่ลดความ 
รนุแรงของภาวะเหลก็เกินและภาวะอักเสบ ในผูป่้วย 
โรคเบต้าธาลสัซเีมยี

ภญ.วิลักษณ์ วังกานนท์ รองผู้อ�านวยการ
องค์การเภสชักรรม เปิดเผยว่า อภ. ได้ด�าเนนิงาน
โครงการ “PLANTXGPO” ภายใต้แนวคดิ GPO 
PLANT BASED MEDICINE มุ่งเน้นการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของ อภ. และร่วมมือกับ 
ภาคส่วนต่างๆ ทั้งรัฐ เอกชน เพื่อเพิ่มมูลค่า 
สมนุไพรไทย เพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนักบั 
นานาประเทศ รวมทัง้ส่งเสรมิให้มงีานนวตักรรม
ด้านสมุนไพร อภ. ได้มีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ 
ยกระดับผลิตภณัฑ์จากสมนุไพรไทยให้ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคในประเทศและตลาด
ต่างประเทศ แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 หมวด 
ประกอบด้วย 

1. หมวดยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีมี 
สารส�าคญัจากพชืเป็นหลกั (Plant based drugs and  
supplements) เช่น ผลติภณัฑ์ทีใ่ช้ด้านการกฬีา 
อาทิ สเปรย์สมุนไพรทีม่ส่ีวนผสมของไพลส�าหรบัพ่น 
เพือ่คลายกล้ามเนือ้ และบรรเทาอาการปวดเมือ่ย
ตามร่างกาย, ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหาร 

และป่าอยูร่่วมกนัได้ โดยการด�าเนนิงานได้รบัการ
สนับสนุนโดยธนาคารกสกิรไทย สถาบันฯ ได้มุ่ง
เป้าในการสร้างห่วงโซ่คณุค่าใหม่ส�าหรับ ‘ยาจาก
พชื’ ทีจ่ะสร้างมลูค่าเพ่ิมแบบทวคูีณให้กบัผลผลติ 
ทางการเกษตรอันจะน�ามาสู ่การคืนป่าต้นน�้า 
อนัมีค่าของประเทศ โดยน�าจดุแขง็ของจงัหวดัน่าน
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพในป่าส่วนที่ยัง
สมบูรณ์สงู เป็นแหล่งวัตถดุบิให้กับบรษัิทยาจาก
ต่างประเทศ ท้ังจนี ญีปุ่น่ อนิเดยี และยโุรป ผนวก
กับความเข้มแข็งของการแพทย์ไทยที่ได้รับการ
ยอมรบัในเวทโีลก และเป็นผูน้�าในภมูภิาค CLMV 
ทางสถาบนัฯ จงึก�าหนด “วนเกษตรพฤกษเภสชั” 
(Pharma-Agroforestry) เป็นยุทธศาสตร์หลัก 
อนัจะเป็น ยทุธศาสตร์บนความยัง่ยนืทีจ่ะแก้ปัญหา
ป่าน่าน ด้วยการสร้างมลูค่าเพิม่และนวตักรรมทาง
พฤกษเภสชัจากการปลกูพชืให้เป็นยา

การด�าเนินการจะท�าเป็น 2 ระยะ โดยระยะท่ี 1  
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรพื้นที่ประมาณ 30 ไร่  
เป็นศูนย์เพื่อการศึกษา วิจัย ทดลองปลูกพืชยา 
ในหลากหลายสภาวะการปลกู เพือ่ให้ได้สารส�าคญั
ในการออกฤทธิ์ทางยาสูงและคงที่ที่สุด โดยจะมี
การเกบ็ข้อมลูเชงิวทิยาศาสตร์ทกุขัน้ตอน ก่อนจะ
ถ่ายทอดความรู้ในการปลกูพชืยาให้กับเกษตรกร 
และระยะที่ 2 เป็นการก่อสร้างโรงงานสกัดสาร 
ออกฤทธิต้์นแบบ และอาคารห้องปฏบิตักิารวเิคราะห์ 
สารตกค้าง และควบคมุคณุภาพดนิ น�า้ และผลผลติ 
บนทีดิ่นจดัสรรของมหาวทิยาลยัฯ เนือ้ท่ี 3 ไร่เศษ 
โดยโรงงานสกัดสารออกฤทธิจ์ะศกึษาและพฒันา
กระบวนการสกดัสารออกฤทธิข์องพชืยาชนดิต่างๆ 
เพื่อให้ได้สารออกฤทธิ์ระดับสูงทั้งปริมาณและ
คณุภาพ เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมและราคาต้นทุนท่ี
เหมาะสม เพือ่เพิม่มลูค่าจากผลติผลทางการเกษตร
สูย่ารักษาโรค และผลติภณัฑ์มลูค่าสงู

สารสกดัขมิน้ชนัสตูรเสรมิความแขง็แรงของกระดูก
และข้อ (Ca-Curmin), ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ�ารุง
ร่างกาย เป็นต้น 

2. Plant based cosmetics ได้แก่ ผลติภณัฑ์ 
Luminous botanic serum เป็นผลติภณัฑ์บ�ารงุผวิ 
ที่ใช้สารสกัดจากสมุนไพรที่มีความส�าคัญที่ช่วย
บ�ารงุผวิและชะลอวยัจากธรรมชาตนิานาชนดิ อาทิ 
ขม้ินชัน มะหาด ดอกโบตั๋น เกษรดอกบัวหลวง 
และใบบวับก

3. Spa herbal products preparations 
ได้แก่ ผลติภณัฑ์ลกูประคบ และน�า้มันหอมระเหย

 ภญ.วลิกัษณ์ กล่าวต่อไปว่า อภ.ได้ร่วมกนักบั
มูลนิธิกสิกรไทย ในการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์
ส่งเสริมสุขภาพจากพืช โดยร่วมกันส่งเสริมและ
สนบัสนนุการวจิยั เพือ่การพฒันายาและผลติภัณฑ์
ส่งเสริมสุขภาพจากพืชยา สนับสนุนข้อมูลด้าน 
วชิาการของพชืยา ตัง้แต่การปลกู การสกดั การ
ค วบคุมคุณภาพ การขึ้นทะเบียนเป็นยา หรือ
ผลติภณัฑ์ส่งเสรมิสขุภาพ การผลติเพือ่จ�าหน่ายใน
เชงิพาณิชย์ และการร่วมกนัขบัเคลือ่นและพฒันา
เศรษฐกจิและชุมชนอย่างยัง่ยนื

 ล่าสดุ อภ. ได้เตรยีมออกผลติภณัฑ์ใหม่ ภายใต้ 
ชือ่ “นนัท์ จพีโีอ–โกลบเินก็ซ์” ซึง่เป็นผลติภณัฑ์
ที่ผลิตจากสารสกัดขมิ้นชัน โดยใน 1 แคปซูล 
ป ระกอบไปด้วย สารสกัดขมิ้นชันเทียบเท่าสาร 
เคอร์คมูนิอยด์  250 มลิลกิรัม มสีรรพคณุลดความ
รุนแรงของภาวะเครียดออกซิเดชัน และใช้เสริม

ก ารรกัษาเพือ่ลดความรนุแรงของภาวะเหลก็เกิน
แ ละภาวะอักเสบ ในผู้ป่วยโรคเบต้าธาลัสซีเมีย 
ซึ่งขณะน้ีได้ผ่านการขึ้นทะเบียนจากส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเรยีบร้อยแล้ว ท้ังน้ี
ผลติภณัฑ์ดงักล่าว จะใช้วตัถดุบิขมิน้ชันทีป่ลกูใน 
พื้นที่จังหวัดน่าน โดยทางสถาบัน เค อะโกร- 
อนิโนเวท ภายใต้มลูนธิกิสกิรไทย จะช่วยส่งเสริม
และสนบัสนนุให้ชมุชนในจังหวดัน่าน ปลกูพืชยา  
เพือ่ใช้ในการผลติผลติภณัฑ์ต่อไป คาดว่าจะสามารถ 
ออกสูต่ลาดได้ในเรว็ๆ นี้

ด้าน นายอนนัต์  ลาภสขุสถติ ประธานสถาบัน
เค อะโกร-อินโนเวท กล่าวว่า สถาบนั เค อะโกร-
อนิโนเวท จดัตัง้ขึน้เมือ่ พ.ศ. 2564 เพือ่เป็นแหล่ง
ร วบรวมองค์ความรู้ในการหาแนวทางการแก้ไข 
‘ ปัญหาป่าต้นน�า้ของจงัหวดัน่าน’ อย่างยัง่ยนื มี
เ ป้าหมายในการสร้างรายได้ต่อไร่ที่สูง ลดพื้นที่ 
ในการเพาะปลกู เพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร เพือ่ให้คน

กรม สบส. ให้บรกิารผ่านระบบ Biz portal
งานอนุญาตสถานประกอบการเพือ่สขุภาพ

กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ (สบส.) เปิด
ให้บริการออนไลน์ผ่านระบบ Biz portal โดย
ผู้ประกอบการธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพ 
น วดเพื่อเสริมความงาม การดูแลผู้สูงอายุ
หรอืผูม้ภีาวะพึง่พงิ สามารถยืน่ขออนมุตั ิและ
อนญุาต ทัง้ของผูป้ระกอบกจิการ ผู้ด�าเนินการ 
แ ละผู้ให้บริการ ตามพระราชบัญญัติสถาน
ประกอบการเพือ่สขุภาพ พ.ศ. 2559 ได้ตัง้แต่
วันที ่3 กมุภาพันธ์ทีจ่ะถึงนี้

ทนัตแพทย์ อาคม ประดษิฐสวุรรณ รอง
อ ธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) 
ก ระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลัง
พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ
ด�าเนินงานอนุมัติ/อนุญาต ภายใต้พระราช
บัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 
2559 ในระบบ Biz Portal ว่า ปัจจบัุน ภาครฐั
ได้มีการพัฒนารูปแบบกระบวนการให้มีความ

ทนัสมยัเพ่ืออ�านวยความสะดวกในการเข้าถงึข้อมลู  
และบริการแก่ประชาชน โดยกรม สบส. เป็น 
หน่วยงานทีมี่บทบาทในการดูแล ก�ากับ สถานพยาบาล 
เอกชน และสถานประกอบการเพือ่สขุภาพทีมี่อยู่
นับหมื่นแห่งทั่วประเทศ ซึ่งในแต่ละวันจะมีการ 
ยื่นค�าขออนุญาตประกอบกิจการ หรือช�าระ 
ค่าธรรมเนยีม เข้ามาเป็นจ�านวนมาก 

ดงันัน้ เพือ่ยกระดับการให้บริการของหน่วยงาน 
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่าง 
สะดวก รวดเรว็ กรม สบส. จงึปรับกระบวนงาน

บรหิารจดัการองค์กรสู่ระบบดจิทิลั โดยน�าระบบ 
Biz Portal มาให้บรกิารอย่างเตม็รูปแบบ ในวนัที่ 
3 กมุภาพนัธ์ 2568 ใน 8 กระบวนงานยืน่ขออนมุตัิ 
และอนญุาต ทัง้ของผูป้ระกอบกจิการ ผู้ด�าเนนิการ  
และผู ้ให ้บริการ ตามพระราชบัญญัติสถาน
ประกอบการเพือ่สขุภาพ พ.ศ. 2559 อ�านวยความ
สะดวกให้ภาคธรุกจิสามารถรบับรกิารในช่องทาง
ออนไลน์ สามารถกรอกแบบฟอร์ม ยืน่เอกสารผ่าน
ระบบอเิลก็ทรอนกิส์ ในเวบ็ไซต์ศนูย์กลางบรกิาร

กิจการสถานพยาบาล ฯลฯ โดยสามารถท�า 
ธรุกรรม ผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ได้แบบครบวงจร  
ณ จดุเดยีว สามารถลดภาระด้านเอกสาร และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้ง ยังสามารถ
ตดิตามสถานการณ์ด�าเนนิงานด้วยตนเอง ผ่าน
คอมพิวเตอร์ หรอืโทรศัพท์มอืถอื

โดยในปี 2567 มสีถติผิูใ้ช้บรกิารของกรม สบส.  
ยอดรวมธรุกรรม Biz Portal รวม 11,650 ค�าขอ  
ซึ่งค�าขอที่ยื่นผ่านระบบ Biz Portal โดย  
3 อันดับที่มีค�าขอมากที่สุดคือ 1. การขอรับ 
ใบอนญุาตให้ด�าเนนิการสถานพยาบาล 1,932 ค�าขอ  
2. การช�าระค่าธรรมเนยีมประจ�าปี 1,794 ค�าขอ 
และ 3. การขออนุญาตให้ประกอบกิจการ 
สถานพยาบาล 1,418 ค�าขอ  โดยประชาชนหรือ
ผูป้ระกอบกจิการสามารถลงทะเบยีนออนไลน์ 
ขอรบับริการได้ทีเ่วบ็ไซต์ศนูย์กลางบรกิารภาครฐั 
เพื่อภาคธุรกิจ หรือเว็บไซต์กรมสนับสนุน 
บรกิารสขุภาพ และหากมข้ีอสงสยั หรือค�าถาม
สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่กรม
สนบัสนนุบรกิารสขุภาพ ทางหมายเลขโทรศพัท์ 
0 2193 7000 ในวนัและเวลาราชการ 

ทพ.อาคม ประดิษฐสวุรรณ

ภญ.วิลกัษณ์ วงักานนท์ 

ภาครฐัเพือ่ภาคธรุกจิ (https://bizportal.go.th) 
ได้ทกุที ่ทกุเวลา โดยไม่ต้องเดนิทางมาถงึหน่วยงาน 
ซึง่ช่วยให้ผูร้บับรกิารท�าธรุกรรมได้แบบเบด็เสรจ็ 
ครบวงจร ภายในเวบ็เดยีวจบ ครบทกุเรือ่ง

ด้าน นายพรเทพ ล้อมพรม ผูอ้�านวยการกอง
สถานประกอบการเพือ่สขุภาพ กล่าวต่อว่า ส�าหรบั 
กระบวนงานทัง้ 8 กระบวนงานทีจ่ะเปิดให้บริการ
ผ่านระบบ Biz portal ในวนัที ่3 กมุภาพันธ์ทีจ่ะ
ถงึนี ้ประกอบด้วย 1. การขอใบอนญุาตประกอบ
กจิการสปา 2. การขอใบอนญุาตประกอบกจิการ
นวดเพื่อสุขภาพ 3. การขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการนวดเพื่อเสริมความงาม 4. การขอรับ 
ใบอนญุาตเป็นผู้ด�าเนนิการสปา 5. การขอรบัใบรบัรอง 
เป็นผูใ้ห้บริการสปา นวดเพือ่สขุภาพ และนวดเพือ่
เสรมิความงาม 6. การขอใบอนญุาตประกอบกิจการ 
การดูแลผูส้งูอายหุรอืผูมี้ภาวะพึง่พิง 7. การขอรบั 
ใบอนญุาตเป็นผูด้�าเนนิการในสถานดแูลผูส้งูอายุหรือ 
ผูม้ภีาวะพึง่พงิ และ 8. การขอรบัใบรบัรองเป็นผูใ้ห้ 
บรกิารในสถานดูแลผูส้งูอายุหรอืผูมี้ภาวะพึง่พิง 

ซึง่ กรม สบส. จะมกีารพฒันาและปรบัปรงุ
ระบบเพือ่เพิม่กระบวนงานอืน่ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อผูรั้บบริการต่อไป โดยคาดว่าในช่วงไตรมาสที ่3  
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จะสามารถเพ่ิม 
การขออนมุตั/ิอนญุาต เช่น การโอนกจิการ ยกเลกิ
กจิการ เพิม่หรอืลดจ�านวนเตยีง เปลีย่นผูด้�าเนินการ  
เพิม่เตมิในระบบ Biz Portal ต่อไป 

อนึง่ ระบบ Biz Portal เป็นระบบกลางบรกิาร
ภาครฐั เพือ่ภาคธรุกจิ เพือ่สือ่สารสร้างความเข้าใจ
แก่ประชาชน/ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครฐั  
ยกระดบัการบรกิารผ่านช่องทางออนไลน์ ท�าให้ 
มคีวามสะดวก ลดระยะเวลา ลดขัน้ตอนทีซ่�า้ซ้อน 
ไม่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารกับหน่วยงาน แต่
สามารถท�าได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ 

ปัจจบุนัประชาชนสามารถเข้าถงึระบบข้อมลู
และงานบรกิารของกรม สบส. ได้กว่า 55 รายการ 
อาท ิ งานบรกิารเกีย่วกบัสถานพยาบาล การขึน้
ทะเบยีนเพือ่ขอรบัหนงัสอือนญุาตให้บคุคลท�าการ
ประกอบโรคศิลปะ การขอแก้ไขให้ด�าเนินการ/
ประกอบกจิการสถานพยาบาล (คลนิกิ) การแจ้ง
ยกเลกิกจิการสถานพยาบาล (คลนิกิ) การช�าระ
ค่าธรรมเนยีมรายปี คลนิกิ/โรงพยาบาล การขอ
ต่ออายุใบอนุญาตให้ด�าเนินการและประกอบ



ปีที่ 19 ฉบับที่ 445 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 25688 คณุภาพชวีติ

สช.ผนึก กขป.ท่ัวประเทศ “บรูณาการร่วม”
ขบัเคล่ือนงานพฒันาเพือ่รองรบัสงัคมสงูวัย

สช.ผนกึก�าลงั กขป.ทัว่ประเทศขบัเคลือ่นงาน
พฒันารองรบัสงัคมสงูวยัเพ่ือสขุภาวะองค์รวม พ.ศ. 
2568 โดยด�าเนนิการ “โครงการสานพลงัเพือ่การ 
ขับเคลือ่นนโยบายสาธารณะ รองรบัสงัคมสงูวยัอย่างม ี
คณุภาพภายใต้วถีิชวีติใหม่” มุ่งวางเป้าหมายและ 
ทิศชีท้างบรูณาการร่วม เน้นการท�างานบนฐานข้อมลู
พ้ืนทีเ่ป็นหลกั

เมือ่วนัที ่14 มกราคม 2568 ห้องประชมุ MIDAS 2  
โรงแรม MIDA Hotel Don Mueang Airport หลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร ส�านกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่ง
ชาติ (สช.) จัดประชมุเวท ี“สานพลงัไทย รับมอืสงัคมสงูวัย  
ไปด้วยกัน” Smart Aging Society , Together we 
can น�าโดย นพ.อ�าพล จนิดาวฒันะ ประธานกรรมการ
บริหารโครงการสานพลงัพฒันานโยบายรองรับสงัคม
สูงวัยเพื่อสุขภาวะองค์รวม พ.ศ. 2568 นพ.สุเทพ 
เพชรมาก เลขาธกิารคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ  
อาจารย์กรรณกิาร์ บรรเทงิจติร หัวหน้าโครงการสานพลงั 
พฒันานโยบายรองรบัสงัคมสงูวยัเพือ่สขุภาวะองค์รวม 
พ.ศ. 2568 และภาคีเครือข่ายกรรมการเขตสุขภาพ 
เพือ่ประชาชน 13 เขตสขุภาพทัว่ประเทศ ร่วมระดม
สมองเตรียมการจดัเวท ี“สานพลงัไทย รับมอืสงัคมสงูวยั  
ไปด้วยกัน” ระดับเขต

จากการทีป่ระเทศไทยมีสดัส่วนประชากรเปลีย่นไป  
มจี�านวนผูส้งูอายเุพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ ในขณะที ่เดก็เกดิ 
ลดลงอย่างมีนัยยะส�าคัญ กลายเป็นสังคมสูงอายุ 
โดยสมบูรณ์ เป็นเร่ืองที่กระทบต่อสังคมทุกด้าน 
มิใช่แค่เร่ืองกิจการผู้สูงอายุเท่านั้น ที่เรียกว่าเป็น 
“สังคมสูงวัย” หมายถึง สังคมที่มีการเปลี่ยนผ่าน
ของประชากร โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุเข้าเกณฑ์ตาม
ที่ก�าหนด สัดส่วนเด็ก เยาวชน และวัยแรงงาน
ลดลง ซึ่งมีผลสัมพันธ์ เกี่ยวข้อง และกระทบกับทุก
ระบบ ทกุสาขาในสงัคม ได้แก่ ด้านเศรษฐกจิ สังคม 
การเมอืง การศกึษา สขุภาพ สภาพแวดล้อม ความรู ้
และเทคโนโลยี การสื่อสาร และการจัดการ 

ทุกภาคส่วน ซ่ึงระบบกิจการผู้สูงอายุ เป็นส่วนหนึ่ง 
ของสงัคมสงูวยั โดยเรือ่งสงัคมสงูวยัเก่ียวข้อง 4 มติิ 
ได้แก่ 1) มิตเิศรษฐกจิ 2) มติสิภาพแวดล้อม 3) มิติ
สงัคม 4) มติิสุขภาพ

นพ.อ�าพล จินดาวัฒนะ ประธานกรรมการ
บรหิารโครงการสานพลงัพัฒนา นโยบายรองรบัสังคม 
สงูวยัเพือ่สขุภาวะองค์รวม พ.ศ. 2568 กล่าวว่า ขณะนี ้
ประเทศไทยเดก็เกดิน้อย และสงูวยัเพิม่ขึน้ ยงัมอีกีกลุม่ 
คือสงูวัยส�ารองท่ีอายุ 45 ขึน้ไป กลุ่มนีมี้ปรมิาณเยอะขึน้  
ดังนั้น การรับมือเรื่องเหล่านี้จึงต้องมีการเตรียม 
ความพร้อมเพือ่รองรบัสังคมสงูวยั

นพ.สเุทพ เพชรมาก เลขาธกิารคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า เรื่องนี้ส�าคัญมากในการ
ชี้ทิศทางระบบสุขภาพของประเทศ  ซึ่งขณะนี้
ประเทศไทยมทิีศทางใหญ่ๆ คอื เรือ่งสงัคมสงูวัย  เรือ่ง 
NCDs  เรือ่งระบบสขุภาพท้องถิน่ ดงันัน้เขตสขุภาพเพ่ือ 
ประชาชนก็เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนสังคม 
สงูวยั โดยการท�างานแบบพ้ืนทีเ่ป็นฐาน

อาจารย์กรรณกิาร์ บรรเทงิจติร หวัหน้าโครงการ
สานพลงัพฒันานโยบายรองรบั สงัคมสงูวยัเพือ่สขุภาวะ
องค์รวม พ.ศ. 2568 การประชมุระดมสมองเตรยีมการ
จดัเวท ี “สานพลงัไทย รับมอืสงัคมสงูวยั ไปด้วยกัน” 

ระดบัเขตครัง้นี ้ ท�าให้ได้เหน็ภาพรวมการท�างานของ
แต่ละเขตสขุภาพ ในเรือ่งของการเตรยีมงานและการ
จัดกระบวนการต่างๆ ท้ังนี้ มีการน�ากรณีศึกษาของ
แต่ละเขตขึ้นมาเป็นตัวอย่างการขับเคลื่อนประเด็น
สงัคมสงูวัย 

ทั้งนี้ ในปี 2568 ส�านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้สนับสนุนให้ส�านักงาน 
ประสานนโยบายรองรบัสงัคมสงูวยั (สป.สว.) ด�าเนนิการ  
“โครงการสานพลังเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพภายใต้
วิถีชีวิตใหม่” ภายใต้แผนงานบูรณาการเตรียมความ
พร้อมเพือ่รองรบัสงัคมสงูวยั มกีารถอดบทเรยีนและ
สงัเคราะห์องค์ความรูก้ารจดัท�าแผนบรูณาการ รองรบั
สงัคมสงูวยัในระดับต�าบล จากพืน้ทีต้่นแบบ จ�านวน 
30 ต�าบล ในพื้นที่ 8 จังหวัด เกิดเครือข่ายในพื้นที่ 
ท่ีเป็นการผนึกก�าลงัความร่วมมอืผ่านกลไก 3 ภาคส่วน
ทีเ่ป็นแกนในพืน้ที ่ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ
ระดบัต�าบล, ท้องถิน่ ท้องท่ี สภาองค์กรชุมชน และ
ประชาสงัคม โดยมกีระบวนการท�างานแบบมส่ีวนร่วม  
ท้ังก�าลังความคิดและทรัพยากรด้านต่างๆ ในการ
สนับสนุนการขับเคลื่อน สามารถผลักดันข้อเสนอ 
เชิงนโยบายเพือ่รองรบัสงัคมสงูวัย 

หลงัจากเสรจ็สิน้โครงการ ได้ผลลพัธ์เป็น “แนวทาง
การพฒันานโยบายสาธารณะเพือ่รองรบัสงัคมสงูวยั” 
ซึง่พืน้ท่ีสามารถน�าแนวทางดงักล่าวไปประยกุต์ใช้ เพือ่
จัดท�าแผนรองรับสังคมสูงวัยให้สอดคล้องกับบริบท 
ของแต่ละต�าบล และในปี 2566 สนบัสนนุให้ด�าเนนิการ  
“โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู ้การพัฒนานโยบาย
สาธารณะแบบมส่ีวนร่วมระดบัต�าบลเพือ่รองรบัสังคม
สงูวัย” จ�านวน 10 ต�าบล /10 ศนูย์เรยีนรู ้ใน 4 จงัหวัด 
จาก 4 ภูมภิาค เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพ ทักษะ 
เครือ่งมอื และกลไกในพืน้ท่ีท้ัง 10 ต�าบล ให้ม ีความ
พร้อมเป็นศนูย์เรียนรูร้องรบัสงัคมสูงวัย พร้อมท้ังถอด
บทเรียนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 
รองรบัสงัคมสงูวยั ทีส่ามารถน�าไปประยกุต์ใช้ส�าหรบั
การขยายผลในพืน้ท่ีอ่ืนๆ อีกด้วย

จดังานร�าลึก 17 ปี ‘หมอสงวน”
กบัรางวลัมติรภาพบ�าบัดดเีด่น ปี’ 67

มูลนิธิมิตรภาพบ�าบัด ร่วมกับ ส�านักงาน
หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ (สปสช.) จดังาน 
ร�าลกึ 17 ปี นายแพทย์สงวน นติยารัมภ์พงศ์  
โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา 
เป ็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ 
ในหัวข้อ “อดีต ปัจจุบัน และอนาคตระบบ 
หลกัประกนัสขุภาพประเทศไทย” พร้อมพธิมีอบ 
รางวัลมิตรภาพบ�าบัดดีเด่น ประจ�าปี 2567 
โดย นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล เลขาธิการ
มลูนธิมิติรภาพบ�าบดั รายงานความเป็นมาของ
รางวัล ขณะที ่นพ.วชิยั โชคววิฒัน์ ประธาน
มลูนธิมิติรภาพบ�าบดั ร่วมบรรยายพเิศษหวัข้อ  
“หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับรางวัล 
แมกไซไซ” ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทร์ิน พลสั แวนด้า  
แกรนด์ จ.นนทบรุี

นพ.ศิริวัฒน์ กล่าวว่า งานร�าลกึถงึ นพ.สงวน 
หรือ คณุหมอหงวน ได้จดัขึน้ต่อเนือ่งเป็นปีที ่17  
โดยมูลนิธิมิตรภาพบ�าบัด ร่วมกับ สปสช.  
ทังันี ้ มลูนธิฯิ จดัตัง้ขึน้เพือ่สานต่อเจตนารมณ์
ของ นพ.สงวน ผู้ทีผ่ลกัดันนโยบายหลกัประกนั
สขุภาพถ้วนหน้า และด�ารงต�าแหน่งเลขาธกิาร 
สปสช.คนแรก แต่จากไปด้วยโรคมะเร็งปอด 
ขณะอาย ุ55 ปี เมือ่วันที ่ 18 มกราคม 2551 
ด้วยนโยบายของ นพ.สงวน ช่วยให้คนไทย 
ได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างครอบคลุม 
ทัว่ถงึ ไม่ยากจนและล้มละลายจากค่าใช้จ่ายด้าน 
สขุภาพ นอกจากนี ้ท่านยงัเป็นผูส้ร้างเครอืข่าย
จติอาสา มติรภาพบ�าบดั เพือ่นช่วยเพือ่น ผูป่้วย
ช่วยผูป่้วย ทีเ่กดิจากประสบการณ์ในชีวิตของ
ท่านเองช่วงที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง สู่การ
ปฏบิตัสิร้างเครือข่ายและได้กลายเป็นส่วนหนึง่
ในระบบบรกิารสุขภาพในปัจจบุนั 

ดงันัน้ ในแต่ละปีจะมกีารคดัเลอืกผูท้ีท่�างาน
ด้านจติอาสาดเีด่นเพือ่รบัมอบรางวลัมติรภาพ
บ�าบัดดีเด่นมาอย่างต่อเนื่อง โดยรางวัลนี้ 
ไม่เพียงแต่เป็นรางวัลที่เชิดชูเกียรติ แต่ยังได้
เสริมสร้างก�าลังใจให้กับบุคคลและหน่วยงาน 
ทีมุ่ง่มัน่ ทุม่เท และเสยีสละในงานมติรภาพบ�าบดัฯ  
ซึง่ตลอด 17 ปีทีผ่่านมามหีลายบคุคล หลาย
หน่วยงาน และหลายองค์กรทีส่ามารถท�าเรือ่งนี ้
ได้ดี ด้วยจิตใจแห่งความเป็นมิตรในการดูแล 
ช่วยเหลอืเพือ่นมนษุย์ทีเ่จบ็ป่วยด้วยกนั

ด้าน นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ 
สปสช. กล่าวว่า นพ.สงวน รบัราชการคร้ังแรก
ปี 2520 ในต�าแหน่งรกัษาการ ผอ.รพ.ราษไีศล 
จ.ศรีษะเกษ ได้เห็นความทกุข์ยากของชาวบ้าน
ที่เจ็บป่วย แต่ไม่กล้ามารักษาในโรงพยาบาล 
ด้วยไม่มีเงินจ่าย จึงเกิดความมุ ่งมั่นที่จะ 
ช่วยเหลอืประชาชนทัง้ประเทศทีป่ระสบปัญหา
เดียวกันนี้ โดยผลักดันนโยบายหลักประกัน
สขุภาพถ้วนหน้า ท�าให้คนไทยทกุคน ณ วนันี้ 
มหีลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตริองรบั สามารถ
เข้าถงึการรกัษาและบรกิารสาธารณสุขทีจ่�าเป็น  
โดยไม่มค่ีาใช้จ่าย และยงัได้รบัการชืน่ชมในเวทโีลก 
ทั้งจากสหประชาชาติ องค์การอนามัยโลก  
ในการยกให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบของการ
สร้างหลกัประกันสขุภาพถ้วนหน้า และก�าหนด

เป็นเป้าหมายทีใ่ห้ประเทศต่างๆ ด�าเนินการตาม 
 “ในฐานะท่ีท่านเป็นเลขาธกิาร สปสช.คนแรก  

ผมได้เรียนรู้จากท่านในเรื่องต่างๆ ท้ังมุมมอง
ความคิด วิสัยทัศน์ ความมุ่งม่ันและทุ่มเท 
อย่างจรงิจงั การจดัท�านโยบาย ยทุธศาสตร์ การ
ขับเคลื่อน การท�างานและการบริหารจัดการ 
การเป็นแรงบันดาลใจและสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับผูค้น รวมถึงการมอบโอกาสในการเรยีนรู ้
และในยามเจบ็ป่วยร้ายแรงท่านกม็นี�า้ใจคดิถึง 
ผูป่้วยมะเร็งด้วยกนั ทีจ่ะมกีารรกัษาท่ีด ีแต่กย็งั 
ต้องการก�าลงัใจต่อสูก้บัความเจบ็ป่วย น�ามาสู่ 
การสร้างเครือข่ายจิตอาสา มิตรภาพบ�าบัด
ในวันนี้ ด้วยคุณงามความดีของท่านจะอยู่ 
ในใจผม ในใจคน สปสช. และคนไทยตลอดไป” 
นพ.จเดจ็ กล่าว

ทัง้น้ี รางวลัมิตรภาพบ�าบดัดเีด่น ประจ�าปี 
2567 มี 5 ประเภท ดงัน้ี

ประเภทที ่1 ผูป่้วยจติอาสามติรภาพบ�าบดั
ดเีด่น

รางวัลดีเด่น : นายชัยณรงค์ ศรีปราโมช 
ชมรมผูไ้ร้กล่องเสยีง รามาธบิดี

รางวัลชมเชย : นายประสงค์ โลหะศาสตร์ 
กลุม่จติอาสาดอกคูณเสยีงแคน จ.ขอนแก่น และ 
นางปทติตา ทรพัย์อบรม ผูป่้วยชมรมผูส้งูอายุ
เทศบาลต�าบลบ้านแหลม จ.สพุรรณบรีุ

ประเภทที่ 2 เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการงาน
มติรภาพบ�าบดัดีเด่น

รางวัลดีเด่น : น.ส.หยาดอรุณ กิจสวน 
รพ.นาด ีจ.ปราจนีบรุี

รางวลัชมเชย : นางสวุมิล สนัน่ชาตวิณชิ 
รพ.ห้วยยอด จ.ตรงั

ประเภทที ่3 หน่วยงาน องค์กร และทีมงาน
สนบัสนนุงานมติรภาพบ�าบดัดเีด่นระดบัตตยิภูมิ 
ทตุยิภูม ิปฐมภูมิ

รางวัลดีเด่นหน่วยบริการตติยภูมิระดับ 
มหาวทิยาลยั ได้แก่ หอผูป่้วยพ่ึงพาเครือ่งช่วยหายใจ  
รพ.มหาราช นครเชยีงใหม่

รางวัลดีเด่นหน่วยบริการตติยภูมิระดับ 
โรงพยาบาลศนูย์ ได้แก่ รพ.พระปกเกล้า จ.จนัทบรุี

รางวัลดีเด่นหน่วยบริการตติยภูมิระดับ 
โรงพยาบาลทัว่ไป ได้แก่ ศนูย์ชวีาภบิาล รพ.พะเยา

ประเภทที ่4 องค์กรพฒันาเอกชน/องค์กร
ชุมชนองค์กรสาธารณประโยชน์ กลุม่บคุคล งาน
มติรภาพบ�าบดัดีเด่น ระดบัชมุชน

รางวลัดเีด่น : ชมรมนมเยน็ (ชมรมเพ่ือน
ช่วยเพือ่นมะเร็งเต้านม) จ.สงขลา

รางวลัชมเชย : ชุมชนกรณุาเมืองแป้ จติอาสา 
ดูแลผู ้ป ่วยระยะท้ายและครอบครัวแบบ 
ประคบัประคองเครอืข่าย จ.แพร่ และ มูลนิธิ
เครอืข่ายพทุธกิา รพ.ราชวถิี

ประเภทที่ 5 สื่อสนับสนุนงานมิตรภาพ
บ�าบดัดเีด่น

รางวัลดเีด่น : พญ.ประกายทิพ สศุลิปรตัน์ 
จาก Facebook Fanpage สูส้แิม่กแ็ค่มะเรง็

รางวัลชมเชย : น.ส.สุทธินี สุดใจ จาก 
Youtube พยาบาล โสต ศอ นาสกิ ENTNures 

อว.เลง็ผลิตครพูฒันาท้องถิน่ เฟส 2
เปิดรับรุน่แรกปี 2569 บรรจปีุ 2573
อว.ก�าลังจะท�าโครงการผลิตครูเพื่อ

พัฒนาท้องถิ่น เฟส 2 ด้วยหลักสูตรและ
กระบวนการทีเ่น้นการปฏบิตัแิละการฝึกอบรม
ที่เข้มข้น และเมื่อส�าเร็จการศึกษาเป็นครู 
ท่ีมีความรูท้างวชิาการ เชีย่วชาญทางวชิาชพี
และมีอุดมการณ์ในวิชาชีพครู แล้วบรรจุ 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครใูนภมูลิ�าเนา
ของตนเอง

รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร อนุกรรมการ
เฉพาะกิจเพื่อการบริหารการผลิตครู เพื่อ
พัฒนาท้องถ่ินของกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
ทีป่รกึษาของส�านกังานเลขาธิการคุรุสภา ด้าน
พฒันาวชิาชพี เปิดเผยว่า ขณะนี ้กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(อว.) ก�าลังจะท�าโครงการผลิตครเูพือ่พฒันาท้องถิน่ 
 เฟส 2 เพือ่คดัเลือกคนดี คนเก่ง มาเป็นครู ถอืเป็น 
การเตรียมครูใหม่ หรือครูในอนาคต ซึ่งเป็น 
กระบวนการผลติครูระบบจ�ากัดจ�านวนรับ (ระบบปิด)  
ในสาขาวิชา และพื้นที่ที่เป็นความต้องการของ
หน่วยงานผูใ้ช้ครู เม่ือส�าเร็จการศึกษาจะได้รับการ
บรรจเุป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
โดยการจัดการเรียนการสอนจะเป็นการเตรียม
ทักษะใหม่ๆ ที่จะตอบโจทย์ของโลกอนาคตด้วย 
เพราะโครงการผลติครเูพือ่พฒันาท้องถิน่ เป็นเรือ่ง
ของแนวคดิการผลติคร ูแบบ Teacher Training 
Schools ไม่ใช่กระบวนการ Lecture แต่สถาบนั
ผลิตครูจะใช้โรงเรียนเป็นท่ีพัฒนาครูให้มากขึ้น  
คือ เป็นการพฒันากระบวนการผลติครทูีย่ดึผูใ้ช้คร ู
เป็นตัวตัง้ 

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะยาวไปถึงปี 2583 
ซึง่จะเริม่รุน่แรก ปี 2569 และบรรจุได้ในปี 2573 
โดยตอนนี้ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.) ให้กรอบอตัราก�าลัง 25% ของ
อัตราเกษียณใน 10 ปีข้างหน้ามาแล้ว ซ่ึงต้อง
ถือว่าโครงการนี้เป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้กับวงการวิชาชพีครไูด้มาก สามารถแก้ปัญหา

ขาดแคลนครูได้ คือ พ้ืนทีไ่หนขาดแคลนวชิาเอก
อะไร กจ็ะผลติครเูข้าไปเสรมิ โดยเฟส 2 นี ้ จะม ี
การแก้จดุอ่อนของเฟสแรก ซึง่คณะอนกุรรมการ
เฉพาะกิจเพื่อการบริหารการผลิตครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิน่ของกระทรวง อว. ทีม่ ี ดร.สเุมธ แย้มนุน่ 
เป็นประธาน ได้มีการลงก�ากับติดตามและน�า
ข้อมูลครูรุ่นแรกบรรจุเข้าไปอยูแ่ล้วพบว่า ปัญหา 
อุปสรรคที่ส�าคัญ คือ เรื่องของภาษาอังกฤษ ที่
บัณฑิตไม่สามารถสอบผ่านภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ของโครงการได้ เมื่อภาษาอังกฤษไม่ผ่าน 
กไ็ม่สามารถบรรจไุด้ ท�าให้ปลายทางซึง่เป็นโรงเรยีน
ขนาดเล็กในเขตพื้นที่รอไม่ได้ จนท�าให้เกิดการ 
บรรจุช้า 

“ขณะที่โรงเรียนใหญ่รอได้ ครูส่วนใหญ่ก็ได้
บรรจุไปโรงเรียนขนาดใหญ่ ท�าให้ผลของโครงการ
ไม่ค่อยตรงตามวตัถปุระสงค์ ไม่ถอืว่าท�าให้เกดิการ
เปล่ียนแปลงในระดับสถานศึกษาทีช่ดัเจน ซึง่ตรงนี ้
เป็นจดุหนึง่ทีท่�าให้ต้องมาคิดว่าจะท�าอย่างไร ถงึจะ 
บรรลวุตัถปุระสงค์ แต่ในแง่ของความเก่ง ความ 
มุง่มัน่ส่วนบคุคลของเดก็ดมีาก มจีติวญิญาณความ
เป็นคร ู เรือ่งเทคโนโลยมีคีวามฉลาดในการใช้สือ่ 
ส่วนใหญ่เดก็กลุม่นีเ้ป็นเดก็เก่ง แต่จดุอ่อนคอืเร่ือง
ของภาษาท�าให้บรรจไุด้เพยีง 52% เท่านัน้ ท�าให้
โครงการเฟส 2 ต้องมาสร้างจุดแข็งในเรื่องของ
ภาษาให้มากข้ึน เพราะเรายนืยนัว่าเรือ่งของภาษา
เป็นส่ิงจ�าเป็น” รศ.ดร.มนตร ีกล่าว

อนึ่ง ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เคยมี
มติเห็นชอบในหลักการโครงการผลิตครูเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2559-2572) ตามที่
กระทรวงศกึษาธกิาร (ศธ.) เสนอ โดยรุน่แรก
จะรบันกัศกึษาทีจ่บระดบัปรญิญาตร ีเพือ่บรรจุ
เข้ารับราชการครูทันทีในเดือนตุลาคม 2559 
จ�านวน 4,079 อตัรา ส�าหรับโครงการผลติครู
เพ่ือพฒันาท้องถิน่ เป็นการน�าร่องการผลติครู
ระบบจ�ากดัรบั (ระบบปิด)   ในสาขาวชิาและ
พืน้ท่ีท่ีเป็นความต้องการของหน่วยงานผูใ้ช้ครู  
ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส�านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศกึษา (สอศ.) กรงุเทพมหานคร (กทม.) 
ส�านกังานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการ
ศกึษาตามอธัยาศัย (ส�านักงาน กศน.) 

โดยดึงดูดคนดี คนเก ่ง เข ้ามาศึกษา 
วิชาชีพครู ด้วยหลักสูตรและกระบวนการ 
ที่เน้นการปฏิบัติและการฝึกอบรมที่เข้มข้น 
และเมื่อส�าเร็จการศึกษาเป็นครูที่มีความรู ้
ทางวิชาการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมี
อุดมการณ์ในวิชาชีพครู แล้วบรรจุเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูในภูมิล�าเนาของ
ตนเอง เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและ
ลดปัญหาเรือ่งการโยกย้าย แต่การผลติครคูรัง้นี ้
จะมีกระทรวง อว. ก�าหนดนโยบายโดยเน้น 
ตวัครเูป็นหลกั

นางมารศร ีใจรงัษ ีเลขาธกิารส�านักงานประกนั
สงัคม (สปส.) กล่าวถึงการด�ารงต�าแหน่ง รวมถงึ
ผลงานในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
การแพทย์ กองทนุประกันสังคมว่า กระทรวงแรงงาน 
ได้แต่งตัง้คณะกรรมการการแพทย์ กองทนุประกนั
สงัคม ตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.ประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2533 ประกอบด้วยประธานกรรมการและ
กรรมการ จ�านวน 16 ต�าแหน่ง ซ่ึงเป็นผูท้รงคณุวฒุิ
ด้านวชิาชพีเวชกรรม ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสขุ 
รวมถงึด้านการพฒันาคณุภาพสถานพยาบาล ซึง่ม ี
ผู ้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้แทนผู้ประกันตน 
เข้าร่วมเป็นกรรมการ 

ท้ังนี้ คณะกรรมการการแพทย์ชุดปัจจุบัน  
(ชดุที ่16) ได้รบัการแต่งตัง้เมือ่ 28 กมุภาพนัธ์ 2566 
มวีาระการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี โดยตลอดระยะเวลา
การด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการการแพทย์ 
กองทุนประกันสงัคมได้พฒันาแนวทางการจดัระบบ
บรกิารทางการแพทย์ และปรบัปรงุสทิธปิระโยชน์
ทางการแพทย์ เพ่ือสร้างความมัน่คง ให้ผูป้ระกันตน 
มคีณุภาพชวีติท่ีดขีึน้ โดยมผีลงานท่ีส�าคญัดงัน้ี

1. ด้านยกระดบัและพฒันาบรกิารทางการแพทย์
1) โครงการ SSO 515 โดย บนัทกึข้อตกลง

ร่วมกบัโรงพยาบาลทีมี่ศกัยภาพ โดยยกระดับการ
รกัษา 5 โรคส�าคญั ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลอืด 
โรคหลอดเลอืดสมอง น่ิวในไตและถงุน�า้ด ี มะเรง็ 
เต้านม ก้อนเนือ้ท่ีมดลกูหรอืรงัไข่ เพ่ือให้ผูป้ระกันตน 
เข้าถงึการรกัษาทีร่วดเร็วลดระยะเวลาการรอคอย
การผ่าตดั ลดภาวะแทรกซ้อนไม่ให้อาการของโรค 
มีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ท่ี 
โรงพยาบาลกว่า 76 แห่ง

2) เพิม่สทิธปิระโยชน์และด้านบรกิารทางการ
แพทย์แก่ผู้ป่วยโรคไต โดยเพิ่มสิทธิผู้ป่วยโรคไต 
สามารถฟอกไตด้วยการบ�าบัดทดแทนไตด้วยวิธี
การล้างช่องท้องด้วยเครือ่งล้างไตอตัโนมตั ิ (APD) 
รวมถงึการปรบัหลกัเกณฑ์ การเตรยีมหลอดเลอืด
หรอืสายสวนหลอดเลอืดส�าหรบัการฟอกเลอืดด้วย
เครือ่งไตเทยีม โดยไม่ต้องส�ารองจ่าย

3) เพิ่มสิทธิการตรวจคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค 
และการรกัษาผู้ป่วยวณัโรคด้ือยา โดยเพิม่สทิธกิาร
ตรวจคัดกรองเพ่ือค้นหาผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรค
ดือ้ยาด้วยวธิ ีMolecular assay ในกลุม่ผูม้คีวาม
เสีย่งสงู ท้ังน้ี ส�านกังานประกันสงัคมยังสนบัสนนุ
ค่ายาส�าหรบัการรกัษาผูป้ระกนัตนทีติ่ดเชือ้วณัโรค
ดือ้ยา เพือ่เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้
วณัโรค โดยให้สถานพยาบาลจ่ายค่ายาในการรกัษา
ผูป่้วยวณัโรคดือ้ยาสทิธปิระกนัสังคม อ้างองิสตูรยา 
ตามแนวทางมาตรฐานท่ีกองวัณโรค กรมควบคมุโรค  
กระทรวงสาธารณสขุก�าหนด

เลขาฯ สปส.ชูผลงานบอร์ดแพทย์ประกันสังคม
ยกระดับการบริการ/ส่งเสริมสุขภาพผู้ประกันตน

4) เพิม่สทิธกิารตรวจ Sleep TEST และการ
รกัษาด้วยเครือ่ง CPAP โดยส�านกังานประกนัสงัคม
ได้เพิม่การเข้าถงึการรกัษาของผูท้ีม่ภีาวะหยดุหายใจ
ขณะหลับ ให้สามารถเข้าถงึการรกัษาด้วยวธิกีารใช้
เครือ่งอดัอากาศขณะหายใจเข้า (CPAP) ประกอบ
ด้วย ค่าตรวจการนอนหลับเท่าทีจ่่ายจรงิ ค่าเคร่ือง
อดัอากาศหายใจเข้าเท่าทีจ่่ายจรงิ และค่าหน้ากาก
ครอบจมกู ซ่ึงจะช่วยให้ผูป้ระกันตน ลดความเส่ียง
ของโรคหลอดเลอืดสมอง ช่วยป้องกันหรอืควบคมุ
ความดนัในโลหติสงู

5) เพิม่การรกัษาด้วยนวตักรรมทางการแพทย์ 
3 รายการ ได้แก่ รายการกะโหลกศรีษะเทยีม การ
รกัษาข้อเข่าเส่ือมด้วยพลาสมาคณุภาพสูง (PRGF) 
และการผ่าตดัใส่ลกูตา ซ่ึงการรกัษาข้อเข่าเสือ่มด้วย
พลาสมาคุณภาพสูง และการผ่าตัดใส่ลูกตาเทียม 
เป็นการก�าหนดสิทธิประโยชน์โดยให้มีการน�าร่อง 
เป็นระยะเวลา 1 ปี

6) เพิ่มการเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็ง ตาม
โครงการ SSO cancer care เป็นโครงการทีเ่พิม่ทาง
เลอืกให้ผูป้ระกนัตนสามารถเข้ารบับรกิารยงัสถาน
พยาบาลเฉพาะทางด้านมะเร็ง ที่มีศักยภาพตาม
ที่ส�านักงานก�าหนดเพิ่มเติม นอกเหนือจากสถาน
พยาบาลตามสทิธ ิโดยสามารถรกัษาโรคมะเรง็ได้ทกุ
ชนดิตามแนวทางการรกัษา (Protocol) และกรณี
นอกเหนอืแนวทางการรกัษา (Non-Protocol) รวม
ถึงการสนบัสนนุค่ายาในบัญชียาหลกัแห่งชาตแิละ
นอกบัญชยีาหลกัแห่งชาต ิ ยาฮอร์โมนและค่ายามุง่
เป้า ซึง่เป็นยาราคาสงู ทีอ่ยูใ่นบัญชยีา จ(2) รวมถงึ 

การจ่ายเพ่ิมเติมค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ  
ใน 2 รายการ คือ Ribociclib และ Palbociclib 
เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพในการเข้าถึงการรกัษาอย่างมี
คุณภาพให้ผูป้ระกนัตนทีป่่วยด้วยโรคมะเรง็

2. ด้านส่งเสรมิการมสุีขภาพทีด่ขีองผูป้ระกนัตน
1) พฒันากลไกการส่งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค 

ในระบบประกนัสงัคม โดยส�านกังานประกนัสงัคม
ได้บันทึกความร่วมมือ (MOU) กับส�านักงาน 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ผู้ประกันตน 
เข้าถงึสิทธทิีม่ากขึน้ รวมถงึการเช่ือมโยงข้อมลู เพ่ือไม่ให้ 
มกีารใช้งบประมาณทีซ่�า้ซ้อน รวมถงึการปรบัปรงุ
รายการและขยายช่วงอาย ุเพ่ิมความถ่ีและรายการ
ตรวจสุขภาพ เช่น ผู้ประกนัตนทีอ่าย ุ 35 ปีขึน้ไป  
จะได้รบัการตรวจเลอืดทกุปี เพ่ือสร้างความตระหนกั
ในการดแูลสขุภาพ และเข้าถงึการรกัษาตัง้แต่ระยะ
เริม่ต้นของโรค

2) เพ่ิมสทิธิการตรวจสุขภาพจากรายการตรวจ
พืน้ฐาน 14 รายการ โดยตรวจสขุภาพเชงิรกุในสถาน
ประกอบการและเขตชมุชน ในปี 2566 มีผูป้ระกนัตน 
ได้รับการตรวจสุขภาพ จ�านวน 1,251,186 ราย  
และในปี 2567 มผีูป้ระกนัตนได้รบัการตรวจสขุภาพ 
จ�านวน 1,311,710 ราย รวมถึงขยายสิทธิให้สามารถ
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้แก่ผู้ประกันตนส�าหรับ 
ผูป้ระกนัตนทีม่อีายตุัง้แต่ 50 ปีขึน้ไป

“คณะกรรมการการแพทย์ฯ ยงัได้ปรบัเพิม่สทิธิ
ประโยชน์ทางการแพทย์รายการอืน่ๆ เช่น การปรับ
อตัราค่าบรกิารทางการแพทย์กรณปีระสบอนัตราย
หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน การเพ่ิมสิทธิประโยชน์เพ่ือ
การเข้าถงึยารักษาโรคไวรสัตบัอกัเสบซเีร้ือรงั ขอให้ 
ผู้ประกันตนมั่นใจว่า ส�านักงานประกันสังคมและ
คณะกรรมการการแพทย์ กองทนุประกนัสงัคม จะ
มุง่มัน่ยกระดบัคณุภาพชวีติของแรงงานเป็นส�าคญั”

มารศร ีใจรงัษี

 กรรณกิาร์ บรรเทิงจติรนพ.สเุทพ เพชรมากนพ.อ�าพล จนิดาวฒันะ 
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“อนุทิน” หารอื รมว.มหาดไทยมาเลเซยี 
เสนอยกเลิกประทับตราหนังสือผ่านแดน

เห็นพ้องกับนโยบายดังกล่าว ซึ่งจะส่งเสริม 
ทัง้การท่องเทีย่วระหว่างไทย-มาเลเซยี และการ
ท่องเทีย่วในภมูภิาค 

2) ข้อเสนอการยกเลิกประทบัตราในหนงัสอื
ผ่านแดนบริเวณจดุผ่านแดนถาวรไทย-มาเลเซยี 
เพือ่อ�านวยความสะดวกในการเดนิทางเข้าออก
ของประชาชนทัง้ 2 ประเทศ อนัจะช่วยกระตุน้
เศรษฐกจิ ซ่ึงเรือ่งดงักล่าวต้องอาศยัความร่วมมอื 
หลายหน่วยงาน โดยกระทรวงมหาดไทย จะได้ 
เร่งขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ทัง้ 2 ประเทศ 

3) การก่อสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น�้า
โก-ลก แห่งที่ 2 เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยง 
และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนของ 
ทัง้ 2 ประเทศ โดยทัง้ไทยและมาเลเซยีเหน็พ้องกัน 
ในการด�าเนินการเพื่อหนุนเสริมการท่องเที่ยว
ระหว่างกนัและกระตุน้การค้าและการลงทนุ

4) การสร้างถนนเชื่อมต่อด่านสะเดา 
แห่งใหม่และด่านบกูติกายูฮตีมัมาเลเซยี โดยอยู่
ระหว่างการด�าเนนิการตามระเบยีบ/กฎหมาย
ของทัง้ 2 ประเทศ

ทัง้น้ี การหารอืของ 2 ฝ่าย มคีณะเจ้าหน้าที ่
ระดับสูงที่เข้าร่วมหา ได้แก่ นายอรรษิษฐ์  
สมัพนัธรตัน์ ปลดักระทรวงมหาดไทย นายไชยวัฒน์  
จนุถริะพงศ์ อธบิดกีรมการปกครอง น.ส.ลดา 
ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
น.ส.อรอุมา วรแสน ผอ.กองการต่างประเทศ 
สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายรอมดอน 
หะยีอาแว ผอ.ส�านกักจิการความมัน่คงภายใน  
กรมการปกครอง ดาตกุ อาวงัอลกิ บิน เจอมาน  
เลขาธิการกระทรวงมหาดไทยของมาเลเซีย 
พร ้อมด้วยคณะรองเลขาธิการกระทรวง
มหาดไทยด้านต่างๆ ของมาเลเซยี

น.ส.ไตรศลุ ีไตรสรณกลุ เลขานกุาร รมว.
มหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผย 
ว่า เมือ่วนัที ่20 ม.ค. 68 นายอนทุนิ ชาญวรีกลู  
รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เข้า
คารวะและหารือข้อราชการร่วมกับ ดาตุก 
เซอรี ไซฟุดดิน นาซูเดียน บิน อิซมาอิล  
รมว.มหาดไทยของมาเลเซยี ณ Suite Negara 
ศนูย์การประชมุนานาชาตปูิตราจายา ประเทศ
มาเลเซยี

ในการหารอื รมว.มหาดไทยของมาเลเซยี
ได้กล่าวขอบคุณ นายอนุทินและคณะที่ได้
เดินทางมาเยือนมาเลเซีย เพื่อเข้าร่วมการ
ประชมุนานาชาตว่ิาด้วยความปลอดภยัและการ
ป้องกนัอาชญากรรมทางไซเบอร์ตามค�าเชิญของ
กระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย ขณะท่ีนายอนทุนิ
ได้แสดงความช่ืนชม รมว.มหาดไทยมาเลเซีย  
ทีส่ามารถจดัการประชมุฯ ได้น่าสนใจ แสดงถงึ 
ความทันสมัยของเทคโนโลยีการป้องกัน
อาชญากรรมและแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ปัจจบุนั

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ไทยและมาเลเซีย 
เป็นมติรประเทศทีม่คีวามสมัพนัธ์อนัดยีาวนาน
ถงึ 67 ปี การเดนิทางมาเยือนในครัง้นีน้ายอนทุนิ  
ได้หารือกับ รมว.มหาดไทยของมาเลเซีย ใน
ประเด็นที่หลากหลาย เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนทัง้ 2 ประเทศ อาทิ

1) การส่งเสรมิการท่องเทีย่วตามนโยบาย 
“6 ประเทศ, 1 เป้าหมาย” (6 countries,  
1 destination) ได้แก่ ไทยมาเลเซีย กมัพูชา 
เวียดนาม ลาว และเมียนมา ภายหลังจาก 
น.ส.แพทองธาร ชนิวตัร นายกรฐัมนตร ี และ
ดาโตะ เซอรอีนัวาร์ อบิราฮมิ นายกรฐัมนตรี
มาเลเซยี ได้หารอืกนัเมือ่วนัที ่ 16 ธ.ค. 67 ที่
ผ่านมา โดยทางกระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวง
พาณิชย์ มีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 
โดยใช้ประโยชน์จากการ ข้ึนทะเบยีนสิง่บ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ หรือ GI เพื่อคุ้มครองสินค้าท้องถิ่น
ชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในพ้ืนที่แหล่งผลิต
สนิค้าในแต่ละท้องถิน่ สร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัสนิค้า 
ตลอดจนส่งเสรมิการจดัท�าระบบควบคมุคณุภาพ
สนิค้าเพือ่สร้างความเชือ่มัน่แก่ผูบ้รโิภค และขยาย
ช่องทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง ท�าให้สินค้า GI 

เป็นสนิค้าส�าคญัทีข่บัเคลือ่นนโยบาย Soft Power  
ตามนโยบายของรฐับาล ล่าสดุ กรมทรพัย์สนิทาง 
ปัญญาได้ประกาศขึน้ทะเบยีน “หอยนางรมท่าโสม”  
เป็นสินค้า GI ล�าดับที่ 4 ของจังหวัดตราด  
ต่อจากสบัปะรดตราดสทีอง ทเุรียนชะนเีกาะช้าง  
และทุเรียนหมอนทองเขาบรรทัด ที่ได้รับการ 
ขึน้ทะเบยีน GI ไปก่อนหน้านี้

 หอยนางรมท่าโสม เดมิพบในแหล่งน�า้อ่าวท่าโสม  
บริเวณชายฝั่งป่าชายเลน จ.ตราด เกาะติดกับ 
รากไม้โกงกาง และก้อนหิน ต่อมา ได้มีการน�า

ให้ GI หอยนางรมท่าโสม จ.ตราด 
สร้างรายได้ให้ชุมชนปีละ 190 ล้าน

ท่อซีเมนต์ปักลงในดินเลนแถบพื้นที่ชายฝั่งทะเล
จังหวัดตราด มีลูกหอยนางรมเกาะอาศัยเป็น
จ�านวนมาก รวมกบัสภาพน�า้บรเิวณปากแม่น�า้เวฬุ 
ที่มีทั้งน�้าทะเล น�้าจืด และน�้ากร่อย ไหลมา
บรรจบกนั ท�าให้มรีะบบการไหลเวยีนน�า้ทีด่ ีอดุม 
สมบรูณ์ไปด้วยแพลงก์ตอน จงึท�าให้หอยนางรมท่าโสม 
มคีณุภาพด ีเนือ้สขีาวครมี อวบอ้วน และเนือ้แน่น
คงรูปเตม็ฝาหอย รสสมัผสันุม่ หวานฉ�า่ มกีลิน่หอม 
ตามธรรมชาติ ท�าให้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู ้จัก 
ของผู้บรโิภค 

“พื้ น ที่ ก า ร เ ลี้ ย ง หอยนา ง รมท ่ า โ สม 
ทีข่ึน้ทะเบยีน GI ประกอบด้วย 4 หมูบ้่าน ได้แก่ บ้าน 
ท่าโสม บ้านละมบี บ้านสลกั และบ้านอ่างกระป่อง  
ต�าบลท่าโสม อ�าเภอเขาสมงิ ซึง่หลงัจากประกาศแล้ว  

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
จะเดินหน้าสนับสนุนสินค้า GI แบบครบวงจร  
ผ่านการควบคุมคุณภาพสินค้า รวมท้ังส่งเสริม 
การตลาด เพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป”  
นายนภนิทร กล่าว

เครือ่งมือ AI เพือ่การบรหิารการเงินส�าหรบัชาวบ้าน

สวัสดีครับในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยี AI  
เข้ามามบีทบาทในชวีติประจ�าวันมากขึน้ การ
บริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลก็เช่นกัน 
ปัจจุบันมีเครื่องมือ AI มากมายที่ถูกพัฒนา
ขึน้มา เพือ่ช่วยให้ผู้คนท่ัวไปสามารถบรหิาร
จดัการการเงนิได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้  
ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนงบประมาณ การลงทุน  
หรอืการจดัการหน้ีสนิ

แล้วท�าไมชาวบ้านอย่างเราต้องใช้เครือ่งมอื 
AI ในการบรหิารการเงิน...? ผมตอบให้ถงึข้อดี
กนัเลยนะครบั

1 . เพื่อความสะดวกสบายครับ เพราะ
เครือ่งมอื AI ช่วยให้การบรหิารจดัการการเงนิ
เป็นเรือ่งง่าย ไม่ต้องเสยีเวลาในการบนัทกึข้อมลู
ทางการเงนิด้วยตวัเอง

2. เพ่ือความแม่นย�า ซึง่เครือ่งมอื AI สามารถ
วเิคราะห์ข้อมลูทางการเงนิได้อย่างแม่นย�าและ
รวดเร็ว ช่วยให้เราเหน็ภาพรวมของสถานการณ์
ทางการเงนิของเราได้อย่างชดัเจน

3. เพื่อการคาดการณ์ โดยที่เครื่องมือ AI 
สามารถท�านายแนวโน้มทางการเงินในอนาคตได้ 
ช่วยให้เราวางแผนการเงนิได้อย่างมปีระสทิธิภาพ

และสิง่ทีด่ข้ีอท่ี 4 ข้อสดุท้ายน้ันกค็อื เรือ่งของ
การปรบัตวั เพราะเคร่ืองมอื AI สามารถปรบัตวั 
ให้เข้ากบัพฤติกรรมการใช้จ่ายของเราได้ ท�าให้เรา 
สามารถบรหิารจัดการการเงนิได้อย่างยดืหยุ่น

ซึง่เครือ่งมอื AI ท่ีน่าสนใจส�าหรบัการบรหิาร
การเงินนั้น ผมขอแนะน�าแอปพลิเคชันส�าหรับ
บรหิารจดัการงบประมาณไว้ให้ดงัน้ีครบั

1. เจ้าเครือ่งมอืมิน้ต์ Mint AI เป็นแอปพลเิคชนั
ยอดนยิมทีช่่วยในการตดิตามรายรบัรายจ่าย การ
สร้างงบประมาณ และให้ค�าแนะน�าในการออมเงนิ 
ลองเข้าไปใช้งาน https://mint.intuit.com

2. เจ้าเครือ่งมอืก�าหนดรายได้ในอนาคตช่ือว่า 
YNAB (You Need a Budget) เป็นแอปพลเิคชัน
ทีเ่น้นการวางแผนงบประมาณแบบให้ความส�าคญั
กบัการใช้จ่ายทกุบาททกุสตางค์ด้วย AI ลองเข้าไป
ใช้งาน https://www.ynab.com

3. เจ้า PocketGuard เป็นแอปพลเิคชัน AI ทีช่่วย
ในการตดิตามบญัชธีนาคารและบตัรเครดติ และให้
ค�าแนะน�าในการลดค่าใช้จ่าย ลองเข้าไปใช้งาน  
https://pocketguard.com

และผมยังมีแอปพลิ เคชันในการลงทุน 
มาแนะน�าด้วยครับ อย่างแอปพลเิคชนั Robinhood  
ใช้ซือ้ขายหุน้ท่ีได้รบัความนยิม มฟัีงก์ชัน AI ช่วย
ในการวเิคราะห์หุน้และให้ค�าแนะน�าในการลงทนุ 
และแอปพลิเคชัน Acorns ที่ช่วยในการลงทุน 
แบบอตัโนมัต ิโดยจะปัดเศษจากการใช้จ่ายแต่ละครัง้ 
ไปลงทุน และเพ่ือต้องการข้อมูลที่มากขึ้นอาจ
ต้องอาศยัการใช้แอปพลเิคชนัแชทบอท Chatbot 
อย่างเจ้า ChatGPT เข้ามาช่วยหาช้อมลูและตอบ
ค�าถามเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลด้วย เพราะ 
ChatGPT จะช่วยเราในเรือ่งของการวางแผนภาษี 
การลงทนุ หรอืการขอสนิเชือ่ได้ดีด้วย

ผมอยากบอกเคลด็ลบัในการเลอืกใช้เครือ่งมอื 
AI นั้น ควรเลือกเคร่ืองมือที่เหมาะสมกับความ

ต้องการของเรา ควรพิจารณาว่าเราต้องการ
เครือ่งมอืเพือ่ท�าอะไร เช่น ตดิตามรายรบัรายจ่าย  
วางแผนการลงทุน หรือจัดการหน้ีสิน และ
เครื่องมือ AI ที่น�ามาใช้ควรใช้งานง่ายและม ี
อนิเทอร์เฟซท่ีเข้าใจได้ง่าย มคีวามปลอดภยัต่อ
ข้อมลูส่วนบคุคลของเรา โดยต้องมฟัีงก์ชนัเสรมิ
ทีใ่ช้งานได้พร้อมครบครัน เช่น การเช่ือมต่อกับ
บญัชธีนาคาร การแจ้งเตอืน และการวเิคราะห์
ข้อมลูเชงิลกึ 

ซึง่เราในฐานะผู้เลอืกใช้เครือ่งมอื AI ข้อมลู 
ทีเ่ราป้อนเข้าไปต้องมคีวามถกูต้อง AI ไม่ใช่ทกุอย่าง  
AI เป็นเพียงเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ  
การตดัสนิใจขัน้สดุท้ายยงัคงเป็นเรา เราต้องมี
การตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จาก AI ไม่ควรเชื่อ
ผลลพัธ์ทีไ่ด้จาก AI โดยปราศจากการตรวจสอบ

ในท้ายนีผ้มขอสรปุว่าเครือ่งมอื AI สามารถ
เป็นผู้ช่วยที่ดีในการบริหารจัดการการเงิน 
ส่วนบคุคลของคนทัว่ไปใครกไ็ด้ แต่ต้องเลอืกใช้
เครือ่งมอืทีเ่หมาะสมและการใช้งานอย่างถกูวธิี
เป็นส่ิงส�าคญั การศกึษาเรยีนรู้ทีจ่ะใช้เครือ่งมือ 
AI จะช่วยให้เราสามารถวางแผนทางการเงนิได้
อย่างชาญฉลาดและบรรลเุป้าหมายทางการเงนิ
ของเราได้ส�าเร็จครบั

(ภาพประกอบจาก freepik)

 
“ชูศักดิ”์ ย�า้งานตรวจราชการ ปี’ 68
แก้ไข 3 ปัญหาเร่งด่วนให้ประชาชน

เรือนกระจกสทุธเิป็นศนูย์ การขบัเคล่ือนนโยบาย
ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) และการป้องกนั
และแก้ไขปัญหายาเสพตดิและบหุร่ีไฟฟ้า มคีวาม 
สอดคล้องกบันโยบายของรฐับาล เนือ่งจากมีผลกระทบ 
ส�าคัญต่อประชาชน และการพัฒนาประเทศ  
จึงก�าหนดให้เป็นประเด็นการตรวจราชการแบบ
บรูณาการร่วมกันของผูต้รวจราชการส�านักนายก
รัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจ
ราชการกรม โดยรัฐบาลมุ่งหวังท่ีจะใช้กลไกของ 
ผูต้รวจราชการในทกุหน่วยงานปฏบิตัหิน้าท่ีอย่าง
เข้มแข็งในการตรวจราชการในพื้นที่แทนรัฐบาล  
เพือ่แสวงหาข้อเทจ็จรงิ ชีแ้จง แนะน�า ท�าความเข้าใจ  
และเร่งรัด ติดตามการด�าเนนิงานของหน่วยงาน
ของรัฐตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลดังกล่าว 
และรับฟัง ทุกข์ สุข ของประชาชน พร้อมท้ัง 
ให้ข้อเสนอแนะเพือ่แก้ไขปัญหาอุปสรรค ซ่ึงการ
รายงานของผู้ตรวจราชการจะเป็นข้อมูลส�าคัญ
ของรัฐบาลที่จะถูกน�าไปเป็นส่วนหนึ่งของการ
พิจารณาขับเคลื่อนการด�าเนินงานของรัฐบาล  
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น” 
นายชูศกัดิ ์กล่าว

ส�าหรบัการจดัเวทปีระชุมเชงิปฏบิตักิารฯ ครัง้นี้  
ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ได้จัดข้ึน
ประกอบด้วย  2 กิจกรรม ได้แก่ การบรรยายเพ่ือ
ช้ีแจงกรอบแนวทางและวิธกีารตรวจราชการแบบ
บูรณาการ และการอภิปรายแลกเปล่ียนความ 
คดิเหน็เพือ่ขบัเคลือ่นการตรวจราชการร่วมกันของ
ผูต้รวจราชการ และการจดันทิรรศการในประเดน็ 
น โยบายส� าคัญ  ตามกรอบแนวทางการ 
ตรวจราชการแบบบรูณาการของผูต้รวจราชการ และ 
การก�ากบัและติดตามการปฏบิตัริาชการในภมูภิาค  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้กลุ่ม 
เป้าหมายได้รับทราบกรอบแนวทางและวิธีการตรวจ 
ราชการแบบบรูณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลแผนงาน/โครงการตาม
ประเด็นนโยบายทีจ่ะด�าเนนิการตรวจราชการแบบ
บรูณาการ และมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่เตรยีม
การตรวจราชการ ตลอดจนประสานความร่วมมอื
ระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องให้บรรลุผลส�าเรจ็ตาม
เป้าหมายได้อย่างมีประสทิธภิาพ

นายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจ�าส�านัก
นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน 
ในพธิเีปิดการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพ่ือขับเคลือ่นการ 
ตรวจราชการแบบบรูณาการของผูต้รวจราชการ
และการก�ากับและติดตามการปฏิบัติราชการ 
ในภูมภิาค ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ว่า การ 
ตรวจราชการของผูต้รวจราชการ เป็นกลไกส�าคญั
ของการบริหารราชการแผ่นดินในการติดตาม 
ก�ากับ ดูแล และประเมินผล ตลอดจนกระตุ้น
เร่งรดัให้การปฏิบัตงิานของหน่วยงานของรฐัและ
เจ้าหน้าทีข่องรัฐบรรลเุป้าหมาย รวมถงึสามารถ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพืน้ที่
ได้อย่างรวดเร็ว และมส่ีวนส�าคญัในการรับฟังความ
คดิเห็นของภาคส่วนต่างๆ ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน เพือ่สะท้อนปัญหาอปุสรรค และ
ความต้องการกลบัมาสูรั่ฐบาล 

เพื่อให้การตรวจราชการบรรลุผล ผู้ตรวจ
ราชการจะต้องเข้าใจนโยบาย และเป้าหมาย
ที่รัฐบาลก�าหนด โดยเป็นนโยบายเร ่งด ่วน  
10 ประการ อาท ิการผลกัดันการปรับโครงสร้าง
มาตรการช่วยเหลือ SMEs  มาตรการลดค่า
พลังงาน การน�าเศรษฐกิจใต้ดินขึ้นมาบนดิน  
การกระตุน้เศรษฐกจิโดยนโยบาย Digital Wallet 
มอบเงินให้ผูส้งูอาย ุการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ การ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ การแก้ไขปัญหา
สวสัดภิาพและสวัสดกิารของประชาชน เป็นต้น

“ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 นโยบายส�าคญั
ทีต้่องเร่งขบัเคลือ่นอย่างเร่งด่วน 3 ประการ ได้แก่ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเ พ่ือมุ ่ ง สู ่ การปล ่อยก ๊าซ 

ชศูกัดิ ์ศิรนิลิ

สโมสรต�ารวจฉบับนี้ เกาะติดผลการแต่งตั้ง 
โยกย้ายนายพลเล็กสีกากี ระดับ รอง ผบช.-
ผบก. ยุค พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. 
ที่มี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
ในฐานะประธานคณะกรรมการข ้าราชการ
ต�ารวจ (ก.ตร.) นั่งหัวโต๊ะ พิจารณาผ่านไปด้วยดี  
ก่อนที่ “บ๊ิกต่าย” จะเซ็นค�าสั่งให้ไปรักษาการ 
ทันที  โดย มีต� าแหน ่ งที่ น ่ าสนใจ    
พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.บช.น.นักสืบ
มอืฉมงัขยบัเล่ือนชัน้เป็น รอง ผบช.น. เปิดทางให้  

 พล.ต.ต.โชตวิฒัน์ เหลอืงวลิยั ผบก.ภ.จว.
พระนครศรอียุธยา เข้าเสยีบต�าแหน่ง ผู้บงัคบัการ
สืบสวนสอบสวนต�ารวจนครบาล   
พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป. มากด้วยผลงาน  
ขยบัขึน้เป็น รอง ผบช.ก.   พล.ต.ต.ทนิกร 
รงัมาตย์ รอง ผบช.น. โยกไปเป็น รอง ผบช.สอท. เพือ่
ไปช่วยสานงานเก่าในคดสี�าคญั กบั พล.ต.ท.ไตรรงค์ 
ผวิพรรณ ผบช.สอท.  พล.ต.ต.อรรถพล 
อนุสิทธิ์ ผบก.น.2  เลื่อนชั้นเป็น รองผู้บัญชการ 
ส�านักงานกฎหมายและคดี  พล.ต.ต. 
ปิยะอนันต์ โตสกุลวงศ์ ผบก.ตม.4 เลื่อนชั้นเป็น  
รอง ผบช.สตม.   พล.ต.ต.ไพศาล พฤกษจ�ารญู  
ผบก.ภ.จว.อ่างทอง เล่ือนชัน้เป็น รอง ผบช.ภาค 7  

 พล.ต.ต.ประพนัธ์ศกัด์ิ ประสานสขุ ผบก.
สส.สตม. เลือ่นขึน้เป็น รอง ผบช.ภาค 7  
พล.ต.ต.กติต์ธเนศ ธนนนัท์ทวสีนิ ผบก.อก.ภาค 1  
ได้เยียวยาคืนสิทธิ นั่งเก้าอี้ ผบก.ภ.จว.นนทบุรี  

 พล.ต.ต.ประสงค์ อานมณ ีผบก.น.9 ข้ามเป็น  
ผบก.ปส.4  พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ 
คล้ายคลงึ ผบก.สอท.1 สลับเก้าอ้ีน่ัง ผบก.สอท.3  

 พล.ต.ต.วรศิร์สริก์ิ ลีละสิร ิผบก.อก.รร.นรต.  
เป็น ผบก.ตม.4  พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ  
ผบก.ประจ�า บช.ก. สลบัเป็น ผบก.สอท.1   
พล.ต.ต.นฤนาท พทุไธสง ผบก.กองตรวจราชการ 2  
เป็น ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา   
พ.ต.อ.ธรีชาต ิธีรชาติธ�ารง รอง ผบก.สปพ. ขึน้เป็น  
ผบก.สปพ.  พ.ต.อ.เจษฏา สวยสม  
รอง ผบก.น.8 ขยับเป็น ผบก.น.2  พ.ต.อ. 
ด�ารงศกัดิ ์สว่างนาม รอง ผบก.น.8 ขยบัเป็น ผบก.จร.  

 ติวเข้ม พล.ต.ต.ธรีเดช ธรรมสธุร์ี รรม.  
รอง ผบช.น. ควง “สารวตัรแจ๊ะ” พ.ต.ต.ธญัพรีสษิฐ์ 
จลุพภิพ สว.กก.3 บก.สส.บช.น. บรรยายพเิศษให้ 
นกัเรยีนนายร้อยต�ารวจชัน้ปี 4 รุน่ทีก่�าลงัจะจบออกไป 
ดแูลประชาชน ในหวัข้อ “งานสบืสวนยคุใหม่หัวใจ
คือ ประชาชน”  จับมือลุยแก้ปัญหาแก๊ง 
คอลเซ็นเตอร์ตามแนวชายแดนให้สิน้ซาก พล.ต.อ.ธชัชยั  
ปิตะนลีะบุตร จเรต�ารวจแห่งชาต ิฐานะผูอ้�านวยการ 

ศูนย ์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาต ิ น�าทมี พล.ต.ท.กติศิกัดิ์  
ดุรงควิบูลย์ ผบช.ภาค 6 พล.ต.ต.พงษ์สยาม  
มขีนัทอง รอง ผบช.ทท. พล.ต.ต.ณฐัพงษ์ สตัยานรุกัษ์  
รอง ผบช.ก. หารอืร่วมกันกับ พล.อ.พนา แคล้วปลอดทกุข์  
ผบ.ทบ.  ถึงมาตรการปราบปรามอาชญากรรม 
ทางเทคโนโลยตีามแนวชายแดนให้สิน้ซาก   
บุกจับคาห้องพัก พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว  
รอง ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลมิพนัธ์  
ผบก.ปปป. น�าทมีต�ารวจ ซ้อนแผนรวบ นายช่างโยธา 

พระโขนง รีดไถเงินผู ้ประกอบการ แลกออก 
ใบอนุญาตก่อสร้างห้างคอมมูนิตี้มอลล์กลางเมือง 

 “บิก๊ต่าย” ห่วงใยความปลอดภยันกัท่องเทีย่ว  
ตั้ง พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข รอง ผบ.ตร.(ปป)  
เป็น ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย 
นกัท่องเท่ียว โดยม ีพล.ต.ท.อคัราเดช พมิลศร ีผูช่้วย  
ผบ.ตร.(ปป 2)(สส 2) เป็น รอง ผอ.ศปทท.ตร. วาง
แนวทางป้องกันเชิงรุกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 สกัดกั้นล�าเลียงยาลงใต้ พล.ต.ท.สันติ 
ชัยนิรามัย ผบช.ปส. น�าทีม พล.ต.ต.นพสิทธ์ิ 

พล.ต.อ.กติต์ิรฐั พนัธุเ์พช็ร์ พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สขุพล.ต.อ.ธชัชัย ปิตะนลีะบตุร พล.ต.ต.นพศลิป์ พลูสวสัด์ิ

 

 ดาวเด่นโล่เงนิ ฉบบันี ้เปิดตวันายต�ารวจ  
ผูม้ผีลงานโดดเด่นเป็นท่ียอมรับในแวดวงการ 
สีกาก ีพชิติหมายจบั 2,753 หมาย และคดสี�าคญั 
อีก 446 คดี แต่ละสัปดาห์จะครองพื้นที่สื่อ 
มาตลอด เป็นนายต�ารวจต้นแบบทีส่ร้างชือ่ให้กบั 
หน่วย ผูใ้หญ่วงการสกีากีในอดตีและปัจจบัุน
ต่างชืน่ชมยอมรับ เป็นต�ารวจมอือาชีพ ท่ีอทิุศตน 
เพื่องานไม่ยอมเหน็ดเหนื่อย ยังเป็นผู้น�าที่มี
วิชั่น ทันยุคสมัย น�าเทคโนโลยีมาขับเคลื่อน
การท�างาน ท�าให้ผลงานทีอ่อกมามวลชนต่าง
ปรบมอืให้ และส่ืออาชญากรรมได้มอบฉายา 
“กนุซอืมือฉมัง” ท้ิงท้ายปี 2567 
 พล.ต.ต.ธรีเดช ธรรมสธีุร์ หรือ “รองจ๋อ” 
ท่ีเล่ือนช้ันหมาดๆ เป็นปรมาจารย์งานสบืสวน
ฝีมือดี ท่ีควรค่าแก่การยกย่อง

สมชาย จรรยา...รายงาน

 ประวัติ 
พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ พ้ืนเพเป็น 

ชาวจงัหวดัปทุมธาน ีเกดิในครอบครวัทีม่คีณุพ่อ 
เป็นทหาร คณุพ่อช่ือ พล.ต.สมพงษ์ ธรรมสธีุร์  
รบัราชการทหาร ทีก่รมพลาธกิารทหารบก 
 การศึกษา

- มัธยม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
นนทบรีุ 

- โรงเรยีนเตรยีมทหาร รุน่ที ่31 
- โรงเรยีนนายร้อยต�ารวจสามพราน รุน่ที ่47  

หลกัสตูรสบืสวนคดอีาญา ของส�านกังานต�ารวจ
แห่งชาติ

 คดดัีงผลงานเด่น  
- คดียิง “น้องภู่” นักเรียนเทคนิคดุสิต 

เสยีชีวติทีถ่นนระนอง
- จบักมุพ่อเลีย้งโหด ‘เอส คอลาย’ บงัคบั

ลกูวยั 12 เสพยา-ข่มขนื
- จบักมุครูอเมรกัิน Mr.Thomas Andrew 

Erickson ข่มขืนลูกศิษย์และสาวไทยจ�านวน
มาก

- จบักมุขบวนการแก๊งคอลเซน็เตอร์ หลอก
คนไทยไปท�างานท่ีกมัพชูา

- จบักมุพ่อแม่อ�ามหติ ฆ่าโบกปนูลูก 5 ศพ
- ไขคดเีดก็ 14 กราดยิงในสยามพารากอน
- จบักมุมอืสงัหารนายมานพ เสถยีรเขตต์ 

ทนายความและนกัการเมอืงช่ือดงั
- ไขคดแีก๊งคอลเซนเตอร์หลอกปล่อยเงนิกู้

เดก็ 15 จนหมดตวั
- ไขคดคีรเูจ๊ียบและน้องหยอด อเุทนถวาย 

มเีพือ่นร่วมรุ่นทีอ่ย่าง “บิก๊โจ๊ก” พล.ต.อ.สรุเชษฐ์ 
หกัพาล  และ “บิก๊ป่ิน” พล.ต.ท.นธิธิร จนิตกานนท์  
ผูบ้ญัชาการกองบญัชาการศกึษา

กว่าจะมาเป็น “รองจ๋อ” เร่ิมจากบรรจุเป็น 
รอง สวส.สน.นางเล้ิง ก่อนจะย้ายไปเร่ิมงานสบืสวน 
ต�าแหน่ง รอง สว.กก.สส.บก.น.2, ผบ.หมวด
ปกครอง รร.นรต., สว.กก.สส.บก.น.2, สว.กก.1 
บก.ป., รอง ผกก.(กลุม่งาน ปป.), บก.ทล., รอง 
ผกก.1 บก.ป., ผกก.1 บก.ปปป., ผกก.6 บก.ป., 
ผกก.6 บก.รน., ผกก.6 บก.ป., ผกก.ฝอ.บก.ปส.3  
บช.ปส, รอง ผบก.อก. บช.ปส., รอง ผบก.ปส.3  
บช.ปส. และขยับขึ้นมาคุมสืบภาคตะวันออก  
ผบก.สส.ภาค2 ก่อนจะโยกมารับต�าแหน่ง  
ผบก.สส.บช.น. คลีค่ลายคดสี�าคญัๆ ในเมอืงหลวง  
และต�าแหน่งล ่าสุด เป ็น รองผู ้บัญชาการ
ต�ารวจนครบาล 

 ผลงานเป็นเครือ่งการันตี 
ได้รับประกาศนียบัตรในหลักสูตร บริหาร

เหตุการณ์วกิฤต (Critical Incident Management  
course) มหาวิทยาลัยลุยเซียนา (Louisiana  
state University), จบหลักสูตรเจรจาต่อรอง 
(Hostage Negotiations) มหาวิทยาลยัลยุเซยีนา 
(Louisiana state University) สหรฐัอเมรกิา และ
ในปี พ.ศ. 2559 ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง) มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง จนได้รบัความไว้วางใจให้เป็นวทิยากร

พล.ต.ต.ธรีเดช ธรรมสธุร์ี

มิตรภักดี ผบก.ปส.1 โชว์ผลงาน ทลายนักค้ายา 
ผิวสีกลางกรุง ยึดโคเคน 61 กรัม สกัดจับ 
เครือข่ายล�าเลียงยาบ้า ที่นครศรีฯ 4.7แสนเม็ด  
ทีส่กลนคร 4 ล้านเมด็ และทีน่ครปฐม 3 ล้านเมด็  

 มัว่สุมเสพยานรก พล.ต.ท.สยาม บญุสม 
ผบช.น. สั่งการให้ พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์  
รอง ผบช.น. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ศานติ กรเกษม  
ผกก.ดส.บช.น. น�าทมี ต�ารวจ ดส. บุกทลายแหล่งผลิต  
“พอตเค” คอนโดหรูย่านฝั่งธนพบอุปกรณ์ผลิต 
สารเสพตดิ “เยลลี ่HAPPY WATER พอตเค” เพยีบ



ปีที่ 19 ฉบับที่ 445 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 256810 เศรษฐกจิทัว่ไทย

ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาล
ทราย (สอน.) เร่งผลกัดันอตุสาหกรรมอ้อยและ
น�้าตาลทรายเป็นอุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม ่
ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม และสามารถแก้ไขปัญหา 
ฝุน่ PM2.5 อย่างย่ังยืน ตามนโยบาย “ปฏิรูป
อุตสาหกรรรม” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อตุสาหกรรม 

พร้อมเน้นย�้าให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยและ
โรงงานน�้าตาลให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการ
ผลิตอ้อยสด พร้อมสร้างภาพจดจ�าที่ดีให้กับ
ประชาชนถึงการมีส่วนร่วมกับสังคมไทยในการ
ลดฝุน่ PM2.5 คาดว่าการใช้โดรนและ AI จะช่วย 
ป้องปรามการลกัลอบเผาอ้อย และสามารถขยายผล 
ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยผลิตอ้อยสดคุณภาพด ี
ส่งเข้าหบีโรงงานน�า้ตาลมากขึน้ รวมทัง้ไม่เผาใบอ้อย 
หลงัเกบ็เกีย่ว อนัเป็นต้นเหตขุองการเกดิฝุน่ PM2.5  
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ สอน. ได้ด�าเนินการทันท ี
ตามนโยบายของท่านรฐัมนตรีฯ เอกนัฏ ในการ
ปฏิรูปอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทรายให้เป็น 
อตุสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่ทีม่คีวามยัง่ยนื ทัง้ทางด้าน 
เศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม

ทีผ่่านมา นายใบน้อย สวุรรณชาตรี เลขาธิการ 
คณะกรรมการอ้อยและน�า้ตาลทราย (สอน.) เปิดเผย 
ว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ 
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทราย 

‘จริาพร’ เปิดงานปีใหม่ “ลาหูน่านาชาต”ิ  
ทีจ่งัหวดัเชยีงราย ย�า้รฐับาลให้ความส�าคญักบั 
‘พีน้่องกลุม่ชาตพินัธุ’์พร้อมส่งเสริมให้น�า “ทนุ
ทางวัฒนธรรม” มาต่อยอดเป็น Soft Power 
เพือ่พฒันาเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้

เมือ่วนัที ่18 มกราคม ทีผ่่านมา เวลา นางสาว
สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวฒันธรรม มอบหมายให้ นางสาวพลอย 
ธนกิลุ ผูช่้วยรัฐมนตรปีระจ�ากระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมงานสบืสานอนรัุกษ์วฒันธรรมประเพณปีีใหม่
ลาหูน่านาชาต ิครัง้ท่ี 2 ปี 2568 โดยมี นางสาว
จิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายก
รฐัมนตรี เป็นประธานในพิธ ี และมี นายนรศกัดิ์ 
สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
นายวนัชัย จงสทุธานามณี นายกเทศมนตรนีคร

ภาคที ่ 4 จ.อุดรธาน ีทีม่ภีารกจิหน้าท่ีส�าคญั คอื 
การให้บริการวิเคราะห์คุณภาพดิน น�้า และปุ๋ย 
ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน�้าตาล 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
การผลิตอ้อยต่อไร่ให้สงูข้ึน ลดการใช้ปุย๋เกนิความ
จ�าเป็น ปรบัปรงุความอดุมสมบรูณ์ของดนิทราย 
ในระยะยาว เพื่อลดรายจ่ายที่ไม่จ�าเป็นและเพิ่ม
รายได้จากการมผีลผลติทีม่คีณุภาพ รวมถงึการแจก 
พนัธุอ้์อยส่งเสริมของ สอน. ให้กับเกษตรกรชาวไร่
อ้อยและผูท้ีส่นใจ เช่น สายพนัธุ ์ CSB11 - 307, 
CSB11 - 613 และ CSB15 - 221 เป็นต้น ซึง่เป็น
สายพนัธุอ้์อยทีน่กัวจิยัของ สอน. ได้มกีารปรบัปรงุ
สายพันธุ ์เพือ่เพิม่ผลผลิตตนัต่อไร่ มค่ีาความหวาน
สงู ทนทานต่อโรคและแมลงในอ้อย และสามารถ

เชยีงราย นายวฒิุพงษ์ สวรรค์โชต ินายกสมาคม
ลาหู่นานาชาติ นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจังหวดัเชียงราย หวัหน้า
ส่วนราชการ วัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนองค์กร
ภาคเอกชน และพีน้่องชาตพัินธุล์าหู ่ เข้าร่วมงาน
เป็นจ�านวนมาก ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสนิค้า
นานาชาต ิGMS จงัหวดัเชยีงราย

นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจ�า
ส�านักนายกรัฐมนตร ีกล่าวว่า รฐับาลภายใต้การน�า
ของ นางสาวแพทองธาร ชนิวตัร นายกรฐัมนตรี 
ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับพ่ีน้องกลุ่มชาติพันธุ ์
ทกุกลุม่อย่างเสมอภาค จึงมนีโยบายคุ้มครองสทิธ ิ
และส่งเสริมวิถชีวีติกลุม่ชาตพินัธุ ์ซึง่ถอืเป็นนโยบาย 
ส�าคัญ โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  
29 ตลุาคม 2567 ได้มมีตเิห็นชอบหลกัเกณฑ์เร่งรดั

เตบิโตในสภาพพืน้ทีข่องภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ได้เป็นอย่างดี

ทัง้นี ้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืถอืเป็นแหล่ง
ปลูกอ้อยขนาดใหญ่ของประเทศไทย เนื่องจาก
มีพื้นที่ที่เหมาะสมส�าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
อย่าง “อ้อย” โดยมพีืน้ท่ีปลกูอ้อยประมาณ 4.6 ล้านไร่  
คิดเป็น 43% ของพ้ืนที่ปลูกอ้อยทั่วประเทศ  
และมโีรงงานน�า้ตาลตัง้อยู ่23 แห่ง

ด้านสถานการณ์การรบัอ้อยเข้าหบี ณ วนัที่  
19 มกราคม 2568 ของโรงงานรวมเกษตรกร
อุตสาหกรรม (มิตรภูเขียว) จ.ชัยภูมิ ของกลุ่ม 
มติรผล พบว่ารบัซ้ืออ้อยสดสะสมสงูถงึ 94% ซึง่
ในแต่ละฤดกูารผลติทีผ่่านมา โรงงานฯ รบัอ้อยสด 
เข้าหบีมากกว่า 90% นอกจากนี ้กลุ่มมติรผลยงัได้ 
มีการส่งเสริมการตัดอ้อยสดและรับซื้อใบอ้อย 
จากเกษตรกร เพือ่น�าไปใช้เป็นเชือ้เพลงิในการผลติ
ไฟฟ้าชีวมวล เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย 
มานานกว่า 10 ปี

ภาพรวมเฉล่ียโรงงานน�้าตาลรับอ้อยเผา
สะสมตั้งแต่เปิดหีบอ้อยจนถึงวันที่ 16 มกราคม 
2568 คดิเป็น 18.72% สะท้อนได้จากมาตรการ
ที่กระทรวงอุตสาหกรรมจับมือร่วมกับโรงงาน
น�้าตาลทั่วประเทศงดรับอ้อยเผาเข้าหีบในช่วง 
วนัหยดุเทศกาลปีใหม่ 2568 จนถงึวนัเดก็แห่งชาตนิี้  
ประกอบกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่
อ้อย เก็บเก่ียวอ้อยสดคุณภาพดีเพือ่ลดฝุน่ PM2.5 
ฤดกูารผลติปี 2567/68 ท่ีกระทรวงอตุสาหกรรม

การแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลให้แก่
บคุคลทีอ่พยพเข้ามาอยูใ่นราชอาณาจักรเป็นเวลา
นาน และกลุ่มบุตรทีเ่กิดในราชอาณาจกัร ให้กบั
บคุคล 4 กลุม่ รวมจ�านวน 483,626 คน ให้ได้รบั
สถานะคนต่างด้าวเข้าเมอืงโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ใบส�าคญัถิน่ทีอ่ยูถ่าวร หรอืสญัชาติไทย ส่งผลให้ 
การแก้ปัญหาเรื่องสัญชาติด�าเนินการได้อย่าง
รวดเรว็มากยิง่ขึน้

นอกจากนี้ รัฐบาลได้ผลักดันให้มีกฎหมาย
คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ โดย
ปัจจุบนั ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสรมิวถิชีีวติ
กลุ่มชาติพันธุ์ (ร่าง พ.ร.บ.ชาติพันธุ์) อยู่ในการ 
พจิารณาของสภาผูแ้ทนราษฎร หากกฎหมายแล้วเสรจ็ 
จะเป็นก้าวส�าคัญที่ท�าให้พ่ีน้องกลุ ่มชาติพันธุ ์ 
ได้รบัการคุม้ครองให้เข้าถงึสทิธอิย่างเสมอภาค

“รัฐบาลยังได้ส่งเสริมศักยภาพของพี่น้อง 

ได้เสนอขอเงนิจากรฐับาลภายใต้วงเงนิ 7,000 ล้าน 
บาท เพื่อสนับสนุนเกษตรกรเก็บเกี่ยวอ้อยสด
คณุภาพด ี100% และเพ่ิมราคารบัซือ้ใบและยอด
อ้อย จะช่วยลดการเผาอ้อยได้อย่างมปีระสทิธิภาพ
และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ลดสาเหตุ
ของการเกิดฝุ่น PM2.5 ลดผลกระทบที่เกิดขึ้น
กบัสขุภาพอนามัยของประชาชนอย่างมีนยัส�าคญั

ส�าหรบัอทุยานมติรภเูขยีวได้มกีารปรับตวัและ 
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยสนบัสนนุให้เกษตรกรตัดอ้อยสด ลดการเผาอ้อย 
เพือ่เพิม่รายได้ด้วยการขายใบอ้อยให้กับโรงไฟฟ้า
ชีวมวล ผลิตไฟฟ้าและไอน�้า จากชานอ้อยและ
ของเสยีทางการเกษตรส�าหรบัใช้ในโรงงาน และ
จ�าหน่ายให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การ
อนุรักษ์พลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลงังาน เพือ่เพิม่สัดส่วนการใช้พลงังานทดแทน
ภายในองค์กร เช่น โครงการโซลาร์ฟาร์ม

“สอน.เชื่อมั่นว่ามาตรการต่างๆ ที่กระทรวง
อุตสาหกรรมได้ด�าเนินการมานั้น จะช่วยให้มี
ปรมิาณอ้อยสดเข้าหบีเพิม่มากขึน้ โรงงานน�า้ตาล
งดรับอ้อยเผาเข้าหีบ เหมือนกับโมเดลโรงงาน 
รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม (มิตรภเูขยีว) จ.ชัยภมูิ 
ซ่ึงถือเป็นผู้ประกอบการร่วมคืน “ฟ้าใส ไร้ฝุ่น  
PM2.5” ให้กับชาว จ.ชัยภูมิ และนักท่องเที่ยว 
อยูใ่นสิง่แวดล้อมทีด่ ีมอีากาศบรสิทุธิ ์และกระตุน้
การขบัเคลือ่นกจิกรรมทางเศรษฐกจิใน จ.ชยัภมู ิ 

กลุม่ชาตพินัธุใ์ห้น�า “ทนุทางวฒันธรรม” มาต่อยอด 
เป็น Soft Power เพือ่พฒันาเศรษฐกจิ สร้างงาน 
สร้างรายได้ ท�าให้พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิต
ทีด่”ี นางสาวจิราพร กล่าว

ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือ
จากพี่น้องชาติพันธุ์ลาหู่จาก 8 ประเทศ ได้แก่ 
ประเทศไทย เมียนมา เวียดนาม ออสเตรเลีย 
สหรัฐอเมรกิา ลาว และสงิคโปร์ เพ่ือร่วมกันฟ้ืนฟู 
ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของ
ชาติพันธุ์ลาหู่ไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอด เผยแพร่
แลกเปลี่ยน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีชาติพันธุ ์
ลาหู ่ ในสังคมต่างๆ ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ในจังหวัดเชยีงราย ตลอดจนให้ชาติพนัธุล์าหู่รุน่ใหม่ 
ได้รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีของตนเอง เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ 
มคีวามรูส้กึหวงแหนและช่วยการรกัษาสบืไป โดย
ในประเทศไทยมจี�านวนชาตพินัธุล์าหู ่150,000 คน  
กระจายอยูต่ามหมูบ้่านแนวชายแดนไทย - เมยีนมา 
กว่า 800 หมู ่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
แม่ฮ่องสอน ล�าปาง เชยีงใหม่ และตาก

ของจังหวัดราชบุรี เนื่องในโอกาสเทศกาล 
ตรษุจีน ซึง่เป็นหนึง่ในเทศกาลทีส่�าคญัของชาว
จีนและชาวไทยเชื้อสายจีน เป็นวันข้ึนปีใหม ่
ตามปฏิทินจีน เช ่นเดียวกับวันสงกรานต์  
วันขึ้นปีใหม่ไทย ซึ่งพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน 
ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีน้ีมาอย่าง
ยาวนานจนถงึปัจจุบนั 

เทศบาลเมืองราชบุรีที่ได้เล็งเห็นถึงความ
ส�าคญันีม้าอย่างยาวนาน จึงได้ร่วมกบั จงัหวัด
ราชบุรี กรมการทหารช่าง การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย สมาคมกีฬาเครือ่งบนิจ�าลองและ
วิทยุบังคับ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยการจัดงาน 
ส่งเสริมการท่องเทีย่วเทศกาลตรษุจนี “ราชบรุี
ไซน่าทาวน์ 2025” ภายใต้แนวคดิ “สขุสวัสดี  
ปีมะเสง็ เฮง เฮง รุง่เรือง สริมิงคล” ในระหว่าง 
วันท่ี 28 มกราคม-2 กมุภาพันธ์ 2568 ณ บริเวณ
เขือ่นรฐัประชาพฒันา 

โดยมีกิจกรรมไฮไลต์ ขบวนแห่และพิธี
อญัเชญิเทพเจ้า : ขบวนแห่ศลิปวัฒนธรรมจีน 
เช่น การแสดงเอง็กอ สงิโต มงักร พิธอัีญเชญิ 
เทพเจ้า 9 พระองค์ การแสดงโดรน : แปรอักษร 
โดยโดรน 500 ล�า การแสดงวัฒนธรรม 
และดนตร ี : การประกวดตีน้๋อยและหมวยน้อย 
การแสดงงิว้และคอนเสร์ิตจากศลิปินชือ่ดัง เช่น 
PARADOX, พลพล, Tilly Birds  สะพาน M4 
และการตกแต่งไฟ : สะพานเครือ่งหนนุลอย M4 
ถกูเนรมิตเป็นอโุมงค์ไฟโคมจีน กจิกรรมส่งเสรมิ
การท่องเทีย่ว : ตลาดโคยกีน๊ดัพเิศษ จดุถ่ายภาพ 
เช่น อโุมงค์มงักร

โดยกิจกรรมทั้งหมดเกิดจากการรวมพลัง
จากหลายหน่วยงาน เพือ่ร่วมกนัสร้างความสขุ 
ให้กับประชาชน และกระตุ ้นเศรษฐกิจใน 
ตวัเมืองราชบุร ีต่อไป

เทศบาลเมืองราชบุรีร ่วมกับจังหวัด
ราชบรุ ีกรมการทหารช่าง การท่องเทีย่วแห่ง
ประเทศไทย สมาคมกฬีาเครือ่งบนิจ�าลองและ 
วิทยุบังคับ และหน่วยงานต่างๆ ที่จัดงาน 
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเทศกาลตรุษจนี “ราชบรีุ
ไซน่าทาวน์ 2025” ภายใต้แนวคดิ “สขุสวสัด ี
ปีมะเสง็ เฮง เฮง รุง่เรอืง สริมิงคล”

ณ บรเิวณรมิเขือ่นรฐัประชาพฒันา โดย นาย
ศกัดิชั์ย พิศาลผล นายกเทศมนตรเีมืองราชบรีุ 
ประธานการจัดงาน “ราชบุรไีชน่าทาวน์ 2025” 
สขุสวสัดปีีมะเสง็ เฮง เฮง รุ่งเรอืง สริมิงคล ได้จัด
แถลงข่าวสือ่มวลชน  ม ีนางสาวฐติลิกัษณ์ ค�าพา  
ผูว่้าราชกรจังหวัดราชบุร ีเป็นประธานการแถลงข่าว  
ม ีพล.ท สริภพ ศภุวานชิ เจ้ากรมการทหารช่าง  
นางผ่องพรรณ ศริิวฒันาวงศา ผูอ้�านวยการ
ส�านักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ส�านักงานราชบุรี พ.ต.ท.ต้องชนะ อารีมิตร 
รอง ผกก.ป.สภ.เมืองราชบุรี และ นายธีรวัติ  
ศรปีระโชต ิ ผูแ้ทนจากสมาคมเคร่ืองบนิจ�าลอง 
และวทิยบุงัคบัแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว  
โดยมหีวัหน้าส่วนราขการในจังหวัดราชบุร ีสมาชกิ 
สภาเทศบาล คณะกรรมการชมุชน  ร่วมงาน 

สืบเนื่องจากจังหวัดราชบุรี ได ้รับการ 
ขนานนามว่า เป็นเมอืงแหล่งรวมวัฒนธรรมของ 
ชนเผ่าต่างๆ ทีส่�าคญัทางประวตัศิาสตร์ โดยจงัหวดั 
ราชบรุมีกีลุม่ชาตพินัธุอ์าศยัอยูถ่งึ 8 ชาตพัินธุ์ 
หนึ่งในชาติพันธุ ์ที่ส�าคัญคือพี่น ้องชาวไทย 
เชือ้สายจีน วัฒนธรรมของจีนได้หลัง่ไหลเข้ามา 
ในจังหวัดราชบุรอีย่างเด่นชัดท่ีสดุตัง้แต่ในช่วง
รัชกาลที่ 4 และชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัด
ราชบุรีได้สร้างวัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าแก่จังหวัด
ราชบุร ี เช่น การค้าขายบรเิวณตลาดรมิแม่น�า้
แม่กลอง การป้ันโอ่งลายมงักร ซึง่เป็นเอกลกัษณ์

ทม.ราชบุรส่ีงเสรมิเทศกาลตรษุจนี
จดังาน “ราชบุรไีชน่าทาวน์ 2025”

สอน.กระตุน้ “ตดัอ้อยสด ลดเผา ลด PM2.5” 
ชูโมเดล รง.น�า้ตาลมิตรภูเขยีว ผลิตไฟฟ้าชีวมวล 

ปีใหม่ลาหู่นานาชาต ิ2568 ท่ี จ.เชียงราย
‘จริาพร’ ย�า้รฐับาลให้ความส�าคัญกลุ่มชาตพินัธ์ุ

ถือเป็นงานประจ�าปีของจังหวัดลพบุรี ซึ่งทุก 
ภาคส่วนได้ร่วมกันจัดข้ึน เพื่อเป็นการร�าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 
ทุกพระองค์ ในอดีตถึงปัจจบัุน โดยเฉพาะ สมเด็จพระ 
นารายณ์มหาราช พระองค์ทรงมพีระราชกรณยีกิจ
นานัปการต่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะได้ทรง
สร้างเมอืงลพบุรี ให้เป็นราชธานแีห่งที ่2 รองจาก
กรุงศรีอยธุยา รวมท้ังการทูตท่ีได้มกีารตดิต่อกับ
ชาวต่างประเทศอันมีหลักฐานในประเทศต่างๆ 
ไว้มากมาย

โดยปีน้ี ก�าหนดจดังานข้ึนระหว่างวันท่ี 14-23 
กุมภาพันธ์ 2568 นี้ พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยว 
เข้าชมฟร ีเป็นเวลา 10 วนั 10 คนื ณ พระนารายณ์
ราชนเิวศน์ และโบราณสถานใกล้เคยีง อ�าเภอเมอืง 
จงัหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี น�าคณะกรรมการจัดงาน
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจ�า
ปี 2568 กระท�าพิธีบวงสรวงขอพระบรม 
ราชานุญาต จัดการแสดงเทิดพระเกียรติ ณ  

จ.ลพบุร ีท�าพธีิบวงสรวงฯ “จดังาน”
แผ่นดินสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช

สถานทีจ่รงิ เพือ่เป็นการร�าลึกถงึพระมหากรณุาธคิณุ  
ของพระมหากษตัรย์ิไทยทกุพระองค์ ตัง้แต่ในอดตี
ถงึปัจจบัุน โดยงานดงักล่าวจะมข้ึีนระหว่างวนัที่ 
14-23 กมุภาพันธ์ 2568

นายอ�าพล องัคภากรณ์กุล ผูว่้าราชการจงัหวดั
ลพบุรี ได้น�าคณะกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชประจ�าปี 2568 พร้อมใจกนั
แต่งกายขดุไทยตามแบบราชส�านกั และไทยประยกุต์
กระท�าพิธีขอพระบรมราชานุญาต เพื่อจัดงาน 
แผ่นดนิสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช ประจ�าปี 2568 
ต่อเบ้ืองหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระ

นารายณ์มหาราช ณ พระท่ีนัง่ดุสิตสวรรค์ธัญญมหา
ปราสาท ภายในพระนารายณ์ราชนเิวศน์ อ�าเภอเมอืง 
จงัหวดัลพบรุ ี เพือ่เป็นการสกัการะ และบอกกล่าว
ต่อองค์สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช เพ่ือความเป็น 
สริมิงคล แก่ผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการจดังานทกุคน ซึง่ต้อง 
ใช้สถานท่ีจริงในการแสดง และแต่งกายเลียนแบบ 
ในสมัยพระองค์ 

อีกท้ัง เพือ่ให้การจดังานเป็นไปด้วยความราบร่ืน  
ตลอด 10 วัน 10 คืน ซึ่งปีนี้ ได้รับเกียรติ จาก 
น.ส.แพทองธาร ชินวตัร นายกรัฐมนตร ีเดนิทางมา
เป็นประธานเปิดงาน 

ส�าหรบัพระทีน่ัง่ดสุติสวรรค์ธญัญมหาปราสาท 
ถอืเป็นสถานทีส่�าคญั ซึง่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
ได้ใช้ออกว่าราชการ ในสมัยของพระองค์ท่าน

ทัง้นี ้ งานแผ่นดนิสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 

และพืน้ทีใ่กล้เคยีง เปลีย่นผ่านอตุสาหกรรมอ้อยและ 
น�า้ตาลทรายให้เป็นอตุสาหกรรมรกัษ์โลกทีล่ดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก สอดรบักบักตกิาสากล 
สอดคล้องกบันโยบาย “ปฏริปูอตุสาหกรรม” ของ
ท่านรฐัมนตรฯี เอกนฏั” นายใบน้อย กล่าวทิง้ท้าย 

นอกจากนี้ โรงน�้าตาลไทยอุดรธานี และ
โรงไฟฟ้าไทยอุดรธานี เพาเวอร์ยืนยันมาตรฐาน 
เทคโนโลยี และประสิทธิภาพพร้อมร่วมมือกับ
อุตสาหกรรรม และมุ่งเดินหน้าด้วยการจัดการ
อ้อยยัง่ยนื

ด้วยคณะกรรมการบรษิทั น�า้ตาลไทยอดุรธานี 
จ�ากัด และ บรษัิท ไทยอดุรธาน ี เพาเวอร์ จ�ากดั 
ได้จดัประชมุคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีบรหิาร
ของกลุม่บรษิทั ทีโ่รงน�า้ตาลไทยอดุรธานี ต.ค�าบง 
อ.บ้านผอื จ.อดุรธาน ีเพือ่ตดิตามผลการด�าเนนิงาน 
เป ิ ด เ ดิ น เ ครื่ อ ง จั ก รของ โร งน�้ า ต าลและ 
โรงไฟฟ้าเมือ่วันที ่18 มกราคม 2568 พร้อมยนืยนั
ว่า โรงไฟฟ้าไทยอดุรธาน ี เพาเวอร์ เป็นโรงไฟฟ้า 
ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย หม้อไอน�้าที่ใช้ 
เป็นหม้อไอน�า้คณุภาพสงูจากประเทศญีปุ่น่ ผ่านการ 

ตรวจสอบตามมาตรฐานความปลอดภัยทุกปี อีกท้ัง 
มีการส ่ งรายงานตรวจติดตามผลกระทบ 
สิง่แวดล้อม (EIA) ให้กบัคณะกรรมการก�ากบักจิการ 
พลงังาน (กกพ.) ในทกุ 6 เดอืนอย่างสม�า่เสมอ
มไิด้ขาด ส�าหรับการจดัการงานด้านผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อม กไ็ด้ตดิตัง้อปุกรณ์วดัคณุภาพอากาศ
แบบ real time  CEMs (Continuous Emission 
Monitoring System) ซ่ึงส่งข้อมูลออนไลน์ไปยงั
กรมโรงงานอตุสาหกรรม

บรษิทั น�า้ตาลไทยอดุรธานี จ�ากดั และ บรษิทั 
ไทยอดุรธาน ีเพาเวอร์ จ�ากดั เป็นกิจการทีใ่ห้ความ
ส�าคัญต่อความยั่งยืนและมุ่งมั่นด�าเนินงานตาม
แนวทาง ESG ซึง่รวมไปถงึนโยบาย แนวปฏบิตัิ 
และมาตรการของกระทรวงอตุสาหกรรม ส�าหรับ
เรื่องการไม่รับซื้ออ้อยไฟไหม้น้ัน โรงงานยินดีท่ี
จะปฏบิตัติามนโยบายและแนวทางของกระทรวง
อตุสาหกรรมอย่างเตม็ท่ีอยูแ่ล้ว แต่ในทางปฏิบัติ 
การตัด การเผา-ไม่เผา ข้ึนอยูก่บับริบทของการท�า
ไร่อ้อยตามสภาพพืน้ที ่ความสามารถ/ความพร้อม
ของชาวไร่อ้อยเป็นส�าคัญ โรงงานเป็นปลายทาง
ของห่วงโซ่ จึงจ�าเป็นต้องใช้เวลาในการท�าความ
เข้าใจและความร่วมมือกับชาวไร่อ้อยคู่สัญญา 
เพือ่แก้ปัญหาการเผาอ้อย สนบัสนนุให้ชาวไร่อ้อย 
ตดัอ้อยสดอย่างบรูณาการ และเพือ่ขานรบันโยบาย 
ของภาครฐั พร้อมกนันี ้กไ็ด้เร่งรดัแผนงาน “การ
จัดการอ้อยย่ังยืน” อันเป็นนโยบายด้านความ 
ย่ังยืนประจ�าปี 2568 ของบรษิทัให้มกีารปฏิบตักิาร 
เรว็ข้ึน

ใบน้อย สวุรรณชาตรี
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กรมส่งเสริมการเกษตร ชูมาตรการ Easy 
E-Receipt 2.0 แนะน�าให้ประชาชนใช้ใบก�ากบั
ภาษี เพื่อน�าไปลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ปี 2568 จากกรมสรรพากร ในกรณทีีซ่ือ้สนิค้า 
OTOP หรือซื้อสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนและ
วสิาหกิจเพือ่สงัคม 

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรม 
ส่งเสรมิการเกษตร  กล่าวว่า ตามทีค่ณะรฐัมนตร ีเมือ่ 
วันที ่26 ธนัวาคม 2567 ได้อนมุติัหลกัการมาตรการ 
Easy E-Receipt 2.0 ให้ประชาชนน�าค่าใช้จ่ายในการ 
ซ้ือสินค้าหรือบริการไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาปี 2568 ได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุด 
50,000 บาท โดยแบ่งเป็น 

เง่ือนไขท่ี 1 หักลดหย่อนได้ตามจ�านวน 
ทีจ่่ายจรงิ แต่ไม่เกนิ 30,000 บาท ส�าหรบัค่าซือ้
สินค้าหรือค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการ 
จดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ (รวมค่าซ้ือ สนิค้า OTOP 

แนะ ปชช. น�าใบก�ากับภาษไีปลดภาษเีงินได้ 
เม่ือซือ้สนิค้า OTOP วสิาหกจิชุมชน/เพือ่สังคม

พัฒนาชุมชนแล้ว 2) ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ 
ทีจ่่ายให้แก่วสิาหกจิชมุชนทีไ่ด้จดทะเบยีนต่อกรม 
ส่งเสรมิการเกษตร และ 3) ค่าซือ้สนิค้าหรอืค่าบรกิาร 
ที่จ่ายให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้จดทะเบียน 
ต่อส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิเพือ่สงัคม

โดยใช ้หลักฐานเป ็นใบก� ากับภาษี เต็ม 
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบใบก�ากับภาษี
อเิลก็ทรอนกิส์ และใบรับอเิลก็ทรอนกิส์ คือ e-Tax 
Invoiceและ e-Receipt ของกรมสรรพากร เท่านัน้

“มาตรการภาษี Easy E-Receipt 2.0 เป็น
มาตรการส�าคญัของรัฐบาลเพือ่กระตุน้การบรโิภค
ในประเทศและส่งเสริมเศรษฐกิจไทยในช่วงต้นปี 
2568 โดยผูเ้สยีภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดา สามารถ
น�าค่าใช้จ่ายจากการซือ้สนิค้าและบรกิารในประเทศ 
ตัง้แต่วนัที ่16 มกราคม ถงึ 28 กุมภาพนัธ์ 2568 
ตามจ�านวนที่จ่ายจริง มาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 
ไม่เกิน 50,000 บาท ในส่วนของการซือ้สินค้าและ 
ค่าบรกิารจากวิสาหกจิชุมชนท่ีได้จดทะเบยีนต่อกรม 
ส่งเสรมิการเกษตรสามารถหกัลดหย่อนได้ตามจ�านวน 
ทีจ่่ายจรงิสงูสุด 20,000–50,000 บาทน้ัน

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ประชาสัมพันธ์
มาตรการดงักล่าวให้นายทะเบยีน (เกษตรอ�าเภอ) 
และเจ้าหน้าผู ้รับผิดชอบงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ชมุชน ระดับเขต จงัหวดั อ�าเภอ ให้เข้าใจคณุสมบตัิ
ของวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนขั้นตอนการเข้าร่วม

มาตรการดงักล่าว พร้อมทัง้ได้เชญิวสิาหกจิชมุชน
ทีส่นใจเข้ามาตรการนี ้รบัฟังการชีแ้จงรายละเอยีด
ต่างๆ เพือ่ให้เข้าใจเงือ่นไขของการเข้าร่วมมาตรการ 
จากวทิยากรของกรมสรรพากร ผ่าน Facebook 
live กองส่งเสรมิวสิาหกจิชมุชน”

ทัง้นี ้ กรมส่งเสรมิการเกษตรเชือ่ว่า มาตรการ 
Easy E-Receipt 2.0 นอกจากจะช่วยลดภาระ
ภาษีให้กับประชาชนแล้ว จะเป็นส่วนส�าคัญช่วย
ในการกระตุน้เศรษฐกจิไทยในภาพรวม คาดว่าจะ
สามารถสร้างเมด็เงนิหมนุเวียนในระบบเศรษฐกิจ
ได้เป็นจ�านวนมาก จึงขอเชิญชวนร้านค้าโอทอป 
วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม ที่สนใจ 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในการใช้ระบบ e-Tax 
Invoice หรือ e-Receipt และมีความพร้อม 
เข้าร่วมมาตรการดังกล่าว สามารถตดิต่อสอบถามได้ที ่

ค่าซ้ือสนิค้าหรือค่าบรกิารทีจ่่ายให้วิสาหกจิชมุชน
และวิสาหกิจเพื่อสังคม) โดยต้องมีใบก�ากับภาษี
อเิลก็ทรอนกิส์ (e-Tax Invoice) แบบเตม็รปูแบบ
เป็นหลักฐาน หรือผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ 
ท่ีไม่เป็นผูป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพ่ิม 
โดยต้องมใีบรบัอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Receipt) เป็น
หลกัฐาน

 เงือ่นไขที ่2 หกัลดหย่อนได้ตามจ�านวนท่ีจ่าย
จรงิ แต่ไม่เกนิ 20,000 บาท ส�าหรบัค่าซือ้สินค้าหรอื
ค่าบรกิารทีจ่่ายให้แก่ 1) สนิค้า 1 ต�าบล 1 ผลติภัณฑ์ 
(OTOP) ซ่ึงเป็นสนิค้าทีไ่ด้ลงทะเบยีนกับกรมการ

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนของ
ประชาชนโดยทุนชุมชน  กิจกรรมการประชุม
เชงิปฏบิตักิารพฒันาศกัยภาพกลไกผูข้บัเคลือ่น
งาน ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (ส่วนภูมิภาค)  

ราชการกรม ปฏบิตัหิน้าทีผู่อ้�านวยการศนูย์ศึกษา
และพฒันาชมุชนนครศรธีรรมราช 

จากนัน้ วชิาบทบาทหน้าทีข่องผู้ขบัเคลือ่นงาน 
ศนูย์จดัการกองทนุชมุชน โดย นายอรรถพงษ์ อยูเ่กต ุ 
ผูอ้�านวยการกลุม่งานบรกิารทางวชิาการ และวชิา
ภาคบ่าย นางสาวมนทริา เขม็ทอง ผูอ้�านวยการ 
ส�านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ได้ 
มอบหมายให้ นายธนศิร ศรก๊ีกเจรญิ ผูอ้�านวยการ 
กลุ ่มงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงิน
ชมุชน เป็นวทิยากรบรรยาย ในหวัข้อ “ทศิทาง
การด�าเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน” ใน 
วนัพุธที ่15 มกราคม 2568 เวลา 13.00 น.–16.30 น.  
ณ ศนูย์ศกึษาและพัฒนาชมุชนนครศรธีรรมราช

ทั้งนี้ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน
ของประชาชนโดยทนุชมุชน  กจิกรรมการประชมุ 
เชงิปฏบิตักิารพฒันาศกัยภาพกลไกผูข้บัเคลือ่นงาน 
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (ส่วนภูมิภาค) มี
วตัถปุระสงค์ เพ่ือส่งเสริม สนบัสนนุให้หมู่บ้านชมุชน 

บรูณาการกลไกกองทนุชมุชนในการบรหิารหนีส้นิ 
ของประชาชน และส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
ให้แก่ครัวเรือนผู้มีหนี้สินเป้าหมาย ให้มีรายได ้
จนสามารถแก้ไขปัญหาหนีสิ้นโดยทนุชมุชน กลุม่ 
เป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีพฒันาชมุชนจงัหวดั  
7 จงัหวัดภาคใต้ตอนบน  จงัหวัดละ 1 คน รวม  
7 คน และคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทนุชุมชน 
139 แห่งๆ ละ 1 คน รวมทัง้สิน้ 146 คน 

โดยมีประเด็นในการประชุมที่ส�าคัญดังนี้ 
1. การขบัเคลือ่นงานกองทนุชมุชน 2. บทบาทหน้าที่ 
ของผู้ขับเคลื่อนงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน  
3. การบริหารจัดการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน  
4. การสร้างวนิยัทางการเงนิ (วางแผนทางการเงนิ 
และการออม) 5. การบริหารจัดการหนี้ของ 
ศนูย์จดัการกองทุนชมุชน 6. ทศิทางการด�าเนนิงาน 
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 7. การวางบทบาท 
ผูข้บัเคลือ่นงานศนูย์จดัการกองทนุชุมชน

7 จงัหวดัภาคใต้ตอนบน ณ ศูนย์ศึกษาและพฒันา 
ชมุชนนครศรธีรรมราช

นายสยาม  ศริมิงคล อธบิดีกรมการพัฒนา
ชมุชน มอบหมาย นายไพโรจน์ โสภาพร รองอธบิดี
กรมการพฒันาชมุชน ก�ากบัติดตามการด�าเนนิงาน 
ส�านักพัฒนาทุนและองค ์กรการเ งินชุมชน  
โดย นางสาวมนทริา เขม็ทอง ผูอ้�านวยการส�านัก
พัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช จัดโครงการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนของประชาชนโดย 
ทนุชมุชน  กิจกรรมการประชมุเชงิปฏบิตักิารพฒันา 
ศกัยภาพกลไกผูข้บัเคล่ือนงานศูนย์จัดการกองทนุ
ชมุชน (ส่วนภมูภิาค) ประธานในพธิเีปิดการประชมุ
และบรรยายพเิศษโดย นายพสิดาร ประดา ผูต้รวจ

พช.ตวิศูนย์จดัการกองทุนชุมชน
7 จว.ใต้ เดนิหน้าแก้หนีสิ้น ปชช.

พสิดาร ประดา

รพทัีศน์ อุน่จติตพันธ์

พาณชิย์เผยมันส�าปะหลงัแนวโน้มดี
ผูผ้ลิตอาหารสตัว์ใช้มันเส้นเพิม่ขึน้

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
เผยผู ้ผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่ใช้มันเส้น 
เพิม่ขึน้ 15% หลงัผลักดนัความร่วมมอืระหว่าง 
หอการค้าไทยและสมาคมผูผ้ลิตมันส�าปะหลัง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกรมฯ และ
สมาคมฯ จะร่วมกนัดแูลการซือ้ขาย ท้ังเรือ่ง
คณุภาพและราคา คาดจะส่งผลให้สถานการณ์
มนัส�าปะหลงัในประเทศมทิีศทางทีด่ข้ึีน 

นายวทิยากร มณเีนตร อธบิดีกรมการค้า
ภายใน เปิดเผยว่า จากความร่วมมือกับภาค
เอกชนและหอการค้าไทยเมื่อช่วงสิ้นปีที่ผ่าน
มา ถงึการผลกัดนัการใช้มันเส้นภายในประเทศ 
ในการผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น ทดแทนการ 
พึ่งตลาดส่งออก โดยเฉพาะมันเส้นที่สามารถ 
เชือ่มโยงไปยงัผูใ้ช้ในภาคการผลติอาหารสตัว์ เพือ่ 
ผู้เลี้ยงสัตว์ในประเทศได้ ซ่ึงผู้ผลิตเองมีความ
ยินดีที่จะใช้มันเส้นเพิ่มขึ้นในสูตรอาหารสัตว์  
เพราะมนัเส้นของไทยมกีารพฒันาขึน้มาก รวมทัง้ 
ราคาขณะน้ีก็สามารถใช้ได้ในสูตรอาหารสัตว ์
ในสดัส่วนทีเ่พ่ิมมากขึน้ 

โดยภายหลงัความร่วมมอืดงักล่าว กรมฯ ได้
ติดตามสถานการณ์และความคืบหน้ามาอย่าง
ต่อเนือ่ง ล่าสดุได้รบัข้อมลูจากผูผ้ลติอาหารสตัว์ 
รายใหญ่ของไทยว่า มกีารใช้มนัเส้นเพ่ิมขึน้ในการ 
ผลติอาหารสตัว์ โดยในเดอืนมกราคม 2568 นี ้
มีการใช้มันเส้นเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 
ทีผ่่านมาถงึ 15% และมคีวามตัง้ใจท่ีจะผลกัดัน
ให้มีการใช้มันเส้นในประเทศเต็มที่ คาดว่าจะ 
สามารถใช้เพิม่ขึน้ได้อกี 15% ใน 2-3 เดอืนหน้า

“ถือเป็นข่าวดี ที่อุตสาหกรรมการผลิต
อาหารสัตว์ โดยเฉพาะผู้ผลิตรายใหญ่ที่ให้ 

ความส�าคัญกับการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ 
แทนการน�าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ โดย 
เฉพาะมนัส�าปะหลงัทีข่ณะนีม้รีาคาอยูใ่นระดบัท่ี 
ผู้ผลิตสามารถปรับสูตรการผสมอาหารสัตว์
แล้วจะท�าให้สามารถใช้มันส�าปะหลังเพิ่มขึ้น
ในอุตสาหกรรมได้ ซึ่งผู ้ผลิตเองก็ได้มีการ 
ปรบัสตูรไว้รองรบัแล้ว หลงัจากนีจ้ะหารือร่วมกบั 
ผู้ผลิตรายอื่นในอุตสาหกรรมต่อไป ซึ่งการใช้
วตัถดุบิในประเทศจะส่งผลดต่ีอผูผ้ลติเพราะมี
ความเสถยีรภาพด้านราคาและอปุทานมากกว่า 
และเป็นส่วนส�าคัญในการช่วยดูดซับผลผลิต
และช่วยเหลอืเกษตรกรได้ ซึง่ขณะน้ีเรามีผูผ้ลติ 
มันเส้นสะอาดกว่า 40 รายทั่วประเทศ จาก
ความร่วมมือของสมาคมผู้ผลิตมันส�าปะหลัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สามารถผลิต 
มันเส้นให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดย
กรมการค้าภายในและสมาคมฯ จะร่วมกันดแูล
การซือ้ขาย ทัง้เรือ่งคุณภาพและราคา ซึง่คาดว่า
จะส่งผลให้สถานการณ์มนัส�าปะหลังในประเทศ
มทีศิทางทีด่ข้ึีน” นายวทิยากร กล่าว 

 วทิยากร มณเีนตร

ส�าหรับราคาหัวมันส�าปะหลังสดเชื้อแป้ง 
25% ขณะนีเ้ฉลีย่ทัว่ประเทศอยู่ทีร่าคา 2.28 บาท 
ต ่อกิ โลกรัม ส�าหรับในบางพื้นที่ที่ ราคา 
มนัส�าปะหลงั 2.10-2.45 บาทต่อกโิลกรมั ซ่ึงเป็น 
ราคาทีใ่กล้เคยีงกับราคาก่อนหน้าภาวะสงคราม
รสัเซยียเูครนเมือ่ปี 2564 ทีเ่ฉลีย่ 2.41 บาท 
ต่อกโิลกรมั ส�าหรบัในบางพืน้ทีท่ีม่ปัีญหาเกษตรกร 
ขายได้ในราคาทีต่�า่กว่าในพืน้ท่ีอืน่ กรมการค้า 
ภายในจะร่วมกับ อคส. จัดหาผู้รับซื้อจาก 
นอกพื้นที่ เพื่อเข้าไปรับซ้ือเพ่ือเป็นการเพิ่ม 
ช่องทางการตลาดเกดิการแข่งขนัต่อไป

ส�านกังานสรรพากรพืน้ทีท่ีร้่านค้าต้ังอยู ่หรอืศกึษา
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rd.go.th หรือ 
ศนูย์สารนเิทศสรรพากร (RD Intelligence Center) 
โทร. 1161 หรอืขอค�าแนะน�าเพิม่เตมิได้ที ่ส�านกังาน
เกษตรอ�าเภอและส�านกังานเกษตรจงัหวดัใกล้บ้าน

สสส.-มช. ชูความส�าเรจ็ “Chiang Mai Greentopia”
จาก “กรนีฟาร์ม” สู ่“กรนีคิทเช่น” เพือ่คุณภาพชีวิตย่ังยืน

“โครงการ Chiang Mai Greentopia ก�าลังจะไปให้ชีวิตใหม่กับคนเมือง
เชียงใหม่ อย่างที่ตั้งโจทย์ไว้ว่า ต้องลดสารพิษในเลือดคนเมืองให้ได้ 50% และ
ให้คนเมืองได้บริโภคอาหารปลอดสารพิษที่มาจากกรีนฟาร์มอย่างแท้จริง”

เมือ่เรว็ๆ นี ้ ทางส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการ
สร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เชิญคณะสื่อมวลชน 
ดูงานโครงการ “Chiang Mai Greentopia”    
ศนูย์เรยีนรูพ้ชืปลอดสารพษิต้นแบบภาคเหนือ เพือ่ลด
สารเคมีตกค้างในเลือด ซึ่งตั้งอยู่ที่สวนผักฮักร้องขุ้ม 
อ.สนัป่าตอง จ.เชยีงใหม่ ด�าเนนิการมาระยะเวลา 3 ปี 
เกดิการเปลีย่นแปลงมากมายท้ังวถิชีวิีต พฤติกรรมการ 
บริโภค ส�าคัญสุดคือ คนภาคเหนือมีสารเคมีตกค้าง 
ในเลอืดเริม่ลดลงอย่างน่าภูมิใจ  ทัง้นี ้โครงการนีเ้กดิจาก 
ความร่วมมือของ สสส. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และชมุชนทีเ่ข้มแขง็น่ันเอง

 พบคนเชียงใหม่มีสารพษิในเลือด 90% 
 อนัดบั 1 ของประเทศ 

ศ.ดร.พวงรตัน์ แก้วล้อม อาจารย์ประจ�าภาควชิา 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.  
ในฐานะผูจ้ดัการโครงการ Chiang Mai Greentopia 
สสส. กล่าวว่า โครงการนีเ้กดิขึน้มาได้และพฒันามา
ถงึขัน้นีไ้ด้ เกดิจากการสนบัสนนุของ สสส. ซึง่เร่ิมมา 
เม่ือ 3 ปีที่แล้ว จากงานวิจัยท่ีพบว่า คนเชียงใหม ่
โดยเฉพาะคนเมอืง ท�าไมถงึพบสารพษิตกค้างในเลอืดสงู 
อย่างแทบไม่เชือ่ ต้นเหตุเกดิจากอะไร ก็พบว่าหลกัๆ 
คอื การรับประทานพชืผกัทีป่นสารพษิอย่างต่อเนือ่ง 
โดยท่ีไม่รู้ตัว เพราะไปวิจัยตรวจพบกะเพรา พริก 
อื่นๆ ของเมืองเชียงใหม่ พบสารพิษตกค้าง ซึ่งจาก
ข้อมลูพบว่าผกัต่างๆ ท่ีมาถึงเชยีงใหม่นัน้ จะมาจาก
แหล่งใหญ่คือ ตลาดส่ีมุมเมืองและตลาดไท แล้วมา 

กระจายตามตลาดในเมอืง อาท ิตลาดต้นล�าไย ตลาด
พะยอม เป็นต้น 

ทั้งๆ ที่พื้นที่เชียงใหม่เหมาะส�าหรับสร้างความ
มัน่คงทางอาหารทีป่ลอดสารพษิได้จ�านวนมาก กลาย
เป็นว่าคนเมืองกินผักจากต่างถิ่นที่มีสารพิษ แล้วคน
ที่ท�าเกษตรปลอดสารพิษในพื้นถ่ิน กลับไปขายให้ 
คนอืน่กนิ ตรงนีเ้ป็นประเดน็ว่า ท�าอย่างไร เพราะผลสุ่มตรวจ 
ที่ออกมาน่าตกใจมาก กล่าวคือผลสุ่มตรวจเลือด 
ของชาวเชียงใหม่ 400 คน ล่าสดุ เมือ่เดือน ธ.ค. ปี 
2567 พบสารเคมตีกค้างในเลือดลดเหลือ 66% จาก
เดมิท่ีสงูมาก 90% ในปี 2565 และพบสารเคมตีกค้าง
ในเลือดอยูใ่นระดบัทีป่ลอดภยัเพิม่เป็น 34% จากเดมิ 
10% ในปี 2565 ความส�าเรจ็ในขัน้ต้นเป็นทีน่่าภมูใิจ  
เพราะส่งผลให้การจัดอันดับจังหวัดที่ประชากรม ี
สารเคมีตกค้างในเลอืดของ จ.เชยีงใหม่ ลดลงมาอยู่อันดบั 4  
จากเดมิสงูเป็นอนัดบั 1 ของประเทศ  และในข้างหน้า
นี้ ได้ตั้งเป้าขยายผลไว้ โดยเพิ่มระดับปลอดภัยของ 
สารเคมตีกค้างในเลอืดให้อยู่ที ่50% ภายในปี 2568

 กว่าจะก้าวมาเป็น Chiang Mai Greentopia
ศ.ดร.พวงรตัน์ กล่าวเพิม่เตมิว่า จะเริม่ต้นอย่างไร

เป็นเรื่องที่ยากมาก แต่ก็ผ่านอุปสรรคไปได้ในช่วง  
3 ปีผ่านมา พอดีทีชุ่มชนสวนผักฮกัร้องขุม้ อ.สันป่าตอง 
น�าร่องเร่ิมแรกจะต้องตัง้โจทย์ คือ ตัง้ศนูย์เรยีนรูข้ึน้ทีน่ี่
หวัใจคอืกรีนฟาร์ม โดยความหมายของสเีขยีวคอืตัง้แต่
ดนิทีป่ลกู น�า้ ปุย๋ พันธ์ุพชืท้องถิน่ ตลอดจนการดแูล
จนสามารถพสิจูน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ว่าปลอดสารพษิ 

นัน่คือเป้าหมายของกรนีฟาร์มและทีน่ีค่อืศนูย์เรยีนรู้  
ถ้าจะให้ชาวบ้านแยกย้ายกันท�าแปลงเล็กๆ ตามวถิเีดิม 
จะล้มเหลว ต้องรวมพื้นที่เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ จึงได้
พืน้ทีม่าประมาณ 11 ไร่ บวกกับสวนป่าเดมิมาอกี 6 ไร่ 
รวมเป็น 17 ไ ร่ ตรงนีคื้อชวิีตทีย่ั่งยืนของคนเชยีงใหม่ 
ในอนาคต การเริม่ต้นทีห่ลากหลายความรู้ ความคดิของ 
เครอืข่ายทีด่�าเนนิการอย่างจรงิจงัและต่อเนือ่งจนเกิด 
Chiang Mai Greentopia 

ซึ่งความเป็นกรีนโทเปียได้ น้ัน มีอะไรบ้าง 
จะละเอียดมากมายหลากหลาย ตัง้แต่ดิน น�า้ ผกั ทาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่น�าความรู้ทางวิชาการลงมาใช้
เต็มที่ เริ่มท�าที่เรียกว่ากรีนฟาร์มให้ได้ก่อน เริ่มจาก 
ดนิ ต้องทดลองสุม่ตรวจทางห้องแลบ็ ว่าปลอดสารพษิ  
เหมาะสมกับการปลูกผักชนิดต่างๆ อย่างไร การใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเสริมด้วย อาทิ น�้าหมัก ใบโอชา  
ราก�าจดัสารพิษ การปลูกพชืหลากหลาย พชืมีกลิน่ฉนุ
ทีไ่ล่แมลง เรือ่งต่อมาคือน�า้ ซึง่จะต้องปลอดสารและมี
ตลอดอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้พืชได้หล่อเลีย้งเตบิโต และ 
พชืทีจ่ะปลูกจะม ี 2 ส่วน เป็นพชืเศรษฐกจิทัว่ไปกบั 
พชืผักพืน้เมอืงทีเ่ป็นสมนุไพรรกัษา หรอืป้องกันสขุภาพ 
ของผูบ้รโิภคด้วย ทัง้นี ้สดุท้ายพชืผกัเตบิโตทีนี่ท่กุชนดิ
จะมมีาตรฐานรบัรองความเป็นกรนีฟาร์มแท้จรงิ แต่ 
อย่างไรส่วนสนับสนุนงานก็ส�าคัญยิ่งนักคือ สสส. 
ทางศูนย์เรยีนรูไ้ด้ท�าในสิง่ทีส่อดคล้องกบั สสส. ในระดบั 
มหภาค หากไปดโูครงการ Chiang Mai Greentopia 
ทีด่�าเนินการต้ังแต่ปี 2565 ก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์
การขับเคล่ือนนโยบายด้านอาหารเพื่อสุขภาวะของ 
สสส. 4 ด้าน ทีป่ระกอบด้วย 1. สร้างความรอบรูด้้าน
อาหารเพือ่สขุภาวะ (Food Literacy) ส่งต่อความรู้
ด้านอาหารเพือ่สขุภาวะให้เครอืข่ายเกษตรกรอนิทรีย์ 
น�าไปสู่การพฒันาแหล่งผลิตอาหารปลอดภยัในชมุชน 
เกิดพลเมืองอาหารและชุมชนอาหารกว่า 500 ราย  
2. สร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการบรโิภคอาหารเพือ่
สุขภาวะ (Food Environment) เกดิเครอืข่ายตลาด 
ซเูปอร์มาร์เกต็ ร้านอาหาร โรงแรม กระจายผลผลิต
สูผู่บ้รโิภคกว่า 200 แห่ง 3. ส่งเสรมิระบบเศรษฐกจิ
อาหารชมุชน (Food Economy) เกษตรกรสามารถ
พึ่งพาตนเอง และสร้างระบบเศรษฐกิจ สร้างรายได ้
ที่ยั่งยืนในภาคบริการอาหารให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
กลุ่มคนรักสุขภาพ และนักท่องเที่ยว และสุดท้าย  
4. ส่งเสรมิการขบัเคลือ่นนโยบายด้านอาหาร (Food Policy  
Advocacy) ส่งเสรมิเกษตรอินทรย์ี เปลีย่นจากการ 
ท�าเกษตรเชงิเดีย่วเป็นเกษตรผสมผสาน สร้างระบบนเิวศ 

เกษตรไร้สารเคมีการเกษตร ลดการเผาภาคเกษตร 
ต้นเหต ุPM2.5 เพือ่ให้ผูบ้รโิภคเข้าถงึอาหารท่ีมคีณุภาพ 
ความปลอดภยัตามมาตรฐานสินค้าเกษตรอนิทรย์ี PGS 
และมาตรฐานสนิค้าเกษตร มกษ. 9002-2559

ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู ้ฯ ก็ได้พัฒนาและยกระดับ 
ไปอีกขั้นแล้ว นอกจากต้ังรากฐานของกรีนฟาร์มให้  
10 ชุมชนได้เรียนรู้พร้อมตระหนักรู้ ให้ข้อมูลชุมชน 
เกีย่วกับความเสีย่งด้านสขุภาพจากมลพษิและประโยชน์ 
ของการเกษตรอนิทรย์ีอย่างใกล้ชดิ แล้วต่อไปในระดบั
การขยายผล สร้างพลเมอืงอาหารและพืน้ทีก่ระจาย
ผลผลิตที่ปลอดภัยสู ่ผู ้บริโภคในพื้นที่อื่นๆ อย่าง 
ต่อเนือ่ง จะด�าเนนิการไปอกีขัน้ในระยะต่อไป ดงันัน้ 
Chiang Mai Greentopia : คือต้นแบบการสร้าง
ความมัน่คงทางอาหาร สูวิ่ถกีารบรโิภคอาหารอนิทรย์ี
เพือ่สขุภาพอย่างมส่ีวนร่วม เพือ่พฒันา “ระบบอาหาร
เพือ่สขุภาวะตลอดห่วงโซ่” ส่งเสรมิให้หมนุเวยีนสนิค้า
การเกษตรในพื้นท่ี ไปสู่การบริโภคท่ีปลอดภัยอย่าง
ยัง่ยนื 

รบัประทาน และสดูดม หากได้รบัพิษแบบเฉียบพลนั 
จะมอีาการ คลืน่ไส้ อาเจยีน ปวดหวั ปวดกล้ามเนือ้ ท้องร่วง  
หายใจติดขัด ตาพร่า ซึ่งอาการจะเกิดเร็วหรือมาก  
ขึน้อยูก่บัปรมิาณสารเคมท่ีีได้รบั หากมอีาการต้องเร่ง 
พบแพทย์ เพือ่วนิจิฉยัโดยทนัท ีหรอืหากสะสมสารพษิ
ระยะยาวจะส่งผลอาจท�าให้หลอดเลือดเสื่อมสภาพ 
ขาดความยืดหยุ่น ความดันโลหิตผิดปกติ เส่ียงเกิด 
โรคหวัใจและหลอดเลอืด เช่น โรคหวัใจขาดเลอืด หวัใจ
เต้นผดิจงัหวะ ภาวะหวัใจล้มเหลว ซึง่เป็น 1 ในกลุม่โรค
ไม่ตดิต่อ (NCDs) สาเหตขุองการเสยีชวีติสงูสดุของโลก 
และแนวโน้มสงูมากขึน้ในประเทศไทย 

“ดงันัน้ ในศนูย์เรยีนรูฯ้ ของโครงการ Chiang Mai  
Greentopia จะต้องมีการปลูกพืชผักที่คนในอดีต 
ใช้ในการบ�าบดัรักษาหรอืป้องกันโรคต่างๆ ได้ ผกัทีป่ลอด 
สารพษิดกีบัร่างกายมาก แต่หากเป็นผกัท่ีเป็นสมนุไพรอกี 
จะยิง่ท�าให้ร่างกายแขง็แรงมากขึน้มภีมูคิุม้กนัมากขึน้  
“การเลือกปลูก/บริโภคผักพื้นบ้านอินทรีย์ท่ีอุดม 
ไปด้วยสารอาหารและปราศจากสารเคมีการเกษตร
เป็นวธิช่ีวยลดความเสีย่งและบรรเทาอาการของกลุม่
โรค NCDs อย่างมปีระสทิธิภาพ ในศนูย์ฯ จงึมกีารปลกู
หลายอย่าง ทัง้ต�าลงึ มะระขีน้ก ใบย่านาง กระเจีย๊บเขยีว  
ฟักทอง ชะพลู  ผักชีลาว ผักชี ต้นหอม ฯลฯ ซึ่ง 
จะมปีระโยชน์กบัร่างกายในหลายๆ เรือ่ง เพราะจะมี

 จากแปลงชมุชนข้ึนห้าง/เมนเูดด็
 โต๊ะอาหาร-โรงแรม

นายสุขสันต์ ชุตินธราทิพย์ หรือ “เชฟบิลล่ี” 
หวัหน้าพ่อครวัใหญ่ (Executive Chef) กล่าวว่า ตวัเอง 
เคยท�างานโรงแรมท่ีกรุงเทพฯ แต่ได้ลาออกมาอยู ่
เชยีงใหม่ เป็นหวัหน้าเชฟอยูท่ีโ่รงแรมเมเลยี ความตัง้ใจจรงิ 
เคยคิดว่าอยากปรุงอาหารท่ีใช้พืชผักท่ีปลอดสาร 
หรอืผกัพืน้บ้าน  เพราะเมือ่ขึน้บนจานพร้อมเสรฟิ จะมี
เสน่ห์มากและลูกค้าจะประทับใจ และท่ีส�าคญันอกจาก
จะมปีระโยชน์กับสขุภาพแล้ว เรือ่งการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ในจานอาหารจะสูงขึ้นด้วย เมื่อได้มารู้จักกับทาง 
ศนูย์เรยีนรูท่ี้บ้านร้องขุม้ อ.สนัป่าตอง แห่งน้ี จงึร่วมท�างาน 
ด้วยกนั เป้าหมายเพือ่ต้องการผกัทีป่ลอดสารพิษจรงิๆ  
ไปท�าเมนูอาหารเสิรฟในโรงแรมและร้านอาหาร 
ในจงัหวดัเชยีงใหม่ 

“ผมเองได้เรยีนรูก้บัอาจารย์และคณุหมอ ซึง่ต้อง
ท�างานร่วมกนัอย่างใกล้ชิดมาตลอด 3 ปีทีผ่่านมา งาน
หลกัๆ คือ ต้องตดิต่อประสานงานกับร้านอาหารและ
โรงแรม ในการรบัซ้ือผกัปลอดสารพษิ ไปท�าเมนูอาหาร 
ชนดิต่างๆ ตามท่ีต้องการ วางแผนการปลกูผกัหรอืพชื 
ทีป่ลกูเป็นฤดกูาลและความต้องการในช่วงนัน้ๆ จงึมกีาร 
แนะน�าให้ปลูกผักท่ีหลากหลาย เพือ่เกบ็เกีย่วสลบัได้ทัง้ปี  
ขณะนี้มีผักหลายชนิดที่โรงแรมรับซ้ืออย่างต่อเน่ือง 
ไปท�าเมนขูึน้จานรองรบัลกูค้า ทัง้ชาวไทยและต่างชาติ 
ผกัทีเ่ป็นจดุเด่นมากของท่ีนีค่อืผกัชลีาว เพราะใช้ได้ทัง้
ต้น ใบ ดอก มปีระโยชน์ต่อร่างกาย ชะลอความเสือ่ม 
ต่อต้านอนมุลูอสิระและอกีหลายอย่าง โดยเฉพาะดอก
น�าไปประดับบนจานอาหาร นอกจากความสวยงาม
แล้วยงัสามารถกนิได้ด้วย อกีผกัพ้ืนบ้านทีโ่ดดเด่นคอื 
ผักกาดขิ่ว นอกจากรสชาติในการประกอบอาหาร 
ดเีลศิแล้ว กลิน่ของผกัจะเหมอืนวาซาบ ิเมนทูีท่�า เช่น 
ดอกไม้กนิได้ สลดัโรล ปลาดิบ ท่ีใช้ผกัวาซาบทิดแทน
ได้ เป็นต้น ส่วนผกัอืน่ๆ ก็มอีกีหลายชนดิทีป่ระกอบ
เป็นอาหาร และใช้ประดับบนจาน เป็นการอนุรักษ ์
ผกัพืน้บ้านไทยไว้อกีด้วย” นายสขุสนัต์ กล่าว

ขณะท่ี ดร.พวงรตัน์ ได้กล่าวท้ิงท้ายว่า โครงการ 
Chiang Mai Greentopia ก�าลงัจะไปให้ชวีติใหม่กบั
คนเมอืงเชยีงใหม่อย่างทีต่ัง้โจทย์ไว้ว่า ต้องลดสารพษิ
ในเลือดคนเมอืงให้ได้ 50% และให้คนเมอืงได้บรโิภค
อาหารปลอดสารพษิทีม่าจากกรนีฟาร์มอย่างแท้จรงิ 
วันนี้ผักปลอดสารพิษที่ใชเ้วลา 3 ปี ได้วางจ�าหน่าย 
ในซูปเปอร์มาเกต็ในเมอืงแล้ว นัน่คือรมิปิงซปูเปอร์ฯ 
ทัง้ 3 สาขาได้รับอนเุคราะห์ให้วางผกัและวตัถุดบิปลอดสาร 
ปรงุอาหารอาทิ แกงแค ย�าผกักูด แกงผกัหวาน ต้มย�า
ฯลฯ โดยท่ีผักจะมาส่งลงห้างทุกวันอาทิตย์ อังคาร 
และศกุร์ โดยทีผู่บ้รโิภคสามารถทราบทีม่าของวตัถุดบิ
และขัน้ตอนการปรงุอย่างละเอยีด ถือเป็นความภมูใิจ 
ท่ีได้ยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งของโครงการฯ นับเป็น 
ความส�าเรจ็อกีโครงการท่ีสนบัสนนุโดย สสส. ครัง้นี้

สารอาหารท่ีช่วยต้านอนมูุลอสิระ ลดการอกัเสบ และ
ส่งเสรมิสขุภาพ เช่น วิตามนิซี วติามนิเอ แร่ธาต ุท่ีช่วย
ลดระดบัน�า้ตาลและความดนัโลหติ มใียอาหารสงู ช่วย
ลดน�้าหนักและควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดได้หรือ 
เบาหวาน ถอืเป็นวิธีท่ีปลอดภยั รวมถงึช่วยลดค่าใช้จ่าย
การรกัษาพยาบาลระดบัครวัเรอืนและระดบัประเทศ” 
แพทย์ประจ�าศนูย์การแพทย์ศรพีฒัน์ มช. กล่าว

 พชืผักสมนุไพรพ้ืนถิน่ “ยาแก้โรค
 ของบรรพบรุษุ”

ทางด้าน พญ.วิมาลา วิวัฒน์มงคล แพทย์
ประจ�าศนูย์การแพทย์ศรพัีฒน์ มช. กล่าวว่า สารเคม ี
การเกษตรที่ใช้ฉีดพ่นพืชผักหลายชนิดนั้นพบว่า  
มนัสามารถซมึเข้าสูร่่างกายได้ง่าย ทัง้จากการสมัผสั  
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“เอกนัฏ” เมินถกูตัง้ค่าหัว 300 ล้าน
หลงัจบั 3 รง.ก�าจดักากอุตสาหกรรม

เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ากัด แบ่งพื้นที่ให้ 
บรษัิท ออีอี ีเทรดด้ิง จ�ากดั เช่าเพือ่ต้ังโรงาน โดย
ไม่ได้ขออนญุาต

“เม่ือเข้าตรวจค้น บรษิทั ชนุ ยปิ อนิเตอร์
เนชัน่แนลฯ ตามมาตรการสดุซอย เบือ้งต้นพบ
การกระท�าผดิใน 5 ข้อหา ตัง้แต่ 1. ครอบครอง
วตัถอุนัตรายโดยไม่ได้รบัอนญุาต 2. ตัง้โรงงาน
โดยไม่ได้รบัอนญุาต 3. ประกอบกจิการโรงงาน
โดยไม่ได้รบัอนุญาต 4. ฝ่าฝืนกฎกระทรวงเกีย่วกบั 
เรื่องความปลอดภัย และประกาศกระทรวง 
เกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ 5. 
เคลื่อนย้ายหรือท�าลายของกลางที่ถูกยึดอายัด
ไว้ในคด”ี 

นายเอกนัฏ กล่าวด้วยว่า บริษัท ชุน ยิป 
อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ�ากัด มี
พฤติกรรมกระท�าผดิร้ายแรงหลายข้อหา รวมท้ัง 
ฝ่าฝืนค�าส่ัง มาตรา 37 ตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน (พ.ร.บ.โรงงาน) ที ่ สอจ.ฉะเชงิเทรา สัง่
ให้ระงับการประกอบกิจการไว้ก่อนหน้านี้ จึง
ได้ยกระดับออกค�าสั่งตามมาตรา 39 และ 
แจ้งความด�าเนนิคด ี รวมถงึข้อหารบัซือ้ของโจร 
โดยสามารถจับกุมผู ้กระท�าผิดสัญชาติจีนได ้ 
2 ราย รายหนึง่เป็นผูด้แูลบรษัิท ชนุ ยปิ อนิเตอร์
เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ�ากดั ส่วนอกีรายเป็น
ในส่วนของบรษัิท ออีอี ีเทรดดิง้ จ�ากดั

“สอจ.ฉะเชงิเทรา ได้ออกค�าสัง่ตามมาตรา 37  
แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน ระงับการประกอบกิจการ
โรงงานทั้งหมดของบริษัท ชุน ยิป อินเตอร์
เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ�ากดั และบริษัท อีออีี 
เทรดดิง้ จ�ากดั รวมไปถงึ บริษัท ตงไท้ อนิเตอร์
เนชัน่แนล จ�ากดั ทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนั และ
เกีย่วข้องกบัการกระท�าผดิ รวมท้ังสิน้ 21 ฉบบั” 
รมว.อุตสาหกรรม กล่าว

ส่วนกรณถีกูตัง้ค่าหวั นายเอกนัฏ ได้เปิดเผย
ในระหว่างการตอบกระทู้ถามสดในสภาผู้แทน
ราษฎร เม่ือวนัที ่ 23 ม.ค. 68 ว่า จากนโยบาย
ตรวจจบั และด�าเนนิคดีผู้กระท�าความผดิเกีย่วกบั
อตุสาหกรรมอย่างเดด็ขาด โดยเฉพาะการจดัการ
ปัญหากากอุตสาหกรรม ตลอดจนการลักลอบ 
น�าเข้าและผลิตสินค้าด้อยคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ท�าให้ตนเอง 
ถกูตัง้ค่าหวั 300 ล้านบาท เพือ่ให้มกีารเปลีย่นตัว 
รมว.อุตสาหกรรม

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอตุสาหกรรม เปิดเผยว่า ทมีตรวจการสุด
ซอย กระทรวงอตุสาหกรรม น�าโดย น.ส.ฐิตภัิสร์  
โชติเดชาชัยนันต์ หัวหน้าคณะท�างาน รมว.
อตุสาหกรรม, นายเอกนติ ิ รมยานนท์ ผูต้รวจ
ราชการกระทรวงอุตสาหกรรม, กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา (สอจ.ฉะเชิงเทรา) และเจ้าหน้าท่ี 
ต�ารวจกองบงัคับการปราบปรามการกระท�าความผิด 
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(บก.ปทส.) ร่วมกนัขยายผลด�าเนนิคดกีบั บรษัิท 
ชนุ ยปิ อนิเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ�ากดั 
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ฐานลักลอบ
เคลื่อนย้ายและท�าลายของกลางท่ีถูกยึดอายัด
จาก บรษิทั ที แอนด์ ที เวสท์ แมเนจเม้นท์ 2017 
จ�ากดั จ.ปราจนีบรุ ีทีถ่กูค�าสัง่เพิกถอนใบอนญุาต 
หลงัจากเจ้าหน้าทีต่�ารวจ บก.ปทส. และ สอจ.
ปราจีนบุรี แกะรอยจากรถบรรทุกที่ออกจาก 
บรษิทั ท ี แอนด์ ท ี เวสท์ แมเนจเม้นท์ 2017 
จ�ากัด เมือ่ 5 ม.ค. 68 ท่ีมกีารน�าของกลางท่ีถกู
ยดึอายดัไปยงั บรษิทั ชุน ยปิ อนิเตอร์เนช่ันแนล 
(ประเทศไทย) จ�ากดั โดยไม่ได้รบัอนญุาต

โดย บริษัท ชุน ยิป อินเตอร์เนชั่นแนล 
(ประเทศไทย) จ�ากัด มีส ่วนเก่ียวข้องกับ 
กรณีที่ กรมศุลกากรตรวจพบการน� า เข ้ า 
ขยะอเิลก็ทรอนกิส์โดยไม่ได้รบัอนญุาต จ�านวน 
10 ตู้คอนเทนเนอร์ บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง 
ที่ บริษัท อีอีอี เทรดด้ิง จ�ากัด เป็นผู้น�าเข้า 
และเม่ือขยายผลกพ็บว่า บรษิทั ออีอี ี เทรดดิง้ 
จ�ากัด ตัง้อยูใ่นพ้ืนทีข่องบรษิทั ชนุ ยปิ อินเตอร์
เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ�ากดั ที ่อ.พนมสารคาม 
จ.ฉะเชงิเทรา ด้วย โดย บรษิทั ชนุ ยปิ อนิเตอร์

พณ.ชูความร่วมมือ การค้า/การลงทุน ไทย-จนี 
สอดรบัการจดังาน CISCE ครัง้ท่ี 3 ณ กรงุปักกิง่

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจไทย-จนี 
และ เครือ CP เพือ่ส่งเสรมิการเข้าร่วมงาน CISCE 
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2568  
ทีก่รุงปักกิง่ ประเทศจนี

 “สชุาต”ิ ย�า้นโยบายรัฐบาลสนบัสนนุ
 ผูท้ีม่าลงทนุในประเทศไทย

นายสุชาติ ชมกล่ิน รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ กล่าวเปิดสัมมนาความว่า ไทย
และจีนเป็นประเทศท่ีมคีวามสมัพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นมา 
ช้านาน รฐับาลโดยนายกรฐัมนตร ีนางสาวแพทองธาร  
ชินวัตร มีนโยบายในการสนับสนุนส่งเสริมให ้
นกัลงทนุมาลงทนุในประเทศไทย โดยได้มีการหารอื
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องลดมาตรการต่างๆ เพือ่อ�านวย
ความสะดวกให้กับนกัลงทุน การเดินทางมาไทยของ
สภาส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศแห่งชาติจนี เพือ่
ประชาสมัพนัธ์การจดั CISCE คร้ังท่ี 3 

ซึ่ งจะเป ็นส ่วนหนึ่ งในการสนับสนุนการ 
เชือ่มโยงการลงทุนและห่วงโซ่อตุสาหกรรมร่วมกัน โดย  
CISCE สามารถผลกัดันการพฒันาภาคอตุสาหกรรม 
ของประเทศในภมูภิาคเอเชยี และเป็นเวทสี�าคญัเวทหีนึง่ 
ในการก�าหนดแนวทางและภาพรวมของทิศทาง 
การเปล่ียนแปลงในภาคการผลิตและอุตสาหกรรม 
ผ่านการประยกุต์ใช้เทคโนโลยใีนมิติต่างๆ 

ทัง้น้ี การบรหิารห่วงโซ่อปุทานอย่างชาญฉลาด
จะช่วยให้เกดิการบรหิารทรัพยากร ทนุ เวลา และ
องค์ประกอบภาคธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง เกิดประสทิธภิาพ 
เกดิประโยชน์ต่อมวลมนษุยชาติได้อย่างสงูสดุ 

ส�าหรับประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มี
ศกัยภาพในการขับเคลือ่นเศรษฐกิจโลก ท้ังในส่วน
ของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
รวมถึงภาคธุรกิจบริการ จึงพร้อมมีส่วนร่วม 
เสรมิสร้างห่วงโซ่อปุทานในภาคการผลติของโลก

สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งชาติ
จนี (CCPIT) และหอการค้าไทย–จีน จัดงาน The 
2025 Thailand - China Economic and Trade  
Cooperation Forum & The 3rd China  
International Supply Chain Expo Thailand 
Roadshow (CISCE)  ณ อาคารหอการค้าไทย-จนี  
กรงุเทพฯ โดยได้รับเกยีรติจาก นายสุชาต ิชมกลิน่  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว 
เปิดสัมมนา 

นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวสุนทรพจน์จากผู้น�า
ระดับสงู เช่น นายเจยีง เว่ย อคัรราชทตูทีป่รกึษา 
(ฝ่ายเศรษฐกจิและพาณิชย์) สถานเอกอัครราชทตูจีน 
ประจ�าประเทศไทย นายธนินท์ เจียรวนนท์  
ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายสนั่น  
อังอบุลกุล ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้า
แห่งประเทศ โดยม ีนายณรงค์ศกัดิ ์ พุทธพรมงคล 
ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน นายนฤชา 
ฤชพุนัธ์ รองเลขาธกิารบโีอไอ นายวกิรม กรมดษิฐ์ 
ประธานสภาธรุกจิไทย-จนี และ นายอรณุ เอีย่มสุรย์ี 
ประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงุทน ไทย-จีน 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วม

ในโอกาสนี้ ทาง CCPIT โดย บริษัท ไชน่า 
อนิเตอร์เนชัน่แนล เอ็กซิบชิัน่ เซ็นเตอร์ กรุป๊ จ�ากัด 
ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) จ�านวน  
5 ฉบบักับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ หอการค้าไทย-จนี 

รมว.กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา แสดง
จุดยืนสนับสนุนการด�าเนินงานของชาติสมาชิก
อาเซยีน และคูภ่าคภีายนอก ทัง้จากหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยเน้นความส�าคัญ
ของการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชื่อมโยงภูมิภาค
อาเซียน ในเวทีการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยว 
อาเซยีน คร้ังท่ี 28 และการประชุมรฐัมนตรท่ีองเทีย่ว 
อาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 12 ณ โรงแรมฮิลตัน  
เมอืงยะโฮร์บาห์ร ูสหพนัธรฐัมาเลเซยี 

เมือ่วนัท่ี 19 มกราคม 2568 นายสรวงศ์ เทยีนทอง  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
(รมว.กก.) พร้อมด้วย นายจกัรพล ตัง้สทุธธิรรม 
ผู ้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงการท่องเท่ียว 
และกีฬา และ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย ์ 
ผู้ว่าการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เข้าร่วม 
การประชมุรฐัมนตรท่ีองเท่ียวอาเซยีน ครัง้ที ่28 ซึง่
จัดข้ึนภายใต้หัวข้อ “Unity in Motion: Shaping 
ASEAN’s Tourism Tomorrow” โดยมี นาย
เตยีง คงิ สิง รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการท่องเทีย่ว  
ศิลปะ และวัฒนธรรม สหพันธรัฐมาเลเซีย เป็น 
ประธานการประชมุ และม ีนางครสิตนิา การ์เซยี ฟราสโก  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวฟิลิปปินส์ 
เป็นรองประธานการประชุม ณ โรงแรมฮิลตัน  
เมอืงยะโฮร์บาห์ร ูสหพนัธรฐัมาเลเซยี

โดยรฐัมนตรท่ีองเทีย่วและเจ้าหน้าทีร่ะดบัสงู
จากชาติสมาชิกอาเซียน ได้แสดงวิสัยทัศน์และ
จดุยนืร่วมกนัท่ีจะผลักดนัให้อาเซยีนเป็นศนูย์กลาง 
การท่องเท่ียวของโลก ผ่านการด�าเนนิโครงการ ภายใต้ 
แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปี  
พ.ศ. 2559-2568 ซึง่ปัจจบุนัอาเซยีนได้ด�าเนนิการ
เสรจ็สิน้แล้วกว่าร้อยละ 70 ของโครงการทัง้หมด

 นายสรวงศ์ เทยีนทอง ได้แสดงเจตนารมณ์ท่ี
จะสนบัสนนุการด�าเนนิงานของชาตสิมาชิกอาเซยีน 
และคูภ่าคภีายนอก ทัง้จากหน่วยงานภาครฐัและ
ภาคเอกชน โดยเน้นย�้าถึงความส�าคัญของการ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน
ผ่านวิสัยทศัน์ “IGNITE Thailand” ทีมุ่่งเน้นการ
พัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางเมือง 
แห่งอตุสาหกรรมระดับโลก ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทย 
สู ่อนาคตที่ยั่งยืน ครอบคลุมทั้งการท่องเที่ยว  

ซึง่การท่องเทีย่วเป็นประเดน็หลักทีไ่ทยได้ให้ความ
ส�าคญั (Priority) ด้วยการออกนโยบายการอ�านวย
ความสะดวกในการเดินทางข้ามพรมแดน การ 
ส่งเสรมิมาตราการการรกัษาความปลอดภยัให้แก่
นกัท่องเทีย่ว การส่งเสรมิการท่องเทีย่วในเมอืงรอง 
และเมืองน่าเที่ยว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ทีค่รอบคลมุทัง้ทางบก ทางน�า้ ทางอากาศ และทาง 
ราง และการให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการ 
ท่องเทีย่วทีข่บัเคลือ่นด้วยนวตักรรม เพือ่เป็นประโยชน์ 
ต่อการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้
เป็นทีรู่จ้กัมากยิง่ขึน้ รวมถงึการให้ความส�าคญักบั 
การน�าเสนอการท่องเที่ยวที่ เป ็นเอกลักษณ ์
เพือ่สร้างความหลากหลายให้กบัจดุหมายปลายทาง 
ในอาเซยีน

 นอกจากนี ้ ยงัได้น�าเสนอประเด็นส�าคญัหลกั 
ทีไ่ทยและชาตสิมาชกิอาเซยีนควรพจิารณาให้ความ
ส�าคญั เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วอาเซยีนในฐานะ 
จุดหมายปลายทางเดียวกัน ด้วยการส่งเสริมการ
ด�าเนินงานด้านนโยบายเพื่ออ�านวยความสะดวก 
ในการเดนิทางข้ามพรมแดนระหว่างกนั การส่งเสริม 
กิจกรรมทางการตลาดด้านการท่องเที่ยว การ 
ส่งเสรมิการสร้างเครอืข่ายการท่องเทีย่ว การพฒันา
มาตรฐานด้านการท่องเท่ียวใหม่ๆ ในอาเซยีน การ
ส่งเสรมิการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื การใช้นวตักรรม
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนข้อมูล
สถติริะหว่างกนั และการพฒันาทกัษะบคุลากรด้าน
การท่องเทีย่ว โดย รมว.กก. ได้แจ้งให้ทีป่ระชมุทราบ
ว่า การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพ
จดัการประชมุ “ASAEN – India Forum : Journey 
of Opportunities” ในช่วงปี พ.ศ. 2568 และขอ

“สรวงศ์” แสดงจดุยืนหนุนท่องเท่ียวอาเซียน
ในฐานะเพือ่นมิตรท่ีมีจดุหมายปลายทางเดยีวกนั

เชญิชวนประเทศสมาชกิอาเซยีน รวมถงึผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสยีเข้าร่วม Forum ดังกล่าว

นายสรวงศ์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึง
สถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยว่าในปี พ.ศ. 
2567 ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
จ�านวน 35.54 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 1.67 ล้าน 
ล ้ านบาท โดยจ�านวนนักท ่องเ ท่ียวสู งสุด  
5 อนัดับแรก ได้แก่ จนี (6,702,554 คน) มาเลเซยี 
(4,929,455 คน) อนิเดยี (2,116,250 คน) เกาหลใีต้ 
(1,859,738 คน) และรสัเซยี (1,725,901 คน) ซึง่
ล้วนเป็นผลสบืเนือ่งจากความมุง่มัน่ในการฟ้ืนฟกูาร 
ท่องเทีย่ว ด้วยการออกนโยบาย Ease of Traveling  
ที่รัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ด�าเนินการ เช่น มาตรการ Visa-Free ส�าหรับ  
93 ประเทศ การยกเว้นการยืน่แบบ ตม. 6 และ
การพัฒนาระบบขอวีซ่าออนไลน์ ซึ่งช่วยอ�านวย 
ความสะดวกให้แก่นกัท่องเทีย่วทกุกลุม่ โดย รมว.กก.  
กล่าวเพิ่มเติมว่า เป้าหมายการท่องเที่ยวปี พ.ศ.  
2568 ต้ังเป้าให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทาง 
มาท่องเทีย่วในไทยจ�านวน 40 ล้านคน คาดหมาย
รายได้รวม 3 ล้านล้านบาท

 “ในปี พ.ศ. 2568 เป็นปีแห่งการท่องเท่ียว
ไทย “Amazing Thailand Grand Tourism 
and Sports Year 2025” เราหวงัว่าจะได้รับการ
สนบัสนนุจากประเทศสมาชิกในการร่วมมอืส่งเสรมิ
การท่องเทีย่วระหว่างกัน” นายสรวงศ์ กล่าว

ในวันที ่20 มกราคม 2568 นายสรวงศ์ เทียนทอง  
รมว.กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา พร้อมด้วย  
นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ผู ้ช ่วยรัฐมนตร ี
ประจ�ากระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา นาง

 ชวนประธาน CCPIT หนนุเปิดตลาดโคมชีีวติ-
 ขายสินค้าผลไม้ GI 

นายสุชาต ิชมกล่ิน กล่าวถึงการหารือกบั นาย
เหริน หงปิน ประธานสภาส่งเสรมิการค้าระหว่าง
ประเทศ (China Council for the Promotion  
of International trade–CCPIT) สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี ได้มกีารหารอืถงึการขยายความร่วมมอื 
ทางการค้าไทย-จีนให้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดย
ใช้โอกาสนี้ ขอให้ CCPIT สนับสนุนการผลักดัน
ประเด็นข้อเสนอของฝ่ายไทยกับหน่วยงานภาครัฐ
ของจีน เช่น การเปิดตลาดโคมีชวีติ การช่วยน�าร่อง 
ประชาสมัพนัธ์สนิค้าเกษตร โดยประธาน CCPIT แจ้งว่า  
ปัจจุบันชาวจีนนิยมบริโภคผลไม้ไทยเพิ่มมากขึ้น 
ดงัจะเหน็จากตวัเลขการน�าเข้าสนิค้าผลไม้จากไทย 
ทีข่ยายตวัเพิม่ขึน้ทกุปี เป็นผลจากข้อตกลงการค้าเสรี  
หรอื FTA ท่ีมีการเปิดตลาดยกเลกิภาษนี�าเข้าผลไม้ 
และลดขัน้ตอนการน�าเข้า ซึง่ช่วยอ�านวยความสะดวก 
การค้าระหว่างกัน 

โดยเฉพาะสนิค้าสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ (GI) ทีอ่ยู่
ระหว่างการยืน่ขอจด GI ในจีน ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาร้องไห้ มะขามหวานเพชรบรูณ์ ส้มโอทับทมิ
สยามปากพนัง ทุเรียนปราจีน มะพร้าวน�้าหอม
ราชบุร ีและผลไม้ชนดิใหม่ อาทิ สละและอนิทผลมั  
ท่ีอยูร่ะหว่างการพิจารณาอนญุาตให้มกีารน�าเข้าไปยงั 
กลุ่มผู้น�าเข้า ผู้กระจายสินค้า หรือสมาคมการค้า 
ท่ีเป็นพนัธมิตรกับ CCPIT 

นอกจากนี้ ฝ่ายจีนยังได้เชิญไทยเข้าร่วมเป็น
ประเทศแขกพิเศษหนึ่งในสองประเทศไปร่วมงาน 
The 3rd China International Supply Chain 
Expo ซึง่จะจัดข้ึน ณ กรงุปักก่ิง ในเดือนกรกฎาคม 
2568 ในขณะเดียวกันก็ได้หารือถึงการเจรจา 
ยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน หรือ 
ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) 
ที่มีการเพิ่มขอบเขตความร่วมมือสาขาใหม่ ได้แก่ 

ณัฎฐิรา แพงคุณ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว 
และคณะฯ ได้ร่วมการประชุมรฐัมนตรท่ีองเท่ียว
อาเซยีน-อนิเดยี ครัง้ที ่12 ซึง่จดัให้มกีารประชมุขึน้ 
ที ่โรงแรมฮลิตนั เมอืงยะโฮร์บาห์ร ูเช่นเดียวกนั

ซึ่งการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน-
อนิเดีย ในครัง้นี ้ มวีตัถุประสงค์เพ่ือรายงานความ
คืบหน้าความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่าง
อาเซียนกับอินเดีย รวมถึงความพยายามในการ
ฟื้นฟูการท่องเที่ยวของภูมิภาคอย่างย่ังยืน โดย 
รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กล่าว
แสดงความยินดีที่อาเซียนและอินเดียประกาศให ้
ปี พ.ศ. 2568 เป็นปีแห่งการท่องเท่ียวร่วมกนั จากน้ัน 
จึงได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์และข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย เพือ่เป็นแนวทางในการส่งเสริมการท่อง
เทีย่วระหว่างอาเซยีน–อินเดยี ดงันี้

1. การน�าเสนอข้อรเิริม่ของไทยและข้อเสนอแนะ 
ในการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื
และมคีวามรบัผดิชอบ

2.  การส ่ ง เสริมการพัฒนาทักษะและ 
องค์ความรูท่ี้จ�าเป็นในการพฒันาการตลาดท่องเท่ียว 
กบัอนิเดยี และแจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าการท่องเทีย่ว 
แห่งประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 
“ASAEN – India Forum: Journey of  
Opportunities” ในช่วงปี พ.ศ. 2568 และขอ
เชญิชวนประเทศสมาชกิอาเซยีน รวมถึงผูม้ส่ีวนได้ 
ส่วนเสียเข้าร่วม Forum ดังกล่าว เพื่อยกระดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยว
อาเซียน-อนิเดีย 

3. ประเทศไทย โดยกรมการท่องเทีย่ว เลง็เห็น 
ถึงความส�าคัญของการใช้ภาษาฮินดีเพื่อการ 
ท่องเที่ยว และได้มีแผนจัดการฝึกอบรมทักษะ
ภาษาฮินดีให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ซึ่ง
ถอืว่าเป็นหน่ึงในกิจกรรมเฉลมิฉลองการท่องเทีย่ว 
อาเซียน–อนิเดีย 

4. การส่งเสรมิการท่องเทีย่วแบบ Two – way 
Tourism ซึ่งปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย 
เดนิทางท่องเท่ียวในอาเซียนเพิม่มากขึน้ และส่งเสรมิ 
ให้นักท่องเท่ียวอาเซียนเดนิทางท่องเท่ียวในอนิเดยี
เพิ่มขึ้นด้วย จึงเห็นควรให้อินเดียท�าการตลาด 
ในอาเซยีน ภายใต้การจัดกิจกรรมส่งเสรมิการท่องเท่ียว 
อาเซียนให้เป็นที่รับรู ้ของตลาดนักท่องเที่ยว 
ชาวอนิเดยีมากขึน้ รวมถงึพจิารณาเพิม่เทีย่วบนิตรง  
และการจดัท�าแพก็เกจการท่องเทีย่วไปยงัเมอืงหลกั 
และเมืองรองของอนิเดยี และอาเซยีน

เอกนฏั พร้อมพนัธุ์

เศรษฐกจิดจิทิลั เศรษฐกจิสเีขยีว การเชือ่มโยงห่วงโซ่ 
อปุทาน การแข่งขนัและการคุม้ครองผูบ้รโิภค และ
การสนับสนุนวสิาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และ
รายย่อย โดยคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถลงนาม
ความตกลงฯ ได้ในการประชมุสุดยอดอาเซียน-จนี 
คร้ังที ่28 ซ่ึงจะจดัขึน้ภายในปีนี้ 

โดยได้เสนอ CCPIT พิจารณาแลกเปลี่ยนการ
สนับสนุนในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าของแต่ละ
ฝ่าย เช่น การสนับสนุนพื้นท่ีฟรีส�าหรับจัดแสดง 
นิทรรศการพิเศษ (Showcase) รวมถึงการ 
จัดกิจกรรมประเภทอื่นๆ ที่ CCPIT พิจารณาว่า 
จะเป็นประโยชน์ต่อการขยายความร่วมมอืทางการค้า  
เนือ่งจากในปี 2568 เป็นวาระครบรอบ 50 ปี แห่ง
การสถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทตูไทย–จนี  

“ได้แจ้งกับ CCPIT ว่ารัฐบาลไทยยนิดีต้อนรับ 
นกัลงทนุจนี ทีต้่องการเข้ามาด�าเนนิธรุกจิในเขต EEC  
โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่  
ยานยนต์ไฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ พลงังานสะอาด  
รวมถึงการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ โดยไทย
มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน แรงงานฝีมือ 
รวมถึงสทิธปิระโยชน์ด้านการลงทนุ และมาตรการ
อ�านวยความสะดวกซ่ึงเอื้อต่อการใช้ชีวิตระยะยาว
ในประเทศไทยส�าหรบันกัลงทนุต่างชาต”ิ นายสชุาติ  
กล่าว

  CISCE ส่งเสรมิให้เกดิความร่วมมอื 
 ในห่วงโซ่อปุทานนานาชาติ

น ายณรงค์ศักด์ิ พุทธพรมงคล ประธาน
กรรมการ หอการค้าไทย-จนี กล่าวว่า งานมหกรรม
ห่วงโซ่อุปทานนานาชาติของจีน (หรือ China  
International Supply Chain Expo–CISCE) ถอืได้ว่า 
เ ป็นเวทีส่งเสริมความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทาน 
ทีส่�าคญั และกลายเป็นเวทรีะดบัสงู ส�าหรับการพบปะ 
แลกเปลีย่นองค์ความรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆ พร้อมทัง้ 
ส่งเสริมความร่วมมือท้ังทางธุรกิจการค้าการลงทุน
ระหว่างกนั 

โ ดยหอการค้าไทย-จีน ได้น�าคณะเข้าร่วมงาน 
C ISCE คร้ังที่ผ่านมา รู้สึกประทับใจและเห็นว่า 
มปีระโยชน์ในทางธุรกจิเป็นอย่างมาก ด้วยผูจ้ดังาน 
C ISCE มีศักยภาพสูงที่สามารถน�าผู้ประกอบการ
ส าขาต่างๆ ทั้งจากประเทศจีนและนานาประเทศ 
เข้าร่วมงาน เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิความร่วมมอืในห่วงโซ่ 

อุปทานระดับนานาชาติ ให้มีความเข้มแข็งและ 
สร้างโอกาสส�าหรบัการพฒันาอตุสาหกรรมในระดบั
ภมูภิาค

นายเหรนิ หงปิน ประธานสภาส่งเสรมิการค้า
ระหว่างประเทศแห่งประเทศจนี (CCPIT) กล่าวว่า 
ในโอกาสครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพนัธ์
ทางการทตูไทย-จนี ในปี 2568 นี ้จงึเป็นโอกาสอนัดี  
ทีไ่ด้น�าคณะนกัธรุกจิจนีกว่า 100 คน เดนิทางมา
ป ระเทศไทยเป็นประเทศแรก เพื่อร่วมจัดสัมมนา 
“ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า ไทย-จีน 
2025” พร้อมแนะน�า “งานมหกรรมห่วงโซ่อุปทาน
นานาชาตขิองจนี”

“การทีเ่ลอืกเดนิทางมาประเทศไทยเป็นประเทศ
แรก มาจาก 3 ปัจจยัส�าคญั คอื 1) เพ่ือยกระดบัความ
ร่วมมือทางเศรษฐกจิและการค้า ด้วยจนีมปีระชากร
ชัน้กลางถงึ 500 ล้านคน (จากประชากรทัง้หมดกว่า 
1,400 ล้านคน) จงึเป็นตลาดทีมี่ศักยภาพ โดยการใช้
ประโยชน์จากความตกลง RCEP และ ความตกลงการ
ค้าเสรีอาเซียน-จนี (ACFTA) 2) เพือ่ขยายการลงทนุ
ระหว่างไทยและจนี เพือ่ร่วมพฒันาเศรษฐกจิสเีขยีว 
ส ร้างสภาพแวดล้อมทีด่เีพือ่ส่งเสริมการลงทนุซ่ึงกนั
และกนั และ3) เพือ่ส่งเสริมความร่วมมอืด้านห่วงโซ่
อปุทานของบริษัทและวสิาหกิจไทยและจนี”

 “ธนินท์” ยกย่องบทบาทผูป้ระกอบรุ่นใหม่ 
 ภาคอตุสาหกรรมจีน 

นายธนินท์ เจยีรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือ
เจรญิโภคภณัฑ์ กล่าวสนุทรพจน์ย�า้ถงึความเชือ่มัน่ 
ในศกัยภาพของจนีทีจ่ะสร้างโอกาสในการลงทนุเพือ่
อนาคตท่ีดีกว่า ภายใต้การน�าของ ประธานาธบิดี
สี จิ้นผิง เนื่องจากจีนมีความก้าวหน้าอย่างมาก 
ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นตลาดขนาดใหญ่ เทคโนโลยี
ทีล่�า้สมยั โครงสร้างพืน้ฐานทีแ่ขง็แกร่ง และระบบการ 
ศกึษาทีพ่ฒันาไปอย่างรวดเร็ว โดยในฐานะผู้บริหาร
ของเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ ได้ให้ความส�าคญัต่อการน�า
เ ทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้ในธรุกจิ เพือ่เพิม่ขีดความ

สามารถในการแข่งขนั และตอบสนองความต้องการ
ของตลาดทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะ
อ ย่างยิ่งการพัฒนาโรงงานยุคใหม่ ที่สามารถเพ่ิม
ประสทิธภิาพการผลติได้ถงึ 5 เท่า และลดต้นทุนการ
ผลติลงได้อย่างมาก โดยใช้เงนิลงทนุเท่าเดมิ

“ ขอยกย่องผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของจีน ซ่ึง
มีบทบาทส�าคัญในอุตสาหกรรมการบินอวกาศ
เ อกชน การประมวลผลข้อมลูขนาดใหญ่ และการ
ผลติดาวเทยีมเอกชน เพราะคนรุ่นใหม่เหล่านีจ้ะเป็น
แรงขบัเคลือ่นส�าคญัในอนาคต ในด้านความร่วมมอื 
ท างการค้าระหว่างไทยและจนี ท้ังน้ี ประเทศไทย 
จะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลจากการเป็นศนูย์กลาง 
อาเซียน ด้วยตลาดจนีทีม่ขีนาดใหญ่กว่าประเทศไทย
ถงึ 20 เท่า การลงทนุของผูป้ระกอบการจีนในไทย  
นอกจากจะช่วยสร้างงานแล้ว ยังส่งเสรมิการส่งออก 
ผ ลิตภัณฑ์คุณภาพสูงไปยังตลาดโลกและตลาดจีน
ไ ด้อีกด้วย ขณะเดียวกัน ประเทศไทยมีสถาบัน
พระมหากษัตริย์ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคญัท�าให้การเมือง
มีเสถียรภาพและความมั่นคง ดีต่อการลงทุนของ
บ ริษัทจีน จึงได้เชิญชวนให้บริษัทจีนมาลงทุน 
ในประเทศไทยมากขึน้” นายธนนิท์ กล่าวในทีสุ่ด

ส�าหรับงาน CISCE ครั้งที่ 3 ก�าหนดจัดขึ้น
ระหว่างวนัที ่ 16-20 กรกฎาคม 2568 ทีก่รงุปักกิง่ 
โดยได้คดัเลอืกธรุกจิกว่า 40 แห่ง มาแสดงในงาน 
พร้อมการจดัสมัมนา ใน 6 กลุม่อตุสาหกรรม ได้แก่  
ห่วงโซ่การผลติสมยัใหม่ (Advanced Manufacturing)  
อุตสาหกรรมพลังงานสะอาด (Clean Energy)  
ยานยนต์อัจฉริยะ (Smart Vehicle) เน้นการใช้
พลังงานสีเขียว 100% เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) ชวีติทีม่สีขุภาพทีด่ ี (Healthy Life)  
เป็นส่วนของผลติภัณฑ์สมนุไพรจนี ท่ีขยายความร่วมมือ 
ด้านห่วงโซ่อุปทานกับบริษัทต่างชาติชั้นน�า และ
เกษตรกรรมสเีขยีว (Green Agriculture) นอกจากนี ้
ยังมีโซนจัดแสดงการให้บริการด้านห่วงโซ่อุปทาน 
แบ่งตามหมวดหมู ่เช่น บริการด้านการขนส่งทางเรอื  
เป็นต้น

สุชาติ ชมกลิน่ ณรงค์ศกัดิ ์พทุธพรมงคล ธนนิท์ เจยีรวนนท์  
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“อมตะมุง่มัน่ด�ำเนนิธรุกจิภำยใต้ปรชัญำ “All Win” โดยสร้ำงควำม
สมดุลระหว่ำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกภำคส่วนได้รับ
ประโยชน์อย่ำงแท้จรงิ นอกจำกนี ้ยงัเดินหน้ำสร้ำงสรรค์โอกำสใหม่ในภมูภิำค
อำเซยีนผ่ำนกำรพัฒนำพ้ืนทีแ่ละโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทีเ่ชือ่มโยงเศรษฐกจิโลก 
พร้อมสนบัสนนุกำรพฒันำเศรษฐกจิฐำนรำกในชุมชนโดยรอบ ด้วยโครงกำร
ทีส่ร้ำงรำยได้และยกระดบัคณุภำพชวีติของประชำชนในท้องถิน่”

วกิรม กรมดษิฐ์ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและประธานกรรมการ 

บรษิทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ�ากัด (มหาชน) หรอื AMATA

คณะกรรมการลุ่มน�า้ และระดบัองค์กรผูใ้ช้น�า้ เพือ่
สะท้อนการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

นอกจากนี ้ ยงัมแีผนแม่บทการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรน�า้ 20 ปี (ปรับปรงุช่วงที ่1 พ.ศ. 2566–
2580) ประกอบด้วย 5 ด้าน คอื 1. การจดัการน�า้ 
อุปโภคบริโภค 2. การสร้างความมั่นคงของน�้า 
ภาคการผลติ 3. การจดัการน�า้ท่วมและอทุกภยั  4. การ 
อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรน�้า และ  
5. การบรหิารจดัการ เพือ่บรูณาการทกุหน่วยงาน
ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 
ทีม่เีป้าหมายเป็นตวัชีว้ดัเดียวกนั ท�าให้การจัดท�า 
งบประมาณไม่ซ�า้ซ้อน รวมทัง้แผนแม่บทลุม่น�า้ 

โดยคณะกรรมการลุม่น�า้ องค์กรผูใ้ช้น�า้ และ
ประชาชนในพ้ืนท่ีทีจ่ะมีส่วนร่วมในการจดัท�า ซึง่
ถ่ายทอดจากแผนแม่บทฯ น�า้ 20 ปี ท่ี สทนช. และ 
กนช. ก�าหนดขึน้ เพือ่ลงรายละเอยีดตามบรบิทของ 
ลุ่มน�้านั้นๆ รวมทั้งแผนป้องกันและแก้ไขภาวะ 
น�า้ท่วม-น�า้แล้ง ท่ีเป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการลุม่น�า้ 

สทนช. และ บพท. ร่วมลงนามบันทกึความ
เขา้ใจ “โครงการวิจยัเพื่อพฒันาหลักสตูรกลาง
ด้านการบริหารจดัการทรพัยากรน�า้ ในการพฒันา 
ศักยภาพผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงด้านน�้าและ 
นกับรหิารจดัการทรพัยากรน�า้” หวงัสร้างผูน้�าด้านน�า้ 
ในระดับชุมชนและท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าตามบริบทของ 
พืน้ที ่สอดคล้องการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
เพือ่ป้องกนัภัยด้านน�า้ในทกุมติ ิ และสร้างความ
มัน่คงด้านน�า้อย่างย่ังยนื

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการส�านักงาน
ทรพัยากรน�า้แห่งชาต ิ(สทนช.) กล่าวว่า ประเทศไทย
ประสบปัญหาน�้าหลากหลาย ทั้งน�้าท่วม น�้าแล้ง 
และคณุภาพน�า้ อกีทัง้หน่วยงานบรหิารจดัการน�า้ 
มีมากกว่า 40 หน่วยงาน และอยู่ต่างกระทรวง 
กรม กอง ท�าให้การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
ของประเทศไม่เป็นเอกภาพ โดยเฉพาะในช่วงภาวะ
วิกฤต แต่ละหน่วยงานต่างแก้ไขปัญหาตามภาระ

หน้าที่ของตนเอง จนเกิดความซ�้าซ้อนในการให้
ความช่วยเหลือและการขอรับจัดสรรงบประมาณ 
ท้ังน้ี รัฐบาลเห็นความจ�าเป็นที่จะต้องมีกฎหมาย
เพื่อให้ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้าร่วมกันในทุกมิติอย่างสมดุล
และยัง่ยนื จงึได้ตราพระราชบญัญตัทิรพัยากรน�า้  
พ.ศ. 2561 โดยมี สทนช. เป็นหน่วยงานกลาง 
ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
ของประเทศอย่างบูรณาการ และก�าหนดให้มอีงค์กร 
จดัการน�า้ 3 ระดบั คอื ระดบัชาตคิอืคณะกรรมการ
ทรัพยากรน�้าแห่งชาติ (กนช.) ระดับลุ่มน�้าคือ 

ทีจ่ะต้องสร้างกระบวนการมส่ีวนร่วมกบัประชาชน
ในพืน้ที ่จึงจะประสบผลส�าเรจ็ ทัง้น้ี ยงัมเีป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่เป็นเป้าหมายการ
พฒันาระดบัโลก ทัง้การเข้าถึงแหล่งน�า้สะอาดและ
การสขุาภบิาลท่ียัง่ยนื การเพิม่ผลติภาพการใช้น�า้  
(Water Productivity) รวมทั้งกรอบปฏิญญา 
เซนได เพือ่ลดและป้องกนัความเสีย่งของภยัพบิตั ิ
ทีเ่ก่ียวกับน�า้ ซึง่จะเช่ือมโยงกระบวนการมส่ีวนร่วม
ของประชาชนในระดบัพืน้ท่ีด้วย 

เลขาธิการ สทนช. กล่าวเพิม่เตมิว่า แม้ว่าจะมี 
พ.ร.บ.น�้าและแผนแม่บทฯ น�้า ที่เป็นส่วนส�าคัญ
ในการก�าหนดนโยบายและทิศทางบริหารจัดการ
ทรพัยากรน�า้ของประเทศ แต่สิง่ทีเ่ราหลีกเลีย่งไม่ได้ 
คอื ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ  
(Climate Change) สภาพอากาศแปรปรวน  
เกิดฝนตกหนกัเฉพาะจุด ภยัแล้งและไฟป่าทีม่คีวาม
รุนแรงมากขึน้ รวมท้ังสถานการณ์เอลนโีญ-ลานญีา 
และการแพร่ระบาดของโรค เช่น โควดิ-19 ส่งผลให้

สทนช.พัฒนาหลักสูตรจัดการน�้าทั้งระบบ
เสริมศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-องค์กรผู้ใช้น�้า

แรงงานคนืถิน่มกีารใช้น�า้เพ่ือการเกษตรจ�านวนมาก
สทนช.จึงเร่งขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคง

ด้านน�้าให้เกิดความยั่งยืน โดยการเสริมสร้างการ
องค์ความรูด้้านคณุภาพน�า้และสร้างความเข้มแขง็
ให้กับผู้น�าชมุชนและเครือข่ายภาคประชาชนในการ
บรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ชมุชน ทีผ่่านมา สทนช. 
ได้รับความร่วมมอืจากหลายหน่วยงาน อาท ิร่วมกับ
สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน�า้ (องค์การมหาชน) 

“การลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ จะ
เป็นการพัฒนาหลักสูตรกลางเพื่อสร้างพื้นฐาน
องค์ความรู้ให้กับผู้น�าชุมชน ผู้น�าท้องถิ่น และ
กลุ่มผู้ใช้น�้าภาคส่วนต่างๆ ได้เรียนรู้การปรับตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์ด้านน�้าทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤต รวมท้ังการพัฒนาหลักสูตร Water 
Academy ส�าหรับนกับริหารจัดการทรพัยากรน�า้
ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เพื่อก่อเกิด
ความร่วมมอืและความสัมพนัธ์อนัดีในการบรหิาร
จัดการทรัพยากรน�้าระหว่างภาคส่วนต่างๆ ตรง
ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.น�้า ในการบูรณาการ 
การท�างานของทกุภาคส่วน อันจะเป็นการขยายผล
ในการร่วมขบัเคล่ือนการบริหารจัดการทรพัยากรน�า้ 
ของประเทศให้เกิดความยัง่ยนืต่อไป” เลขาธกิาร 
สทนช. กล่าว

สรุสห์ี กติตมิณฑล

ในการด�าเนนิการหลกัสตูรการสร้างความเข้มแขง็
ของชมุชน ด้วยการน�าต้นแบบพพิิธภณัฑ์ธรรมชาติ
จัดการทรัพยากรน�้าชุมชนตามแนวพระราชด�าริ
มาขยายผล ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ด�าเนินการหลักสูตร
การพัฒนาผลผลิตการเกษตรและผลิตภาพน�้า 
ของชมุชน ยกระดบัสูก่ารรบัรองมาตรฐาน และร่วมกบั 
ศนูย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาต ิ ด�าเนนิการหลกัสตูร
การพัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตน�้าประปา 
ให้มีคณุภาพ ตามมาตรฐานน�า้อปุโภคบรโิภค 
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BAFS ลยุเชือ่มท่อน�ำ้มันสำยเหนือ 
ยกระดบัขนส่งน�ำ้มนักระจำยสูภู่มภิำค

BAFS ส่ง บริษัท บาฟส์ขนส่งทางท่อ 
จ�ากัด (BPT) จบัมอื บรษิทั ท่อส่งปิโตรเลยีม
ไทย จ�ากัด (Thappline) เดินหน้าโครงการ
เชื่อมต ่อระบบท ่อขนส ่งน�้ ามันสายเหนือ 
ระยะท่ี 3 (สระบรุ-ีอ่างทอง) เช่ือมโยงโครงข่าย
การขนส่งน�า้มนัเชือ้เพลงิผ่านระบบท่อส่งน�า้มนั
ใต้พืน้ดนิภาคตะวนัออกสูภ่าคเหนอื ยกระดบัการ 
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความ
มัน่คงด้านพลงังานของประเทศ มุง่เน้นลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก้าวสู่การเปลี่ยนผ่าน 
สู่สงัคมคาร์บอนต�า่ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการ 
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ BAFS ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล 
ประธานกรรมการบริหาร BAFS และ ประธาน
กรรมการ บริษทั บาฟส์ขนส่งทางท่อ จ�ากดั เป็น
ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างโครงการ
เชือ่มต่อระบบท่อขนส่งน�า้มนัสายเหนือระยะที ่ 3  
(สระบุรี-อ่างทอง) โดยมี ม.ล.ณัฐสิทธ์ิ ดิศกุล 
กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ BAFS พร้อมด้วย นาย
ฉตัรชยั พรหมเลศิ ประธานกรรมการ บรษิทั ปตท. 
จ�ากัด (มหาชน) ม.ล. ปีกทอง ทองใหญ่ ประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร  บรษัิท ปตท. น�า้มันและการค้าปลกี  
จ�ากัด (มหาชน) (OR) และคณะผูบ้รหิารให้เกียรติ
ร่วมพิธฯี

ม.ล. ณฐัสทิธิ ์ดศิกุล  กรรมการผูอ้�านวยการ 
ใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 
จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บรษัิท บาฟส์ขนส่ง
ทางท่อ จ�ากัด (BPT) บริษัทในเครือกลุ่มบริษัท 

สามารถรับน�้ามันจากโรงกลั่นภาคตะวันออกอีก  
5 โรงกลัน่ ลดความเหลือ่มล�า้ของราคาน�า้มนัระหว่าง 
ภาคเหนอืและกรุงเทพมหานคร รวมถงึปรมิณฑล 

อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งน�้ามัน
ของประเทศ ให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ได ้
น�า้มนัทีม่คุีณภาพ สะอาด บรสิทุธิ ์และมกีารสญูเสยี 
น�า้มันจากการขนส่งน้อยทีส่ดุ ลดต้นทนุจากการ
ขนส่งและการจัดเก็บน�้ามัน รองรับการขยายตัว
ของเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะใน
ภาคการท่องเที่ยวและการบริการ อีกทั้งช่วยลด
ปัญหาการจราจรและลดอุบติัเหตุ ซ่ึงอาจเกดิขึน้
จากการขับขี่ระยะไกล รวมถึงลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมขานรบัการเปลีย่นผ่าน
ด้านพลงังานสูส่งัคมคาร์บอนต�า่ของไทยในอนาคต 

“การเดินหน้าขยายโครงข่ายท่อขนส่งน�้ามัน  
รองรับความต้องการใช ้น�้ามันของประเทศ 

กกพ.เสนอลดค่าไฟทนัที 17 สตางค์ 
ตดัค่าใช้จ่าย ยดึหลกัสะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิ

“กกพ.เสนอลดค่าไฟทนัท ี17 สตางค์ เป็น
ข้อเสนอค้างเก่าต้ังแต่ปี 65 ตดัค่าใช้จ่ายนโยบาย 
ภาครฐัออกทัง้หมด ยดึหลกัสะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จริง  
คืนความเป็นธรรมให้กับประชาชน จ่ายค่าไฟ 
ต�า่กว่าหน่วยละ 4 บาท”

ดร.พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ เลขาธิการ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน 
(ส�านกังาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการ
ก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ. 
มีมติให้ส�านักงาน กกพ. น�าเสนอทางเลือกให้
ภาคนโยบายทบทวนและปรับปรุง เงื่อนไขการ
สนบัสนนุทัง้ในรปูแบบส่วนเพิม่ราคารับซือ้ไฟฟ้า 
(Adder) และ Feed in Tariff (FiT) ผ่านการ
อุดหนุนราคารับซื้อไฟฟ้าในกลุ ่มผู ้ผลิตไฟฟ้า 
รายเล็ก (SPP) และกลุม่ผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก 
(VSPP) เพ่ือให้การอดุหนนุ Adder และ Feed 
in Tariff (FiT) สะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จริง และท�าให้ 
ค่าไฟสามารถปรบัลดลงได้ทนัทปีระมาณหน่วยละ  
17 สตางค์ จากค่าไฟฟ้าในปัจจบุนัเฉลีย่อยูท่ีห่น่วยละ  
4.15 บาท โดยคาดหวังว่าจะสามารถลดภาระ 
ค่าครองชพีให้กบัพีน้่องประชาชนอีกทางหน่ึง  

“ก่อนหน้านีใ้นช่วงวกิฤตการณ์ราคาพลงังาน 
2-3 ปีที่ผ่านมา ท�าให้ต้นทุนเชื้อเพลิงการผลิต
ไฟฟ้ามีราคาที่สูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อการ

เทคโนโลยพีลงังานหมนุเวยีนทีท่�าให้เกดิการลดลง
ต้นทนุในการผลติไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง จึงน่าจะเป็น
ช่วงเวลาทีเ่หมาะสมในการเสนอให้ทบทวนเงือ่นไข
การรับซือ้ดงักล่าว

ช่วงต้นปี 2565 เกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครน 
ท�าให้ราคาก๊าซธรรมชาติเหลวพุ่งสูงขึ้นเกือบ  
6 เท่าตัว กกพ.แก้ปัญหาเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้า 
หลายประการ และมีประการหนึง่ทีย่งัไม่ได้ด�าเนนิการ 
นัน่คอื กกพ. มมีติเมือ่เดือนตลุาคม 2565 เสนอ
ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
ตามมาตรา 11(12) โดยขอให้ฝ่ายนโยบายจดัการ
กับต้นทุนค่าไฟฟ้าในส่วนค่าใช้จ่ายตามนโยบาย
รฐั (Policy Expense) อนัประกอบด้วย โครงการ 
Adder และ Feed in Tariff (FiT) ซึง่มต้ีนทุนการ
รบัซือ้ไฟฟ้าสงูกว่าราคาต้นทนุจรงิในภาวะปัจจบุนั 
และโครงการผลติไฟฟ้าแบบ Adder  เหล่านีไ้ม่มี
วนัสิน้สดุสญัญา เป็นเหตุให้ประชาชนต้องแบกรบั
ภาระค่าไฟฟ้าโดยไม่จ�าเป็น และเป็นหน้าที ่กกพ. 
ตามพระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน 
พ.ศ. 2550 มาตรา 65(1) ซึง่บญัญัตไิว้ว่า

“ภายใต้นโยบายและแนวทางทีค่ณะกรรมการ
นโยบายพลงังานแห่งชาตใิห้ความเหน็ชอบ ให้คณะ 
กรรมการก�าหนดหลักเกณฑ์การก�าหนดอัตรา 
ค่าบรกิารของผู้รับใบอนญุาตแต่ละประเภท โดยมี
แนวทางดงัต่อไปนี้

(1) ควรสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงและค�านึง
ถงึผลตอบแทนทีเ่หมาะสมของการลงทนุของการ
ประกอบกจิการพลงังานท่ีมปีระสทิธิภาพ”

หากมีการปรับปรุงราคารับซื้อไฟฟ้าในกลุ่ม 
Adder และ Feed in Tariff ให้สะท้อนต้นทนุ
ทีแ่ท้จรงิ 

เช่น ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รับซื้อ 
ในอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งหน่วยละ 3.1617 บาท 
บวกกับค่าส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) 
หน่วยละ 8 บาท (10 ปี) รวมแล้วเป็นค่าไฟฟ้า
หน่วยละ 11.1617 บาท ซ่ึงแพงกว่าอตัรารบัซือ้
ที่ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
ค�านวณไว้ในโครงการการจดัหาไฟฟ้าจากพลงังาน
หมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี  
2565-2573 ส�าหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง  
พ.ศ. 2565 และในส่วนเพิม่เติม พ.ศ. 2567 หน่วยละ  
2.1679 บาท หลายเท่าตัวหรอืมส่ีวนต่างหน่วยละ 

8.9938 บาท หากน�าส่วนต่างนี้ออกไปจากสูตร
ค�านวณค่าไฟฟ้า ก็จะท�าให้ค่าไฟฟ้าลดลงทันที 
และไม่กระทบต่อผูป้ระกอบการด้วย 2 เหตผุลคอื

1. ผูป้ระกอบกจิการผลติไฟฟ้าผ่านจุดคุม้ทนุ
แบบ Adder และได้รบัค่าตอบแทนจากโครงการ
พอสมควร จงึควรปรบัค่าไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทนุ
ที่แท้จริง 2. การรับซ้ือไฟฟ้าในอดีตหน่วยละ 
11.1617 บาท เนือ่งจากอปุกรณ์การผลติไฟฟ้าจาก
แผงพลังงานแสงอาทิตย์มต้ีนทุนสงู แต่ในปัจจบุนั
ราคาอุปกรณ์ดงักล่าวลดลงมาก ราคาไฟฟ้าทีร่ฐั 
รบัซือ้ควรลดลงตามมาด้วยเช่นกนั หรือแม้โครงการ 
ผ่าน 10 ปีและเงนิอดุหนนุ 8 บาทหมดไปแล้ว แต่
ราคารับซ้ือก็ยังอยู่ที ่3.1617 บาท ซ่ึงแพงกว่าราคา
ที ่สนพ. ค�านวณในปี 2565 หน่วยละ 2.1679 บาท 
ซึง่มส่ีวนต่างเป็นเงนิหน่วยละ 0.9938 บาท ถอืเป็น
ก�าไรทีผู่ป้ระกอบการไม่ควรได้รับ 

ประการส�าคญั สญัญารบัซือ้ไฟฟ้าในกลุม่นีร้ะบุ 
ว่าให้ต่อสญัญาโดยอตัโนมตั ิหมายความว่า ไม่มวีนั
สิน้สดุสญัญา หากไม่มกีารปรบัปรุงอตัราการรบัซือ้

บาฟส์ (BAFS Group) ผู้ให้บริการขนส่งน�้ามัน 
เชือ้เพลงิผ่านระบบท่อส่งน�า้มนัใต้ดนิ ด้วยเทคโนโลย ี
ทีท่นัสมยั มาตรฐานการบรหิารจดัการและความ
ปลอดภยัระดบัสากล มีรากฐานการด�าเนนิธรุกิจ
ด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม มา
ตลอด 33 ปี ส�าหรับความคืบหน้าการก่อสร้าง 
ส่วนต่อขยายระบบท่อขนส่งน�า้มันสายเหนอืระยะท่ี 3  
(สระบุรี-อ่างทอง) พร้อมเริ่มด�าเนินการก่อสร้าง 
ในไตรมาสที ่1/2568 ต้ังเป้าเปิดให้บริการเชงิพาณชิย์ 
ภายในปี 2569 โดยเร่ิมรับน�้ามันจากคลังน�้ามัน
สระบรุขีอง Thappline เชือ่มต่อกบัระบบท่อขนส่ง
น�า้มนัสายเหนอืระยะที ่1 บรเิวณจังหวดัอ่างทอง 
ระยะทางประมาณ 52 กโิลเมตร หลงัการก่อสร้าง
แล้วเสรจ็จะท�าให้ระบบท่อขนส่งน�า้มนัของ BPT 
มรีะยะทางรวม 726 กโิลเมตร นบัเป็นท่อขนส่ง
น�้ามันที่ยาวท่ีสุดและทันสมัยที่สุดของประเทศ 
และเป็นระบบท่อส่งน�า้มนัท่ียาวทีส่ดุในอาเซยีน 

ทั้งนี้ โครงการส่วนต่อขยายระบบท่อขนส่ง
น�า้มนัสายเหนอืระยะที ่3 สระบรุ-ีอ่างทอง ถอืเป็น
ก้าวส�าคญัของ บรษิทัฯ ในการพฒันาระบบโครงข่าย 
ท่อขนส่งน�้ามันของประเทศให้ครอบคลุมพื้นที ่
ภาคเหนอืและภาคตะวนัออกได้อย่างสมบูรณ์ สอดรบั 
กับทิศทางและนโยบายของกระทรวงพลังงาน 
ทีมุ่่งส่งเสรมิการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการ
ขนส่งพลังงานของประเทศ โดยคลงัน�า้มนัพิจติร 
และคลงัน�า้มนันครล�าปาง ถอืเป็นจุดยทุธศาสตร์หลัก 
ในด้านการเก็บส�ารองน�้ามันของภาคเหนือ  
และเป็นจุดจ่ายน�้ามันที่ส�าคัญไปยังประเทศ 
เพือ่นบ้าน ช่วยให้ผูป้ระกอบการในพืน้ทีภ่าคเหนอื

ปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง และ กกพ. เอง
ก็ได้รับมอบหมายจากภาคนโยบายให้ท�าการ
ศึกษาทบทวนมาตรการบรรเทาผลกระทบ 
ค่าไฟฟ้า เพือ่ลดค่าครองชพีให้พีน้่องประชาชน ซ่ึง 
กกพ. ได้น�าเสนอมาตรการในหลายๆ ทางเลือก
เพื่อบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า และทางเลือกหนึ่ง 
ในขณะนัน้คอื การทบทวนและปรับปรุงเง่ือนไขการ 
รบัซ้ือไฟฟ้าจากกลุม่ผู้ผลติไฟฟ้า SPP และ VSPP 
พลงังานหมนุเวยีน ตอนนี ้กกพ. เหน็ว่า ปัจจบุนั
สถานการณ์เหมาะสม จึงได้หยิบยกขึ้นมาหารือ 
และให้ส�านักงาน กกพ. น�าเสนอภาคนโยบาย 
เพื่อทบทวนและเป็นทางเลือกในการลดค่าไฟให ้
พีน้่องประชาชนได้อกีทางหนึง่” ดร.พลูพฒัน์ กล่าว 

ดร.พูลพฒัน์ กล่าวเพ่ิมเตมิว่า ทีผ่่านมา การ
รับซื้อไฟฟ้าจากกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าดังกล่าวข้างต้น 
เมื่อครบก�าหนดอายุสัญญารับซ้ือไฟก็ได้รับการ
ต่อสัญญาในเง่ือนไขเดิมและให้ได้รบัการอดุหนนุ
ราคารับซื้อมาอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายเดิม 
ที่ต้องการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ 
โรงไฟฟ้าขนาดเลก็ และรองรบัปริมาณความต้องการ 
เพิม่ปรมิาณไฟฟ้าสะอาดเข้ามาในระบบให้มากขึน้  
ปัจจุบันผู้ประกอบการกลุ่มนี้มีพัฒนาการอย่าง 
ต่อเน่ือง มีความพร้อม สามารถรบัมอืกบัการแข่งขนั 
ในธรุกจิไฟฟ้าได้ด ีท่ามกลางการแข่งขนัและพฒันา

ไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิ ผูป้ระกอบกิจการ
กจ็ะได้ก�าไรเกนิควร อนัเป็นการสร้างภาระให้กบั
ประชาชนโดยไม่มวีนัสิน้สดุ

จากการเปิดรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน
กรณีค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) งวดเดือนมกราคม- 
เมษายน 2568 ได้ระบคุ่าใช้จ่ายภาครฐั (Policy 
Expense) จากการรบัซือ้ไฟฟ้าในกลุม่ Adder และ 
FiT รวมอยูใ่นค่าไฟฟ้าหน่วยละ 17 สตางค์ หาก 
คณะรัฐมนตรีหรือ กพช. ก�าหนดนโยบายปรับ 
ค่าไฟฟ้ารบัซือ้ในส่วนนีใ้ห้สะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิ กจ็ะ 
ลดค่าไฟฟ้าได้ทนัที 17 สตางค์ หากค่าไฟฟ้าหน่วยละ  
4.15 บาท กจ็ะลดลงเหลอืหน่วยละ 3.89 บาท 

พลูพฒัน์ ลสีมบติัไพบลูย์ 

ได้ครอบคลมุยิง่ขึน้ นบัเป็นความภาคภูมใิจของกลุม่
บรษัิท ตามพันธกจิขับเคลือ่นธุรกจิให้เตบิโต ด้วย
การรกัษาสมดลุระหว่างความมัน่คงด้านพลงังาน 
และความยัง่ยนื พร้อมน�าเทคโนโลยแีละนวตักรรม
ทีท่นัสมัย เพิม่ประสทิธภิาพการขนส่งน�า้มนัทาง
ท่อ ตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้า ยกระดบั 
การให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วย 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่น้อยกว่า 50,000 ตนั 
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือคิดเป็น 
การปลูกต้นไม้ 5.2 ล้านต้น ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท 
บาฟส์ มุง่มัน่และพร้อมมส่ีวนร่วมในการขบัเคลือ่น
ประเทศไทยให้บรรลเุป้าหมายความเป็นกลางทาง 
คาร์บอน (Carbon Neutrality) ผ่านการด�าเนนิงาน 
ในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และ 
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสทุธ ิ
เป็นศนูย์ (Net Zero Emissions) ในระดบัประเทศ
ต่อไป”

‘กรมทะเล’ น�านกัด�าน�า้เพือ่การอนรุกัษ์ฯ 
ส�ารวจปะการงั-ระบบนิเวศทางทะเล 
เกาะครก เกาะสาก จ.ชลบรุี

นายอุกกฤต สตภูมินทร์ รองอธิบดีกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า กรม
ทรพัยากรทางและชายฝ่ัง (ทช.) โดยกองอนรุกัษ์
ทรพัยากรทางทะเล (กอท.) น�าคณะลงพืน้ท่ีด�าน�า้
ส�ารวจทรัพยากรปะการังและระบบนิเวศใต้ท้อง
ทะเล ในพื้นที ่ เกาะครก และเกาะสาก จังหวัด
ชลบุรี ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพนักด�าน�้า
เพือ่การฟ้ืนฟแูละอนรุกัษ์ทรพัยากรทางทะเล ใน
หลกัสตูร “การด�าน�า้เบือ้งต้น” (Open water) 
รุน่ท่ี 1 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 น�าโดย
นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พร้อมด้วยนายเผด็จ ลายทอง รองอธิบดีกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง นายปรานต์  
ดลิกคณุากลุ ผูอ้�านวยการกองอนรุกัษ์ทรพัยากร
ทางทะเล และนายสเุทพ เจือละออง ผู้อ�านวยการ 
ส�านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่ี 2 
(ชลบุรี) ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ  
ครูฝึกด�าน�้า สื่อมวลชน ศิลปิน นักแสดง และ 
ผูท่ี้สนใจ ร่วมลงพืน้ท่ี 

ส�าหรบัการด�าเนนิโครงการดงักล่าว โดยแบ่ง
การฝึกอบรมออกเป็น 3 ภาค ดังนี ้1. ภาคทฤษฎี 
จดัอบรม ณ ห้องประชมุล�าแพน ชัน้ 9 กรม ทช. 2. ภาค 
ปฏบิตัจัิดอบรม ณ สโมสรสระว่ายน�า้หมูบ้่านผาสกุ 
ชอยพฒันาการ 65 เขตสวนหลวงกรงุเทพมหานคร 
และ 3. ภาคทะเล จดัฝึกบริเวณเกาะล้าน เกาะครก 
เกาะสาก จงัหวดัชลบรุ ีซึง่โครงดงักล่าวด�าเนนิการ 
ภายใต ้แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน�้า 
และสร้างการเติบโตบนคณุภาพชวิีตท่ีเป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซ่ึงมีเป้าหมายเล็งเห็นถึง
ความสมบรูณ์ของปะการงั แหล่งหญ้าทะเล และ
ระบบนิเวศทางทะเล 

โดยกรม ทช. ได้มีเป้าหมายด�าเนินการฟื้นฟู 
แนวปะการงั ไม่น้อยกว่า 540 ไร่ หรอืจ�านวน 865,000 กิง่  
และด�าเนินการติดตั้งทุ่นการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง 
ทะเล เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการพื้นที ่
แนวปะการงัของประเทศไทย 16 จงัหวดั รวม 35 แห่ง  
ซึง่ทีผ่่านมาหน่วยงานของกรม ทช. โดยส�านกังานบรหิาร 
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังท่ี 1-10 ได้ด�าเนนิการ 
ปลกูฟ้ืนฟปูะการงัในพืน้ท่ีรบัผดิชอบ ภายได้โครงการ
ฟ้ืนฟูปะการงัแบบบรูณาการโดยการมีส่วนร่วม และ
จะต้องมีการติดต้ังทุ่นจอดเรอื และทุ่นแสดงแนวเขต
ป้องกันการทิ้งสมอท�าลายแนวปะการังทุกจังหวัด
ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของหน่วยงานกรม ทช. ให้
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา เนือ่งจากเจ้าหน้าท่ีของ
กรม ทช. มีจ�านวนจ�ากดั การด�าเนนิงานปลกูฟ้ืนฟู
ปะการงั การตดิตัง้ทุน่จอดเรอื การส�ารวจการเกาะ
ติดตามวัสดุลงเกาะ การจัดวางปะการังเทียม ของ
หน่วยงานและ สทช. 1-10 ท่ีผ่านมาจ�าเป็นจะต้อง 
อาศยัแรงงาน หรอืการมส่ีวนร่วมจากนักด�าน�า้อาสาสมัคร  
จงึจะสามารถด�าเนนิการได้ตามจ�านวนและแล้วเสรจ็
ตามจ�านวนเป้าหมาย 

ดงันัน้ กรม ทช. จงึมคีวามจ�าเป็นต้องมกีาร 
จัดฝึกอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัการด�าน�า้เบือ้งต้น การ 
ด�าน�า้ลกึ การด�าน�า้แบบกูภ้ยั ให้กับอาสาสมคัรและ
ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีของกรม ทช. 
ซึ่งเป็นภารกิจส่วนหนึ่งของหน่วยงาน เพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟแูละอนรุกัษ์ทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง ช่วยลดปัญหาข้อจ�ากดั การ 
ขาดอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและ
ช่วยประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย อีกทั้งความ
ปลอดภยัในการด�าน�า้ เป็นการพฒันาเพิม่ศกัยภาพ
และเพิ่มจ�านวนของอาสาสมัครเพื่อช่วยในการ
ฟ้ืนฟูและอนรุกัษ์ทรพัยากรทางทะเลได้อกีด้วย

จากการด�าน�้าติดตามและส�ารวจทรัพยากร
ปะการังและระบบนิเวศใต้ท้องทะเล ในพื้นที่ 
บริเวณเกาะครกและเกาะสาก จงัหวดัชลบรุ ีภาพรวม 
พบปะการังหลากหลายชนิดมีความสมบูรณ์  
เหมาะกบัเป็นแหล่งทีอ่ยูอ่าศัยของสิง่มชีวีติหลาก
หลายชนิดในทะเล เช่น ปลาการ์ตูน เต่าทะเล  
และในส่วนบรเิวณหาดเกเร กรม ทช. ได้ด�าเนนิการ 
ย้ายปะการังมาปลูก โดยการน�าเศษชิ้นส่วน
ปะการังขนาดเล็กในพื้นที่มายึดติดให้มั่นคง 
ด้วยการยดึกับอฐิบลอ็ค จากการส�ารวจเบือ้งต้นพบว่า 
ปะการังท่ีย้ายปลูกมีอัตรารอดสูงและเติบโตได้ดี  
แนวปะการงัท่ีเคยเสือ่มโทรมมีความสมบรูณ์ดมีาก 
และมีการปกคลุมของปะการังมีชีวิตเพิ่มมากข้ึน 
โดยปะการังเป็นตัวบ่งชี้สุขภาพของระบบนิเวศ
ทางทะเล การอนุรักษ์ปะการังจึงมีความส�าคัญ
ต่อความสมดุลของธรรมชาติและความยัง่ยนืของ
สิง่แวดล้อมโลก 

นอกจากนี้ ตนได้ร่วมด�าน�้าเก็บกู้เศษผ้าใบ
หลงัคาเรอืร่วมกบัครสูอนด�าน�า้ บริเวณเกาะครก 
ซึง่เป็นขยะทะเลชิน้ใหญ่ปกคลมุแนวปะการงั หาก
อยู่ในทะเลเป็นเวลานาน อาจส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศใต้ท้องทะเล และสร้างความเสียหาย 
ให้กบัแนวปะการงั ภายหลงัจากเสรจ็สิน้ภารกจิด�าน�า้ 
ตดิตามและส�ารวจทรพัยากรปะการงัและระบบนิเวศ 
ใต้ท้องทะเล ได้มีการมอบใบประกาศเกียรตบัิตร
ส�าหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตร “การด�าน�้าเบื้องต้น” 
(Open water) รุน่ที ่1 จ�านวน 20 ท่าน โดยทกุคน 
สามารถน�าทักษะ ความรู้ในการด�าน�้าเบื้องต้น
ไปใช้ให้ให้เกดิประโยชน์และถกูวธิ ี รวมถงึยงัเป็น
ก�าลังส�าคัญหรือเครือข่ายช่วยปฏิบัติงานภารกิจ
ใต้น�า้ในการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟทูรพัยากรทางทะเล
และชายฝ่ังของกรม ทช. ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
และมคีวามปลอดภยั “นายอกุกฤต รองอธบิดฯี 
กล่าวท้ิงท้าย”

จากประมาณการตลอดทัง้ปี 2568 คาดว่าจะมกีาร 
ใช้ไฟฟ้า 195,000 ล้านหน่วย หากลดได้หน่วยละ  
17 สตางค์ จะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับ
ประชาชนได้ 33,150 ล้านบาท 

นายวรวิทย์ ศรอีนนัต์รกัษา กรรมการก�ากบั
กิจการพลังงาน กล่าวว่า กรณีมีการแพร่ข่าวให้

ประชาชนเกิดความเข้าใจผดิ ใช้เทคนคิการสือ่สาร
ด้วยการน�าผลกระทบมาสร้างความน่าสนใจ  
(Interesting) โดยบิดเบือนว่าการจัดหาไฟฟ้า
ราคาหน่วยละ 2.1679 บาท จะท�าให้ค่าไฟฟ้าตาม 
บ้านเรอืนแพง เม่ือประชาชนได้ยินว่า “ค่าไฟฟ้าแพง” 

จงึเกดิความสนใจและตดิตามเรือ่งนี ้และแสดง
ปฏิกิริยาต่อต้าน จนการด�าเนินโครงการประสบ
ปัญหา ส่วนผูบ้ดิเบอืนข้อเทจ็จรงิจะมวีตัถปุระสงค์
อืน่ใด ผมไม่ทราบ เพยีงแต่เกรงว่า การบดิเบอืน 
ข้อเท็จจริงดังกล่าวจะท�าให้ประชาชนซึ่งมีความ 
ยากล�าบากทางเศรษฐกจิอยูแ่ล้ว เกดิความวติกกงัวล  
ทั้งๆ ที่เรื่องดังกล่าวปราศจากความเป็นจริง 

อย่างสิน้เชงิและอาจท�าให้นกัลงทนุทัง้ในประเทศ 
และต่างประเทศ รับทราบข้อความบิดเบอืนแล้วเกดิ 
ความไม่มัน่ใจต่อการจดัเตรยีมไฟฟ้าจากพลงังาน
สะอาดไว้รองรับการลงทุน และเปลี่ยนแผนการ
ลงทุนไปประเทศอื่น อันจะส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ผมจึงขอชี้แจง 
ข้อเท็จจรงิดังนี้ 

1. การได้มาซ่ึงไฟฟ้าแบ่งเป็น 2 ส่วน 1.1 การ
รบัซ้ือไฟฟ้า มาจากฝ่ายนโยบายทีก่�าหนดปริมาณ
รบัซ้ือ ราคารบัซือ้ ประเภทเชือ้เพลงิ และวิธกีาร
จดัหา ฉะน้ันต้นทนุรบัซือ้ไฟฟ้าจะขึน้อยูกั่บส่วนนี้  
1.2 การขายไฟฟ้าให้ประชาชน อยู่ภายใต้การ
ก�ากับของ กกพ. ซ่ึงมีหน้าที่น�าต้นทุนด้านต่างๆ 
มาค�านวณและตัดทอนต้นทุนท่ีไม่จ�าเป็นออกไป 
ทีผ่่านมา กกพ. ตดัทอนค่าก๊าซโดยเรยีกคนืมูลค่า  
Shortfall เกือบ 2 หมื่นล้านบาท เอามาลด 
ค่าไฟฟ้า ลดค่าบริการในบิลค่าไฟฟ้า เดือนละ  
39 บาท เหลอื 24 บาท ลดค่าบรกิารผ่านท่อก๊าซ  
จากข้อเท็จจริงนี้ขอสรุปว่า ราคารับซื้อไฟฟ้า 
2.1679 บาท เป็นการด�าเนนิงานของฝ่ายนโยบาย

2. การรับซ้ือไฟฟ้าหน่วยละ 2.1679 บาท ไม่ได้
ท�าให้ค่าไฟบ้านแพงหรอืไม่ได้สร้างความเดอืดร้อน
ให้กับประชาชน เพราะไฟฟ้าในส่วนนีผ้ลติมาเพือ่
ขายให้กับนักลงทุนที่ต้องการใช้พลังงานสะอาด
และมอีตัราทีส่งูกว่าไฟบ้าน ฉะนัน้ แม้ยกเลิกการ
รบัซือ้ไฟฟ้าหน่วยละ 2.1679 บาทไปแล้ว ไม่ได้
ท�าให้ค่าไฟบ้านถูกลง เพราะค่าไฟฟ้าจากกลุ่ม 
Adder และ FiT ซึง่มรีาคาหน่วยละ 3.1617 ถึง 
11.1617 บาท ฝังอยู่กบัค่าไฟบ้าน ส่วนอัตราค่า
ไฟฟ้าจากพลงังานสะอาดท่ี กกพ.จัดหาไปแล้วนัน้ 
ไปคิดกบันกัลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ แสดงให้ 
เห็นว่า ผูใ้ช้ไฟฟ้าทัง้สองส่วนนีไ้ม่มีความเก่ียวข้องกนั 
ในเร่ืองของราคาค่าไฟ

3. จากตัวเลขต้นทุนการรับซื้อไฟฟ้าตาม
ประเภทเช้ือเพลงิ (Generation Mixed) เช่น ลกิไนต์ 
1.52 บาท น�า้ 1.45 บาท ก๊าซ 3.18 บาท เป็นต้น 
เมือ่น�าราคาทัง้หมดมาหาค่าเฉลีย่ พบว่า ต้นทุน
การผลิตไฟฟ้าเฉลีย่อยูท่ี ่3.02 บาท ดงัน้ัน การน�า
ไฟฟ้าทีม่รีาคารบัซ้ือต�า่กว่า 3.02 บาทเข้าระบบ 
กจ็ะท�าราคาค่าไฟเฉลีย่ลดลง ในทางตรงกนัข้าม  
หากน�าไฟฟ้าทีม่ต้ีนทนุการรบัซือ้สงูกว่า 3.02 บาท
มาเพิม่ในระบบ กจ็ะท�าให้ราคาค่าไฟเฉลีย่สงูขึน้ 
ตวัเลขนีจ้ะท�าให้ประชาชนเห็นว่า ควรจัดการกบั  
Adder กับ Feed in Tariff ซึ่งมีต้นทุนตั้งแต่ 
3.1617 ถึง 11.1617 บาทโดยเร็ว และจัดหา
ไฟฟ้าทีม่รีาคาต�า่กว่า 3.02 บาท เพ่ือให้ค่าไฟฟ้า
เฉลีย่ลดลงเรือ่ยๆ

วรวทิย์ ศรอีนนัต์รกัษา



ปีที่ 19 ฉบับที่ 445 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2568   15พลังงาน/สิง่แวดล้อม

อุทยานฯ รับฟังความคิดเห็นการควบคุมก�าเนิดช้างป่า
หวังแก้ปัญหาช้างป่าเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบกับประชาชน

กรมอทุยานแห่งชาต ิ สตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื 
จดัประชมุรบัฟังความคดิเห็น “โครงการประชมุ
ชี้แจงสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาช้างป่า  
และรับฟังความคิดเห็นการควบคุมก�าเนิด 
ช้างป่า” โดยมี ตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจาก 
ช้างป่ารอบพืน้ท่ีอนรุกัษ์ จ�านวน 137 คน ตวัแทน 
นกัวชิาการ จ�านวน 40 คน ตวัแทนกลุ่มคนรักษ์ช้าง  
จ�านวน 50 คน คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาติดตามผลการด�าเนินงานและศึกษา
แนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืน 
รวมทั้งมาตรการเยียวยาความเสียหายให้กับ
ประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบ สภาผูแ้ทนราษฎร 
จ�านวน 23 คน 

นายอรรถพล เจรญิชนัษา อธบิดีกรมอทุยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กล่าวว่า  ส�าหรบัการ
จดัประชมุชีแ้จงสถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
ช้างป่า และรบัฟังความคดิเหน็การควบคมุก�าเนดิ 
ช้างป่า ครั้งนี้ เนื่องจากความจ�าเป็นเร่งด่วน 
ในการแก้ไขปัญหาท่ีได้รับผลกระทบจากช้างป่า 
และสตัว์ป่า ซ่ึงปัจจบัุนพบว่ามช้ีางป่าทีอ่าศยัอยูต่าม 

ศักยภาพในการรองรับประชากรช้างป่าและ 
สตัว์ป่าได้มากขึน้ โดยการจดัท�าแนวป้องกนัช้างป่า
และสตัว์ป่าออกนอกพืน้ที ่ และจดัให้มเีจ้าหน้าที่
เฝ้าระวงั ผลกัดนั และควบคมุช้างป่าและสตัว์ป่า 
ทีอ่อกมานอกพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์ ตลอดจนการควบคมุ 
ประชากรช้างป่าหรือการชะลอการเกิดช้างป่า 
ซึ่งเป็นอีกแนวทางส�าคัญที่จะลดผลกระทบจาก
ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอก
พืน้ท่ีอนรุกัษ์อย่างเป็นรูปธรรม 

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื ได้ 
ด�าเนินตามแนวทางคณะกรรมการอนุรักษ ์
และจดัการช้าง ตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหา
ช้างป่า 6 ด้าน เพือ่ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานอนรัุกษ์ 
และจดัการช้างในภาพรวมให้เป็นไปอย่างมรีะบบ 
เหมาะสม และยัง่ยนื ประกอบด้วย 1. การจดัการ
พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างป่า  
2. แนวป้องกนัช้างป่า 3. ชดุเฝ้าระวงัและผลกัดนัช้างป่า  
และเครอืข่ายชุมชน 4. การช่วยเหลอืประชาชน 
ผูไ้ด้รบัผลกระทบจากช้างป่า 5. การจดัการพืน้ท่ี
รองรับช้างป่าอย่างยั่งยืน และ 6. การควบคุม
ประชากรช้างป่าด้วยวคัซีนคมุก�าเนดิ 

ซ่ึงการควบคุมประชากรช้างป่าด้วยวัคซีน 
คุมก�าเนิด เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนและเป็น 
ข้อสัง่การของ ดร.เฉลมิชัย ศรอ่ีอน รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ที่
ได้มอบหมายให้กรมอุทยานฯ ด�าเนินการโดย 
เร่งด่วน เป็นความพยายามและมุง่ม่ันในการแก้ไข
ปัญหาช้างป่าท่ีส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวิต
และทรัพย์สนิของประชาชน และการด�าเนนิการ
ดังกล่าวนี้เป็นการเตรียมการรองรับสถานการณ์
ประชากรช้างป่าทีม่แีนวโน้มเพิม่ข้ึนอย่างรวดเรว็

ในบางพืน้ทีท่ีถ่ิน่อาศยัไม่สามารถรองรบัประชากร
ดงักล่าวได้เพยีงพอ

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จึงได้ร่วมกับศูนย์
สุขภาพช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พฒันาโครงการศกึษาวจัิย
การใช้วัคซีนคุมก�าเนิดแก่ช้างป่า โดยใช้วัคซีน 
คุมก�าเนิด SpayVac® ซึ่งมีการใช้งานจริงใน 
ช้างแอฟรกิามาแล้ว และได้เริม่ด�าเนนิโครงการทดลอง 
ฉีดวัคซีนคุมก�าเนิดในช้างบ้านเพศเมียเต็มวัย  
จ�านวน 7 เชอืก ตัง้แต่เดอืนเมษายน 2567 ท้ังนี ้
มกีารเกบ็ตวัอย่างเลอืด ตรวจสขุภาพ และตดิตามผล 
หลงัการฉดีวคัซนี โดยวคัซนี 1 เขม็ จะควบคมุ 
ได้ระยะยาว 7 ปี พบว่าวัคซนีไม่มผีลต่อพฤตกิรรม
และสรรีะของช้าง เป็นเพยีงการควบคมุฮอร์โมน
ช้างเพศเมยีไม่ให้มลีกู ซึง่ผลการทดลองหลงัการ
ฉีดวัคซีนพบว่า วัคซีนมีความปลอดภัย ไม่มีผล 
ข้างเคยีง ช้างไม่มอีาการอกัเสบ ไม่ส่งผลกระทบต่อช้าง 
ทีอ่ยูใ่นระหว่างตัง้ครรภ์ ไม่ส่งผลเสยีต่อพฤตกิรรม
ของตัวช้าง และพฤตกิรรมทางสงัคมของช้างป่า 

การด�าเนินการควบคุมประชากรช้างป่า 
โดยการใช้วคัซีนคมุก�าเนดิ มเีป้าหมายด�าเนนิงาน 

เฉพาะพื้นที่ที่มีประชากรช้างป่ามากจนเกิน
ศกัยภาพของพืน้ทีอ่นรุกัษ์และขนาดของพืน้ทีป่่า
จะรองรบัได้ เช่น ในพ้ืนทีก่ลุม่ป่าตะวนัออก (ป่า
รอยต่อ 5 จังหวัด) ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นกลุ่ม
ประชากรช้างป่าทีม่อีตัราการเพ่ิมสงูทีส่ดุ และมี
ปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์รุนแรงมาก 
ทัง้นีก้ารใช้วคัซนีมกีารวางแผนอย่างเป็นขัน้ตอน

GC เดินหน้าผลิตเชือ้เพลงิอากาศยานแบบยัง่ยนื  
ตอกย�า้ศกัยภาพผูน้�าเคมภีณัฑ์คาร์บอนต�า่

แนวปฏิบัติที่ยั่งยืนมาใช้เพื่อลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกได้อย่างเป็นรปูธรรม ซึง่ SAF ของ GC ได้รบั 
การรับรองมาตรฐาน ISCC CORSIA (International 
Sustainability and Carbon Certification- 
Carbon Offsetting and Reduction Scheme 
for International Aviation)  ซึง่เป็นมาตรฐาน
สากลท่ียอมรับในอตุสาหกรรมการบนิส�าหรบัการ
รบัรองความยัง่ยนื และสามารถลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 80%* เมือ่เทยีบกับการ
ใช้น�้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานท่ัวไป (*อ้างอิงตาม
มาตรฐานการรบัรอง ISCC CORSIA) นอกจากน้ี GC 
ยงัได้รบัรองมาตรฐาน ISCC Plus (International 
Sustainability and Carbon Certification Plus) 
ซ่ึงมุ่งเน้นการใช้วตัถดุบิชวีภาพและวัสดหุมนุเวยีน 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน โดย GC ได้
พฒันาผลติภณัฑ์ชวีภาพมลูค่าสงูอกีกว่า 10 ชนดิ  
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น 
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ย่ังยืน อุตสาหกรรม 
ยานยนต์ และอุตสาหกรรมสิง่ทอ  ถอืเป็นการยนืยนั
ถงึความมุ่งม่ันในการด�าเนนิงานภายใต้กรอบความ
ยัง่ยนืสงูสดุ

บรษัิท พทีทีี โกลบอล เคมคิอล จ�ากัด (มหาชน) 
หรอื GC ผูน้�าในอตุสาหกรรมเคมีภัณฑ์ครบวงจร
ของไทย ประกาศความส�าเร็จในการเริ่มผลิต
เชื้อเพลิงอากาศยานแบบย่ังยืน (Sustainable 
Aviation Fuel: SAF) เป็นรายแรกของประเทศ 
นับเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมพลังงานและ
เคมีภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเคมีชีวภาพ ความส�าเร็จ
ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของ GC ในการ
สร้าง “ความแตกต่างด้วยนวัตกรรม ทีย่ัง่ยนื” โดย
มุง่สูก่ารเป็นผูน้�าระดบัโลกด้านเคมภัีณฑ์ครบวงจร
แห่งอนาคต ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโต
ทางธรุกจิอย่างยัง่ยนื สอดคล้องกบัเป้าหมายการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป็นศนูย์ (Net Zero) 
ภายในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) การผลติ SAF 
ของ GC เป็นการต่อยอดความเช่ียวชาญด้านการ 
กลั่นและเคมีภัณฑ์ชั้นสูง มาสู่นวัตกรรมพลังงาน
สะอาดส�าหรับอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งนอกจาก 
จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกแล้ว ยงัเป็นการ 
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบทางการเกษตรและ
ของเสยีในประเทศ และส่งเสรมิศกัยภาพของไทย
ในการก้าวสูก่ารเป็นศนูย์กลางการบนิคาร์บอนต�า่
ของภูมภิาคอาเซยีน

นายทศพร บุณยพิพัฒน์ ผู้จัดการใหญ่ GC 
กล่าวว่า การผลิต SAF เชิงพาณิชย์อย่างเป็น
ทางการในวนันี ้พร้อมรองรบัความต้องการพลงังาน
ทดแทนของอุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ไทย 
ทีข่ยายตวัอย่างรวดเรว็ และให้ความส�าคญักับการน�า 

ความต้องการของตลาด SAF ก�าลังเติบโต
อย่างรวดเร็ว อันเป็นผลจากความตระหนัก 
ด้านสิง่แวดล้อมทีเ่พ่ิมขึน้ของอุตสาหกรรมการบิน 
เชิงพาณิชย์ และการก�าหนดกรอบกฎหมายที่
สนบัสนนุการใช้พลงังานทดแทนทีเ่พ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่ง  

GC ได้เตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับความ
ท้าทายและโอกาสน้ี ด้วยจุดแขง็ส�าคัญ 3 ประการ 
ได้แก่ โครงสร้างพืน้ฐานทีทั่นสมยั บคุลากรท่ีมคีวาม
เชีย่วชาญในการกลัน่น�า้มัน และการบรหิารจัดการ

วตัถดิุบอย่างมปีระสิทธภิาพ ผ่านการน�าน�า้มนัพืช
ใช้แล้วภายในประเทศมาผลติเป็น SAF เชงิพาณชิย์

นอกจากนี ้GC ยงัได้สร้างความร่วมมอืเชงิกลยทุธ์ 
กับพันธมิตรส�าคัญในอุตสาหกรรมการบิน ซึ่ง 
จะช่วยให้ GC สามารถรกัษาส่วนแบ่งตลาด SAF 
ได้อย่างมัน่คง และมบีทบาทส�าคญัในการก�าหนด
ทิศทางของอุตสาหกรรมการบินพาณิชย์และ
พลงังานในอนาคต

 จดุเด่นทีส่�าคญัโรงกลัน่ชีวภาพ (Biorefinery) 
• นวตักรรมการผลติทีมี่ประสทิธภิาพสงู: ใน

เฟสแรก GC วางแผนผลิต SAF 6 ล้านลิตรต่อปี โดย
ใช้น�า้มนัพชืใช้แล้วเป็นวตัถดิุบหลัก และมแีผนขยาย
การผลติเป็น 24 ล้านลติรต่อปีในอนาคต ด้วยการ

ทศพร บุณยพพัิฒน์

อรรถพล เจรญิชนัษา

ธรรมชาตริาว 4,013-4,422 ตวั ใน 16 กลุม่ป่า  
เป็นพ้ืนทีอ่นรุกัษ์ 91 แห่ง 

ส�าหรบัพืน้ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากช้างป่ารนุแรงมาก  
5 กลุม่ป่า คอื กลุม่ป่าตะวนัตก กลุม่ป่าตะวนัออก  
กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ กลุ ่มป่าภูเขียว- 
น�า้หนาว และกลุม่ป่าแก่งกระจาน ปัญหาความขดัแย้ง 
ระหว่างคนกับช้างเกิดขึ้นในพื้นที่อนุรักษ์กว่า  
41 แห่ง ครอบคลุมพืน้ทีก่ว่า 42 จังหวดัทัว่ประเทศ 
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในบางพื้นที่ 
ทีถ่ิน่อาศัยไม่สามารถรองรบัประชากรช้างป่าได้แล้ว  
ส่วนหนึ่งออกมาหากินนอกพื้นที่ป ่าอนุรักษ ์
ส่งผลให้เกดิความเสยีหายแก่พืน้ทีเ่กษตรกรรม พืน้ที ่
อยูอ่าศยั และบางแห่งรนุแรงถงึขัน้เสียชวีติ 

นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555-ปัจจบัุน มปีระชาชน 
เสยีชวีติจากช้างป่า 240 ราย ได้รบับาดเจบ็ 208 ราย  
และยังมีความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินและ
พืชผลของประชาชนอีกเป็นจ�านวนมาก รวมถึง 
อันตรายแก่ตัวช้างป่าหรือสัตว์ป่า จึงได้มีการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ม ี เพ่ือแก้ปัญหาช้างป่าอย่างเป็นรูปธรรม มีแผน

ด�าเนินงานที่รัดกุม ผ่านการศึกษาวิจัยที่มีการ
ทดสอบ ติดตาม และประเมนิผลสมัฤทธิต์ามหลัก
ทางวิชาการและเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการ 
เตรยีมความพร้อมทัง้บคุลากร อปุกรณ์เคร่ืองมอื  
เวชภณัฑ์ต่าง  ๆรวมถงึก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงาน 
ในทกุมติิ 

ทัง้การศึกษาจ�านวน โครงสร้างชัน้อาย ุสดัส่วน
เพศของประชากรช้างป่าในพืน้ทีอ่ย่างชดัเจนก่อน
ด�าเนนิการ การจ�าแนกตวัและท�าอตัลกัษณ์ช้างป่า
แต่ละตัวในแต่ละฝูง แนวทางการติดตามช้างป่า
โดยการใช้เทคโนโลยแีละอปุกรณ์ติดตามตวั การ
ตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลการด�าเนินงาน 
การด�าเนินโครงการดังกล่าวนี้จะเป็นแนวทาง 
ในการจดัการและแก้ไขปัญหาช้างป่า และการบริหาร 
จดัการพืน้ทีเ่พือ่น�าไปสูก่ารอนรุกัษ์และการจัดการ
ประชากรช้างป่าให้มีปริมาณท่ีสมดุล ลดปัญหา
ระหว่างคนกับช้างป่า และให้ทุกภาคส่วนและ
ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในดแูล เกดิการอนรัุกษ์
และจดัการช้างป่าอย่างมส่ีวนร่วมและยัง่ยนื

ใช้เทคโนโลยกีารปรับปรงุโรงกลัน่ทีม่อียูเ่ดมิ ท�าให้
สามารถประหยดัการลงทนุเม่ือเทยีบกับการสร้าง
โรงงานใหม่ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขยาย 
ขดีความสามารถการผลติพลงังานชวีภาพเพือ่รองรับ 
การเตบิโตทีย่ัง่ยนื (ให้เพิม่เรือ่งการลงทนุต�า่ไปด้วย)

• พนัธมติรเชงิกลยทุธ์: ความร่วมมอืระหว่าง 
GC กบัพนัธมติรส�าคัญอย่าง OR และการบนิไทย 
ในการน�า SAF ไปใช้กับเทีย่วบนิทัง้ในประเทศและ 
ต่างประเทศ นบัเป็นก้าวส�าคญัของการพฒันาเครือข่าย 
การจดัจ�าหน่ายทีค่รอบคลุมทัว่ภูมภิาค พร้อมสร้าง
มาตรฐานใหม่ให้กบัอตุสาหกรรมการบินทีเ่ป็นมติร
ต่อสิง่แวดล้อม

• ต่อยอดสูผ่ลติภณัฑ์มลูค่าสงู: GC ได้พฒันา
เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีตอบโจทย์
อุตสาหกรรมส�าคัญหลากหลายประเภท ได้แก่ 
บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ส่ิงทอ รวมถึงยาและเวชส�าอางค์ 
โดยมุง่เน้นการสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัวตัถดุบิทางการ
เกษตรในประเทศ เพือ่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดท่ีใส่ใจสิง่แวดล้อม  

• ผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสิง่แวดล้อม: การ
ลงทุนในโครงการนี้ไม่เพียงช่วยเสริมความมั่นคง 
ทางพลังงานของประเทศ และลดการปล่อยก๊าซ 
เรอืนกระจกในภาคการบิน แต่ยงัเปิดโอกาสทางธรุกจิใหม่ 
ในอุตสาหกรรมคาร์บอนต�่า พร้อมสนับสนุน
เกษตรกรและชมุชนท้องถิน่ผ่านการสร้างมลูค่าเพิม่ 
ให้กับผลผลิตทางการเกษตร ตอกย�้าบทบาทของ 
GC ในฐานะผูน้�าด้านนวตักรรมเพือ่ความยัง่ยนืของ 
ประเทศ  

 แผนการเตบิโตในอนาคต:
• ขยายก�าลงัการผลติเคมภีณัฑ์และผลติภณัฑ์

ชีวภาพที่ใช ้พลังงานทดแทน และการลงทุน 
ในเทคโนโลยีที่ยั่งยืน เพื่อรองรับความต้องการที่
เพิ่มขึ้นในตลาดเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
ในอนาคต ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และ
เพิม่ประสทิธภิาพการผลิตในระยะยาว

• เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรเชิง 
กลยทุธ์ทัง้ในและต่างประเทศ เพือ่เสรมิความแขง็แกร่ง 
และขยายฐานการตลาด รวมถงึการท�างานร่วมกบั
องค์กรที่มีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
และพลังงานทดแทน เพื่อผลักดันการพัฒนาและ
ขยายตลาดผลติภณัฑ์ทีย่ัง่ยนื

• พัฒนาและส่งเสริมความย่ังยืนในห่วงโซ่
อุปทาน ต้ังแต่การคดัเลือกแหล่งวัตถดุบิทางชวีภาพ
ที่ยั่งยืนไปจนถึงการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้
กระบวนการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
มคีวามยัง่ยนืมากขึน้ ทัง้ในด้านสิง่แวดล้อมและสงัคม

• ส่งมอบโซลูชันอย่างครบวงจรส�าหรับภาค
อุตสาหกรรม โดยมุง่พัฒนาผลิตภณัฑ์และบรกิาร 
ทีส่นบัสนนุการเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆ ลดการ 
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกตลอดห่วงโซ่อปุทาน 

• สร้างภาพลักษณ์องค์กรในฐานะผู้น�าด้าน
นวตักรรมเคมภีณัฑ์ทีย่ัง่ยนื ด้วยการด�าเนนิธรุกจิ
ภายใต้หลักการความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
ส่ิงแวดล้อมและธรรมมาภิบาล พร้อมสร้างความ 
เชือ่มัน่แก่ผูบ้ริโภคและผูถื้อหุน้ในระยะยาว

GC เป็นผูน้�าในอตุสาหกรรมเคมภีณัฑ์ทีมุ่ง่มัน่
สร้างความแตกต่างด้วยนวัตกรรมที่ยั่งยืน พร้อม 
ส่งมอบโซลูชันเคมีภัณฑ์ครบวงจรตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาดในอนาคตและขับเคลื่อน 
การเปลีย่นผ่านสูเ่ศรษฐกจิหมนุเวยีน และสร้างอนาคต 
ทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนืส�าหรบัทกุคน

“กรมอทุยำนแห่งชำต ิ สตัว์ป่ำ และพนัธุพ์ชื ได้ด�ำเนินตำมแนวทำงคณะ
กรรมกำรอนรัุกษ์และจดักำรช้ำง ตำมกรอบมำตรกำรแก้ไขปัญหำช้ำงป่ำ 6 ด้ำน  
เพือ่ขบัเคลือ่นกำรด�ำเนนิงำนอนุรกัษ์และจดักำรช้ำงในภำพรวมให้เป็นไปอย่ำง
มรีะบบ เหมำะสม และย่ังยนื”



ปีที่ 19 ฉบับที่ 445 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 256816 พลงังาน/สิง่แวดล้อม

ปลดั ทส. ลงพ้ืนทีร่่วมกบัคณะราชเลขานุการในพระองค์ฯ  
จตพุร บุรษุพฒัน์ ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมด้วย 

โอภาส ถาวร รองอธบิดกีรมทรพัยากรน�า้ ลงพืน้ท่ีร่วมกบัคณะของ พลอากาศเอก สถติย์พงษ์ 
สุขวมิล ราชเลขานกุารในพระองค์ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ในการตดิตามความก้าวหน้า
โครงการพฒันาพืน้ทีเ่กาะสชีงั จังหวดัชลบรุ ี โดยได้รายงานความคบืหน้าโครงการฯ ด้านการ
ปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพอ่างเกบ็น�า้เกาะสชีงั หมูท่ี ่ 6 ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสชีงั จ.ชลบรุ ีณ  
ห้องประชุมศนูย์การเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์เกาะสชัีง  และตดิตามความก้าวหน้าการพัฒนาโครงการ
ด้านการท่องเท่ียว เพ่ือสร้างความยัง่ยนืและสร้างรายได้ให้กบัชุมชน ณ ศนูย์บรกิารนกัท่องเทีย่ว 
อ่าวอษัฎางค์ หาดถ�า้พงั และติดตามการบรหิารจัดการน�า้ ณ ธนาคารน�า้หนิก๊อกแก๊ก และอ่างเกบ็น�า้ 
เทศบาลต�าบลเกาะสชีงั

คพ.-สสส. ประกาศผล ประกวดสือ่สร้างสรรค์ 
พร้อมดนัพลงัคนรุ่นใหม่ขับเคล่ือน

สงัคมสเีขยีวสูค่วามยัง่ยนื

น.ส.ปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรม
ควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากปัญหา
หมอกควัน ไฟป่าและฝุ ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 ทีส่่งผลกระทบต่อสขุภาพอนามยัของ
ประชาชน เศรษฐกจิ การท่องเทีย่ว ปัญหาขยะ
อาหาร ทีเ่กิดขึน้เกือบร้อยละ 40 จากปรมิาณ
ขยะมลูฝอยทีเ่กิดขึน้ทัว่ประเทศ ก่อให้เกิดก๊าซ
มเีทน ซึง่เป็นก๊าซเรือนกระจกทีท่�าให้โลกร้อน 
และปัญหาเชือ้ดือ้ยาต้านจลุชพี (Antimicrobial  
resistance; AMR) ที่ถูกจัดเป็นภัยคุกคาม 
ต่อสขุภาพใน 10 อนัดบัแรกของโลก โดยปัญหา 
ดังกล่าว เป็นประเด็นส�าคญั ทีน่านาประเทศ รวมทัง้ 
ประเทศไทยให้ความส�าคัญในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหา 

น.ส.ปรีญาพร กล่าวว่า คพ. ได้ร่วมกับ
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพ (สสส.) จดัประกวดสือ่สร้างสรรค์ “GREEN  
GEN CHALLENGE เยาวชนสร้างสรรค์ พลังสือ่ 
รุ่นใหม่ใจรักษ์โลกเก่ียวกับการรณรงค์งดเผา 
ปลอดหมอกควัน ลด PM2.5  การจัดการ 
ขยะอาหารและอาหารส่วนเกิน และการให้ความรู้ 
เรือ่งการปนเป้ือนของเชือ้ดือ้ยาต้านจลุชพี เพือ่
เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ มีส่วนร่วม 
เชงิสร้างสรรค์สือ่ทีน่่าสนใจผ่านโซเชยีลมเีดยี ร่วม 
รณรงค์สร้างการรบัรู ้ป้องกัน แก้ไขปัญหามลพษิ
ทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ผ่านแพลตฟอร์ม 
ติก๊ตอ็ก (TikTok) และใช้เป็นสือ่รณรงค์สร้างการ 

การเผาในทีโ่ล่งภาคป่าไม้ (ไฟป่า)  การเผาในทีโ่ล่ง 
ภาคเกษตร (ข้าว อ้อย ข้าวโพด) ภาคเมอืง ภาค
คมนาคมขนส่ง และมลพษิหมอกควนัข้ามแดน 
ท�าให้มีอัตราการป่วยที่เกี่ยวข้องกับการได้รับ
หรือสัมผัสมลพษิทางอากาศมากกว่า 12 ล้านคน   
จาก 4 กลุม่โรค คอื 1. กลุม่โรคทางเดินหายใจ 
เช่น โรคหดื โรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง  2. กลุม่โรค
หัวใจหลอดเลือด  3. กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ  
เช่น โรคผ่ืนผิวหนงัอกัเสบ โรคผืน่ลมพษิ 4. กลุม่โรค 
ตาอกัเสบ 

“นอกจากปัญหาฝุน่ PM2.5 ทีก่ระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนโดยตรง และยงัมปัีญหา
ขยะอาหาร (Food Waste) ทีเ่กิดจากการผลติ
อาหารไม่ได้คุณภาพ บรโิภคไม่ทนัหรอืไม่หมด 
ท�าให้ต้องทิ้งจนกลายเป็นขยะอาหาร ท�าให้
เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น น�้าเสีย มลพิษทาง 
ทศันยีภาพ รวมถงึขยะอาหารยงัเป็นสาเหตหุลกั 
ที่ท�าให้เกิดก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย รวมถึง
ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial 
resistance; AMR) ทีส่ามารถส่งผลกระทบเป็น
วงกว้างทัง้ต่อสขุภาพและเศรษฐกิจ จึงจ�าเป็น
ต้องรณรงค์สร้างความตระหนกัของคนในสงัคม  
ซึง่การประกวดสือ่สร้างสรรค์ของเยาวชนในครัง้นี้  
เพือ่ส่งเสริมการปลกูจติส�านกึรักษ์สิง่แวดล้อม 
ให้แก่คนรุน่ใหม่ ได้มส่ีวนร่วมรกัษาส่ิงแวดล้อม
เพิม่มากขึน้” ผูจ้ดัการกองทนุ สสส. กล่าว

การประกวดจดัท�าคลปิ มี 3 หวัข้อ ได้แก่ 
1. หมอกควัน ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 2. ปัญหาขยะอาหาร (Food Waste) 
และ 3. แหล่งที่มาและการแพร่กระจายของ 
เชือ้ดือ้ยาต้านจุลชพี โดยมจี�านวนผูร่้วมส่งผลงาน 
เข้าประกวดรวม 270 ผลงาน ผลการตัดสิน
โดยคณะกรรมการทรงคณุวฒุแิละผูเ้ชีย่วชาญ
เฉพาะด้าน โดยผูช้นะในกจิกรรมนีจ้ะได้รับเงนิ
รางวัลพร้อมเกียรตบิตัร รวมทัง้สิน้ 18 รางวลั 
มลูค่า 96,000 บาท มดีงัน้ี 

ประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือ อาชีวศึกษาระดับ ปวช. หัวข้อ หมอก
ควัน ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 
รางวัลชนะเลศิ ได้แก่ โรงเรยีนชยับาดาลวทิยา 
จงัหวัดลพบรุ ีหัวข้อ ปัญหาขยะอาหาร (Food 
Waste) รางวัลชนะเลศิ ได้แก่ โรงเรยีนเตรยีม
อุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จงัหวัด
สกลนคร หวัข้อ แหล่งทีม่าและการแพร่กระจาย
ของเชือ้ดือ้ยาต้านจลุชพี รางวลัชนะเลิศ ได้แก่ 
โรงเรียนเสลภมิู

ส ่ วนประเภทนิสิต  นักศึกษา หรือ 
อาชีวศึกษาระดับ ปวส. ในสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ หวัข้อ หมอกควัน ไฟป่าและฝุน่ละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย หัวข้อ ปัญหา 
ขยะอาหาร (Food Waste) รางวลัชนะเลศิ ได้แก่  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ หวัข้อ แหล่งทีม่า
และการแพร่กระจายของเชือ้ดือ้ยาต้านจลุชพี 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธญับรุี

กลุม่ไทยรุง่เรอืง ร่วมรณรงค์ “ตดัอ้อยสด ลดอ้อยไฟไหม้”
เพิม่ผลผลติ ลดต้นทนุ และรกัษาสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื

กลุม่ไทยรุง่เรอืง หรอื TRR Group ผูน้�า
อุตสาหกรรมน�า้ตาลไทย เดินหน้าผลกัดนัความ
ยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลไทย 
ผ่านการรณรงค์ “ตัดอ้อยสด ลดอ้อยไฟไหม้” 
ร่วมกบัภาคเกษตรกรชาวไร่อ้อยอย่างต่อเนือ่ง 
เพือ่สร้างความตระหนกัรูถ้งึผลกระทบจากการ 
เผาอ้อย และส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาตัด 
อ้อยสด ซึ่งเป็นแนวทางการเพาะปลูกที่ช่วย 
เพ่ิมผลผลติ ลดต้นทนุ และรกัษาสิง่แวดล้อมอย่าง 
ยั่งยืน โดยด�าเนินงานภายใต้โครงการ GETS 
Farming ที่เป็นเสมือนโครงการที่มีบทบาท
ส�าคัญ ในการผลักดันให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย
บรรลุเป้าหมาย

ดร.อกุฤษฏ์ อษัฎาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กลุม่ไทยรุง่เรอืง กล่าวว่า กลุม่ไทยรุง่เรอืงให้ความ 
ส�าคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมต้ังแต่ต ้นน�้า 
ยันปลายน�้า ด้วยแนวคิดที่ว่า “สิ่งแวดล้อมท่ีดี 
จะส่งผลให้ได้ผลผลติทีด่”ี โครงการ GETS Farming  
จงึถกูพฒันาขึน้เพือ่เป็นจุดเร่ิมต้นในการส่งเสรมิให้ 
เกษตรกรชาวไร่อ้อยน�าองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในการเพาะปลูก เพ่ิมผลผลิต  
ยกระดบัคณุภาพ และสร้างความยัง่ยนืในทกุมติิ 
โดยเน้นการตัดอ้อยสด ไว้ใบคลมุดนิ รกัษาตออ้อย
ให้สามารถให้ผลผลิตได้นาน และการใช้ปุย๋และน�า้
อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่จะช่วยเพิม่ผลผลติมกี�าไร
มากข้ึน โดยช่วยลดต้นทนุลงได้ 10-20%

เพิ่มขึ้น ลดต้นทุน และมีรายได้ท่ีมั่นคง โดย 
ไม่ท�าลายสิง่แวดล้อม

ในปีนี้กลุ ่มไทยรุ ่งเรืองยังคงมุ ่งมั่นที่จะ 
ช่วยเหลอืเกษตรกรผ่านโครงการ GETS Farming  
อย่างต่อเนือ่ง โดยได้พัฒนาแอปพลเิคชนั TRR 
Green ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันส�าหรับชาวไร่อ้อย
โดยเฉพาะ เพ่ือให้ชาวไร่ในสงักดัได้ใช้งานในการ 
จดบันทึกข้อมูล รับข้อมูลข่าวสาร ติดต่อ 
เจ้าหน้าที่ และรับบริการต่างๆ จากทางกลุ่ม 
ไทยรุ่งเรอืง แอปพลเิคชัน TRR Green มฟัีงก์ชนั 
ทีใ่ห้บรกิารข้อมลูทีจ่�าเป็นต่อการท�าไร่อ้อย เช่น 
พยากรณ์อากาศ รายงานปรมิาณน�า้ฝน และแจ้ง
คิวอ้อย ท�าให้ผูใ้ช้งานสามารถตรวจสอบข้อมลูได้
แบบรายแปลง และมฟัีงก์ชันบนัทกึกจิกรรมการ
ผลติทีใ่ห้ชาวไร่บนัทกึข้อมลูต้นทนุการท�าไร่ของ
ตนเองและน�ามาวิเคราะห์ร่วมกับรายได้จากอ้อย 
สรปุและรายงานแสดงต้นทนุ รายได้ และผลก�าไร
อย่างง่าย จงึสามารถน�าข้อมลูท่ีได้มาวางแผนการ
ปลกูและจดัการแปลงอ้อยได้ดยีิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัมี
ฟังก์ชนัทีช่่วยอ�านวยความสะดวกในการท�างาน
และติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอ้อย เช่น การ 
แจ้งรายได้จากการส่งอ้อย (e-bill) รายชื่อ 
ผู้รบัเหมาทีท่�ากจิกรรมในไร่ทีไ่ด้รบัการรบัรองจาก 
ทางโครงการ พิกดัแปลงอ้อย และข้อมลูผลผลติ
ย้อนหลงั เป็นต้น แอปพลเิคชนั TRR Green พร้อม 
เปิดให้ใช้งานในฤดหูบีอ้อย ปีการผลติ 2567/2568 
โดยมีเจ้าหน้าทีข่องโครงการคอยให้ค�าแนะน�าการ
ใช้งานและตดิตามการใช้งานอย่างใกล้ชดิ

“กลุ่มไทยรุ ่งเรือง มุ ่งมั่นที่จะสนับสนุน
เกษตรกรชาวไร่อ้อยให้เปลีย่นมาตัดอ้อยสดอย่าง
เข้าใจ เพ่ือสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรม
อ้อยและน�้าตาลไทย ในระยะยาว เราเชื่อว่า 
การเกษตรแบบยั่งยืน จะน�าไปสู่ความมั่นคง
ทางอาหาร ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนของเกษตรกร 
ชุมชน และประเทศชาติ รวมถึงช่วยลดปัญหา 
สิง่แวดล้อม และสร้างความสมดลุระหว่างการพฒันา 
เศรษฐกจิและสังคม” นางสาวณชิา กล่าวทิง้ท้าย

“ปัจจุบนัโครงการ GETS Farming มีสมาชิก
โครงการเข้าร่วมมากกว่า 600 คน และมีพื้นที่
เพาะปลกูอ้อยกว่า 42,000 ไร่ โดยเป็นสมาชกิจาก
เกษตรกรไร่อ้อยจาก 3 จงัหวัดน�าร่อง คือ จงัหวดั
สระบุรี จังหวัดลพบุรี และจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่ง
ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากเกษตรกร และ
สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างน่าช่ืนชม 
โดยมีผลลัพธ์ที่โดดเด่น คือ เกษตรกรชาวไร่อ้อย 
ในโครงการมีผลผลติอ้อยสดคุณภาพสงู กว่า 95%  
ส่งอ้อยเข้าหบีเป็นอ้อยสด แสดงให้เห็นถงึความมุง่มัน่ 
ในการลดการเผาอ้อย และหนัมาใช้การตัดอ้อยสด 
ซึง่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม”

กลุม่ไทยรุง่เรอืงยงัให้ความส�าคญักบัการจดัการ
ความรู้ โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่าง 
ต่อเนื่อง  ครอบคลุมต้ังแต่เทคนิคการตัดอ้อยสด   
การจดัการดนิและน�า้  การใช้ปุย๋อย่างมปีระสิทธภิาพ 
ไปจนถึงการควบคุมศัตรูพืช  รวมถงึการส่งเสรมิให้
เกษตรกรมส่ีวนร่วมในการแลกเปล่ียนเรยีนรู ้  และ

สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างกนั โดยโครงการ 
GETS Farming ม ี4 แนวทางส�าคัญ ท่ีเป็นกรอบ
ความคิดในการปฏิบัติเพ่ือผลิตอ้อยอย่างยัง่ยนื คือ  
1. Green ลดปรมิาณการใช้สารเคมใีนแปลงอ้อย 
ตัดอ้อยสดไว้ใบคลุมดิน เพือ่เพ่ิมอนิทรยีวัตถุในดิน 
และลดการระเหยของน�า้ในดิน 2. Efficiency เพ่ิม
ประสิทธิภาพของการจัดการไร่อ้อย ไว้ตออ้อยได้
มากกว่า 4 ปี ประหยดัต้นทนุ เน้นการลงทนุต�า่ แต่
ผลผลิตงอกงาม 3. Technology น�าเทคโนโลยใีหม่ๆ  
ที่เหมาะสมมาใช้ในโครงการ เพื่อวัดผล จัดเก็บ 
ข้อมูลการเพาะปลูก เพ่ือความแม่นย�าในการเพ่ิม
คณุภาพอ้อยอย่างสงูสดุ 4. Sustainable สร้างความ
ยัง่ยนืทางภูมศิาสตร์ ดนิมคีวามอุดมสมบรูณ์ รักษา
อนิทรยีวตัถใุนดนิได้อย่างยัง่ยนื สร้างผลตอบแทน
ระยะยาวให้กบัเกษตรกรอย่างแท้จรงิ

 “ดร.เฉลิมชัย” น�าทีมผู ้บริหาร 
ทส. รับมอบนโยบายการจดัท�างบประมาณ ปี ‘69 
จาก เน้น ใช้งบอย่างคุม้ค่า ยดึประโยชน์สงูสดุของ
ประชาชน ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (รมว.
ทส.) พร้อมด้วย จตพุร บรุษุพฒัน์ ปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) 
น�าคณะผู้บริหาร ทส. และหัวหน้าส่วนราชการ 
ในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา 
และมอบนโยบายการจัดท�างบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 

 ต้ังเป้าหมายการจดัท�างบประมาณปี 
2569 ว่า “การเตบิโตทางประสิทธผิล” โดยจะต้อง
ใช้งบประมาณอย่างแม่นย�าและตรงเป้าหมายมากยิง่
ขึน้ คอื 1) ไม่ลดสดัส่วนงบลงทุนและอดุหนนุเพือ่
สร้างการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ง 2) ไม่ 
เพิ่มงบด�าเนินงาน เน้นเพิ่มประสิทธิผลแต่ไม่เพิ่ม 
งบประมาณ 3) ไม่เพิม่อตัราก�าลงั เน้นพฒันาก�าลังคน 
ให้มีประสิทธิภาพและดูแลด้านสวัสดิการให้ท่ัวถึง
และเท่าเทียม นอกจากนี ้ในการจัดสรรงบประมาณ 
ขอให้ทกุหน่วยงานพจิารณาปรบัขึน้เท่าทีจ่�าเป็นและ 
ไม่สร้างรายจ่ายประจ�าให้เพิม่ขึน้ ยดึการใช้งบประมาณ 
ให้คุ้มค่าท่ีสุด 

 โดยเน้นย�้าให้ทุกคนปฏิบัติตาม
มติของคณะรัฐมนตรีในวันท่ี 24 ธันวาคม 2567 
เรื่อง แผนการคลังระยะปานกลาง ปีงบประมาณ 
2569-2572 โดยให้หน่วยรับงบประมาณ ใช้จ่าย
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากที่สุด เพื่อให้มีความคุ้มค่า ประหยัด และเกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชน รวมถงึให้ข้าราชการ
ทุกคนร่วมกันเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้เกิด
ประโยชน์ท่ีสดุ เพือ่ให้งบประมาณนัน้เป็นความหวงั 

สร้างโอกาสให้กับประชาชน ให้ประชาชนรับรู้ว่า
ข้าราชการเกือบ 2 ล้านคน สามารถดแูลประชาชน 
66 ล้านคนได้อย่างปลอดภัย และใช้งบประมาณ
อย่างคุม้ค่า

 ทส.เปิดโครงการฝึกอบรมหลกัสตูร 
“การเสริมสร้างผู้บริหาร ทส. ยุคใหม่มุ่งให้ความ
ส�าคัญกับการพัฒนาผู้บริหารองค์กร ให้มีความรู้ 
ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในภารกิจ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่ง
เน้นองค์ความรู้ทีจ่�าเป็นในการปฏิบัตงิาน อาท ิการ
สือ่สารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication) การ 
รายงานต่อผู้บังคับบัญชา และเทคนิคการสื่อสาร 
ต่อสื่อมวลชนและประชาชนผู้รับบริการ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และภาคีเครือข่าย 
ทกุภาคส่วน สามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นต�าแหน่งดงักล่าว 
ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ ท่ามกลางการเปล่ียนแปลง  
และขดีความสามารถในการปฏิบตัภิารกจิหน้าทีค่วาม 
รับผิดชอบทีสู่งขึน้ รวมถงึมรูีปแบบและวิธีการสือ่สาร
ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ เป็นแบบอย่างทีด่ ี สามารถ

ประชาชนในพื้นที่ที่มีชั้นเกลือหินแทรกสลับอยู่ใน
ชั้นหินเป็นจ�านวนมาก ส่งผลให้น�้าบาดาลมีความ
กระด้างและเค็ม ประกอบกับต�าบล อุ่มเม้า  เป็น
พืน้ทีท่ีป่ระสบภัยแล้งยาวนาน ปรมิาณน�า้ใ นแหล่ง
น�้าผิวดินจึงไม่เพียงพอต่อการอุ ปโภคบริโภค ของ
ประชาชนในพืน้ที ่ จงึจ�าเป็นต้องมกีารส�ารวจพืน้ที่
ทีม่ศัีกยภาพน�า้บาดาลคณุภาพน�า้จดื เพ่ือเจาะและ
พฒันาบ่อน�า้บาดาล พร้อมออกแบบก่อสร้ างระบบ
ประปาบาดาลขนาดใหญ่ที่เหมาะสมกับพ้ืท่ีเพ่ือ 
ให้เกดิความคุม้ค่าและยัง่ยนื ภายใต้ เงือ่นไขการสบู
ใช้น�า้ในพืน้ทีน่�า้เคม็โดยไม่ส่งผลกระทบต่อช้ันน�า้ทีม่ี
คณุภาพดโีดยโครงการดงักล่าว หากด�าเนนิการแล้ว
เสร็จ จะสามารถเพิม่ปริมาณน�า้ต้นทนุให้กับพืน้ทีไ่ด้ 
204,400 ลกูบาศก์เมตร/ปี ประชาชนในพืน้ทีจ่ะได้ 
รับประโยชน์ จ�านวน 9 หมูบ้่าน รวมจ�านวน 4,836 คน  
1,409 ครัวเรือน ท่ีจะมีน�้าสะอาดคุณภาพดีใช้ 
เพือ่การอปุโภคบริโภคอย่างยัง่ยนืต่อไป

ขาดแคลนน�้ากิน-น�้าใช้ ให้ชาว จ.ร้อยเอ็ด จตุพร  
บรุษุพฒั น์  ปลัดกระทรวง ทรัพยากร ธรรมชาต ิและ 
สิง่ แวดล้อม  (ปกท.ทส.) พร้อมคณะ ลงพ้ืนที ่ตรวจ
ตดิตาม การด�า เนนิงานโครงการ ศกึษา ส�ารวจ และ
พฒันาแหล่งน�า้บาดาลในพืน้ท่ีเสีย่งกร่อยเคม็  ต�าบล 
อุม่เม้า  อ�าเภอ ธวัชบุรี  จงัหวดั ร้อยเอด็  ซ่ึงด�าเนนิการ
โดยส�านักทรัพยากรน�า้บาดาลเขต 11 (อบุลราชธานี) 

 โครงการ ศกึษา ส�ารวจ และพฒันา
แหล่งน�า้ บาดาลในพื้ น ท่ีเ ส่ียงก ร่อยเคม็  เป็นการ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�า้อปุโภคบริโภคให้กบั

นางสาวณิชา อษัฎาธร รองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ กลุ่มธรุกจิน�า้ตาลและอาหาร กลุม่ไทยรุง่เรอืง 
กล่าวเสริ มว่า การตัด อ้ อ ย สด  เป็นหัวใจส�าคัญ
ของการท�าไ ร่ อ้อยอย่าง ยั่ ง ยื น เพรา ะนอกจาก 
จะช่วยลดมลพิษแล้ว  ยงัเป็นการอนรุกัษ์ความอุดม
สมบรูณ์ของดิน ซึง่เป็นทรัพยากรที่ส�าคัญทีส่ดุของ 
เกษตรกร โครงการ GETS Farming มบีทบาทส�าคญั 
ในการส่งเส ริ มและพฒันา เ กษต รก รชาวไร่ อ้อย  
ให้มีคุณภา พชีวิตที่ดี ขึ้ น  เ ปล่ียน แ น วคิดในการ 
ท�าเกษตรแบบเดมิๆ ไปสูก่ารเกษตรสมยัใหม่ ทีเ่น้น
การใช้เทคโนโลยี ควบคู่กับการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 
โครงการ GETS Farming ไ ม่ เ พีย งแต่ให้ความรู้
เรือ่งการตัดอ้อยสดเท่านั้น แต่ยงัครอบคลมุถงึการ
จดัการดนิ การใช้ปุย๋ การให้น�า้ และการควบคุม
ศัตรพืูช แบบองค์รวม เพ่ือใ ห้เกษตรกรมีผลผลิต

จตพุร บรุษุพฒัน์ 

 ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน 

 ณชิา อษัฎาธรอกุฤษฏ์ อษัฎาธร

ปรญีาพร สวุรรณเกษ พงศ์เทพ วงศ์วชัรไพบูลย์

สร้างความร่ วม มือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
เครือข่ายผู้น�าที่มุ่งสู่การพัฒนา สร้างความร่วมมือ
การแลกเปลีย่นทศันคต ิมมุมองแนวคดิของผูบ้รหิาร
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจสังคมในทุกระดบั เพือ่ขบัเคล่ือน
ภารกิจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ในการอนุรัก ษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อมให้เกิดความสมดลุอย่างยัง่ยนื เพือ่ประโยชน์ 
สงูสดุต่อประชาชน และเป็นรากฐานในการพฒันา
ประเทศต่อไป

 ปกท.ทส. ลงพืน้ทีต่ดิตามการ พฒันา
แหล่งน�า้บาดาลในพืน้ทีเ่สีย่งกร่อยเคม็  แก้ไขปัญหา

รับรู้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญ หามลพิษ 
ทางสิง่แวดล้อมท่ีจะเกดิข้ึน 

โดยการประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ ประเภทนกัเรยีนมธัยมศึกษาตอนปลาย 
หรือ อาชีวศึ กษาระดับ ปวช. และประเภท
นสิติ นกัศกึษา หรอื อาชวีศึกษาระดบั ปวส.  
ในสถาบันการศึกษาต่างๆ คพ.คาดหวัง 
เป็นอย่างยิง่ว่า การขับเคลือ่นโครงการนีจ้ะเป็น
ส่วนส�าคัญในการปลกูจติส�านกึรกัษ์สิง่แวดล้อม 
ให้แก่คนรุน่ใหม่ได้มส่ีวนร่วมและเป็นแรงผลกัดนั 
ให้สังคมไทยได้ใส่ใจ ดูแล ฟื้นฟู และรักษา 
ส่ิงแวดล้อมกันเพ่ิมมากขึน้ ซึง่นบัเป็นการสร้าง
ความตระหนักรู้และเท่าทันในการลดปัญหา
มลพษิรอบตวัเรา เพือ่สิง่แวดล้อมท่ีดแีละยัง่ยนื
ต่อไป

นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการ
กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) 
กล่าวว่า จากข้อมลูของกรมควบคมุมลพษิ พบว่า  
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่ม 
สูงข้ึนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยค่าเฉลี่ยต่อ 
24 ชัว่โมงในพืน้ทีก่รงุเทพฯ และปรมิณฑล อาจ
เพิม่ขึน้ 18% และพืน้ทีภ่าคเหนอื 17 จงัหวดั 
อาจเพิ่มขึ้น 107% โดยสาเหตุหลักมาจาก 
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สศก.จบัมือ คปภ.ใช้ดาวเทยีม
ผลกัดันประกันภัยภาคการเกษตร

สศก.หารอื คปภ. ผลกัดนัประกนัภยัภาค
การเกษตร ทดสอบน�าเทคโนโลยีดาวเทียม 
ตรวจจับพื้นที่อุทกภัย ประเมินแบบจ�าลอง
แม่นย�า ให้แก่เกษตรกร

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ
ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้หารอืร่วมกบั 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ซึ่ง 
สศก. และ คปภ. ได้ขบัเคลือ่นงานประกนัภยั
ภาคเกษตรภายใต้ MOU ความร่วมมือทาง
วิชาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านประกันภัย
การเกษตร และ MOU ความร่วมมอื 4 ฝ่าย 
ได้แก่ คปภ. สศก. ส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) และส�านกังาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) (สทอภ.)

โดยขับ เคลื่ อนการพัฒนาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของเกษตรกร ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สศก. 
และ คปภ. มกีารด�าเนนิการร่วมกันในกจิกรรม 
ต่างๆ อาท ิการสนบัสนนุข้อมลูเพือ่การประกนัภยั  
การมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุรายย่อย 
ในโครงการคุ้มครองอุบัติเหตุเซฟเกษตรอาสา 
และปีใหม่เทีย่วไทยปลอดภัยให้แก่เกษตรกร

ในการหารือดังกล่าว ได้หยิบยกประเด็น
พฒันาความร่วมมือทีส่�าคญั อาท ิ การพัฒนา
โครงการประกันภัยภาคการเกษตรภายใต้
โครงการของรัฐบาล ได้แก่ โครงการประกนัภยั
ข้าวนาปี ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ และมันส�าปะหลัง 
รวมถึงการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ
ประกนัภยัภาคการเกษตร ซึง่ได้มีการน�าข้อมลู
ดาวเทียม โดยน�าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
(Geo-Informatics: GI) มาใช้ในการประเมิน 
ความเสยีหายในพ้ืนท่ีของเกษตรกร เพือ่ให้เกษตรกร 
ได้รับเงินสินไหมทดแทนได้ในระยะเวลา 
อนัสัน้ 

รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ชนิดใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองเกษตรกรได้
ตรงตามลักษณะปัญหาของพืน้ที ่ซ่ึงอาจเป็นการ
ประกันภัยแบบเฉพาะเจาะจงภัยธรรมชาติ 
ทีส่�าคัญ เช่น ภยัน�า้ท่วม ภยัแล้ง โดยมกีารก�าหนด 
ค่าสนิไหมทดแทน และเบีย้ประกันภยั ซึง่ สศก. 
พร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลดาวเทียม และ 
ข้อมูลทางเศรษฐกิจการเกษตรที่เกี่ยวข้อง 
แก่ คปภ. ในการพฒันาประกนัภัยภาคการเกษตร
ต่อไป

ทั้งน้ี เพื่อให้การขับเคล่ือนการด�าเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรม และอย่างมีประสิทธิภาพ  
ทีป่ระชมุจงึก�าหนดให้มกีารประชมุติดตามผลการ 
ด�าเนินงานทกุๆ 3 เดอืน ซึง่สอดรบักับแนวทาง
การขบัเคลือ่นของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ 
ภายใต้คณะกรรมการขบัเคลือ่นการประกนัภยั
การเกษตร ทีมี่คณะท�างานปรบัปรงุกระบวนการ
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการช่วยเหลือเกษตรกร 
ผู้ประสบภยัธรรมชาต ิด้วยวธิกีารทางวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ได้น�าเทคโนโลยภีมูสิารสนเทศ 
(Geo-Informatics: GI) โดยเฉพาะเทคโนโลยี
การส�ารวจระยะไกล (Remote Sensing) ทัง้ใน 
ระบบ Optical Sensor และ Synthetic Aperture  
Radar (SAR) Sensor มาใช้ในการตรวจจับ 
พืน้ท่ีประสบอทุกภยัระหว่างเกิดภยั มีการวเิคราะห์ 
จ�านวนวันทีน่�า้ท่วมขงั ร่วมกบัข้อมลูรายแปลง
ของกรมส่งเสริมการเกษตร

โดยเบ้ืองต้นได้ทดสอบพื้นที่น�าร่องของ
ต�าบลบ้านหลมุ อ�าเภอเมอืง จงัหวัดสโุขทยั เพือ่
ประเมนิแบบจ�าลองให้มคีวามถกูต้องและแม่นย�า 
พร้อมวางแผนขยายผลด้วยการน�าแบบจ�าลอง 
ไปประยกุต์ใช้ในพืน้ทีอ่ื่นต่อไป

“แบบจ�าลองที่พัฒนาขึ้นดังกล่าว จะเป็น 
ประโยชน์อย่างยิง่ต่อการด�าเนนิงานด้านประกนัภยั 
ภาคเกษตร ของไทยในอนาคต ซ่ึง สศก. และ 
คปภ. จะเดินหน้าหารูปแบบการประกันภัย 
ทางการเกษตรที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของ เกษตรกร  ตลอดจนพัฒนา วิ ธีการ 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ 
ใช้ในการตรวจสอบความเสยีหายทางการเกษตร 
ให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เพ่ือให้การประกันภยั 
เป็นทางเลือกหนึ่งในการบริหารจัดการความ
เสีย่งในการท�าการเกษตรและสร้างความมัน่คง
ให้กับเกษตรกรไทยต่อไป”

ปลดล็อกทุเรียนไทย!
ยึดหลักมาตรการ “4 ไม่”

ปลดลอ็กทเุรยีนไทย! ‘รมช.อทิธ’ิ ประเดมิ
ปล่อยทุเรียนคุณภาพล็อตแรกไปจีน ณ ด่าน
พรมแดนนครพนม ย�า้ ยดึหลกัมาตรการ “4 ไม่” 
พบฝ่าฝืนสัง่ปิด-ด�าเนนิคดทีนัที

นายอทิธิ ศิริลทัธยากร รฐัมนตรช่ีวยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง
ลงพืน้ทีต่รวจตดิตามการส่งออกทุเรยีนปลอดสาร 
Basic Yellow 2 และแคดเมยีม ณ ด่านพรมแดน
นครพนม ต.อาจสามารถ อ.เมอืง จ.นครพนม พร้อม
หารือแนวทางการส่งออกทุเรียนไปสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร และ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ณ ด่านตรวจพชืนครพนม 
ว่า ตามที ่ศ.ดร.นฤมล ภญิโญสินวฒัน์ รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบาย
เร่งด่วนให้ขับเคลือ่น “นโยบายผลไม้ปลอดภยั มี 
คุณภาพ ส�าหรับการบริโภคในประเทศและ 
ส่งออก” จึงได้มอบหมายให้ตนตดิตามแก้ไขปัญหา
สาร Basic Yellow 2 ปนเป้ือนในทเุรียนผลสด 
ส่งออกไปจนี 

ซึง่วนันีถ้อืเป็นข่าวดทีีส่ามารถปลดลอ็กทุเรียนไทย 
ส่งออกไปจีนได้แล้ว โดยได้รับรายงานจากกรม
วชิาการเกษตรว่า ในวันที ่20-21 ม.ค. 2568 จะมี 
การส่งออกทุเรียนทางบก 6 ชิปเม้นท์ ปริมาณ  
96 ตัน มลูค่าประมาณ 7.8 ล้านบาท คอืทางด่าน
ตรวจพชืนครพนม จ�านวน 3 ชปิเมนท์ และทาง
ด่านตรวจพชืเชยีงของ จ�านวน 3 ชปิเมนท์ โดย 
ในทกุชปิเมนท์ได้รบัการรบัรองรายงานผลทดสอบ
จากห้องปฏบิติัการแล้ว

รมช.อทิธ ิเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ มุ่งมัน่สร้าง
ความม่ันใจในทเุรียนไทยให้กับประเทศคู่ค้า และ
เร่งรดักระบวนการแก้ปัญหาเพือ่ลดผลกระทบต่อ
ผูป้ระกอบการและเกษตรกรไทย ขอย�า้ว่าสนิค้า
ทกุชนดิต้อง set  zero ปลอดสารปนเป้ือน หาก
ฝ่าฝืนมาตรการจะด�าเนนิการขัน้เด็ดขาด เนือ่งจาก
เป็นการท�าลายช่ือเสยีงประเทศไทย

 “ผมขอยนืยนัว่า กระทรวงเกษตรฯ ไม่นิง่นอนใจ 
ภายหลังจากจีนมีมาตรการเข้มงวดตรวจสาร  

“นฤมล” หารอื รมต.เกษตรฯ หลายประเทศ 
ขยายฐานตลาดสินค้าของเกษตรกรไทย

ทัง้นี ้ เมือ่ช่วงกลางเดอืนมกราคม ทีผ่่านมา ศ.ดร.
นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้มีโอกาสเดินทางเข้าร่วมประชุม
วาระส�าคัญๆ ในยุโรปหลายแห่ง และร่วมหารือ รมต.
เกษตรฯ จากหลายประเทศ ลุย ขยายฐานตลาดสนิค้า
ของเกษตรกรไทย เสรมิสร้างความร่วมมอืด้านการเกษตร

โดยเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2568 ศ.ดร.นฤมล 
หารือร่วมกับรัฐมนตรีด้านการเกษตรจากหลากหลาย
ประเทศ เนือ่งในโอกาสการเข้าร่วมการประชุม Berlin 
Agriculture Minister’s Conference ครัง้ที ่ 17 ณ  
ศนูย์การประชมุ City Cube Berlin กรุงเบอร์ลิน สหพนัธ์
สาธารณรฐัเยอรมน ีโดย ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า การหารอื
ในครัง้นี ้ จะช่วยเสรมิสร้างความร่วมมอืด้านการเกษตร 
พร้อมท้ังแลกเปล่ียนความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน 
และผลกัดนัประเด็นส�าคญัเกีย่วกบัการเปิดตลาดสนิค้า
เกษตรของไทย นอกจากนี ้รฐัมนตรจีากประเทศอ่ืนๆ ได้
ให้ความสนใจในการเสรมิสร้างความร่วมมอืกบักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ของไทย อกีด้วย

ศ.ดร.นฤมล ยังได้แสดงความยินดีและพร้อม
สนับสนุนความร่วมมือในด้านการเกษตรอย่างใกล้ชิด 
โดยจะมีการหารือในรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทาง
ทางการทตู เพือ่พฒันาและขยายความร่วมมือระหว่างกัน 
ในอนาคตต่อไป

และเม่ือวนัที ่21 มกราคม รมว.เกษตรและสหกรณ์
ของไทย ยงัเข้าร่วมหารอืทวภิาคร่ีวมกบั น.ส.แพทองธาร  
ชนิวตัร นายกรัฐมนตร ีและ นายเรมี เอเจล ประธาน 

เจ้าหน้าทีบ่รหิาร กลุม่ประเทศในภมูภิาคเอเชยี โอเชยีเนยี และ 
แอฟริกา บรษัิทเนสท์เล่ ในการประชมุ World Economic 
Forum Annual Meeting 2025 (WEF AM25)

โดยนางนฤมล กล่าวว่า ไทยขอให้บรษัิทเนสเล่สนบัสนุน
เกษตรกรไทย มุ่งสู่เกษตรสมัยใหม่ และการเป็น Smart 
Farmers โดยเฉพาะเรื่องการวิจัยและพัฒนา และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และนวัตกรรม ในการเพิ่ม
ประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร ช่วยลดต้นทุน ตลอดจน 
ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิง่อตุสาหกรรม
โคนมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง ทั้งนี้ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มคีวามตัง้ใจในการส่งเสรมิและ 
พัฒนาเกษตร และร่วมผลักดันเป้าหมายของไทยในการ 
ส่งเสรมิการเกษตรทีย่ัง่ยนื นอกจากนี ้ความตกลงเขตการค้าเสรี 
เอฟทเีอ ไทย–EFTA ซ่ึง จะเป็นโอกาสส�าหรบัภาคเอกชนไทย
และต่างประเทศท่ีลงทนุในไทยเพิม่ข้ึนด้วย

“บริษัทเนสท์เล่ ได้แสดงความมุ่งมั่นว่า จะลงทุน 
ในประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการสร้างการเตบิโต
อย่างย่ังยืนให้กับอตุสาหกรรมกาแฟไทย โดยในช่วงปี พ.ศ. 
2561–2567 เนสท์เล่ได้มีการลงทุนในประเทศไทยเพื่อ 
ขยายสายการผลิตผลิตภณัฑ์ต่างๆ ท้ังกลุม่ผลติภณัฑ์กาแฟ 
เครือ่งดืม่ยูเอชที และอาหารสตัว์ รวมสงูถงึกว่า 22,800 ล้าน
บาท ในปี พ.ศ. 2568 และในอนาคต บริษัทจะมกีารลงทุน
เพิ่มเติมเพื่อขยายสายการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่การลงทนุในโรงงานผลิตเนสกาแฟ และสนบัสนนุ
เกษตรกรไทยในการขยายพื้นที่เพาะปลูกกาแฟ ซึ่งเป็น 

พชืเกษตรท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาดและมรีาคาด ีรวมทัง้จะ 
สนบัสนนุการให้ความรูด้้านการเพาะปลูกกาแฟแก่เกษตรกรไทย 
อย่างต่อเนื่อง และรับซื้อเมล็ดกาแฟจากเกษตรกรไทย 
ในราคาท่ีเป็นธรรมเหมอืนเช่นท่ีเคยสนบัสนนุเกษตรกรไทย
มาตลอดกว่า 40 ปีท่ีผ่านมา” นางนฤมล กล่าว

ขณะท่ีเมือ่วนัท่ี 22 ม.ค. ศ.ดร.นฤมล ร่วมการประชมุ
และเสวนา Meeting of the First Movers Coalition 
Leaders  ณ เมอืงดาวอส สมาพนัธรฐัสวสิ โดยเป็นการ
ประชมุร่วมกนัระหว่างผู้น�าของภาครฐัและภาคเอกชน เพือ่
แลกเปล่ียนความส�าเร็จและแนวทางในการผลักดันให้เกิด
การจัดซือ้จดัจ้างสเีขียว หรอื Green Procurement

ศ.ดร.นฤมล ได้น�าเสนอในท่ีประชุมว่า ประเทศไทย
ต้องเผชญิความท้าทาย ท้ังจากสภาพภมูอิากาศท่ีแปรปรวน 
รวมถงึเกษตรกรไทยท่ีสงูวยัมากข้ึน ท�าให้ต้องน�านวตักรรม
และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในภาคการเกษตร เพื่อให้เกิด
การความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ประกอบกับเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศมีอาชีพท�านา 
ดงันัน้ ประเทศไทยจงึได้น�ารปูแบบการท�านาแบบเปียกสลบั
แห้ง มาทดลองโดยเลอืกพืน้ท่ีๆ มคีวามเหมาะสม โดยพบ
ว่า สามารถเพ่ิมผลผลติได้ร้อยละ 25-40 ลดการใช้น�า้ได้ถึง
ร้อยละ 50 และช่วยลดการปล่อยก๊าซมเีทน ซึง่จะสามารถ
ต่อยอดเป็นคาร์บอนเครดติ และยงัเพิม่รายได้ให้เกษตรกร
อกีทางหนึง่ด้วย

“สิ่งส�าคัญคือ การสร้างการรับรู ้ของเกษตรกร 
ถงึประโยชน์ของการท�านาแบบเปียกสลบัแห้งนัน้ จะช่วย

ลดต้นทนุ เพิม่ผลผลติ เพิม่ประสทิธภิาพการใช้น�า้ ลด
ผลกระทบจากภัยพบิติัต่างๆ ลดการปล่อยก๊าซมเีทน ซึง่
สอดรับกับนโยบายของนานาประเทศที่ต้องการสินค้า 
ทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม สอดคล้องกบัทีป่ระเทศไทยได้ให้ 
ค�าม่ันไว้ในการประชมุ COP26 การถ่ายทอดองค์ความรู้
ทีเ่กีย่วข้องให้กบัเครอืข่ายเกษตรกรรุน่ใหม่ เช่น Smart 
Farmers/ Young Smart Farmers/ Agricultural 
Village Volunteer เพือ่ขยายผลองค์ความรูใ้ห้เกษตรกร
ในพืน้ทีต่่างๆ ทัว่ประเทศ“ศ.ดร.นฤมล กล่าว

ศ.ดร.นฤมล กล่าวต่อว่า ส่ิงทีภ่าครฐัต้องสนบัสนนุ 
คือ โครงสร้างพื้นฐานในการปรับเปลี่ยนการท�านา
แบบด้ังเดิมมาเป็นแบบเปียกสลับแห้ง ท้ังในเรื่องของ
ชลประทาน ตลอดจนการปรบัหน้าดินของแปลงนา โดย
ปัจจุบัน เรามีกลไกการท�างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชน ซึง่ความท้าทายส�าคัญของประเทศไทย 
ประการแรก คือ การสร้างโอกาสให้กับเกษตรกร ให้
สามารถปรับเปลีย่นการผลติแบบด้ังเดิมให้เป็นการผลติ
ทีต่รงกบัความต้องการของตลาด เพิม่มลูค่าให้กบัสนิค้า
เกษตรที่

นอกจากนี้ การยกระดับภาคเกษตรไทยให้เป็น
เกษตรมลูค่าสงู และส่งเสรมิท�าเกษตรอย่างย่ังยืน เพือ่
ตอบโจทย์ความต้องการของโลก ผลกัดันแนวคิด ตลาดน�า  
นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ โดยภาครัฐ น�าเทคโนโลยี
ทางการเกษตร (Agri-Tech) มาใช้ เพื่อให้คนในภาค
การเกษตรสามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขนัให้กบัเกษตรกรไทย

“การเข้าร่วมประชมุ World Economic Forum 
2025 ครั้งนี้ ท�าให้เห็นว่า ทั่วโลกให้ความส�าคัญภาค
เกษตรและความมัน่คงอาหาร โดยเฉพาะการท�าเกษตร
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การท�าเกษตรที่ช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ซึง่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จะกลบัไปหารือกบัหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องและขยายผลให้
ประเทศไทยต่อไป“ ศ.ดร.นฤมล กล่าว

ศ.ดร.นฤมล ภญิโญสนิวฒัน์

มกอช.ชแูนวคิด “Go Green Go Global” 
ขบัเคลือ่นมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภยั 

นายสัตวแพทย์ ชัยวัฒน์ โยธคล เลขาธิการ
ส�านกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิ
(มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช.เป็นองค์กรน�าด้านการ
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่เป็นที่ยอมรับ
ระดับสากลและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารของประเทศให้ได้มาตรฐานและสร้างมูลค่า
เพิ่ม เพื่อสอดรับกับนโยบายกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ “ตลาดน�า นวัตกรรมเสริม เพ่ิมรายได้” โดย 
ปีนี้ได้ก�าหนดแนวคิด “Go Green Go Global  
ขบัเคลือ่นงานด้านมาตรฐานสนิค้าเกษตร เพือ่สร้าง
ความย่ังยืนสูส่ากล” ภายใต้หลัก 3S ได้แก่ Safety หรอื  
Food Safety ความปลอดภยัทางอาหาร Security 
ความมั่นคงทางอาหาร และ Sustainable ระบบ
เกษตรกรรมที่ย่ังยืน เพื่อมุ่งเน้นการท�าการเกษตร 
ทีใ่ส่ใจสิง่แวดล้อม สร้างความยัง่ยนืด้วยมาตรฐานสนิค้า 
เกษตร พร้อมกบัสร้างระบบให้มีมาตรฐานและการมี
ส่วนร่วมเพือ่การยอมรบัสู่สากล

Go Green การท�าการเกษตรท่ีใส่ใจสิง่แวดล้อม 
: มาตรฐานสินค้าเกษตร: สร้างความยั่งยืน โดย 
มกอช. ได้บรูณาการกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนิน
โครงการพัฒนาต้นแบบการผลิตข้าวยั่งยืน ส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต มี
ความรู ้ความเข้าใจตามข้อก�าหนดของ มาตรฐานสนิค้า
เกษตร เรือ่ง ข้าวยัง่ยนื (มกษ. 4408-2565) และจดัท�า 
คูม่อืแนวทางการปฏบิติัตามมาตรฐาน ซึง่มตัีวอย่าง
ทีป่ระสบความส�าเรจ็ เช่น กลุม่วสิาหกจิชมุชนกลุม่
แปรรปูข้าว ต.บ้านผึง้ อ.เมอืง จ.นครพนม มสีมาชกิ 
ทีส่นใจเข้าสูร่ะบบการผลติข้าวยัง่ยนืในพืน้ที ่3 จงัหวดั 
ได้แก่ นครพนม มกุดาหาร และสกลนคร รวม 300 ราย 

นอกจากนี้ มกอช. ยังได้จัดท�ามาตรฐานสินค้า
เกษตร เรือ่ง การปฏิบตัทิางการเกษตรทีด่ปีลอดการเผา 
ส�าหรับข้าวโพดเมล็ดแห้ง ได้รับพิจารณาเห็นชอบ 
ร่างมาตรฐานสนิค้าเกษตร การประชุมคณะกรรมการ
ประชมุคณะกรรมการมาตรฐานสนิค้าเกษตร คร้ังที่ 
3/2567 เมือ่วนัที ่23 ธันวาคม 2567 โครงการศกึษา
การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในภาคการเกษตร 
เพื่อเตรียมความพร้อมทางการค้า และพัฒนาการ
ผลติอย่างยัง่ยนื

Go Global : การสร้างระบบให้มีมาตรฐาน : 
การมส่ีวนร่วมเพือ่การยอมรบัสูส่ากล ได้ด�าเนนิการ
ตัง้แต่ต้นน�า้ กลางน�า้ และปลายน�า้ โดยต้นน�า้ ได้แก่ 
มาตรฐานสนิค้าเกษตร เรือ่ง การปฏบิตัทิางการเกษตร
ทีด่ ีส�าหรบัพชือาหาร (มกษ. 9001-2564) มาตรฐาน
เกษตรอนิทรย์ี  การผลติ การแปรรปู การแสดงฉลาก 
และการจ�าหน่ายผลติผลและผลติภณัฑ์อนิทรย์ี (มกษ. 
9000-2564) ส่วนกลางน�้า ได้แก่ มาตรฐานสินค้า
เกษตร เรือ่ง การปฏิบตัทิีดี่ส�าหรบัโรงรวบรวมผกัและ
ผลไม้สด (มกษ. 9047-2560) มาตรฐานสนิค้าเกษตร 
เรือ่ง การปฏบิติัทีดี่ส�าหรบัโรงคัดบรรจผุกัและผลไม้สด 
(มกษ. 9035-2563) มาตรฐานสนิค้าเกษตร เร่ือง การ
ปฏบิติัทีดี่โรงฆ่าโคและกระบอื (มกษ. 9019-2550) 
และหลกัการทัว่ไปด้านสขุลกัษณะอาหาร: การปฎบิตัิ
ทางสขุลกัษณะทีด่ ี (GMP) และมาตรฐานการปฏิบตั ิ
ทีด่อีืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

 ขณะที่ ปลายน�้า ได้แก่ โครงการร้านอาหาร
วัตถุดิบปลอดภัย (Q Restaurant)  ปัจจุบันมี  
3,055 แห่ง และ Q Restaurant  Premium 108 แห่ง 
ใน 23 จงัหวดั โครงการตรวจรบัรองสถานทีจ่�าหน่าย
สนิค้า Q ประเภทโมเดร์ินเทรด (Q Modern Trade) 
โครงการรบัรองสถานทีจ่�าหน่ายสนิค้า Q (Q Market) 
โครงการโรงเรยีนอาหารปลอดภยั (Q Canteen) และ
โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภยั (Q Hospital) 
ซึ่งในปีนี้ต้ังเป้าพัฒนาโรงพยาบาลต้นแบบน�าร่อง  
3 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
จ .พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เ ฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี และโรงพยาบาล
ปทมุธาน ีจ.ปทมุธานี

นายสตัวแพทย์ ชยัวฒัน์ โยธคล

อทิธ ิศิรลิทัธยากร

Basic Yellow 2 ในทเุรียนทกุลอ็ต เราได้มกีาร
ป ระชุมติดตามเร่งรัด เพื่อให้สามารถส่งออก 
ทเุรยีนได้โดยเรว็ทีส่ดุ โดยวางแผนไว้จะสามารถ
ส่งออกได้ภายในวันที่ 20 ม.ค. ซ่ึงถือเป็นข่าวด ี
ทีส่ามารถด�าเนนิการได้ส�าเร็จ ขอช่ืนชมอธบิดกีรม
วชิาการเกษตร และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ทีร่่วมกนั
ขบัเคลือ่นการท�างานได้ไว เพือ่มุง่มัน่ให้ทเุรยีนไทย
เป็นทุเรยีนอนัดบั 1 ของโลก” รมช.อทิธ ิกล่าวย�า้

ทัง้น้ี สาธารณรฐัประชาชนจีน ได้มมีาตรการ
เ ข้มงวดในการน�าเข้าทเุรยีน ทีม่ผีลบังคบัใช้ตัง้แต่
วนัที ่ 10 มกราคม 2568 โดยต้องตรวจสอบสาร 
B asic yellow 2 ในทเุรยีนและแนบรายงานผล
ก ารทดสอบในทุเรียนทุกล็อตการผลิตที่ส่งออก
จากไทย ซึง่ล่าสดุ ได้รบัรายงานจากกรมวชิาการ
เกษตรว่า เมือ่วนัที ่17 ม.ค. 2568 ว่า ทางส�านกังาน
ศลุกากรแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี (GACC) ได้ 
อ นุญาตให้ใช้ห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ 
ในการทดสอบสาร Basic yellow 2 จ�านวน 6 แห่ง  
ซ่ึงมีศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์ รวมกันได้  
700 ตวัอย่าง/วนั โดยการตรวจวเิคราะห์จะใช้เวลา
ประมาณ 48 ชัว่โมง ดงันี้ 

1. บรษิทั ห้องปฏบิตักิารกลาง (ประเทศไทย) 
จ�ากัด สาขาเชยีงใหม่ 2. บรษิทั ห้องปฏิบตักิารกลาง  
(ประเทศไทย) จ�ากดั สาขากรงุเทพฯ 3. บรษิทั 
ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ�ากัด  
สาขาฉะเชงิเทรา 4. บรษิทั ห้องปฏบิตักิารกลาง 

(ประเทศไทย) จ�ากดั สาขาสมุทรสาคร 5. บริษทั 
ห้องปฏบิตักิารกลาง (ประเทศไทย) จ�ากดั สาขา
สงขลา 6. บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัย
ทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จ�ากัด 
(มหาชน) AMARC

นอกจากนี ้ในสปัดาห์หน้าจะมห้ีองปฏิบติัการ 
เพิม่อกี 4 แห่ง ท�าให้สามารถรองรบัตวัอย่างการ
ตรวจวเิคราะห์รวมได้ 1,300  ตวัอย่าง/วนั ซึง่มี
ศกัยภาพรองรบัการส่งออกทเุรยีนภาคตะวนัออก
และภาคใต้ในฤดูกาลทีจ่ะถงึนี ้ได้เป็นอย่างดี

นายรพภีทัร์ จันทรศรวีงศ์ อธบิดกีรมวชิาการ
เกษตร กล่าวว่า กรมวชิาการเกษตรได้ด�าเนินการ
สุม่เกบ็ตวัอย่างทเุรยีน เพือ่ทดสอบ Basic yellow 2  
แล้วตัง้แต่ค�า่วนัที ่17 ม.ค. 2568 ทีผ่่านมาจนได้ผล  
Test Report ที่ใช้ประกอบการส่งออกทุเรียน 
ไปจีนตามเงื่อนไขที่จีนก�าหนด โดยได้เริ่มเก็บ
ตวัอย่างภายหลงัจากการแจ้งการอนุญาตให้ห้อง
ปฏบิตักิารทีมี่ความสามารถทัง้ 6 แห่ง ทีไ่ด้รบัการ
อนญุาตจาก GACC เข้าเกบ็ตวัอย่างส่งตรวจห้อง
ปฏบิตักิาร ระหว่างวนัท่ี 20-21 ม.ค. 2568 รวม
จ�านวน 11 ล้ง 13 ชิปเมนท์ ปรมิาณ 155.5 ตนั 
มลูค่ากว่า 11 ล้านบาท จากตวัอย่างในพืน้ท่ีจงัหวดั
จนัทบุรี 5 ล้ง 7 ชิปเมนท์ ปรมิาณ 58.5 ตนั มลูค่า
ประมาณ 3 ล้านบาท และตวัอย่างในพืน้ทีจ่งัหวดั

ชมุพร 6 ล้ง 6 ชปิเมนท์ ปรมิาณ 97 ตัน มูลค่า
ประมาณ 8 ล้านบาท

“การส่งออกทุเรียนผ่านด่านตรวจพชืนครพนม 
ในวันที่ 20 ม.ค. 2568 ได้ก�าชับเจ้าหน้าท่ีกรม
วิชาการเกษตรให้ตรวจสอบใบรายงานผลการ
ทดสอบ Basic yellow 2 ในเนือ้และเปลอืก ต้อง
ตรวจไม่พบหรือ Not Detected และ Cadmium 
ในเนือ้ (ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.05mg/kg) จงึจะออก
ใบรบัรองสขุอนามยัพชื PC เพือ่แสดงทีด่่านน�าเข้า
ของประเทศจนี ผมย�า้เตอืนขอให้ผูป้ระกอบการ 
ส่งออกมาตรการเข้มงวด 4 ไม่ ได้แก่ 1. ไม่อ่อน  
2. ไม่หนอน 3. ไม่มสีวมสทิธิ ์และ 4. ไม่ส ีไม่มีสารเคมี 
ต้องห้าม มเีป้าหมาย  “Set Zero” การใช้สารเคมี
ในโรงคัดบรรจุท้ังหมด เพ่ือรกัษาตลาดทเุรียนไทย
ทีส่่งออกไปจีน ทีม่มูีลค่ากว่าแสนล้านบาทและอกี
หลายแสนล้านให้กลบัมาด�าเนนิการได้ตามปกต”ิ 
อธบิดีกรมวชิาการเกษตร กล่าว

“กระทรวงเกษตรฯ มุง่มัน่สร้ำงควำมมัน่ใจในทเุรยีนไทยให้กบัประเทศคูค้่ำ  
และเร่งรัดกระบวนกำรแก้ปัญหำเพื่อลดผลกระทบต่อผู ้ประกอบกำร 
และเกษตรกรไทย”
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กสก.ป้ัน Smart Farmer Model 
เสริมศักยภาพเกษตรกรต้นแบบ

กรมส่งเสรมิการเกษตร ขับเคลือ่นงาน ปี 68 
ยกระดับ Smart Farmer สู ่ Smart Farmer 
Model เสรมิศกัยภาพเกษตรกรต้นแบบ สร้าง
แนวคดิให้เกษตรกรประยกุต์ใช้และปฏิบตัติาม

กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) ด�าเนินงาน
พัฒนาเกษตรกรตามแนวนโยบายของรัฐบาล ที่
มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ภาคการเกษตรเป็น 3 เท่า 
ภายในระยะเวลา 4 ปี ด้วยหลกัการ “ตลาดน�า 
นวตักรรมเสรมิ เพ่ิมรายได้” โดยมีแนวทางส�าคญั 
ในการผลกัดนัให้เกษตรกรมคีวามเข้มแขง็ในโครงการ 
พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
มุ่งหวังให้เกษตรกรมีทักษะ ความรอบรู้ในการ
ประกอบอาชีพด้านการเกษตร สามารถบริหาร
จดัการการผลติ การตลาด พร้อมปรบัตวัให้เข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบนั และยกระดบัเกษตรกรสูก่าร
เป็นผู้ประกอบการเกษตรในอนาคต

นายสุริยะ ค�าปวง รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร กล่าวว่า การด�าเนนิงานพฒันาเกษตรกร
ปราดเปรือ่ง หรอื Smart Farmer กรมส่งเสรมิ
การเกษตรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 นอกจาก
มุ่งเน้นการพัฒนาให้เกษตรกรทั่วไปปรับแนวคิด 
ในการประกอบอาชพีทางการเกษตรให้มกีารจดัการ 
ทีด่แีละสามารถประเมนิคณุสมบตัผ่ิานเกณฑ์ของ 
Smart Farmer ได้ตามตวัช้ีวดัโครงการแล้ว ยงั
มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงคุณภาพผ่านการพัฒนาใน
ระดบัที ่2 คอื

การพัฒนายกระดับ Smart Farmer ให้
เป็นเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ หรือ Smart 
Farmer Model ในกจิกรรมเสรมิสร้างศกัยภาพ
เกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ (Smart Farmer 
Model) เพือ่ขยายผลการพฒันา โดยการเสรมิสร้าง 
ศกัยภาพของ Smart Farmer ทีป่ระสบความส�าเรจ็ 
ในกจิกรรมทางการเกษตรเป็นทีป่ระจกัษ์ มคีวาม
เชี่ยวชาญและองค์ความรู้ และมีความเสียสละ
ท�าประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อเป็นแบบอย่างและ
สร้างแนวคิดให้กับเกษตรกรได้น�าไปประยุกต์ใช้
และปฏิบตัติาม

ส�าหรับการด�าเนินงานประกอบด้วยกิจกรรม
ย่อย 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมจัดเกบ็ข้อมลู
เพื่อประเมินคุณภาพการบริหารจัดการแปลง 
Smart Farmer Model ซึง่เป็นกจิกรรมทีมุ่ง่เน้น
ให้ Smart Farmer Model ร่วมกับเจ้าหน้าที ่
ส่งเสรมิการเกษตร จดัท�าข้อมลูเพือ่ประเมนิคณุภาพ 
แปลง วเิคราะห์ความคุม้ค่าของการใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรมในเชิงประจักษ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาต่อยอดและปรับปรุงการท�างานของ
ตวัเกษตรกร และ 2) กจิกรรมสนบัสนนุการเพิม่
ศกัยภาพ Smart Farmer Model เพือ่การขยายผล 
การพัฒนา

ซึง่เป็นกจิกรรมต่อยอดจากกจิกรรมแรก เพือ่
เพ่ิมศักยภาพองค์ความรู้ของ Smart Farmer 
Model ให้มคีวามเหมาะสมมากข้ึน และสามารถใช้
ประโยชน์ในการขยายผลการพฒันาเกษตรกรต่อไป

“การด�าเนินการพัฒนา Smart Farmer 
Model นัน้ เป็นหนึง่ในข้ันตอนการพฒันา Smart 
Farmer ทีส่�าคญั โดยใช้ความเป็นต้นแบบในการ
ส่งเสรมิและพฒันาเกษตรกร ซึง่ให้ความส�าคญักับ
การช้ีให้เห็นว่า Smart Farmer เป็นอย่างไร โดย

กรมปศุสัตว์เตือนภัยเกษตรกรผู ้เล้ียง 
เฝ้าระวงัโค  กระบอื เครยีด  สุขภาพอ่อนแอ 
ภูมิคุม้กันลดลง เสีย่งเป็นโรคปากและเท้าเป่ือย
ในช่วงฤดหูนาว

นายสัตวแพทย์ บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ 
รองอธบิดกีรมปศสุตัว์  เตอืนภยัการระบาดของ
โรค ปาก เท้าเป่ือย  ในโค กระบอื ในช่วงฤดหูนาว 
เน่ืองจากสภาพอากาศ ดงักล่าวส่งผลให้โคและ
กระบอื เกดิความเครียด  มสีขุภาพอ่อนแอ และ
ภมูิ คุ้ มกนัต่อโรคลดลง  ซึง่มคีวามเสีย่งต่อการ 
ตดิเชือ้โรค ปากและเท้าเป่ือยได้ง่าย 

ดังนั้น   เพ่ือป้องกั น ค วามเสียหายต่อ
เกษตรกรผูเ้ลีย้งโค กระบือ จงึขอความร่วมมือ 
สหกร ณ์โ ค น ม ศูนย์รับน ม  สหกรณ์โคเน้ือ  
สมาค มผู้ เ ลี้ ยงโคเนื้ อ แ ละกระบือ รวมทั้ง 
เกษต รกร  ผู ้เ ลี้ยงสัต ว์  เป็นเครือข่าย การ 
เฝ้าระวงั ค้นหาโรคในสตัว์ โดยท�าการตรวจสอบ 
ฟาร์ มเลี้ ยงสัตว์ของเกษตรกร หากพบฟาร์ม 
ทีส่งสยัโรคระบาด ให้แจ้งเจ้าหน้าทีก่รมปศุสัตว์
ทราบทันที เพื่อเข้าด�าเนินการตรวจสอบ และ
การควบคุมโรคโดยเร็ว  เข้มงวดด้านมาตรการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ เช่น พ่นยา ฆ่าเชื้อ 
ยานพาหนะทุกคันที่เข้า-ออกฟาร์ม เลี้ยงสัตว์ 
ศูนย์รั บนมสหกรณ์โคนม ตลอดจนบุคคลที ่
เข้าออกฟาร์มทกุครัง้  เข้มงวด ในการควบคมุและ
ก�าจัดแมลงพาหะน�าโรค โดยการใช้สารก�าจัด 

กรมปศุสัตว์เตือนภัยอากาศหนาว
เสี่ยง โค-กระบือติดโรคปากเท้าเปื่อย

แมลงพาหะด้วยวธิกีารฉดีพ่นบรเิวณคอก  หรอื 
สถานทีพ่กัอาศยัของสตัว์ ร่วมกบัการปรบัภมูทิศัน์ 
บริเวณสถานที่ เลีย้งสตั ว์ห รอืแหล่งรวมสัตว์ 
ไม่ให้มีแหล่งน�า้ขงัหรือแหล่งเพาะพนัธุแ์มลง 
ท�าความสะอาดฆ่าเชือ้คอกสตัว์อย่างสม�า่เสมอ  

รวมทั้ งเน้ นย�้า เ กษตรกรในการป้องกัน 
การน�าโรค เข้าฟาร์ม ประกอบด้วย  งดการ 
น�าเข้าสตัว์มาเลีย้งใหม่ จากพืน้ทีท่ีม่กีารระบาด 
ของโรคระบาดเป็นเวลา อย่างน้อย 1 เดือน  
หรือจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรค 
สงบ และเข้มงวด ในการจัดการเพื่อป้องกันโรค 
เข้าฟาร์ม ได้แก่ 

(1) ห้ามบุคคลภายนอกเข้าฟาร์มเลีย้งสตัว์  
หากจ�าเป็นต้องเปลีย่นรองเท้าทีใ่ช้เฉพาะ ภายใน 
ฟาร์มและฆ่าเชื้อทุกครั้ง    (2) ห้ามยานพาหนะ
ทุกชนิด เช่น รถรับซื้อสัตว์ รถขนอาหารสัตว์ 
รถรับซื้อมูลสัตว์ เข้าภายในฟาร์มโดยเด็ดขาด 
หากจ�าเป็นต้องพ่นยาฆ่าเชือ้โรคทกุครัง้  (3) หาก
ฟาร์มอยูใ่นพืน้ท่ี ทีม่โีรคระบาดให้หลกีเลีย่งการ
ผสมเทียม และงดการน�าสัตว์เข้ามาเลี้ยงใหม ่
ในช่วงที่มีโรคระบาด

ท้ายนี้ กร มปศุ สั ต ว์  ขอความร่วมมือ
เกษตรกรผู้ เลี้ ย ง โ ค  กระบือ ให้ดูแลสัตว์ 
ของตนเองให้มสีขุภาพสมบรูณ์ แขง็แรง โดยให้ได้รบั 
ความอบอุ่น ตลอ ด เ ว ล า ห รืออยู่ในสถานที่ 
ที่ป้องกัน ควา ม ห น า ว ไ ด้ และป้องกันสัตว์ 
ของตนเอง ไม่ให้สมัผสักบัปัจจยัเสีย่งต่างๆ ท่ีจะ 
น�าเชือ้โรคเข้าฟาร์ม ได้แก่ คน ยานพาหนะต่างๆ 
สตัว์ท่ีน�าเข้ามาเลี้ยงใหม่ ถงันม อาหาร รวมถึง 
วสัดอุุปกรณ์ต่างๆ ที่เกีย่วข้องกบัการเลีย้งสตัว์ 
เป็นต้น

ประกอบกับหม่ันสังเกตอาการสัตว์เล้ียง
ของตนเองอยู่เสมอ หากพบสัตว์แสดงอาการ
ป่วยหรือตายผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ 
ให้รบีแจ้งเจ้าหน้าทีป่ศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ ก�านนั 
ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร 
ส่วนต�าบล(อบต.) ในพื้นที่ หรือ ผ่านทาง 
Application dld 4.0 หรอืโทรศพัท์สายด่วน  
06 3225 6888 เพือ่ให้การช่วยเหลอืเกษตรกร 
ได้อย่างทนัท่วงที

พิสูจน์ได้ถึงความส�าเร็จที่เกิดขึ้นน้ันๆ เพื่อสร้าง 
แรงบนัดาลใจให้เหน็ถงึหลกัคดิ การท�างาน จนเกดิ 
เป็นความส�าเร็จที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม 
นอกจากน้ี การที่ Smart Farmer Model มี
ข้อมลูหรอืความรูเ้ชงิประจกัษ์ สามารถตอบโจทย์
ความส�าเร็จของตนเองได้ ท�าให้ตัวเกษตรกรเห็น
คุณค่าและเกิดความเชื่อมั่นในสิ่งที่ท�า จะก่อให้
เกิดความตั้งใจในการพัฒนาต่อยอดการท�างาน 
ให้ดยีิง่ขึน้ไป และพร้อมเป็น Role Model ทีไ่ด้รบั
การยอมรบั ส่งผลดต่ีอการขยายผลไปสู่เกษตรกร 
รายอืน่ๆ ช่วยให้เกษตรกรและนกัวชิาการส่งเสรมิ 
การเกษตรเกดิการเรยีนรูร่้วมกันเพือ่วางแผนการ 
พฒันาและปรบัปรงุแก้ไขการท�างานได้ดขีึน้ ตอบโจทย์ 
การเรียนรู้จากต้นแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และสามารถยกระดับสู ่ผู ้ประกอบการเกษตร 
ในล�าดับต่อไป” 

ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด�าเนินการ
พัฒนาเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรือ่ง (Smart Farmer) มาตัง้แต่ปี 2557 
เพือ่พฒันาเกษตรกรทัว่ไปให้เป็น Smart Farmer 
ซึง่กระบวนการพฒันาเกษตรกรนัน้ เริม่ต้นจากการ
ปรบัแนวคดิของเกษตรกร สอนให้รูจ้กัการวเิคราะห์
ตนเอง รู้ทนัสถานการณ์และมภูีมิคุม้กนั และช่วย 
ส่งเสรมิการพฒันาทักษะและความรู ้ด้านการเกษตร 
ให้เกิดความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพในการ
ผลติ เพือ่เป็นกลไกในการต่อยอดการพัฒนาทักษะ 
ความเป็นผูป้ระกอบการเกษตร

โดยเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่าง 
เกษตรกรด้วยกนั และสนบัสนนุประสานความร่วมมอื 
การวิจัยเพื่อต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มกัน เพื่อเพิ่ม
อ�านาจการต่อรองทางธุรกิจและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ปัจจุบันมีเกษตรกรได้รับการ
ประเมินให้เป็น Smart Farmer แล้ว จ�านวน 
215,772 คน

กรมวิชาการเกษตร
หนุนนวัตกรรมชีวภัณฑ์

ยกระดับผัก เพ่ิมมูลค่าสูง

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร สนองนโยบาย 
“นฤมล” รกุผ่านงานเทคโนโลยจีดัใหญ่ ปี 2568 
หนุนนวัตกรรมชวีภณัฑ์ ยกระดบัผัก เพิม่มลูค่าสูง

นายรพีภทัร์ จนัทรศรวีงศ์ อธิบดกีรมวิชาการ
เกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขบัเคลือ่นนโยบายด้าน 
การเกษตร ตามนโยบายของ ศ.ดร.นฤมล ภญิโญสินวัฒน์  
รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โดยให้เกษตรกรผลิตพืชตามมาตรฐานการรับรอง
สินค้าเกษตรปลอดภัย มีการควบคุมศัตรูพืชด้วย
วธิผีสมผสาน ใช้ชวีภณัฑ์ควบคมุ ลดการใช้สารเคมี 
ยกระดับสนิค้าเกษตรมลูค่าสูง สร้างความม่ันคงทาง
รายได้ให้กบัเกษตรกรและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม

เมือ่วนัที ่21 มกราคม 2568 อธบิดกีรมวชิาการ
เกษตร เป็นประธานในพธิเีปิดงานงานวนัถ่ายทอด
เทคโนโลย ี“การผลติผกัแบบผสมผสาน เพือ่ผลผลติ
ผกัปลอดภยัได้มาตรฐาน” โดยม ีดร.อารดา มาสร ิ 
ผูอ้�านวยการส�านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตที ่5  
กล่าวรายงาน และมีการมอบใบประกาศนียบัตร
ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดภัยได้มาตรฐาน  
จ�านวน 10 ราย ใบรบัรองมาตรฐานสนิค้าเกษตร 
GAP พืชจ�านวน 10 ราย มอบชุดชีวภัณฑ์ให้กับ
เกษตรกร จ�านวน 10 ราย กิจกรรมปล่อยแมลง
ตวัห�า้เพือ่ก�าจดัแมลงศัตรพูชื และกจิกรรมการเก็บ
ผลผลติผกัปลอดภยัได้มาตรฐานของแปลงเกษตรกร
ต้นแบบ ณ ฟาร์มฝันแม่ ต�าบลน�้าพุ อ�าเภอเมือง
ราชบุร ีจงัหวดัราชบรีุ

กรมวิชาการเกษตร โดยส�านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร เขตท่ี 5 จัดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลย ี“การผลติผกัแบบผสมผสาน เพือ่ผลผลติ
ผกัปลอดภยัได้มาตรฐาน” เพือ่ขบัเคลือ่นผลส�าเร็จ
ของงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ได้รับงบประมาณ
สนบัสนนุทนุด้านการน�าผลงานวจิยัและนวตักรรม
ไปใช้ประโยชน์ (RU: Research Utilization)  

เกษตรปทุมธาน ี และกลุม่วชิาการ ส�านกัวิจยัและ
พฒันาการเกษตรเขตที ่5 4. การผลติหวัเชือ้ชีวภณัฑ์
เพือ่การผลติผักปลอดภยั โดย ส�านกัวิจยัพฒันาการ
อารกัขาพชื

นทิรรศการ 1. การท�าเกษตรอนิทรย์ีแบบยัง่ยนื 
โดย ทมีฟาร์มฝันแม่ และเครอืข่ายผู้ผลติผกัปลอดภยั 
2. การบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่ม
เกษตรกร ผลติและขยายชวีภณัฑ์ โดย บริษทั ทเีอบี 
อนิโนเวชัน่ จ�ากดั บรษิทั เอสซจี ี เคมคิอลส์ จ�ากดั 
มหาชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ต�าบล
น�า้พ ุและต�าบลหินกอง ส�านกังานเกษตรอ�าเภอเมอืง
ราชบุร ี3. การรบัรองมาตรฐานแหล่งผลติพืช GAP 
และเกษตรอินทรีย์ โดย กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 4. การ
เชือ่มโยงผูผ้ลติ และตลาดผูบ้รโิภคพชืปลอดภยัแบบ
ครบวงจร โดย สมาคมผู้บรโิภคอนิทรย์ีไทย (Thai 
Organic Consumer Association ; TOCA)

นอกจากนี ้ มกีารจดัแสดงแปลงสาธติการผลติ
ผักปลอดภัยได้มาตรฐาน การแจกเมล็ดพันธุ์ผัก
และต้นกล้าผกัให้กับผูร่้วมงาน พร้อมจ�าหน่ายสนิค้า
เกษตรปลอดภยัโดยเครอืข่ายเกษตรกร

อธบิดกีรมวชิาการเกษตร กล่าวในตอนท้ายว่า  
การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช 
ในคร้ังนี ้ จะเป็นการสร้างโอกาสการประชาสมัพนัธ์ 
งานวจิยัและเทคโนโลยขีองกรมวชิาการเกษตร ให้พีน้่อง 
เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจได้น�าองค์ความรูท่ี้ได้รบั 
จากการถ่ายทอดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่  
สร้างความเข้มแขง็สูช่มุชน เกิดความมัน่คงทางรายได้  
และสร้างความยั่งยืนในระบบการผลิตผัก ซ่ึงเป็น
บริบทท่ีส�าคัญ เพ่ือยกระดับการผลิตผักปลอดภัย
ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการดนิเปร้ียวจัด
เพือ่ปลูกปาล์มน้้ามัน

การเตรยีมกล้าพันธุป์าล์มน�า้มนั
ขัน้ตอนการปลกูปาล์มน�า้มัน

การดูแลรกัษา

ประจ�าปี 2567 จากส�านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร 
(องค์การมหาชน) สูเ่กษตรกร

โดยบรูณาการความร่วมมอืกับหน่วยงานในพืน้ที่
ของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อขยายผลงานวิจัย 
สูส่่วนภมูภิาค มุง่เน้นให้เกษตรกรเข้าใจ เข้าถงึ และ
พัฒนาต่อยอดการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกษตรกร 
มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัเกษตรกรแปลงต้นแบบ ใน
ลกัษณะของเกษตรกรสอนเกษตรกร โดยมีนกัวชิาการ

จากกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร 
เป็นพีเ่ลีย้งและทีป่รกึษา เกดิการขับเคลือ่นในพืน้ท่ี เกดิ
ผลสมัฤทธ์ิในการน�าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
ผ่านชมุชนต้นแบบและผูน้�าชมุชนทีเ่ข้มแขง็ สร้างความ
มัน่คงทางรายได้และความย่ังยนืในระบบการผลติผัก

การจดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยใีนครัง้นี ้ แสดง
ต้นแบบการผลติผกัปลอดภยัได้มาตรฐานให้เกษตรกร  
ผูส้นใจ รวมถงึบคุลากรภาครฐัได้เรยีนรู ้ซึง่กจิกรรมหลกั 
ของงานประกอบด้วย ฐานเรยีนรู้

1. การผลติและการใช้แมลงตวัห�า้เพือ่ควบคุมแมลง
ศัตรพูชื โดย ศูนย์วจิยัและพฒันาการเกษตรนครสวรรค์ 
และศนูย์วจิยัและพัฒนาการเกษตรราชบุรี 2. การใช้ 
ชวีภณัฑ์ป้องกนัก�าจดัโรคพชื โดย ศนูย์วจิยัและพฒันา 
การเกษตรนครปฐม และศนูย์วจิยัและพฒันาการเกษตร
ราชบรุ ี  3. การใช้ชวีภณัฑ์เพือ่ควบคมุแมลงศตัรพูชื 
และการใช้ปุ๋ยชีวภาพ โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

  สรุยิะ ค�าปวง 

ก�าหนดระยะปลูกปาล์มน�า้มัน 
ถ้าคนัดนิปลกูปาล์มกว้าง 5-6 เมตร  
แนะน�าให้ปลกูแถวเดยีวตรงกลางร่อง  
มีระยะปลูก 8x8 ตารางเมตร  
หรือ 9x9 ตารางเมตร และถ้าคนัดนิ
ปลกูปาล์มกว้าง 8 เมตร แนะน�าให้
ปลกูแถวคูส่ลบัฟันปลา มรีะยะปลกู  
8X8 ตารางเมตร หรอื 9X9 ตารางเมตร  
เช่นเดยีวกนั

ใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมเพือ่เป็นการเพ่ิมความ
อดุมสมบรูณ์ให้แก่ดนิ โดยรองก้นหลมุด้วย 
รอ็กฟอสเฟตในอตัรา 250 -500 กรมัต่อหลมุ  
หลงัจากทีใ่ส่โดโลไมท์และปุย๋หมกัลงในหลมุปลกู 
แล้วประมาณ 2 ใน 3

คลุกเคล้าดินกับปุ ๋ยเพื่อป้องกันการ
สมัผัสของรากโดยตรง

วางถุงกล้าปาล์มให้ตรงจุดที่ต้องการ  
และพยายามให้ส่วนของต้นอยูใ่นระดบัเดยีวกบั 
ทีอ่ยูใ่นถงุพลาสติก

 รพภีทัร์ จนัทรศรวีงศ์   

นายสตัวแพทย์ บุญญกฤช ป่ินประสงค์

ควรเลือกต้นกล้าปาล์มน�้ามัน 
ทีแ่ขง็แรง สมบรูณ์ มอีายปุระมาณ 
12-14 เดือน ท�าการขนย ้าย 
ด้วยความระมดัระวงัและน�าไปปลกู
ในพืน้ทีท่ีเ่ตรียมไว้

การปลกูปาล์มน�า้มนั ใส่ดินลงไปในหลุมโดยใส่ดินชั้นบนลงไปก่อน 
และอดัดนิให้แน่น เพือ่ป้องกนัการล้มเมือ่ลมพัดแรง

คลุมดินด้วยฟางข้าวหรือใบหญ้าแฝก หรือ 
ปลูกพืชตระกูลถั่ว คลุมบริเวณโคนต้น ช่วยรักษา
ความชืน้ในดนิและรดน�า้ให้ชุม่

การตรวจแปลงหลงัจากการปลกู เพือ่ให้แน่ใจ
ว่า ต้นกล้าอยูใ่นสภาพเดมิ ต้นใดทีย่งัอดัดนิไม่แน่น
หรอืถูกลมพดัโยก ต้องท�าหลกัแล้วผกูให้แน่น

การปลูกซ่อม ควรเตรียมต้นกล้าปาล์มน�้ามัน
ส�ารองไว้ประมาณ 5% ของต้นกล้าทัง้หมด การซ่อม
ควรท�าภายในระยะเวลา 1 เดอืน หลังจากปลกู

ก�าจดัวัชพชื โดยใช้เครือ่งตดัหญ้าและแรงงานคน
ควบคุมระดับน�้าในร่องให้มีสม�่าเสมอ ให้น�้าทุกวัน 

ในช่วงแรกปลูก โดยให้น�้าระบบสปริงเกลอร์หรือให้น�้า 
แบบใช้เรอืพ่น

การให้น�า้ระบบสปรงิเกลอร์นัน้ ต้องมสีระน�า้ขนาดใหญ่ 
เก็บน�้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง โดยต่อท่อวางระบบให้น�้า 
แบบสปรงิเกลอร์ โดยใช้หวัฉดี 1 หวัในช่วงแรกของการ
เจริญเติบโตปีท่ี 1-2 และใช้หัวฉีด 2 หัวต่อต้นในปีที่ 3 
เนื่องจากปาล์มน�้ามันเจริญเติบโตเต็มที่เริ่มให้ผลผลิต มี
ความต้องการน�า้ปรมิาณมาก

การใช้ทะลายเปล่าปาล์มน�า้มันไปคลุมดนิบรเิวณโคน
ต้นปาล์ม เมือ่ย่อยสลายจะช่วยเพิม่อินทรยีวตัถใุห้แก่ดนิ

สอบถามเพิม่เติม กลุม่วิจยัและพฒันาการจดัการดนิเปรีย้ว 
  กองวจิยัและพฒันาการจดัการทีด่นิ 
  กรมพัฒนาทีด่นิ 0 2579 7562
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โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นายสุริยะ จึงรุ ่งเรืองกิจ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรี
ช่วยว่าการฯ นางมนพร เจริญศรี และ นาย 
สุรพงษ์ ปิยะโชติ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
“ขบัเคลือ่นนโยบายคมนาคม เพ่ือโอกาสประเทศไทย”  
ติวเข้ม…ทุกหน่วยงาน เพือ่วางแผน การขับเคลือ่น
การด�าเนนิโครงการในปีงบประมาณ 2568 และการ
ด�าเนินงานโครงการใหม่ท่ีส�าคญัในปี 2569 ให้เป็น
รปูธรรม มุง่พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย ลดต้นทุน 
โลจสิติกส์ กระจายความเจริญสูภ่มูภิาค และยกระดบั 
ให้บรกิารระบบขนส่งสาธารณะและเป็นการสร้าง
โอกาสให้กบัประเทศไทย

ทัง้น้ี กระทรวงคมนาคมได้วางแผนการด�าเนิน
โครงการด้านคมนาคม ในปี 2568 จ�านวนท้ังสิน้ 
223 โครงการ วงเงินลงทุน 136,492.43 ล้าน
บาท เป็นโครงการต่อเนือ่ง 107 โครงการ วงเงนิ
ลงทุน 53,622.78 ล้านบาท และโครงการใหม่ 
116 โครงการ วงเงนิลงทนุ 82,869.65 ล้านบาท 
อย่างไรกต็าม จากจ�านวน 223 โครงการ หากดู
เฉพาะโครงการทีม่งีบลงทนุเกนิ 1,000 ล้านบาท
ข้ึนไป แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คอื กลุม่โครงการใหม่ ท่ี

ส่องคมนาคม ปี 68 ก�างบกว่า 1.1 แสนล.
พร้อมลยุ 63 โครงการฯ กระตุน้เศรษฐกิจ

จะเร่ิมด�าเนนิการในปี 2568 มจี�านวน 29 โครงการ 
วงเงินลงทนุรวม 893,735.91 ล้านบาท โดยจะเบกิ
จ่ายงบปี 2568 จ�านวน 57,140.08 ล้านบาท และ
กลุม่โครงการต่อเนือ่ง จ�านวน 34 โครงการ วงเงนิ
รวม 1,794,574.65 ล้านบาท เบกิจ่ายงบปี 2568 
จ�านวน 53,673.06 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นจ�านวน  
63 โครงการ งบประมาณรวม 2,688,310.56 ล้านบาท  
โดยตัง้เบกิจ่ายงบปี 2568 จ�านวน 110,813.14 ล้าน
บาท ถอืเป็นเม็ดเงนิก้อนใหญ่ ทีจ่ะอดัเข้าสูร่ะบบ 

 คกิออฟ 29 โครงการใหม่ 
โดยท่ีน่าสนใจอยู ่ที่ โครงการใหม่จ�านวน  

29 โครงการ ท่ีจะเร่ิมต้นในปี 2568 เพราะมมีลูค่าลงทนุ 
รวมกว่า 1.1 แสนล้านบาท ซึ่งมีทั้งถนนแนว
ใหม่และมอเตอร์เวย์ของกรมทางหลวง (ทล.) 

ทางด่วนของการทางพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)  
รถไฟทางคู,่ ไฮสปีด, รถไฟสายสแีดงของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย (รฟท.), ขยายสนามบนิภมูภิาค 
ของกรมท่าอากาศยานยาน (ทย.)  และการจดัหา
รถโดยสารไฟฟ้าขององค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ 
(ขสมก.)

ซึ่งตามแผนงานกระทรวงคมนาคมแบ่งออก
เป็น การขนส่งทางถนน จ�านวน 10 โครงการ 
วงเงินลงทนุรวม 203,027.65 ล้านบาท เบกิจ่าย
ในปี 2568 จ�านวน 20,597.11 ล้านบาท โดยเป็น 

ท่าเรือฯ ป้ัน ‘คลองเตย’ รบัเรอืส�าราญ 
เผยยอดจองเดนิทางแตะ 2,000 คน

ทอท.เลง็เสนออนิเซนทฟี
ดนั ‘โลว์คอสต์ตัง้ฮับภมูภิาค’

การท่าเรอืฯ เตรียมพร้อมรบัเรอืท่องเทีย่ว
ช่วงไฮซซีัน่ ป้ัน “ท่าเรือคลองเตย” รบัธรุกจิ
เรือส�าราญ กระตุ้นการท่องเที่ยวทางน�้าและ
เศรษฐกิจไทย เผยยอดจองปัจจุบันปริมาณ 
นกัท่องเทีย่วเดินทางแตะ 2,000 คน

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การท่องเที่ยว
ด้วยเรอืส�าราญเป็นทีน่ยิมและมีอตัราการเตบิโต
สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง ส�าหรบัประเทศไทยช่วงฤดู
การท่องเที่ยว หรือ High Season อยู่ในช่วง 
เดอืน พ.ย. ถงึเดือน เม.ย.ของทกุปี จะมนีกัท่องเทีย่ว 
ชาวต่างชาติเดินทางมาเยือนประเทศไทย 
มากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวโดย 
เรอืส�าราญ ซึง่เป็นหนึง่ในรายได้หลกัของประเทศ

อย่างไรก็ดี กระทรวงฯ มีนโยบายในการ
สนบัสนนุการท่องเทีย่วภายในประเทศอยูแ่ล้ว จงึ
มอบหมายให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 
บรหิารจดัการท่าเทยีบเรอื 22 A หรือท่าเทียบ
เรอืโอบ ี ท่าเรือกรุงเทพ ให้พร้อมส�าหรับรองรบั
เรอืท่องเท่ียว โดยเฉพาะในช่วง High Season นี้  
เนือ่งจากท่าเรอืกรงุเทพเป็นท่าเรอืใจกลางเมือง 
แห่งเดียวที่มีท่าเทียบเรือที่สามารถรองรับ 
เรอืส�าราญขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้

โดยนกัท่องเทีย่วสามารถเชือ่มโยงการเดนิทาง 
ทางถนนไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
ในกรุงเทพมหานคร อาท ิสถานทีเ่ชงิวฒันธรรม 
แหล่งช้อปปิ้ง และร้านอาหารต่างๆ ได้อย่าง
สะดวก ท้ังนี้เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่
นักท่องเท่ียว และถือเป็นโอกาสที่ดีในการ 
ช่วยสนบัสนนุกระตุ้นการใช้จ่าย อันจะท�าให้เกดิ
เมด็เงนิหมุนเวยีนสร้างรายได้ให้แก่ประเทศต่อไป

ด้าน นายเกรยีงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผูอ้�านวยการ  
กทท. กล่าวว่า นอกเหนือจากการมุ่งสู ่การ 
เป็นท่าเรือสมรรถนะสูงด้วยการให้บริการด้าน
การขนส่งโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศแล้วเรายังมุ ่ง 
ยกระดบัให้เป็นท่าเรือทีท่นัสมยัตามแผนแม่บท

ช่วงรังสิต-บางปะอิน (ส่วนต่อขยายดอนเมือง 
โทลล์เวย์ ) ระยะทาง 22 กม. มลูค่า 31,358 ล้านบาท  
ตั้งเบิกจ่ายงบปี 68 จ�านวน 78 ล้านบาท ครม. 
อนมุตัแิล้วอยูใ่นขัน้ตอนประมลูคดัเลอืกให้เอกชน
ร่วมลงทนุ ( PPP Gross Cost ) เปิดให้บริการปี 73

มอเตอร์เวย์ M9 สายวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพฯ ด้านตะวันตก ช ่วงทางยกระดับ
บางขุนเทียน-บางบัวทอง ระยะทาง 35.85 กม. 
มลูค่า 56,035 ล้านบาท ต้ังเบกิจ่ายงบปี 68 จ�านวน 
2,126.50 ล้านบาท ครม.อนมุตัแิล้ว อยูใ่นขัน้ตอน
ประมูลคัดเลือกให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP Net 
Cost) ครม.อนมุติัแล้วอยูใ่นขัน้ตอนประมลูคดัเลอืก 
ให้เอกชนร่วมลงทนุ

มอเตอร์เวย์ M9 สายถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพฯ ด้านตะวันตก ช่วงบางบวัทอง-บางปะอิน

การพฒันาพืน้ทีบ่ริเวณท่าเรอืกรงุเทพ ด้วยการ
พัฒนาสู่การเป็นท่าเทียบเรือท่องเท่ียว หรือ 
Cruise Terminal โดยบรูณาการสิง่อ�านวยความ
สะดวกด้านการท่องเทีย่วแบบครบวงจรในพืน้ที่ 
เดยีว เพือ่เพิม่ความสะดวกสบายให้แก่นักท่องเท่ียว 
ส�าหรับช่วง High Season

ท้ังน้ี การท่าเรือฯ ได้มีแผนในการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับเรือท่องเที่ยวที่เข้ามา
เทียบท่า ด้วยการจัดเตรียมสิ่งอ�านวยความ
สะดวกให้แก่นกัท่องเท่ียว อาท ิทีพ่กัคอย ห้องน�า้ 
จุดบริการเรียกรถรับส่ง พร้อมทั้งดูแลรักษา
เรื่องความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ อีกทั้งยังมี
การประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานราชการ 
อืน่ๆ อาท ิด่านตรวจคนเข้าเมือง ศลุกากรท่าเรอื
กรงุเทพ ด่านควบคมุโรคตดิต่อระหว่างประเทศ 
เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียวในการ
เดนิทางเข้ามาในประเทศไทยตามนโยบายรฐับาล
และกระทรวงคมนาคม

ส�าหรับช่วงเริ่มต้นศักราชใหม่ ปี 2568 นี้  
ถอืเป็นช่วง High Season ของประเทศไทย มี
เรอืท่องเท่ียวแจ้งจองเข้าเทยีบท่า ณ ท่าเทยีบเรอื 
โอบี จ�านวน 3 ล�า ได้แก่ เรือ WS World  
Odyssey ผู้โดยสารจ�านวน 500 คน เรอื INSIGNIA  
ผูโ้ดยสารจ�านวน 650 คน เรอื MS REGATTA  
ผูโ้ดยสารจ�านวน 700 คน โดยสญัชาตเิรอืท่องเท่ียว 
ยอดนิยม 3 ล�าดับแรก ได้แก่ สาธารณรัฐ 
หมู่เกาะมาร์แชลล์ ประเทศมอลตา และประเทศ
บาฮามาส ตามล�าดบั

กทท.พร้อมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือ
สนับสนนุภาคการท่องเทีย่วทางน�า้ให้มมีาตรฐาน
เทยีบเท่าระดบัสากล ร่วมผลกัดนัประเทศไทย
ก้าวเป็นศนูย์กลางการท่องเทีย่วเรอืส�าราญระดบั
ภมูภิาค ซึง่เป็นส่วนส�าคญัในการสร้างงาน สร้าง
อาชพี สร้างรายได้ให้กบัชุมชน สร้างเศรษฐกจิไทย 
ให้เตบิโตยัง่ยืนไปด้วยกัน

โครงการของ กทพ. 2 โครงการ ได้แก่ ทางพิเศษ 
Double Deck เป็นการก่อสร้างทางด่วน 2 ชั้น 
ระยะทาง 17 กม. มลูค่าทัง้โครงการ 34,800 ล้าน 
บาท เบกิจ่ายปี 68 จ�านวน 7,250 ล้านบาท ด�าเนนิการ 
ตามขั้นตอน พ.ร.บ.การร่วมลงทุนฯ 2562 โดย 
เจรจากับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ  
จ�ากัด (มหาชน) หรอื BEM ให้เป็นผูล้งทนุ

และทางพิเศษฉลองรัฐส่วนต่อขยาย (ช่วง 
จตโุชต-ิถนนล�าลูกกา) ระยะทาง 16.21 กม. มลูค่า
ทัง้โครงการ 23,987.75 ล้านบาท ตัง้เบกิจ่ายงบ 
ปี 68 จ�านวน 2,131.32 ล้านบาท ลงนามสญัญากับ  
บมจ.อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ หรอื ITD แล้ว 
อยู่ระหว่างน�าร่าง พ.ร.ฎ.เวนคืนฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ 
ก่อสร้างปี 68-70 เปิดบริการปี 71

โครงการของกรมทางหลวง 8 โครงการ ได้แก่ 
ก่อสร้างสายพัฒนาคูน�้า ริมถนนวิภาวดีรังสิต  
(ระยะท่ี 3) มูลค่าท้ังโครงการ 2,610 ล้านบาท เบกิจ่าย 
งบปี 68 จ�านวน 1,566 ล้านบาท,  มอเตอร์เวย์  
สาย M7 ส่วนต่อขยายเชือ่มต่อสนามบนิอู่ตะเภา 
ระยะทาง 1.920 กม. มูลค่า 3,092.90 ล้านบาท  
ตัง้เบกิจ่ายงบปี 68 จ�านวน 814.39 ล้านบาท

มอเตอร์เวย์ M5 สายทางยกระดบัอุตราภมิขุ  

ในส่วนของงานโยธา ระยะทาง 34.1 กม. มลูค่า 
15,862 ล้านบาท ตั้งเบิกจ่ายงบปี 68 จ�านวน 
967.4 ล้านบาท อยูร่ะหว่างน�าเสนอ ครม. เพือ่ขอ 
อนมุตัโิครงการก�าหนดเปิดให้บรกิารปี 73

มอเตอร์เวย์ M9 เชือ่มวงแหวนตะวนัตก-ตะวัน
ออก มลูค่า 4,101 ล้านบาท ตัง้เบกิจ่ายงบปี 68 
จ�านวน 250.50 ล้านบาท นอกจากนี ้ยงัมี โครงการ
ก่อสร้างทางแนวใหม่เชือ่มมอเตอร์เวย์ M6 -ทล.32 
มลูค่าทัง้โครงการ 5,495 ล้านบาท ตัง้เบกิจ่ายงบ 
ปี 68 จ�านวน 275 ล้านบาท อยู่ระหว่างน�าเสนอ
ครม. เพือ่ขออนมุตัโิครงการ ก�าหนดเปิดให้บรกิาร 

คมนาคมหารอื JTTRI-IHRA 
วางยทุธศาสตร์พัฒนาขนส่งระบบราง

นายสรุยิะ จงึรุง่เรอืงกจิ รองนายกรัฐมนตรี 
และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม มอบหมาย
ให้ นายชาครย์ี บ�ารงุวงศ์ ผูต้รวจราชการกระทรวง
คมนาคม เป็นผู้แทนต้อนรับ Mr.SHUKURI  
Masafumi (นายชคูรุ ิมาซาฟมู)ิ ประธานสถาบันวิจัย 
การขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น 
(JTTRI) และประธานสมาคมรถไฟความเร็วสูง
ระหว่างประเทศ (IHRA) ในโอกาสเข้าเยี่ยมและ
ร่วมหารือถึงทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพืน้ฐานปี 2568 
เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาความร่วมมอืระหว่าง
กระทรวงคมนาคมกับ JTTRI และ IHRA และ
รายงานการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Thai- 
Japan Railway Workshop

นายชาครย์ี บ�ารุงวงศ์ ผูต้รวจราชการกระทรวง 
คมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้หารอืถงึ
ทศิทางความร่วมมอืระหว่าง JTTRI กบักระทรวง
คมนาคมด้านการส่งเสรมิเทคโนโลยรีะบบราง ซึง่
รองนายกรฐัมนตรีและ รมว.คมนาคม นายสรุยิะ 

จงึรุง่เรอืงกิจ ได้ให้ความส�าคญัพร้อมมอบนโยบาย
ให้การขนส่งทางรางเป็นการขนส่งหลกัของประเทศ 
เพื่อให้ต้นทุนราคาค่าขนส่งของประเทศถูกลง 
และเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม โดยได้มีความร่วมมือ
ระหว่าง JTTRI กับกรมการขนส่งทางราง (ขร.)  
ในการร่วมกนัจดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร Thai-Japan 
Railway Workshop 2024 เมือ่วนัที ่17 มกราคม 
2567 ซ่ึงเป็นการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในการ

ป้องกันอุบัติเหตุและยกระดับความปลอดภัย 
ถือเป็นการยกระดับความร่วมมือด้านระบบราง
ระหว่างประเทศญีปุ่น่กบัประเทศไทยไปอกีขัน้หนึง่

ปัจจุบันกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างเปลีย่นผ่าน 
การขนส่งทางถนนมาสู ่ทางรางและทางน�้า 
ท�าให้มีการขยายเส้นทางรถไฟจ�านวนมากทั้งใน
เขตเมอืงและเชือ่มโยงภูมิภาคต่างๆ อาทิ โครงการ
ระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยาย 
ประกอบด้วย 1) ช่วงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-
หัวหมาก และช่วงบางซื่อ-หัวล�าโพง 2) ช่วง 
รังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต และ 
3) ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช และตลิ่งชัน-ศาลายา  

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะทางรวมกว่า 
1,500 กโิลเมตร แบ่งเป็นระยะท่ี 1 จ�านวน 7 เส้นทาง  
ระยะทางรวม 993 กิโลเมตร ปัจจุบันมีความ 
คบืหน้ากว่า 95% และระยะที ่ 2 อีก 7 เส้นทาง 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรยีมการก่อสร้างแล้ว 1 เส้นทาง 
คอื ช่วงขอนแก่น-หนองคาย และอีก 6 เส้นทาง 
อยู่ระหว่างรอการน�าเสนอคณะรัฐมนตรี และ
โครงการก่อสร้างรถไฟความเรว็สงู ช่วงกรุงเทพฯ-
หนองคาย แบ่งการก่อสร้างเป็น2 ช่วง คือ ช่วง
กรุงเทพฯ-นครราชสีมา และช่วงนครราชสีมา-
หนองคาย

ทัง้น้ี ภายใต้นโยบายของรัฐบาลและกระทรวง
คมนาคมที่เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การคมนาคมขนส่ง เพื่อยกระดับให้ประเทศไทย
กลายเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่งของ
ภมิูภาคอาเซียน โดยความช่วยเหลอืด้านวชิาการ
จาก JTTRI ทีไ่ด้รบัอย่างต่อเนือ่งจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่ง เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยรีะบบรางในระดบัโลก โดยกระทรวง
คมนาคมพร้อมที่จะสนับสนุนการด�าเนินงานของ 
JTTRI ประเทศไทย เพือ่ให้เกดิการพฒันาระบบราง 
ของไทยอย่างต่อเนือ่งต่อไป

กรีต ิกจิมานะวัฒน์

ทอท.เตรยีมเสนออนิเซนทฟี ดันนโยบาย
สายการบินโลว์คอส์ตสร้างฮับสนามบิน
ภูมิภาค หวังเพิ่มโอกาสจัดสรรหลุมจอด 

และตารางบนิใหม่รบันักท่องเทีย่วต่างชาต ิ เผย
หาดใหญ่–เชียงราย เป็นฮับศักยภาพสูง คาด 
ผลกัดนัรบัตารางบินฤดรู้อน เม.ย.นี้

นายกรีติ กจิมานะวฒัน์ กรรมการผูอ้�านวยการ 
ใหญ่ บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ�ากดั (มหาชน) 
หรือ ทอท. เปิดเผยว่า กรณทีี ่นายทักษณิ ชนิวตัร  
อดีตนายกรัฐมนตรี มีแนวคิดในการเสริมสภาพ
คล่องของเงินในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยส่งเสริมให้
สนามบินภูมิภาครองรับเครื่องบินเพิ่มขึ้น และ
สนบัสนนุให้สายการบนิต้นทนุต�า่ (โลว์คอสต์) ไปตัง้
ฐานการบนิจอดเครือ่งบินในสนามบนิต่างจงัหวัด

โดย ทอท. ต้องช้ีแจงว่า แนวคิดดงักล่าว เป็น
นโยบายที่ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ได้มอบนโยบายให้ ทอท. ด�าเนนิการศกึษาอยู่แล้ว  
เนื่องจากต้องการให้บริหารจัดการตารางบิน 
ในแต่ละสนามบินให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ 
ปัจจบัุนสนามบินดอนเมอืงและสนามบนิสวุรรณภมูิ 
มปีรมิาณเทีย่วบินแออดั

อีกทั้งสายการบินในประเทศไทย ช่วงเวลา 
กลางคนืตัง้แต่ 4 ทุม่เป็นต้นไป ส่วนใหญ่จะไม่มเีทีย่วบนิ 
และจ�าเป็นต้องจอดเครื่องบินไว้ที่สนามบิน 
ดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ดังนั้นหากสามารถ 
ส่งเสรมิให้สายการบนิสญัชาติไทยไปตัง้ฐานการบนิ 
(ฮบั) และใช้สนามบนิภมูภิาคต่างๆ เป็นฐานจอด 

เครือ่งบนิช่วงเวลากลางคืน กจ็ะท�าให้สนามบิน 
ดอนเมอืงและสวุรรณภมู ิมทีีจ่อดเครือ่งบนิเพิม่ขึน้ 
และมีโอกาสรองรับเที่ยวบินจากต่างประเทศ 
ทีส่่วนใหญ่จะบินเข้ามาในช่วงเวลากลางคนื

“ตอนนี ้ทอท. ก�าลงัศกึษาความเหมาะสม
ของการผลักดันนโยบายนี้ ซึ่งเบื้องต้นหารือ
กบัสายการบนิสญัชาตไิทยแล้วกพ็บว่ามคีวาม 
พร้อมทีจ่ะไปตัง้ฮบัในสนามบนิภมูภิาค หากได้รบั 
การสนับสนุนจากรัฐบาล โดย ทอท. มองว่า 
เร่ืองนีค้งต้องมกีารเสนออนิเซนทฟี ส่วนลดค่าจอด 
เครื่องบินต่างๆ เพื่อจูงใจและให้สายการบิน 
คมุต้นทนุได้มากขึน้”

นายกีรติ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันสนามบิน
ทีอ่ยูภ่ายใต้การดแูลของ ทอท. และพบว่า มี
ปรมิาณเครือ่งบนิแออดั ประกอบด้วย สนามบิน 
ดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบิน 
ภเูก็ต และสนามบนิเชยีงใหม่ ส่วนสนามบนิทีมี่ 
ขดีความสามารถและคาดว่าจะรองรบัสายการบนิ 
ไปใช้เป็นจุดจอดเครื่องบินได้ อาทิ สนามบิน
หาดใหญ่ และสนามบนิเชียงราย เบือ้งต้นคาดว่า 
จะเริม่ด�าเนนิการเห็นเป็นรปูธรรมในช่วงตารางบนิ 
ฤดรู้อนเดอืน เม.ย.นี้

ปี 72 และโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับ 
บน ทล.338 มูลค่าทางโครงการ 25,690 ล้านบาท 
ตัง้เบกิจ่ายงบปี 68 จ�านวน 5,138 ล้านบาท

ด้านขนส่งทางบก มี 1 โครงการ ของ ขสมก. 
คือการจัดหารถโดยสารประจ�าทางปรับอากาศ
พลงังานสะอาด (EV) จ�านวน 1,520 คนั มูลค่า 
15,355.60 ล้านบาท ตัง้เบกิจ่ายงบปี 68 จ�านวน 
368.4 ล้านบาท อยูร่ะหว่างจดัท�าร่างขอบเขตของ 
ทโีออาร์ เพือ่น�าเสนอ ครม. ขอความเหน็ชอบและเข้าสู่ 
กระบวนการประมลูในช่วงเดอืน ม.ีค. 68. ก�าหนด
รบัมอบรถ 3 งวด โดยงวดแรก เดอืน ต.ค. 68 จ�านวน  
500 คนั งวด 2 เดอืน พ.ย. 68 จ�านวน 500 คนั  
งวด 3 เดอืน ธ.ค. 68 จ�านวน 520 คนั

ส่วนขนส่งทางอากาศ 1 โครงการ คอื ก่อสร้าง
ต่อความยาวทางวิง่ ขยายทางขบั ลานจอดเคร่ืองบนิ  
พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบินชมุพร มลูค่า1,500 ล้านบาท  
ตัง้เบกิจ่ายปี 68 จ�านวน 300 ล้านบาท

 ลงทุน “รถไฟ-รถไฟฟ้า” 17 โครงการใหม่
ส�าหรบัการขนส่งทางรางในปี 68 มีโครงการใหม่ 

จ�านวน 17 โครงการ วงเงนิรวม 673,852 ล้าน 

และระบบขนส่งมวลชน จ.เชยีงใหม่ สายสแีดง  
ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์-แยกแม่เหียะสมาน
สามคัค ี มลูค่า 31,122.63 ล้านบาท ตัง้เบกิจ่าย 
งบปี 68 จ�านวน 60 ล้านบาท เปิดให้บรกิารเดอืน
พ.ค. ปี 75

 ประมูลทางคูเ่ฟส 2 กว่า 3 แสนล้านบาท
ด้าน รฟท. ถอืว่ามกีารลงทนุมากทีส่ดุ โดยมี

รถไฟฟ้าสายสแีดงเข้ม ช่วงรงัสติ-มธ.ธรรมศาสตร์ 
มลูค่า 6,473 ล้านบาท ตัง้เบกิจ่ายงบปี 68 จ�านวน 
179 ล้านบาท และสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-
ศิริราช-ศาลายา มูลค่า 15,176 ล้านบาท ครม. 
เหน็ชอบแล้ว เตรยีมขัน้ตอนประมลูก่อสร้าง

ส่วนรถไฟทางคู่ ระยะที ่2 จ�านวน 7 เส้นทาง 
ประมูลไปแล้ว 1 เส้นทางคอื ขอนแก่น-หนองคาย 
มูลค่า 29,748 ล้านบาท ตั้งเบิกจ่ายงบปี 68  
จ�านวน 6,267.87 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก  
6 เส้นทาง ได้แก่ ช่วงชมุทางถนนจริะ-อบุล มลูค่า 
44,095.36 ล้านบาท ตัง้เบกิจ่ายงบปี 68 จ�านวน 
4,482.17 ล้านบาท, ช่วงปากน�า้โพ-เด่นชยั มลูค่า 
81,143.24 ล้านบาท ตัง้เบกิจ่ายงบปี 68 จ�านวน  
7,967.47 ล้านบาท, ช่วงชมุทางหาดใหญ่-ปาดงัเบซาร์  
มูลค่า 7,77290 ล้านบาท ตั้งเบิกจ่ายงบปี 68 
จ�านวน 887.09 ล้านบาท, ช่วงชมุพร-สรุาษฏร์ธานี 
มลูค่า 30,422.53 ล้านบาท ต้ังเบิกจ่ายงบปี 68  
จ�านวน 2,937.67 ล้านบาท, ช่วงสุราษฎร์ธานี- 
ชมุทางหาดใหญ่-สงขลา มลูค่า 66,270.51 ล้านบาท 
ต้ังเบกิจ่ายงบปี 68 จ�านวน 6,513.16 ล้านบาท,  
ช่วงคู่เด่นชยั-เชยีงใหม่ มลูค่า 68,222.14 ล้านบาท 
ตัง้เบกิจ่ายงบปี 68 จ�านวน 6,404.37 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีการจัดหารถสินค้าบรรทุก 
ตูค้อนเทนเนอร์ (บทต.) พร้อมอะไหล่ จ�านวน 946 คนั  
มลูค่า 2,460 ล้านบาท อยูร่ะหว่างเสนอ ครม. เพือ่
ด�าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างโดยคาดว่าจะได้รบัมอบรถ
ในปี 71 และโครงการออกแบบผลติรถไฟต้นแบบ
โดยเทคโนโลยต่ีางประเทศ มลูค่า 2,270.40 ล้าน
บาท ตัง้เบกิจ่ายงบปี 68 จ�านวน 113 ล้านบาท

และมีรถไฟสายใหม่ เชื่อม 2 สนามบิน 
ฝ่ังอนัดามนั MR 9 ช่วงท่านุน่-ท่าอากาศยานภเูกต็ 
มลูค่า 14,712 ล้านบาท ต้ังเบกิจ่ายงบปี 68 จ�านวน 
17.67 ล้านบาท, รถไฟสายใหม่ เช่ือม 2 สนามบนิ 
ฝ่ังอนัดามนั MR9 ช่วง ทบัปดุ-กระบี ่มลูค่า 17,201 ล้าน 
บาท ตัง้เบกิจ่ายงบปี 68 จ�านวน 22.70 ล้านบาท

บาท ต้ังเบิกจ่ายงบปี 68 จ�านวน 35,874 ล้าน
บาท โดยมรีถไฟฟ้าในความรบัผิดชอบของ รฟม. 
3 โครงการคอื รถไฟฟ้าสนี�า้ตาล ช่วงแคราย-ล�าสาลี 
(บงึกุ่ม) มลูค่า 41,811.72 ล้านบาท ต้ังเบกิจ่ายปี 68  
จ�านวน 14.70 ล้านบาท, ระบบบขนส่งมวลชน 
จ.ภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติ
ภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง มูลค่า 35,350.20 ล้าน 
บาท ตัง้เบกิจ่าย ปี 68 จ�านวน 7.70 ล้านบาท อยู่
ระหว่างทบทวนการออกแบบหารือแนวทางและ
รปูแบบการด�าเนนิโครงการค่ายเปิดให้บรกิารเดอืน
ธ.ค. ปี 74

“โดยท่ีน่ำสนใจอยู่ทีโ่ครงกำรใหม่จ�ำนวน 29 โครงกำร ทีจ่ะเริม่ต้นในปี 2568 เพรำะมมีลูค่ำลงทนุ
รวมกว่ำ 1.1 แสนล้ำนบำท ซึง่มท้ัีงถนนแนวใหม่และมอเตอร์เวย์ของกรมทำงหลวง (ทล.) ทำงด่วน
ของกำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รถไฟทำงคู,่ ไฮสปีด, รถไฟสำยสแีดงของกำรรถไฟ
แห่งประเทศไทย (รฟท.), ขยำยสนำมบนิภูมภิำค ของกรมท่ำอำกำศยำนยำน (ทย.)  และกำรจดัหำ 
รถโดยสำรไฟฟ้ำขององค์กำรขนส่งมวลชนกรงุเทพ (ขสมก.)”
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ไทย น�า อาเซยีน ขบัเคลือ่นอนาคตดจิทิลั 
มุ่งแก้ปัญหาหลอกลวงออนไลน์-สร้างความ
มั่นคงทางไซเบอร์ ในการประชุมรัฐมนตรี
อาเซยีนด้านดจิทิลั ครัง้ที ่ 5 สูอ่นาคตดจิทิลั 
ทีป่ลอดภยัและยัง่ยนื

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล 
(ASEAN Digital Ministers Meeting:  
ADGMIN) ครัง้ที ่5 ซ่ึงจดัขึน้ระหว่างวันที ่16-17 
มกราคม 2568 ณ กรงุเทพมหานคร จบลงไป
แล้ว โดยม ีนายประเสรฐิ จนัทรรวงทอง รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม หรือ กระทรวง
ดอี ี เป็นประธานการประชมุ และมีผูแ้ทนจาก
ประเทศสมาชกิอาเซยีนและคูเ่จรจาร่วมประชุม
อย่างคบัคัง่

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม กล่าวว่า การประชมุ
ครัง้น้ีเป็นเวทสี�าคญัทีมุ่ง่เสรมิสร้างความร่วมมอื 
ด้านดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียนเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่มั่นคงและยั่งยืน 
โดยทีป่ระชมุได้หารอืและรบัรองประเดน็ส�าคัญ 
ได้แก่

1. การป้องกันการหลอกลวงออนไลน์ : ที่
ประชมุรับรองรายงานการส�ารวจการหลอกลวง
ออนไลน์ในอาเซียน (พ.ศ. 2566–2567) และ 
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางส�าหรับการ 
ด�าเนนิงานระดบัชาตแิละภมูภิาค พร้อมส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนในการจัดการ
ปัญหานีอ้ย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะปัญหาการ 
หลอกลวงทีม่ต้ีนตอจากประเทศแนวเขตชายแดน  
เช่น การหลอกลวงทางโทรศพัท์และการใช้โซเชียล 
มเีดยี เป็นเครือ่งมอืในการโกงเงนิ ทีม่กัพบการ
เชือ่มโยงกบักลุม่ผูก้ระท�าผดิในประเทศใกล้เคยีง 
เช่น กัมพชูา เมียนมา และลาว การหารือจงึให้
ความส�าคัญกับการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่าง
ประเทศ และการเสรมิสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่

และความร่วมมอืในด้านต่างๆ เช่น การพฒันา
ทรพัยากรมนษุย์ และโครงสร้างพืน้ฐานดจิทัิล 
นอกจากนี้ ยังเน้นย�้าความส�าคัญของการ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเพื่อต ่อสู ้ กับการ 
หลอกลวงออนไลน์ในระดบัสากล รวมถงึการพฒันา 
แนวทางปฏบิตัทิีส่ามารถใช้ร่วมกนัได้ในภมูภิาค

นายประเสรฐิ กล่าวอกีว่า ในโอกาสเดยีวกนันี้ 
ยงัได้มกีารลงนามในบนัทกึความเข้าใจ (MOU) 
ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา และไทยกับ
ฟิลปิปินส์ เพือ่ส่งเสรมิความร่วมมอืด้านดจิทัิล
ในระดบัภมูภิาค โดยเน้นประเดน็ส�าคัญ ได้แก่  
การพฒันาก�าลงัคนด้านดจิิทลั ธรรมาภบิาลภาครฐั 
อิเล็กทรอนิกส์ และการป้องกันและการต่อสู้ 
กบัปัญหาการหลอกลวงออนไลน์ด้วย 

ส�าหรบั MOU ไทย-กมัพูชา เป็นความร่วมมือ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัล
เพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งราชอาณาจักรไทย 
และกระทรวงการไปรษณีย์และโทรคมนาคม
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ พร้อมทั้ง
พฒันาความร่วมมอืในสาขาต่างๆ เช่น บรกิาร
แพลตฟอร์มดจิทิลั สนิค้าและบรกิารของรฐับาล
ดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การสร้าง
โอกาสในการเข้าถงึเทคโนโลยดีจิทิลั การพฒันา
ก�าลงัคนด้านดจิทัิล และความปลอดภัยออนไลน์ 
รวมถงึการป้องกนัการหลอกลวงทางดจิทิลั 

ขณะที่ MOU ไทย-ฟิลิปปินส์ เป็นความ
ร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งราชอาณาจกัรไทย และกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่ง
สาธารณรัฐฟิลปิปินส์ เพือ่ส่งเสรมิความสมัพนัธ์
บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันและความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน การส่งเสริมการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ธรรมาภิบาลภาครัฐ
อเิลก็ทรอนกิส์ เช่น ยทุธศาสตร์รฐับาลดจิทิลั
และการใช้ปัญญาประดิษฐ์ ระบบการพิสูจน์
และยนืยนัตวัตนทางดจิทัิล รวมถงึการพฒันา
เทคโนโลยอีบุตัใิหม่ เช่น คลาวด์คอมพวิติง้ IoT 
และข้อมูลขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ยังให้ความ
ส�าคัญกับการส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ผ่านการแลกเปลีย่นความรู ้ ความ
เชีย่วชาญ และการฝึกอบรมร่วมกนั

เปิด “ปฏิญญาดิจิทัลกรุงเทพ”
หมุดหมายดันสถานะไทยฮับอาเซียน

กสทช.จอ่ออกประกาศฯ
ยนืยนัตวัตน ‘ไบโอเมตรกิซ์’

สกดัซิมผ-ีโจรออนไลน์

เจาะมาตรการปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์- 
ซิมผี กสทช.ลุยประกาศยืนยันตัวตนด้วย  
“ไบโอเมตรกิซ์” พร้อมออกมาตรการส�าคญัสกัด 
แก๊งคอลเซน็เตอร์ ระบุให้ผูป้ระกอบการทกุราย
ลงทะเบยีนใหม่ และส่งลงิค์มาให้ตรวจก่อนส่ง 
ดเีดย์ 1 ก.พ.นี้

พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร กรรมการ
กจิการกระจายเสียง กจิการโทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกฎหมาย 
และประธานอนุกรรมการบูรณาการบังคับใช ้
กฎหมายความผดิทางเทคโนโลยฯี กล่าวว่า หลงัจาก 
ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการแนวทาง 
ในการบงัคบัใช้กฎหมายความผดิทางเทคโนโลยี
โทรคมนาคมและความมัน่คงของรฐั ได้มมีตอิอก
มาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาแก๊งคอลเซน็เตอร์ ดงันี้

1. น�าระบบยืนยันตัวตนแบบไบโอเมตริกซ์ 
(Biometrics) หรอืข้อมลูทางชีวภาพ มาใช้ในการ 
ลงทะเบียนซิมการ์ด เพ่ือคัดกรองและลดการ
ปลอมแปลงข้อมลู

2. จ�ากัดการลงทะเบียนซิมชาวต่างชาติได้
ไม่เกินสามซิม/คน/ค่าย และให้ใช้ passport  
ลงทะเบยีนเท่านัน้

นับถอยหลัง ‘พนันออนไลน์’ ขึ้นบนดิน 
‘ดีอี’ ชี้ร่างกฎหมายเสร็จใน 1 เดือน

นายประเสริฐ กล่าวว่า เรื่องการแก้ไข 
พนนัออนไลน์ให้ถกูกฎหมาย กบั เรือ่งการมกีาสโิน
ในเอนเตอร์เทนเมนท์คอมเพลก็ซ์ เป็นเรือ่งแยกกัน  
แต่ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องน�าการเล่น 
พนนัออนไลน์ขึน้มาบนดนิให้ถกูต้องตามกฎหมาย 
ไม่ว่าจะเป็น การพนันบอลยูโร ซึง่มเีมด็เงินมหาศาล 
ให้กลายเป็นเม็ดเงนิกลับเข้ารฐับาล

ส่วนความคืบหน้าเร่ืองการแก้ไขพระราช
ก�าหนด (พ.ร.ก.) มาตรการป้องกันและปราบ
ปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลย ีพ.ศ. 2566 เพือ่
เอาผดิธนาคารและค่ายมอืถอืรวมถึงแพลตฟอร์ม
โซเชียลมเีดยี ทีล่ะเลยท�าให้ประชาชนถกูหลอก
โอนเงินให้มจิฉาชพีนัน้ ในการประชุม ครม. เม่ือ
วนัท่ี 13 ม.ค. 2568 กระทรวงดีอไีด้เสนอวาระ 
เข้าท่ีประชมุแล้ว แต่ระหว่างการหารอืกลุม่ย่อยกว่า  
1 ชัว่โมง พบข้อท้วงตงิจากบางฝ่ายท่ีไม่เหน็ความ
จ�าเป็นเร่งด่วนในการออกเป็นพระราชก�าหนด

ดงันัน้ ท�าให้ต้องน�าวาระออกเพือ่ไปพจิารณา
ให้รอบคอบและจะน�าเสนออีกครัง้วันท่ี 28 ม.ค. 
2568 เนื่องจากวันท่ี 21 ม.ค. 2568 ตนต้อง
เดนิทางไปสวสิเซอร์แลนด์ร่วมกบันายกรฐัมนตรี 
หากผ่านความเห็นชอบ คาดว่าไม่เกิน 3 วัน 
จะสามารถประกาศลงราชกิจจานเุบกษา และมผีล 
บงัคบัใช้ทนัที

ก่อนหน้านี ้ นายประเสริฐ ระบุว่า ปัจจบัุน 
กระทรวงดีอียังท�าหน้าที่ปิดเว็บพนันออนไลน์
อย่างต่อเนื่อง ใช้อ�านาจตามพระราชบัญญัติ 
(พ.ร.บ.) การกระท�าความผดิเก่ียวกบัคอมพวิเตอร์ 
พ.ศ. 2550 อาศยัอ�านาจการอ้างองิตาม มาตรา 12 
ตาม พ.ร.บ.การพนนั พ.ศ. 2478 ขอหมายศาล 
ในการปิดเวบ็พนันออนไลน์ ซึง่ดอี ีเน้นย�า้ต่อเนือ่ง
ถงึการเล่นพนนัออนไลน์ ผูเ้ล่นมคีวามผดิ โดยมี
โทษจ�าคุกไม่เกนิ 3 ปี ปรบัไม่เกนิ 5,000 บาท 
หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั

ขณะท่ี สถิติการปิดเว็บพนันออนไลน์ 
ทัง้การปิดเวบ็ และการประสานการปิดเวบ็ผ่าน
แพลตฟอร์มต่างๆ โดยปีงบประมาณ 2566  
(1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566) ปิดเวบ็พนนัออนไลน์  
2,059 ยูอาร์แอล, ปีงบประมาณ 2567 (1 ต.ค. 
2566-30 ก.ย. 2567) ปิดไป 62,213 ยอูาร์แอล 
ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค. 2567-30 พ.ย. 2567) 
ปิดไป 8,129 ยอูาร์แอล

ใกล้ถกูกฎหมายแล้ว “ประเสริฐ” เร่งร่าง
กฎหมายเวบ็พนนัออนไลน์ เสรจ็ภายใน 1 เดอืน  
ชี้ช่วยแก้ปัญหาทุจริตออนไลน์ ดันเม็ดเงิน 
เข้าระบบเศรษฐกิจ ด้านกฎหมายปราบแก๊ง 
คอลเซ็นเตอร์เอาผิดแบงก์ ค่ายมือถือ รอเข้า
ครม.อีกครัง้ 28 ม.ค. 2568

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายก
รฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงดจิทิลัเพือ่
เศรษฐกจิและสงัคม (ดอี)ี เปิดเผยถงึ ความคบืหน้า 
ในการท�าเว็บพนันออนไลน์ถูกกฎหมายว่า การ
ประชมุคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือวนัท่ี 13 ม.ค. 
2568 ท่ีผ่านมา ได้มีมตเิหน็ชอบให้กระทรวงดีอี 
กระทรวงมหาดไทย และส�านกังานกฤษฎกีา ในการ 
ออกกฎหมายล� า ดั บ รอ ง เพื่ อท� า ให ้ ก า ร 
พนนัออนไลน์ถกูกฎหมาย คาดว่าภายใน 1 เดอืน  
จะสามารถท�ารายละเอยีดแล้วเสรจ็

ส�าหรับวาระท่ีกระทรวงดีอีน�าเสนอต่อ 
ท่ีประชมุ ครม. คือ การท�าข้อเสนอในการแก้ไข
ปัญหาเรื่องการทุจริตการพนันออนไลน์ โดย 
มีสาระส�าคัญคือ การพนันออนไลน ์แบบ 
ผดิกฎหมายเป็นปัญหาต่อทัง้สงัคม และเศรษฐกจิ 
ดัง น้ันการแก ้ป ัญหาคือต ้องน�าเร่ืองใต ้ดิน 
ทีผ่ดิกฎหมาย ให้ขึน้มาอยูบ่นดนิแบบถกูกฎหมาย

โดยเชื่อว ่าจะท�าให้เงินท่ีอยู ่นอกระบบ 
สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ ได้อย่าง
ถูกกฎหมาย ซึ่งกระทรวงเห็นว่าเร่ืองนี้มีความ 
จ�าเป็น และกระทรวงขออาสาเป็นคนร่างกฎหมายรอง 
นีเ้อง 

“กระทรวงดีอีต้องท�างานร่วมกับกระทรวง
มหาดไทย เพราะว่ากระทรวงมหาดไทยดูแล 
กฎหมายการพนัน แต่สิ่งท่ีกระทรวงเสนอคือ
การพนันในรูปแบบดิจิทัล ไม่ได้มีสถานท่ีเล่น
การพนนั” 

ในพืน้ทีช่ายแดน นอกจากนี ้ประเทศสมาชกิยงัได้
เสนอการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภยัล่วงหน้าร่วมกัน 
เพือ่ช่วยลดผลกระทบจากการหลอกลวงในภมูภิาค

2. ความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร์ : รบัทราบการ
จดัตัง้ศนูย์ ASEAN Cert ณ สงิคโปร์ และรบัรอง
เอกสาร ASEAN Checklist on Cyberspace 
Norms เพือ่สร้างมาตรฐานความมัน่คงปลอดภยั
ไซเบอร์ในภูมิภาค โดยมีเป้าหมายลดความเสี่ยง

จากการโจมตีทางไซเบอร์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ 
เศรษฐกิจและความปลอดภัยของประชาชน พร้อมทัง้ 
สนับสนุนการจัดต้ังหน่วยงานประสานงานเพ่ือ
รบัมอืกบัเหตกุารณ์ด้านไซเบอร์ในลกัษณะเร่งด่วน

3. เศรษฐกจิดจิทิลั : สนบัสนนุการจดัท�ากรอบ
ความตกลงเศรษฐกิจดิจิทลัอาเซียน (DEFA) เพือ่
เร่งรดัการเปลีย่นผ่านสูด่จิทิลั และเสรมิสร้างความ
ร่วมมือด้านความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ และการ
ป้องกันการหลอกลวงออนไลน์ โดยที่ประชุมได้
หารือถึงแนวทางการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจ
สตาร์ทอัปด้านดจิทิลั และเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้อง 
เพือ่กระตุน้การเตบิโตของเศรษฐกจิในภูมภิาค

4. ธรรมาภบิาลข้อมลูและปัญญาประดษิฐ์ : 
รบัรองแผนปฏบิติัการส�าหรบั Global CBPR และ
เอกสารธรรมาภบิาล AI ทีค่รอบคลุมถึง Generative  
AI เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ 

ในภมูภิาคอย่างรบัผดิชอบ โดยเน้นความโปร่งใส และ 
การคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ใช้ พร้อมผลักดนั 
การวจัิยและพฒันานวตักรรม AI ทีส่อดคล้องกบั
ความต้องการของประชาชนในภมูภิาค

5. 5G และการเชื่อมโยง : รับทราบความ
ก้าวหน้าการใช้งาน 5G และหารือแนวทาง 
ลดค่าบริการข้ามแดน พร้อมเน้นย�า้ความส�าคัญ
ของการควบคมุซมิการ์ด เพือ่ป้องกนัการหลอกลวง 

นอกจากนี ้ทีป่ระชมุยงัได้หารอืมาตรการสกดั
แก๊งคอลเซน็เตอร์ทีส่�าคัญอืน่ๆ อาทเิช่น การแสดง
ชือ่ผูโ้ทรเข้า และการใช้เนต็จากซมิในการโอนเงนิ
จ�านวนมากๆ มาตรการเหล่านีจ้ะท�าให้หน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายท�างานได้ง่ายขึ้น ขณะที่กลุ่ม
มจิฉาชีพกจ็ะก่ออาชญากรรมล�าบาก

ทั้งนี้ ท่ีประชุมยังได้มีการเสนอมาตรการ 
Cal ler  ID ระบบจะแสดงชื่ อผู ้ โทรเข ้ า 
จากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ เพ่ือให้ผู้รับสาย 
ปลายทางทราบ ซึง่จะท�าให้มจิฉาชีพโทรหลอกลวง 
ประชาชนได้ยากขึน้ โดยได้หารอืผูป้ระกอบการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ถึงแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม 
ในส่วนของการปราบปรามซิมผีนั้น ได้สั่งการ
ไปยังหน่วยในสังกัดของต�ารวจ ในการกวดขัน
จับกุมดีลเลอร์ที่ไม่ปฎิบัติตามระเบียบในการ
ลงทะเบียนซิมการ์ด เพื่อปิดช่องโหว่ในการ 
ลงทะเบยีนซมิการ์ดอย่างไม่ถูกต้อง ซึง่การกระท�า
ดงักล่าว เป็นความผดิตาม พ.ร.ก. มาตรการป้องกนั 
และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฯ 
มาตรา 9 และ 11 มทีัง้โทษทัง้จ�าคุกและโทษปรบั

อนึ่ง การบูรณาการการท�างานร่วมกัน
ระหว่างส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ, ส�านักงาน 

3. Set Zero ระบบ SMS แนบลงิก์ให้ผูป้ระกอบการ 
ทุกรายลงทะเบียนใหม่ และส่งลิงก์มาให้ตรวจ 
ก่อนส่ง เริม่วันที ่1 ก.พ. 68

นอกจากนัน้ ยงัได้หารือมาตรการเสรมิอืน่ๆ เช่น 
ก�าหนดให้แสดงชือ่ผูโ้ทรเข้าแทนเลขหมาย (Caller 
ID) และการก�าหนดให้ระบบ Mobile Banking ต้อง
ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมการ์ดเท่านั้น เมื่อ 
ต้องการโอนเงินจ�านวนมากๆ มาตรการเหล่านี้ 
จะท�าให้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้รับการแก้ไข
อย่างเป็นรปูธรรมมากยิง่ข้ึน

พล.ต.อ.ณฐัธร กล่าวว่า สบืเนือ่งจากที ่กสทช. 
ร่วมกับ ต�ารวจ ตรวจยดึ Simbox และ ซมิการ์ด
จ�านวนมาก เมื่อท�าการตรวจสอบพบว่าซิมการ์ด
เหล่านี้ส่วนใหญ่ลงทะเบียนโดยคนต่างชาติ ด้วย
เอกสารแสดงตนปลอม หรือใช้ภาพบุคคลอื่น ใน 
ทีป่ระชมุได้หารอืเพ่ือเสนอออกประกาศ กสทช. ให้
ใช้ระบบยนืยนัตวัตนแบบไบโอเมตรกิซ์ และจ�ากดั
การลงทะเบยีนซมิของแรงงานสามสญัชาตไิด้ไม่เกนิ  
3 เลขหมายต่อคนต่อโอเปอเรเตอร์ โดยต้องใช้  
passport ลงทะเบยีนเท่านัน้ รวมทัง้ Set Zero 
ระบบการส่ง SMS แนบลงิก์ โดยให้ผูป้ระกอบการ
ทัง้หมดลงทะเบยีนใหม่และส่งล้ิงก์ให้ตรวจสอบก่อนส่ง

พล.ต.อ.ณฐัธร เพราะสนุทร

ดป้ีา เร่งคลอด พ.ร.บ.ส่งเสริมอตุฯ เกม 
คาดประกาศใช้บงัคับใช้ปลายปี 68

ดป้ีา เร่งผลกัดนั พ.ร.บ.ส่งเสรมิอตุสาหกรรม
เกม หวงัขึน้ทะเบียนผูป้ระกอบการ ผูพ้ฒันา เพิม่
ขีดความสามารถแข่งขันอุตสาหกรรมเกมไทย
เทยีบช้ันสากล คาดชง ครม. พจิารณา เม.ย. นี้ 
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการปลายปี 68

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อ�านวย
การใหญ่ ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
(depa) เปิดเผยว่า กระทรวงดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกจิ
และสังคม (กระทรวงดีอี )  โดยส�านักงาน 
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดประชุม
รับฟังความคิดเห็นต่อหลักการ (ร่าง) พระราช
บญัญติั (พ.ร.บ.) ส่งเสรมิอุตสาหกรรมเกม พ.ศ. 
... โดย พ.ร.บ.ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมจะช่วย 
ขับเคลื่อนให้เกิดการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ  
ผูผ้ลิตและพฒันา ผูจ้ดัจ�าหน่าย รวมถงึผูใ้ห้บรกิาร
แพลตฟอร์มกระจายการจัดจ�าหน่าย และสินค้า
หรอืบรกิารทีเ่กีย่วข้อง เพือ่เพ่ิมประสทิธิภาพและ 
ขดีความสามารถทางการแข่งขนัของอตุสาหกรรมเกม 
ในประเทศให ้ เป ็นไปตามมาตรฐานสากล  
พฒันามาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวธิกีารเกีย่วกับ 
การก�ากับ และควบคุมอุตสาหกรรมเกม เพื่อ
น�าไปสู่การก�ากับและบังคับใช้กฎหมายให้เกิด
ประสทิธภิาพ อกีทัง้แก้ไขปัญหาต่างๆ และส่งเสริม
สนบัสนนุให้เกดิการพัฒนาอตุสาหกรรมเกมตลอด
ห่วงโซ่อปุทานและมลูค่าเกมผ่านกองทนุส่งเสริม

ทัง้นี ้โครงของร่าง พ.ร.บ.ส่งเสรมิอตุสาหกรรม
เกม ประกอบด้วยประเด็นส�าคัญ ได้แก่ การ
ปรบัปรุงนิยาม การตัง้คณะกรรมการทีเ่กีย่วข้อง 

การขึ้นทะเบียน การก�ากับ และกองทุนส่งเสริม 
โดยกฎหมายฉบบันีไ้ม่ได้มเีป้าหมายเพยีงเพือ่การ
เติบโตทางเศรษฐกิจ แต่มุ่งเน้นการสร้างสมดุล
ระหว่างการส่งเสริมอตุสาหกรรมและการปกป้อง
สังคม โดยเฉพาะการดูแลเยาวชน การป้องกัน 
ผลกระทบทางจติใจ และการสร้างสภาพแวดล้อม 
ทีเ่อ้ือต่อการใช้อตุสาหกรรมเกมในเชงิบวก

ซึง่ depa หวงัเป็นอย่างย่ิงว่า ความคดิเหน็ 
จากทุกภาคส่วนจะส่งผลให้ พ.ร.บ.ส่งเสริม
อุตสาหกรรมเกมเป็นเครื่องมือส�าคัญในการ 
ขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมเกมไทย ทัง้ในแง่ของการเพิม่ 
ประสทิธิภาพ และขดีความสามารถทางการแข่งขนั 
อกีทัง้ผลกัดนัประเทศสูเ่ศรษฐกจิและสังคมดจิทิลั
อย่างยัง่ยนืต่อไป จากนี ้depa จะน�าความคดิเหน็
ของทกุภาคส่วนมาเร่งปรับปรุงร่างกฎหมาย โดย 
คาดว่าจะน�าเข้าสู ่กระบวนการพิจารณาของ 

คณะรฐัมนตรภีายในเดอืนเมษายน และจะประกาศใช้ 
อย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี 2568

ขณะทีผู่แ้ทนจากภาคเอกชนและสถาบนัการ
ศกึษาชีใ้ห้เหน็ถงึความส�าคญัของก�าลงัคนในภาค
อตุสาหกรรม พร้อมเสนอให้มกีารเพิม่ประเดน็เร่ือง
การพฒันาก�าลงัคนในร่าง พ.ร.บ.ฉบบันี ้และเสนอ
ให้มภีาคเอกชน ภาคการศกึษา และผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านเกมเพิ่มขึ้นในส ่วนของคณะกรรมการ  
เนือ่งจากอตุสาหกรรมเกมพฒันาอย่างรวดเรว็ ดงันัน้ 
การมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนจะท�าให้คณะ
กรรมการสามารถติดตามความเคลือ่นไหวและรบั
ความรู้ในประเด็นต่างๆ ได้รวดเรว็ ชดัเจน และ
ถกูต้อง

ส�าหรับความคิดเหน็และข้อเสนอแนะทีไ่ด้รบั
จากทกุภาคส่วนในวนันีจ้ะถกูน�าไปรวมกบัผลการ
ประชุมระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน 4 ครัง้ท่ีผ่านมา รวมถึงความคิดเหน็ 

ผศ.ดร.ณฐัพล นมิมานพชัรนิทร์  

จากระบบกลางกฎหมาย เพ่ือน�าไปประกอบ 
การปรบัปรงุ (ร่าง) พ.ร.บ.ฉบบันีใ้ห้มคีวามสมบรูณ์
และครอบคลมุยิง่ข้ึนต่อไป

“อตุสาหกรรมเกมขยายตวัอย่างรวดเรว็และ
กลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท่ีมี
บทบาทส�าคญัต่อเศรษฐกจิโลก ดงันัน้การจดัท�า
ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมจะเป็นก้าว
ส�าคญัในการวางรากฐานการพฒันาประเทศด้าน
เกม ซึ่งเนื้อหาของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ก�าหนดกรอบ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเกมในทุกมิติ ตั้งแต่การ
พัฒนาก�าลังคน การส่งเสริมให้เกิดการยกระดับ 
ผูป้ระกอบการเกมไทยผ่านกลไกต่างๆ การก�าหนด
แนวทางป้องกันผลกระทบทางสังคม และการ
ดึงดูดการลงทุนของผู ้ประกอบการระดับโลก 
เข้ามาในประเทศไทย”

ข้ามพรมแดน ซึ่งเป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจ 
จากหลายประเทศในภมูภิาค โดยเฉพาะการใช้งาน 
ซิมการ์ดที่ไม่ได้ลงทะเบียนในประเทศแนวเขต
ชายแดนทีม่กีารเคลือ่นไหวข้ามแดนบ่อยครัง้ เช่น 
ไทย-กมัพชูา และ ไทย–เมยีนมา

6. ปฏญิญาดิจทิลักรงุเทพ : รบัรองปฏญิญา
ฉบับนี้เพื่อก�าหนดทิศทางอนาคตดิจิทัลของ
อาเซยีนทีเ่น้นความมัน่คงปลอดภยั ไร้รอยต่อ และ
ครอบคลมุทกุภาคส่วน โดยเน้นการขยายการเข้าถงึ 
เทคโนโลยดีจิทิลัในพืน้ทีช่นบทและพืน้ทีห่่างไกล 
เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงโอกาส 
ทางดจิทิลัได้อย่างเท่าเทยีม

นอกจากนี้ การประชุมคร้ังนี้ ยังได้หารือ
กับคู่เจรจา เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย 
สหรฐัอเมรกิา และสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ (ITU) โดยมุ่งส่งเสริมมาตรฐานดิจิทัล

กสทช., ส�านักงานกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน (ปปง.) , และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องนี้ เป็นการขานรับนโยบายรัฐบาล 
ทีต้่องการเร่งกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  
และป้องกนัปัญหาเพ่ือมใิห้ประชาชนตกเป็นเหย่ือ
ในการหลอกลวงทางออนไลน์

ทาง ปปง. ได้เสนอมาตรการ Mobile 
Banking โดยก�าหนดให้การโอนเงนิจ�านวนมากๆ 
เช่น จ�านวน 50,000 บาทขึน้ไป ต้องใช้สญัญาณ
อินเทอร์เน็ตจากซิมการ์ด โดยจะต้องท�าควบคู่
กบัการยนืยนัตัวตนด้วยใบหน้า ซึง่จะท�าให้กลุม่
มจิฉาชีพท�างานได้ยากขึน้


